




प्रकाशक व मुद्रक-
शंकर नरहर जोशी
' चित्रशाळा ' प्रेस १०२६
सदाशिव पेठ, हो शहर.

सर्व हक्क स्वाधीन



२४?हे

तीर्थरूप रा. रा. श्री

गोपाळ कृष्ण भिडे

यांचे चरणसेवेशीं



अनुक्रमणिका.

प्रस्तावना
आभार

१ विषयामेटन
२ जन्म व कुलवृत्तांत
३ हिंदुविश्वविद्यालयाची स्थापना
४ हिंदु संघटन
५ स्वराज्यार्थ प्रयत्न

६ कायदेमडळांतील लोकसेवा
७ कमिशनांपुढील साक्षी व काम
८ पंडितजी व कायदेभंग
९ उपसंहार

.१० परिशिष्टे
१ सुधाबिन्दु
२ पं. मालवीय व महाराष्ट्र

० ०

पृ. १.पृ. ७
पृ. १३
पृ. २८
पू. ५१
पृ. १००
पृ. १२२
rcंT'ऊ ऽ:.
पृ. १७५
पृ. १८५



हलो निरनिराळ्या प्रांतांतील पुढाऱ्यांची चरित्रे प्रसिद्ध होऊन ती ज्या
त्या प्रांतांतील लोकांना त्या त्या भाषेतून वाचावयास मिळत आहेत ही फार
आनंदाची गोष्ट होय. लाला लजपतराय यांचें चाईच मराठींत रा.
बाबासाहेब फडके, वकील पनवेल, यांनी नुकतेच लिहून प्रसिद्ध केलें
आहे. आणि त्यानंतर आतां सुप्रसिद्ध पं. मदन मोहन मालवीय यांचें
चरित्र रा. रामकृष्ण गोपाळ भिडे यांचेकडून मराठींत प्रसिद्ध होत आहे.

' पं. मदन मोहन हे लालाजींप्रमाणें आपल्या प्रांताचे निदान कांहीं
वर्षांपूर्वीपर्यंत तरी मूर्धाभिषिक्त पुढारी होते. ते लालाजीप्रमाणें जहाल नव्हते
व हल्लींच्या चळवळींत .जरी ते पूर्वीहून अधिक धीटपणानें व तडफेने पुढें
आलेले दिसले तरी आजहि त्यांना कोणी जहाल असें म्हणणार नाही अलाहा-
बाद प्रांतांतील नेमस्तपक्षाचे ते कमतिकमी ३० वर्षे पुढारी होते. तथापि हें
पुढारीपण हातीं असतांहि त्यांनीं ज्या कायदे-कौन्यिलांत कै. गोखले यांनी
ज्या प्रेसबिलाला संमति दिली, त्याच कौन्सिलांत त्याचवेळीं पं. मदन
मोहन मालवीय यांनी प्रेसबिलाला विरोध केला. १९१९ सालीं दिल्ली

येथील वरिष्ठ कन्सिलमध्यें रीलेट विल सरकारने पुढें आणले, तेव्हां पं. मदन
मोहन यांनी केलेली कामगिरी सर्वश्रुत आहे. किंबहुना म. गांधी यांनी
पुढें सुरू केलेल्या सत्याग्रहाच्या चळवळीची प्रस्तावना म्हणजेच त्यांचें -प्यावे-
ळचे भाषण होतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. तथापि त्यांना जहाल हें नांव
लोकांनी किंवा सरकारने केव्हांहि दिलें नाही.

एकच काम दोन किंवा अनेक तऱ्हानीं माणसें कशी करतात याची इतर
प्रांतांतील उदाहरणाप्रमाणे अलाहाबाद प्रांतांतहि उदाहरणे होतींच. पं. मदन
मोहन यांच्यापूर्वी पं. अयोध्यानाथ, पं. बिशन नारायण धार
पं गंगाप्रसाद वर्मा वगैरे पुढारी हे त्याच प्रांतांतील; डॉ. तेज
बहादूर सप्रू यांच्या मानानें अधिक स्पष्टवक्ते वतडफदार असले तरी
त्यांनाहि कोणी जहालपक्षांत गणले नव्हते. पं. अयोध्यानाथ यांचे
चिरंजीव पं. हृदयनाथ कुंह्यरु हे ही ' सर्व्हटसूऑफ इंडिया सोसायटीचे '
उपाध्यक्ष आहेत. खुद्द पं. मोतिलाल नेहरू घेतले तरी ते १९१९ पर्यंत

नेमस्तांचेच पुढारी होते. परंतु पै व त्यांचे चिरंजीव पं जवाहरलाल.



( २)
मुंढे हे सन १९२-इंrrई सालांपासून जहाल पुढारी म्हणून पुढें आल्यापासून

जहाल व नेमस्त हा भेद अलाहाबाद प्रांतांत अगदीं स्पष्ट झाला आहे, गतवर्षी
पं. मदन मोहन मालवीयहे मुंबईस कांहीं कारणानें सत्याग्रहाच्या चळ-
वळींत तुरुंगांत गेले, तरी आजहि त्यांना कांग्रेसचे पुढारी म्हणून कोणी
विशेषसें मानीत नाहींत पण हे सर्व सांगण्याचा उद्देश इतकाच कीं पं. मदन
मोहन मालवीय यांना केव्हा कोणी जहाल म्हणो, नेमस्त म्हणो, त्यांना
देशाचे अनहित करणारे असें मात्र कोणी कधींच म्हटलें नाहीं. आणि त्यांच्या
सौम्य वृत्तीवर कांहीं लोक नाखूष असले तरी त्यांना शेवटीं हे कबूल करावेच
लागतें कीं, राष्ट्रकार्यांत जन्मभर झिजलेला असा पंडितजीसारखा मनुष्य

निदान त्यांच्या प्रांतांत तरी दुसरा नाहीं. याचें कारण असे कीं, त्या प्रांतांत
गेल्या ३० वर्षांत विधायक स्वरूपाचें असे कोणतेंहि राजकारण किंवा समाज-
कारण निघाले नाहीं कीं ज्यात पंडितजीनी पुढाकार घेतला नाहीं व कष्ट

केले नाहींत. त्यांतून विशेष हें कीं पै आपल्या राष्ट्रीय बुरत्तीमुळें धर्माला ाइकंवा
समाजसंस्कृतीला कमीपणा आणीत नाहींत किया अवगणीतहि नाहींत पण
उलट शक्य तर त्याचा पुरस्कारच करतात. यामुळे केवळ अत्यंतिक सुधारक
अशांच्याशिवाय बाकी सर्व लोक त्यांना एकसारखाच मान देतात हें राजका
रणाविषयीं झालें. परंतु आदर्शभूत हिंदू व्यक्ति, हिंदूसभेचे कडे पुरस्कर्ते
सर्वात विशेष म्हटलें म्हणजे बनारस हिंदू युनिर्व्हसिटीचे संस्थापक या दृष्टीनें?

पाहता पंडितजींचा हात कोणीहि धरू शकेल असें वाटत नाहीं आज
वर्षीत त्यांनीं केलेली कार्य व त्यांनीं प्रगट केलेलीं मते हा एक मोठाच ५.
निधी होय व रा.भिडे यांनी तो मराठी वाचकाला पुष्कळसा म्हणू-४
शब्दांनींच मिळवून दिलेला आहे. आतां चरित्र म्हटलें म्हणजे व्यक्तीसंबंधी
अनेक प्रकारची खाजर्गा माहिती पुस्तकांत असावी अशी अपेक्षा वाच
सहजच असते. आणि त्या दृष्टीने पाहता तशी माहिती या पुस्तकांत२थोडी आहे, असें म्हणणें प्रास होतें. पण अशा बाबतींत खुद्द चरिनविषयाच्या
प्रांतांतच जर अशीं चरित्रें केणीं लिहिली नाहींत तर परतांत तशी म ऽ५.ह ऽ.

मिळणे अधिकच दुरापास्त होय. तथापि, पुस्तकाला नांव देतांचा मात्र ८कानें याविषयी खबरदारी घेतलेली बरी,



आभार

--.-सुप्रसिद्ध देशभक्त पं. मदन मोहन मालवीय यांचें जीवनचरित्र वाचकांस
सादरकरण्यास,अत्यंत आनंद वाटत आहेया चरित्रांत पंडितजींचे केवळ सार्व-

जनिक जीवनचरित्र देण्याचा प्रयत्न केला आहेत्याच्याजोडीला त्यांचें खाजगी
चरित्र देता आलें असतें तर लेखकांस तेहि याबरोबर सादर करण्यास परमा-
ल्हाद वाटला असतां. कारण थोर पुरुषांचे खासगी चरित्र न्याहाळण्याची वाच-
कास नहेमींच जास्त उत्कंठा असतें. तें लेखकास देता आलें नाहीं याला अनेक
कारणें आहेत. एकतर पंडितजींचा बराच सहवास घडावयास पाहिजे तसा
लाभला नाहीं, त्यांच्या अनेक चिरपरिचितांकडे पत्रव्यवहार करूनहि अव३य
ती माहिती मिळाली नाहीं व पंडितजींचा सार्वजनिक कार्याचा व्याप. अत्यंत
अफाट त्यांच्या चाहत्यांची संख्याहि अमर्याद असून त्यांचें इंग्रजींत वा
हिंदींत एकहि विस्तत चरित्र उपलब्ध नाहीं. त्यामुळें मिळाल्या त्या

सामुग्रीवरच लेखकास अवलंबून राहावें लागले.
परंतु ही बाब दुसऱ्या रूपाने भरून निघाली व ती म्हणजे श्री. तात्या-

साहेब केळकरांच्या प्रस्तावने. पंडितजींचा व तात्यासाहेबांचा लोभ फार.
श्री तात्यासाहेब गुणज्ञ व रसज्ञ असल्यानें आणि सार्वजनिक कार्यक्षेत्रांत

उभयतांहि जुने सहकारी असल्यानें पंडितजींबद्दल अधिकाराने दोन शब्द
लिहिणारा महाराष्ट्रांत श्री. तात्यासाहेबांखेरीज अन्य कोणीहि नाहीं. त्यांना
विनंति करतांच त्यांनीं ती तत्क्षणीं मान्य केली. त्यांचे आभार मी काय
मानावयाचे! कारण ' आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे ' अशी
या चरित्रग्रंथाचीच जिथे स्थिति तिथें प्रस्तावनेबद्दल वेगळे आभार माना-
यला जागाच कोठे आहे!

हें चरित्र लिहिण्याचे ठरविलें तेव्हां त्याच्या साधनसामुग्रीची मोठी
अडचण उत्पन्न झाली. व त्या बाबतींत अनेकाची मदत झाली; परंतु विशेष
उल्लेखनीय मदत हिंदुमहासभेचे मुख्यमंत्री कै. पं. देवरद्दनशर्मा व काशी



च्ये
१ म ( २)

हिंदुविबविद्यायलाचे प्रो. पुणतांबेकर यांनीं मला शक्य. ती मदत केली
त्याबद्दल मी त्यांचा कणी .आहे.

चित्रशाळेचे मॅनेजर श्री. शंकरराव जोशी यांनी पुस्तकाबद्दल तगादा
लावला नसता तर पुस्तक लिहून झाले असते कीं नहीं त्यी कच आहे.
अर्थातपुस्तकप्रकाशनाचे सर्व श्रेय त्यांनाचअलाप्रमार्फभुंएंाई दत्तोपंकांडेकर
यांनी पुस्तकाची मांडणी नीट केली म्याबद्दल त्यांचाहि मी आभार्र्रोआहे.

' परिशिष्ट २, ' पं. मालवीय व महाराष्ट्र ' हा केसरींत प्रकाशित झालेला
लेख यांत छापण्यास मला परवानगी दिल्यांबद्दल मी त्या संस्थेच्या ' चालकांचा
आभारीआहे... ७. - '.. ..' .. ।

ऽ९४पै.पुणें ता. २।१ १। १९३१ '. ९स. भिडे
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'?-?ए-इrएंईंइr?एइrईrउंइrंउ?एएरूईइष्टइrंइrc?ं.९ए-एईएएएएंंrएएएइrंएंं??इइइइर्र्ऱ्र्ऱ??इrं'ं

२ टे-२पभेपकतरटन. स्थळ;-२कंलेंले-रव६९१( का. क्र' ''संचेशाळे फैली युगे८सर्व-?ल:ाएर्कॅ!ंइंनत्तं:-ारइत्रेंंंप्र?हाय च दुष्कृताय् ।

'D-?--?००रइr?इं?थुाउपनाऊईउंथंrंएरारrमइrrएइ?द्धइrइrZंंाrईम्य परमे?ऽवरद ।। १ ।।

प्रमंत्रग्रामसंभमीं कार्या यामे ग्राम कथा शुभा ।

पाठशाला मछशाला मतिपर्वमहोत्सवः ।। २ ।।

अनाथा विधवा रझ्या मंदिराणितथा च गौ: ।

धम्म संघटन कृत्वा येथें दानं च तद्धितघू ।। ३ ।।

स्त्रीणा समादर कार्य दुःखितेपु दया तथा ।

अहिंसका न हलव्या आततायी वधार्हण: औ। ४१अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य धूति: क्षमा ।

सेव्या सदाऽमृतमिव सीभित्र पुरुपैस्तथा । । ५ ।।
कर्मणां फलमस्तीति विस्मर्क्यय न जातु चितू ।

भवेत्पुनः पुनर्जन्म मोक्षस्तदनुसारत: ।। ६ ।।

सत्य; सततं विष्युः सर्वभूतेचवस्थित: ।

एक एवाऽद्वितीयो य: शोकपापहर: शिव: १७१पवित्राणा पवित्र यो मंगलाना च मंगलघू ।

दैवतं देवताना च लोकाना योऽव्ययपिता १ ८! १

सनातनीया सामाजा सिक्का जैनाथ सौगता ।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः भावयेपु परस्परम् । । ९ । ।

विश्वासे दृढता स्त्रीये परनिदाविवर्जनय् ।
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तितिक्षा मतभेद्देपु माणिमात्रेपु मित्रता ।। १० ।।

खुव्रता धर्मसर्वस्व श्रद्धा चाइयदवार्यताव ।

आत्मन: मतिकूलानि परेषां न समाचरेतू ।। ११ ।।

यदन्यैविहित नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः ।

न तत्परस्य कुवीत जानन्नत्रियमात्मन: ।। १,. ।। ..

न कदाचिद्विभेत्वन्यान्न कंचन विभीषयेतू ।

आर्यहचिं समालंव्य जीवेत्मजनजीवनए ।। १३१ '

सर्वे च सुखिनः सन्तुसर्वे सन निरामया ।

सर्वे भद्राणि पदयन्ह माकथिर दुःखभागूभवेतू१४इत्युज्वलक्षणा माणि दुःखध्वसंनतत्परा ।

दया वलवतां शोभा न त्याक्या धर्मचारिभि ।। १५ ।।

'पारसीयैर्धुसल्मानैरिसाईयैर्युहूऽदिभि: ।

केभक्तेमिलिद्दवा च काया दशससुन्न-ति: ।। १६ ।।

शयोदुर्य भारतो वर्ष हिदुस्थान; मकीर्तितः ।

वरिष्ठ? सर्वदेशानां धनधर्मसुखमदः ।। १७ ।।

गायन्ति देवा: किल गीतकानि
धन्यारतु ये भारत भूमि भागे ।

स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते
भवनि भूय: पुरुष: सुरत्वातू ।। १८ ।।

मातूभूमि: पितुभूमि: कर्मभूमि: सुक्रमनाद ।

भक्तिमर्हति देशोदुब सेव्या माणैर्धनैरपि ।। १९ ।।

-चातुर्वर्ण्य यत्र सष्ट गुणकर्मविभागशः ।

चत्वार आश्रमा पुण्या: चतुर्वर्गस्थ साधकाः १२० ।।

उत्तम: सर्वधर्माणा हिंदु?मोंऽयमुच्यते ।

रख्या मचारणीयथ सवलोकाईतैषिभि: ।। २१ ।।

( मालवीय कृतः)

- २ -



ावषयाडाटन
कलियुगांत ऐक्य हेंच बल आहे.

( अखिल प्राणिमात्रावर उपकार करण्यासाठीं, दुष्टांना धाक दाखविण्या-
साठीं, धर्मस्थापनेसाठी व शासन करण्यासाठीं, धर्मानुसार संघटना करून
गावोगाव हिंदुसभा स्थापन केली पाहिजे, उपदेश केला पाहिजे. व गावोगाव
पाठशाळा व तालिमी स्थापन केल्या पाहिजेत.

पर्वाच्यादिवशीं एकत्र जमून सर्वांनी उत्सव करावा.
सर्वानी एकजूट करून अनाथांचें, विधवाचें,मंदिराचें, व गोमातेचें रक्षण केलें

पाहिजे. आणि या कामासाठी द्रव्यसाहाटय केलें पाहिजे.
स्त्रियांचा योग्य मान राखला पाहिजे. दुःखितांवर दया केली पाहिजे
जो दुसऱ्यास त्रास देत नाहीं त्याला मारता कामा नये, परंतु आततायी

असेल त्याचा योग्य समाचार घेतला पाहिजे. जो स्त्रियांवर, परचित्तावर व
दुसऱ्याच्या प्राणावर उठतो किंवा कोणाच्या घराला आग लावतो त्याला
मारल्याखेरीज आपला अगर दुसऱ्याचा प्राण व धन वाचत नसेल तर त्त्याला
मारणे हा धर्म ठरतो.

स्त्रिया व पुरुष यांनी धैर्य, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य व क्षमा या गुणांचे अमृता-
प्रमाणें सदा सेवन केलें पाहिजे.

चांगल्या कर्माचे फल चांगले व बाईटाचे वाईट मिळतें व कर्मानुसार
प्रत्ययाला वारंवार जन्म घ्यावा लागतो अगर मोक्ष प्राप्त होतो ही गोष्ट
.कोणी विसरता कामा नये.

प्रत्येक प्राणिमात्रांत ईश्वर वास करतो-इर्श्वर सर्वव्यापी आहे-त्याचें सदैव
स्मरण केलें पाहिजे. त्याच्याएवढा महातूकोणी नाहीं. तो अद्वितीय आहे. तो
दुःख व पाप यांचें हरण करणारा शिवस्वरूप आहे. तो पवित्रतम मंगलस्वरूप
आहे. तो सर्व देवतांची देवता आहे. तो अनादि असून अखिल विश्वाचा अवि-
नाशी पिता आहे.

सनातनधर्मी, आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी, शीख जैन बुद्धादि सर्व हिंदूंल?
.आपल्या विशेषधमार्चे परिपालन करावें परंतु परस्परांनीं परस्पराशी प्रेमाने' '
आदरानें वागावे.
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-र कृ रू
-४आपल्या स्वतःचा विश्वास दृढ असावा; दुसऱ्याची निंदा करूं नये; मतभेद

सहन करावा व प्रणिमात्राशीं मित्रता ठेवावी.
धर्मानुसार वर्तन करा व जें काम आपणाला त्रासदायक व दुःखदायी वाटेल

तें दुसऱ्यावर लोटू नका
सर्वलोक सुखी, निरोगी असावेत, सत्रार्चेकल्याण असावें अशी बुद्धि सर्वात

असली पाहिजे. कोणाला दुःख होतां कामा नये; प्राणिमात्राचे दुःख दूर कर-
ण्यास तत्पर असणें हीच बलवानाची खरी शोभा आहे. धर्मांप्रमाणे वागणाराने
अशी बुद्धि बाळगावयास पाहिजे.

देशोन्नतीचे कार्य पारशी, मुसलमान, खिस्ती, यहुदी यांच्या सहकार्याने केलें
पाहिजे.

हिंदुस्थान या नांवानें प्रसिद्ध असलेला हा भारतवर्ष अत्यंत प्रवित्र देश
आहे. धन, धर्म व सुख देणारा पृथ्वीतलावर हाच देश सर्वोत्तम आहे.

ज्या लोकांचा जन्म या भारतभूमीत होतो ते लोक धन्य धन्य असल्या-
बद्दल देवता गीत गात असल्याचें सांगतात. या भूमात जन्म घेतल्याने
मनुष्याला स्वर्गसुख व मोक्ष दोन्ही प्रास होतात.

ही आमची मातृभूमि, आमची पितृभूमि आहे. रामकृष्ण व बुद्धादि महापुरु-
यांची, महाल्यांची, आचार्यांचीआधीची व राजर्षीची,गुरूंची, धर्मवीरांची, पूर-
वीरांची, स्वातंत्र्यप्रेमी देशभक्तांची, ही कर्मभूमि आहे. या देशांची आपण
परमभक्ति केली पाहिजे; वित्त व जीवितानिशीं तिची सेवा केली पाहिजे,या धर्मात परमेश्वराने गुण व कर्म याप्रमाणें ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य व शअसे चार वर्ण निर्माण केले. .ते धर्म, अर्थ, काम, व मोक्ष या चार पुरुषार्थ
साधनाला अत्याव३य आहेत आणि मानवी जीवित पवित्र होण्याला जरूर अशा
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ व संन्यास अशा चार आश्रमांची स्थापना केली

सर्व धर्मात या हिंदुधर्माला उत्तम म्हणतात. ज्यांना जगाकडून धन्यवाद
मिळवावयाचे आहते त्यांनीं या धर्माचं रक्षण व प्रचार करणें अवश्य आहे

-बनसुरु-.
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कालीन बह्मर्षीची सौम्य सबवर्ति डोळ्यासमोर उभा- रहाते ती तेजस्वी मुद्रा

त्यांच्या नेत्रांतील ते तेजस्वी तेजकिरण, ललाटावर लावलेला चंदनाचा तो
आत्मालंकार, ओठावर सहज खेळणारी हास्यरेषा, नेत्रांतील चांचल्ययुक्त निश्-
ढता, इत्यादि सई गोष्टींनी पौडेतजींची मूर्ति आकर्षक तर दिसतेच परंतु
त्याबरोबरच त्याजविषयींचा आदर सहज वृद्धिंगत होतो

आज हिंदुस्थानांत जे राष्ट्रपुरुष विद्यमान आहेत त्यांत भारतीय संस्कृतीचा
आदर्श म्हणून कोणी गणला जात असेल तर ते पंडित मदनमोहन हेच
आहेत. हिंदी लाकोचे तर असोच पण मि मोरे- यांजवरहि मदनमोह-
नांनी आपली मोहनी घातली पंडितजीसवधानें ते लिहितात '' पंडित
मालवीय हे हुशार मुत्सद्दी असून रुवाबदार आहेत. त्यांचाआवाज मयुर
चालीरीति भारदस्त, पोषाख साधा असून त्यांची महत्त्वाकांक्षा अपुरी राहि-
लेली आहे असें वाटतें. ''

पं. मालवीयजी यांच्या हृद्यांत एकच महत्त्वाकांक्षा प्रज्वलित झालेली
आहे व ती म्हणजे भारतवर्षाच्या उत्कर्षासवधींची यासंबंधाने त्यांचे प्रयत्नहि
विविध व दीर्घ असून धिंस्यानवासीयांनी विशेषच हिंदू समाजाने या काम
कसा हातभार लावावा याचे विवेचन या प्रकरणाच्या प्रारंभी पंडितजी-
च्याच सूत्रमयभाषेत केले आहे. वरील उपदेश सर्वांनींच हइयस्थ करून
नित्य पठन करावा असा आहे
पंडितजी सार्वजनिक कार्यक्षेत्रांत असरातून त्यांनीं देशसेवेचे मत

स्वीकारले त्यांत आजतागायत निरलसाणें ते भाग घेत आहेत सार्नजनिक
कार्यीत त्यागी लोक कांहीं कमी नाहींत परंतु पूज्य मालवीयजी यांचा त्याग

फारच श्रेष्ठ प्रतीक आहे. त्यांनीं देशसेवेसाठी आपलें सर्वस्त्रच अर्पण केलें १५.

कींग्रेसच्या जन्मापासून तिचे ते एकनिष्ठ भक्त आहेत शिसक संपादक व ल
इत्यादि अनेक व्यवसायांत ते शिरले परंतु अशा एकांगी व्यवसायासाठी त्यवा
जन्मच नसल्यावे व देशपेवेपुढें इतर व्यवसाय त्यांस रुचेनासे झाल्याने त्य ां
हे सर्व व्यवसाय सोडले. शिक्षक असतांना त्यांना प्रचलित व शिक्षणपद्ध ऽ. द.



रून तात राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होईल असेंच शिक्षण राष्ट्राच्या भावी नाग-
रिकांना पाहिजे अशी खात्री पटली व पुढें त्यांनीं तो हेतूहि तडीस नेला. हिंदु
विश्वविद्यालय हें त्यांच्या हेतूंचें गूतमत प्रतीक आहे. संपादक असतांना देशी
पत्रांची दुर्दशा कां उडत आहे, याची त्यांना कल्ग्ना आली. व वकीली करूं
लागल्यावर तर भारतवर्षाला स्वराज्य मिळाल्याखेरीज तरणोपाय नाहीं अशी
त्यांची खात्री पटली व या सर्वींचे पर्यवसान म्हणजे ते तनमनधनेकरून राष्ट्र-

कार्यात पडलें, हें होय
पंडितजींचे कार्यक्षेत्र अत्यंत विशाल आहे. कधीं विद्यार्थ्याचा गराडा

पडला आहे व त्यांना इतिहास अगर तत्त्वज्ञानाचे रहस्य समजावून सांगतांना
दिसतात, कधीं सभांतून सनातन धर्माची. महती वर्णन करतांना दिसतील
कधीं राष्ट्रीय महासभेच्या मंडपांत तर कधीं वरिष्ठ कायदेमंडळांत हिंदुस्था-
नच्या राजनैतिक प्रश्नांची छाननी करण्यांत गर्क झालेले आढळतील तर कधीं
एखाद्या राजा महाराजाला आशिर्वाद देत असतांना दृष्टीस पडतील
पंडितजी शांततावादी व ऐक्याचे पुरस्कर्ते आहेत कोठेंहि अशांति

झाल्यास पंडितजी तेथें जातांच तेथें ते शांतताच प्रस्थापित करतात दोन:
पक्षांत वाद पडला की तो मिटविण्यांत पंडितजींचा हातखंडा कधीं कधीं
विद्यार्थीवर्गहि आपल्या फिर्याद घेऊन पंडितजीकडे येतात राष्ट्राचे तंटे
सोडवणाऱ्यां या श्रेष्ठ पुरुषाकडे असे तंटे आल्याचे पाहून सहज कोणास आश्चर्य
वाटेल परंतु सर्वांना संतुष्ट राखणे हा पंडितजींचा स्वभावच असल्यानें ते
लहानमोठ्या गोष्टी सारख्याच भावनेने करीत असतात

पंडितजींच्या वाणींत अपूर्व शक्ति आहे. त्यांचा गोड व जोरदार आवाज
एकदा सभागृहांत घुमू लागला म्हणजे गगौघाप्रमाणें त्यांच्या वाकुप्रवाहात
श्रोतृगण मुग्ध होऊन आपोआपच ओढला जातो व हिंदुधर्माच्या प्राचीन आत्य

शांचा महिमा देशदेशांतरीं पाहौंचतो.'आदर्श हिंदू. थोर मुत्सद्दी, नमुनेदार अध्यापक, उस्कृष्ट व तेजस्वी वक्ता
अशा अनेक गुणानी पं. मदनमोहन मालवीयजी हे मंडित असल्यानें
त्यांचें जीवनर्चारेत्र अखिल हिंदुमात्रास वंदनीय स्मरणीय व अनुकरणीय
वाटेल अशा कत्तनेनें तें येथें देण्याचें योजिले आहे!



१८ ई ह:ेहईैडहे
माळवा सोडल्यानंतर त्रिवेणीसंगमानें पुण्यक्षेत्र बनलेल्या प्रयागराज या रुजांना
त्यांनीं आपलें स्थायिक घर केलें. व तेव्हांपासून मालवीय व प्रयाग यांचा
संबंध जडला तो आजतागायत कायम आहे.

या घराण्यांतील सर्व पुरुष एकापेक्षा एक विद्वान्, उदारचरित, धर्माचे कट्टे

अभिमानी असेहोऊनगेले संस्कृत भाषा तर या घराण्याने मातृभाषेसारखीआल्प-
सात करून घेतली आहे. चरित्रनायक पंडित मदनमोहन मालवीय यांचे
आजे. पंच प्रेमधर मालवीय हे आपल्या काळांत संस्कृत विद्येत अत्यंत
पारंगत असून प्रयाग व त्याच्या आसमतातू त्यांचा मोटा नावलौक्कि होता:.
त्यांचे चिरंजीव पंडित एजनाथ मालवीय हेहि आपल्या वडिलार्जित,
विद्येत अत्यंत विद्वान् म्हणून गाजले होते. यांची अध्यापक कला नांव घेण्या-
सारखी होती. व त्यांच्या हातचे शिक्षण घेतले अनेक विद्वान काशी प्रयागच्या
भागांत आज विद्यमान आहेत. श्रीमद्भागवतावर यांनी लिहिलेला टीकाग्रंथ
विद्वन्मान्य झालेला आहे. संस्कृतप्रमाणें हिंदी भाषेवरहि त्यांचें
प्रभुत्व असे. पंडित वृजनाथ यांच्या वित्तेवर व गाढ ज्ञानावर दर-
संग्याच्या हक्कींच्या महाराजांचे. आजे व बनारसचे माजी महाराज हे अत्यंत
लुब्ध असून पं- वृजनाथ यांना ते आपल्या गुरुस्थानीं मानीत. यांनी संस्कृत-
मध्ये पुष्कळ ग्रंथसंपत्ति निर्माण केली आहे. व त्यापैकीं बरेच ग्रंथ पंख मदन-
मोहन यांनी प्रसिद्धहि केले आहेत. परंतु सरस्वतीने अशा रीतीनें त्याजचर
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वरदहस्त ठेविला असला तरी श्री व सरस्वती यांचें साहचर्य नसतें हा
नेहमींचा अनुभव येथें तरी खोटा कसा ठरावा! पंडित वृजनाथ यांची
सांपत्तिक स्थिति फारशी चांगली नव्हती. तरी पण व त्यांतच मोठ्या अपत्यपरि-
वाराच्या शिक्षणादि गोटी त्यांनीं बिनकसूर आणि मोठया दक्षतेनें केल्या व त्याचेंच
उत्कृष्ट फळ म्हणजे पंडित मदनमोहन मालवीय हे होत.

पण मदनमोहन हे आपल्या वडिलांचे तृतीय पुत्र होत. त्यांचा जन्म
श्रीक्षेत्र प्रयाग येथें ता. २५ डिसेंबर स. १८६१ रोजी झाला. त्यांचें प्राथमिक
शिक्षण, प्रथम बरेंचसें घरींच झालें. नंतर धर्मज्ञानोपदेश पाठशाळा व विद्याधर्म-
.वर्धिनी सभा यांत झालें. पंडितजींना बालपणी जें धर्मशिक्षण मिळाले
त्यावेळीं त्यांचे मनावर जे संस्कार झाले ते किती तेजस्वी व हितप्रद झाले हें
-त्यांच्या विद्यमान चरित्रावरून सहज लक्षांत येण्यासारखे आहे. व पंडित
चुजनाथ यांनीं मदनमोहन यांना शिक्षण देण्यांत किती दक्षता घेतली आणि
वडिलांचा हेतूहि मदनमोहन यांनी किती निष्ठेनें पाळला ही गोष्ट यावरून
कयानी येईल. प्राथमिक अभ्यासानंतर पं० मदनमोहन इंग्रजी शिकू .लागले
व '' अलाहाबाद जिल्हा स्कूल '' मधून त्यांची प्रवेशपरीक्षा झाल्यानंतर उच्च
शिक्षणासाठी ते खूर सेंट्रल कॉलेजमध्यें शिरले व १८८४ मध्ये ते वी ए झाले

मदनमोहन हे कॉलेजमध्यें विद्यार्जन करीत असल्यापासून सार्वजनिक
कार्याकडे त्यांचें विशेष लक्ष असे. तेथें व त्यांच्या बुद्धीतील चमके पाहून'कॉलेजचे
प्रिन्सिपॉल.मि. हॅरिसन यांनी त्यांच्या उज्वल भविष्याचें भाकित वर्तक ठेवले
होतें. धर्मकारण व शिक्षण हे त्यांच्या आवडीचे विषय असत अलाहाबाद
लिटर्रंरी इंस्टिट्यूट, व हिंदुसमाज या संस्थांचे ते एक संस्थापक होते विद्यार्थी

या नात्याचा त्यांचा हीकि मोठा यशस्वी होता त्यावेळीं अलाहाबाद येथें
विश्वविद्यालय नसल्याने त्यांची प्रवेशपरीक्षा कलकत्ता युनिव्हर्सिटीखाली
स. १८७९ सालीं झाली. एकू. पु. ची परीक्षा स १८८१ सालीं झाली व बी ए
ची पदवी १८८४ मध्ये घेतली. बी. ए. ची पदवी घेतल्यानंतर कांहीं दिवस
त्यांनीं एम्. ए. चा अभ्यास केला. परंतु त्या परीक्षेला ते अखेर बसले नाहींतच

हिंदुस्थान हा देशच दरिद्री. बुद्धिवान माणसाला बुद्धिविकसनाच्या मार्गात
अनेक विवें यावयाचीच व त्यांतून धडाडीने एखादाच यशस्वी होऊन बाहेर
पडावयाचा. पं मदनमोहन यांचीहि अशीच स्थिति झाली त्याचा विवाह
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जन्म व कुलवृत्तान्त.

स. १८८१ सालींच झाला होता. व पदवी घतेल्याबरोवर त्यांना प्रापंचिक
अडचणीमुळें शिक्षकाचे काम पत्करावे लागलें. स. १८८४ सालअखेर त्यांनीं
तेथील सरकारी हायस्कूल दुय्यम शिक्षक म्हणून नोकरी धरली. याच
शाळेंत ते एका काळी विद्यार्थी होते. या शाळेंत ल. १८८७ पर्यंत दरमहा ५०
ते ७५ रुपयांवर त्यांनी नोकरी केली.

हिंदुस्थानांत जे अनेक देशभक्त व पुढारी होऊन गेले त्या वहुतेकांना वरील-
प्रमाणेंच अध्यापकाचे काम करावे लागलें आहे. देशांतील जनतेला त्यांनीं
आपल्या पुढील आयुष्यांत ज्या गोष्टींचें शिक्षण दिलें त्याचा जणू मूळ पायाच
अशारीतीनें रचला गेला असेंम्हणावयास प्रत्यवाय नाहीलोकमान्य टिळक
यांना प्रत्यक्ष शाळांतून. अध्यापकाचें. काम करा लागलें व पुढेंहि अन्यप्रकारें
त्यांनीं देशाला शिक्षणच देण्याचे कार्य केलें. लाला लजपतराय यांचीहि
अशीच गोष्ट. कै. ना. गो. कृ. गोखले यांनाहि शिक्षक व्हावें लागलेंच
होतें, व आज विद्यमान पुढल्यात नामदार शास्त्री हेहि एकाकाळीं शिक्षक
म्हणून नावाजले होते. बाजू विपिनचंद्र पाल यांचीहि गोष्ट अशीच आहे.
यावरून विद्यार्थ्यांचा शिक्षक हाराष्ट्राचाहि शिक्षक होऊ शकतो असें म्हणण्यास
प्रत्यवाय नाहीं. व वरील मालिकेंतच पंच मदनमोहन यांची गणना झाली
यांतहि गैर असें कांहींच नाही.

पं. मदनमोहन यानी वरीलप्रमाणें सरकारी नौकरी पत्करली तरी
आज सरकारी नोकर ज्या अनेक प्रकारच्या बंधनांनीं जखडले गेले आहेत तशी
'स्थिति त्या वेळीं नव्हती. सरकारी नाकेरासहि सार्वजनिक कार्यीत उघडपणे
पडता येत असे. पं. मदनमोहन यांनी तर कलकत्ता येथें भरलेल्या पहि-
ल्याच राष्ट्रीय सभेत भाषणहि केलें. व पंडितजीचे राजकीय गुरु पंडित
आदित्य नारायण हे त्यावेळीं म्युर सेंट्रल कॅलेज म'यें प्रोफेसर असतांहि
प्रतिनिधी नात्याने १८८०५ च्या कलकत्ता काँग्रसेला उपस्थित होते

कलकत्त्याच्या कोसला जाण्यांत पं. मालवीय यांचा एक मोठा फायदा
झाला व भावी उत्कर्षाच्या दृष्टीनें त्यांना कलकत्ता कॉग्रेस लाभली असेहि म्हणण्यास
हरकत नाहीं. कालाकंकरचे राजे रामपालसिंहब्रुंयांचा व पंडितजींचा तेथें
विशेष परिचय झाला. राजा रामपालसिंग यांनी त्या वेळीं ' हिंदुस्थान' नांत्राचें
एक दैनिक नुक्रतेंच सुरू केले होते त्यांचा मदनमोहन यांच्याशी विशे य
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- -अरे४ -.परिचय होतांच पंडितजींमधील गुणांची त्याना योग्य कल्ग्नायेऊन पंडितजी-
ची स्वातंत्र्यवृति व उत्साह इत्यादि गुणाचा त्यांजवर विशेष परिणाम झाला क
त्यांनीं पंडितजींना आपल्या पत्राचें संपादकत्व देऊं केलें. त्यावेळीं पडितर्जाचें
वय अवघे २५ वर्षांच होतें. राजेसाहेबांकडून अशी सुचना होतांच पंडितजीनी
ताबडतोब आपल्या नोकरीचा राजिनामा दिला. व सदर पत्राचें संपादकत्व:
त्यांनीं स्वीकारले. अशा रितीनें सरकारो.नोकरींख काढून पंडितजींना राष्ट्र-

सेवेस जुंपण्याचे श्रेय राजा रामपालसिंह यांनी घेतलें हें राष्ट्रावर त्यांचे.
महत्त्व उपकारच झाले असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

पंडितजींना शिक्षकाच्या कामाची मोठी हौस; तें काम त्यांना-
अत्यंत पवित्र वाटे. परंतु वृत्तपत्राचा संपादक हाहि एकप्रकोंर शिक्षकच अस-
ल्यानें त्यांनीं हें काम पत्करलेसुमारें अडीच वर्षे त्यांनीं संपादकाचें काम केलेंव:
हें कामहि त्यांनीं इतक्या उत्कटपणे बजावले' कीं, सरकारी अहवालांतहि पंडित-
जींच्या कामाचा गावैरपूर्ण उल्लेख करालांत आला. अडीच वर्षांनतर पंडित-
जीनी ' हिंदुस्थान ' चें संपादकत्व सोडले तरी वृत्तपत्राच्या धंद्याशी
जो संबंध एकदा जडला तो कायमचाच. कारण त्यानंतर त्यांनीं ' इंडियन।
ओपिनियन ' या पत्राचें संगदकत्व पत्करलें. हिंदी लोकमत सडेतोडपणे मांड-
ण्यांत हें पत्र (या काळी प्रमुख गणले जात असे. या पत्राशी सुप्रसिद्ध हिंदी
पुढारी पंख अयोध्षानाथ यांचा निकट संबंध होता. पुढें या पत्रांतच
लखनौ येथीलडव्होकेट- पत्राचा समावेश करण्यांत आला. बाबू ब्रह्मानंद-
सिंह हेहि या पत्राचें कांहीं दिवस संपादक होते

राजकारणांत वृत्तपत्राला येवढे मोठे सामर्थ्य आहे, वृत्तपत्रांची शक्ति केवढी
अमर्याद असते ही गोष्ट पंडितजीस पुरापुर पटल्यानें व हिंदी तरुणांच्या.
ओकाक्षांना हिंदी हितविरोधी लोक भलतीच दिशा दाखवीत आहेत, असें
आढळून आल्यामुळें त्यांनीअम्-मुदय' नांवाचे स्वतःचें पत्र काढलें व आजतगायत:
हिंदी भाषा बोलणारांत या पत्रांचे स्थान श्रेष्ठ प्रकारचे आहे. या पत्रांत ते:
नेहमी उत्तमोत्तम लेख लिहून तरुणांच्या आकांक्षांना योग्य मार्ग दाखवीत
अ-पुदयू 'चा जन्म झाल्यानंतर लोकांच्या तक्रारी निर्भाडपणें मांडणारें एका

इंग्लिश देनिक काढण्याची अवश्यकता त्यांस वाटूं लागली व त्याचें पर्यवसान
म्हणजे ' लीडर ' पत्राचा जन्म होय इतकें सांगितलें असतां पु.
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-' -र; .न. -२६८रूर-४१) '; मृध्द'?''''?'. ' - हे-कर.पडिलंबई-६त्यू विशेइrाग्.ंं'धर्मकांरंणपअंशत यांक होता.
५ मागें एकदा समित रड्ये सें?पंडितजींसीरैंख्यीं बडिनं.आपलें,
कौर्यक्षेत्र इतक्यापुरतेंच मर्यादित करून घेऊं नये व त्यसांठ-वकिलीची
परीक्षा द्यावी असा त्यांच्या मित्रमंडळींचा त्यांना अत्याग्रहकालनिस्ट ए. ओ-ऊख्य--.
यांना पंडितजींच्या कर्तृत्वाबद्दल कौतुक वाटे. डे.जयटेपूप- ..२ -

राजारामपालसिंह पंडित सुंदरलाल हे तर्र थंडिर्तजतच्यैंर्भे '
स्नेहीच होते यांनी मदनमोहन यांस वकिलीचे परीक्षा देट्ट्यावरलबुकीऊ,
केलें व हिंदुस्थानचे संपादक असतांनाच त्यांनी ,ं?-वाकुइक्र?ई-ब्र?उराऊlाउ.???
सुरुवात केली आणि १८९ -साली ते एज एजबीं. झाले. आणि. ८९ भूत त्यांनीं

वकिलीला सुरवात लेली,
एकदा पं अयोध्यानाथ व पं मदनमोहन हे मि.ए. ओ. ह-ग्ध

यांजशीं बोलत असतां पं- अयोध्यानाथ हक्यग्मसाहेबांना म्हणाले,
' मदनमोहन कायद्याचा अभ्यास करूं लागल्यापासून त्यांचे कॉग्रेसच्या
कामाकडे असावें तसें लक्ष नाहीं '' Z-म-''ठीक आहे, त्यांनीं आपलें सर्व
लक्ष तूर्त कायद्यावरच दिलें पाहिजे ' नंतर मदनमोहन यांजकडे वळून ते
म्हणाले 'मदनमोहन रान तुम्हाला अपूर्व बुद्धिमत्ता दिली आहे. दहा
वर्षे वकिली मनःपूर्वक करा तुम्हाला वरचें स्थान खात्रीने मिळेल, मग तुमच्या
सार्वजनिक कामाला खरें महत्त्व मग येईल अ; णि नंतर तुम्हांला जो दर्जा प्रास

होईल त्यामुळें तुम्ही देशाचें पुष्कळच काम करूं शकाल. ''परंतु मि भूम यांच्या वरील उपदेशाप्रमाणें वागण्याचे' पंडितजीच्यानें
मुळींच जमलें नाहीं कारण त्यांच्यावर सार्वजनिक कामाचा भार बराच मोठा
पडे व रेवांतच त्याचा बहुतेक वेळ मोडे तरीहि वकील म्हणून त्यांचा लौकिक
कांहीं कमी झाला नाहीं व लवकर व प्रयागमधील प्रमुख कायदेपंडितांत
त्यांची गणना होऊं लागली तेथील एक प्रमुख वकील मालबीयासंषेधानें
असें म्हणे कीं ' मालवीयांच्या पायाजवळ नेहमी चेंडूंपेंई कर.२तोडू-वीत मात्र.नव्हते.'. 'र. -र---:- - रु .२ ल ९४

अशा रीती -सार्वजनिक. कामांत ते अल्पउरशांपांधून-संडू .J?गद्धेत्योंग्नया '

वाढत्या वयोमानावरोवर त्यांचें कार्यक्षेत्रहि वाई लागलें. रय्रांचेंर क्रार्यक्षेत्र अक्षेत

विविध प्रकारचे आहे. त्यांची शिक्षणविषयकूं कां४८!rं हिंदुबडेची-चळूनल;
.५ : .० रे - --न.''

?ई २३ '०-- ११ - -
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पंडित मदनमोहन मालवीय
काँग्रेसमधील कामगिरी व कायदेमडळातून केलेली देशसेवा ह सर्व कामे
अत्यंत अपूर्व व त्यांच्या उज्वल बुद्धिवैभवाची साक्ष पटविणारीं आहेत
म्हणून त्यांचें क्रमानें विभागशः पुढें वर्णन करण्यांत येणार आहे. पंडित-
जींच्या उपरिनिर्दिष्ट विविध कार्याचें बीजारोपण त्यांच्या. तरुणपणीच झालें
होतें. आणि त्यांच्या अपूर्व चिकाटीनें, त्यागबुद्धीनें व बुद्धिप्रभावानें त्यांचे आज
विशाल वृक्ष झालेले दिसत आहेत. किंबहुना पंडितजींचे चरित्र. म्हणजे
संयुक्त प्रांताच्या राजकीय घडामोडीचा सुमारें ४५ वर्षांचा इतिहासच होय
असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

पंडितजींनी राजकारणांत प्रदेश केला त्या वेळीं पंडित अयोध्यानाथ
हे संयुक्त प्रांतांतील प्रमुख पुढारी होते. दुसरे पुढारी पंख. विश्वंभरनाथ
हे होते. यांच्याशी मदनमोहन यांचा स्नेह व परिचय वाढत गेला तस
तसा त्यांच्या कार्यनिष्ठेचा पंडित मालवीयांचे र विशेष प्रभाव पडून त्यांची
उपजत कार्यशीलता जास्त प्रभावी झाली

स. १८८० सालींच पंडितजींनी प्रयागास 'हिंदुसमाज' नांवाची एक
संस्था स्थापन केली होती. हिंदु समाजांतील निरनिराळ्या जातींत व परत्रांतरं-
तील हिंदूंमध्ये प्रेम उत्पन्न होऊन त्यांचें संघटन.त्यार्वे हा या समाजाचा 'हाले. व आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट कीं, कॉग्रेसचा जन्म होण्यापूर्वीच मत्या

महिने आधीं स.१ ८८ ५मध्ये त्यांनीं या समाजामार्फत एक हिंदु परिषद भरविल'होती. त्यानंतर प्रयमतः ९- इ तहि ते शिरले. व ६- च्या,द्वारें ते कायदेड औ'

शिरले
पंडितजींच्या आवडीचें मुख्य विषय म्हणजे शिक्षण व धमकारणअस

त्याने प्रथम त्यांनीं शैक्षणिक क्षेत्रांत काय कामगिरी केली हें पुढीलप्रकरण'
निवेदन करून नंतर त्यांच्या इतर कार्याकडे व) त
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हिंट्उउउविषविद्यालयाचारऊऋई,,स्थुररराउप्रइrउईउन्रंरउ?इrउऋऊारइरऋ?r?r?

?ंइर्ऱ्ध्यइr-इr?ऐr'???ं?rऋऋ?'-इंइrंइr:ऐ--rंं??रऊ;

राष्ट्रीय शिक्षणाचा 'अउऊउऊधुवश्रऋ?उउरऋय्उऊएकतुउाउ????रउ?

हि दुस्थ्रानांतीलकेन रैएएंाrंझ्यृउएंंाएंईयैएदैगुणॅस?इए-वंधर्न:र्सिएर्सैएवइrr?स्वंइrrईऐंrएंइंइrंांइr?इrइrrएइrं

ई.??????? टच्छे;६विषयीं कसे उदासीन आहे याचे उत्कर्ष विवेचन केलें होतेंरार्ष्ट्राय शिक्षणासंबंधाने
ते म्हणतात, '' देशांतील तरुण पिढी देशाचें राजकीय, औद्योगिक, आणि
सामाजिक वैभव राखण्यास किंवा वाढविण्यास समर्थ होईल, अशा प्रकारे त्यांस
शिक्षण देण हें देशांतील विद्याखात्याचें कर्तव्य आहे; आणि त्यासच राष्ट्रीय

शिक्षण म्हणतात. आपल्या आसपासची राष्ट्रें काय करीत आहेत, कोणत्या
वाचतींत अगर विषयांत त्यांनीं पुढें सरसावण्याचा उद्योग चालविला आहे, याचा
या देशांतील विद्याखात्याने नीट विचार केला पाहिजे व त्याप्रमाणें आपल्या
देशांतील शिक्षणक्रमांत हरवत्या सुधारणा केली पाहिजे. सर्व राष्ट्र किंवा सर्व
प्रजा आहे त्यापेक्षा अधिक सुखी कशानें होईल, त्यांस मिळत आहे त्यापेक्षा

अधिक अन्न कशाने मिळेल, ते स्वाभिमानी निश्चयी करारी व तेजस्वी कशाने
होतील, हें सरकारने पाहिले पाहिजे. आणि जें सरकार या गोष्टींकडे लक्ष

देत नाहीं तें भाडोत्री व अपमतलवी समजले पाहिजे ''
लोकमान्यांची ही विचारणी त्यावेळच्या सर्वच राह्य्रहितीचतकाच्या

मनांत वावरत होती. पं. मदनमोहन हे शिक्षक होते, तेव्हांपासून व पुढें
राजकारणांत पडल्यानंतरहि या गोष्टीवर ते विशेष भर देत देशाचे राजकीय पुन-
रुरं-पान व्हावयाला व देशांतील. वाढत्या दारिद्याला आळा पडण्याला वौद्धिक

शिदरणाबरोबरीने शास्त्रीय व यांत्रिक शिक्षणाचा वाढ झाली पाहिजे सरकारनेच
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
आपलें या बाबतीत कर्तव्य करावयास पाहिजे. परंतु येथील सरकार परकीय
असल्यानें येथील प्रजाजनांची त्याला थोडाच पर्वा असणार. व शिक्षणाच्या
चावतींत तर त्यांची हेळसांड अत्यंत उपेक्षणीय आहे.

हिंदु विश्वविद्यालयाची कल्पना.
पंडीतजींचे प्रारंभापासूनच विद्यार्थ्यांकडे लक्ष. प्रयाग हें शिक्षणकेंद्र अस-

ल्यानें तेथें नाना ठिकाणाचे विद्यार्थी विद्यार्जनासाठी. येत. परंतु त्यांची राह-
ण्याची वगैरे सोय अगदीं नसे. त्यांची कांहीं तरी व्यवस्था लावली पाहिजे हें
जाणून त्यांनीं ना. पं. सुंदरलाल यांच्या सहाव्यानें एक हिंदू बोर्डींग
हौस काढलें .त्यासाठीं फंड जमविणें वगैरे खटपटीची सर्व कामे पंमदनमोहन
यांनी स्वत: अंग मोडून केली. याखेरीज अनेक शिक्षणसंसगर्शी त्यांचा संबंध
होताच.

लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षणासंबंधानें जे उद्गार काढल्याचें वर
दाखविले आहे तसेच उद्रार पंडित मालवीयजी यांनीं १९०२ च्या
काँग्रेसमध्यें काढलें आहेत. त्या भाषणांत पंडितनी म्हणतात, शिक्षण देणे हें
वस्तुतः सरकारचे कर्तव्य आहे.उच शिक्षण, विशेषतः यांत्रिक व औ द्योगिक शिक्षण
देण्याकडे जगांतील सर्व प्रमुख राष्ट्रांचा भर आहे. व तो यथायोग्यच आहे
खुद्द इंग्लंड आपल्या देशांतील तरुणांना तसें शिक्षग देत आहेसुष्टांच्या पोटांत जी
विविध संपत्ति लपली आहे, ती धुंडाळून उपयोगाला आणता येईल असें शिक्षण
सर्व राष्ट्रेआपल्या तरुणांना देत आहेत. जर्मनाने या कामी आघाडी मारली आहे
जपानहि मागें नाहीं. परंतु हिंदुस्थानातील कोट्यावधी लोकांना मात्र आपल्या
निसपयोगी वस्तूंसाठी परकीयांच्या तोंडाकडे पाहावे लागत आहे आमच्या
देशांत कच्चा माल मुबलक आहे, त्याचा पक्का माल करण्याचें ज्ञान व कौशल्य
पाहिजे. हें कौशल्य व ज्ञान आपल्या तरुणांना मिळाल्यास परदेशी जो द्रव्याचा

अफाट लोंढा जातो तो खास जाणार नाहीं. औद्योगिक प्रगती झाल्याखेरीज व
कच्या मालाचे पक्क्या मालांत येथें रूपांतर झाल्याखेरीज लोकांचे दारि टळ-
.णार नाहीं. व ते असेच दुष्काळांनी गांजून गांजून जाणार ''

योजनेचा आराखडा.
अशा प्रकारची तळमळ रात्रंदिवस त्यांच्या अंसःकरणांत सुरू होती व तिचें



हिंदुविद्धविद्यालयाची स्थापना

गोड फळ म्हणजे हिंदु विश्वविद्यालयाची संस्थापना हें होय! अशा प्रकारचे
शिक्षण देणार एकादे विश्वविद्यालय असावें ही पंडितजींची कल्ग्ना फार
जुनी आहे. स. १९०५ सालीं त्यांनीं प्रथम विश्वविद्यालयाची एक रूपरेखा
जाहीर केली. पुढें स. १९११ सालीं त्या योजत आणखी दुरुस्ती करून दुस.
ऱ्यांदा आपली योजना त्यांनीं लोकांपुढे मांडली याकामीं त्यांचे मित्र ना.
मुन्शी मायोलाल यांनी पुष्कळच आर्थिक साहाय्य केलें, त्यांची सूचना
अशी कीं, मोक्ष मुबर साहेबांना या विश्वविद्यालयाचे पहिले मुख्याध्यापक
करावेत. दरम्यानच्या काळांत बेझन्यबारिंनीं सेंट्रल हिंदू कॉलेज काढलें. पुढें
स. १९०४ च्या प्रारंभी बनारसच्या महाराजांच्या अध्यक्षतेखालीं बनारस येथील
मिडो हौसमध्यें जाहीर सभा झाली. तीत ना. माधोलाल यानी विश्वविद्या-

लयाची योजना मांडली व ती सर्वसंमत झाल्यानंतर वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध करण्यांत
आली. हा सर्व प्रकार बंगालमध्प्रें स्वदेशी बहिष्काराची चळवळ सुरू: होण्या-
पूर्वीचा होता ही गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणजे पंडितजींच्या दूरदर्शित्वाची व
राष्ट्रहितबुद्धीची योग्य कल्पना येइर्ल. सरकारच्या हीनव्रत्तीच्या निषेधार्थ म्हणून
बंगालमध्यें स्वदेशी-बहिष्काराबरोबर राष्ट्रीय शिक्षणाचीहि चळवळ सुरू झाली.
स्वदेशी बहिष्कार हें राजकीय शस्त्र होऊं शकतें. परंतु शिक्षणाचा हेतू त्या-
पेक्षांहि श्रेष्ठ व उच्च असतो. पं. मालवीय यांनी केवळ राजकीय शस्त्र म्हणून

ही चळवळ हातीं घेतली असें नाहीं. जगांतील सुधारलेल्या देशांतील. विद्यार्थी

व हिंदी विद्यार्थी यांची तुलना डोळ्यापुढे येतांच तिनें कोणाचेंहि हृदय विदारण
होईल एकंदर देशाची औद्योगिक, आर्थिक व राजकीय स्थिति सुधार असेल
तर तरुणांना तेजस्वी व राष्ट्राला अत्यावश्य अशा गुणांचा विकास होईल असेंच
शिक्षण मिळाले पाहिजे, ही खूणगाठ पडल्यानेच त्यानीं राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रश्न

हातीं घेतला.
ही गोष्ट स्पष्ट सांगण्याचें कारण असें कीं, मालवीयजी यांची विश्व-

विषाच्याची योजना प्रसिद्ध होतांच हिंदीहितविरोधी लोकांकडून तिजवर
टीकेचा भडिमार झालातिचा व बंगालच्या चळवळीशी बादरायण संरंध जोड-
ण्याचाहि कांहीं अँग्लोइंडियन पत्रांनीं प्रयत्न केला. पंडितजींनींहि असल्या कडू
टीकांस तात्काल खरमरीत उत्तर देऊन त्यांची विचारसरणी खोडून काढली



पंडित मदनमोहन मालवीय.
प्रथम या युनिव्हर्सिटीची रूपरेषा प्रसिद्धझाली ती पुढीलप्रमाणें होती. संस्कृत.

कॉलेजर्चा संस्थापना-यांत वदे, वेदांग, स्मृति, दर्शनादि शास्त्रांचें शिक्षण दे,२ आयुर्वेदिक अगर .मेडिकल कॉलेज काढणें, त्यास प्रयोगशाळा, दवाखाने,.
इत्यादि जोडणे. ३ सायन्स कॉलेजकाढणेर त्यांत फिजिक्स, केमिस्टी व टेक्स-
लॉजीचे शिक्षण दे, ४ शेतकी कॉलेज,५कलाकौशल्याचें शिक्षण देणारे कॉलेज,
त्यांत संगीत, नाक, चित्रकला, शिल्पकला यांचें शिक्षण देणें, ६भाषा कॉलेज,
यांत आग्लभाषा व हिंदी भाषा, ज्या भाषांच्या योगाने देशी भाषा समृद्ध

होईल अशा भाषांचे शिक्षण देणे
०धमाशक्षण हा पाया.या विश्वविद्यालयांत उपनयन झाल्यानंतर विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळावयाचा,

विद्यार्थ्यानें अभ्यासक्रम सपपेयर्त तेथेंच वास्तव्य करावयाचें, अशी योजना होती.
अभ्यासक्कहि अशा बेताने आखावयाचा कीं, विद्यार्थ्यांला विशेष ताण न
पडता सामान्य बुद्धीचा विद्यार्थीहि बारा वर्षांत संस्कृतमध्यें पारंगत होऊन
इतरहि द्रव्योपार्जनाचा एकादा धंदा हस्तगत करूं शकेल. धर्मशास्त्राबरोबरच
शास्त्रीय ज्ञान हिंदू तरुणांना मिळावे व हिंदुधर्मशास्त्रांत जी चतुर्विध कर्तव्यें
धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सांगितली आहेत तीं यथोचितपणें पाळण्यास हिंदु
तरुण समर्थ व्हावा, हा या शिक्षणाचा मुख्य हेतु होता.

श्रीक्षेत्र काशीसारख्या प्राचीन काळच्या एका नांवाजलेल्या विद्यापीठाच्या
ठिकाणी असें विद्यापीठ स्थापन व्हावें याबद्दल कोणाचाच मतभेद नव्हता. सर
कारने त्याला अंशतः मान्यताहि दिलीपरंतु पुढें योजनेतील धर्मशिक्षणाचा

भाग गाळण्यांत आला
९दुरून याजना.

स. १९११ सालीं पुनः दुरुस्त योजना प्रसिद्ध झाली. तीत पुढील हेतू
नमूद होते.

( १) हिंदु शास्त्रांच्या व संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाचा पुरस्कार करून हिंदू.
संस्कृति व विचारुयातील जें उत्कृष्ट गुण असतील त्यांचा प्रसार करणें व प्राचीन
हिंदु सुधारणांतील जें योग्य व श्रेष्ठ असेल त्यांचें रक्षण करणें.

( २) कला व शास्त्र यांचें सर्व शाखांसह अध्यगन करणें.
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( ३ १ देशांतील उद्योगधंदे वाढण्याला जें जें म्हणून शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक
आहे तें तं शिकविणे

( ४) धर्म व व्यवहार हें शिक्षणातील प्रमुख अंग समजून तरुणांचे
चारित्र्य वनविणें.

पंडितजी काशीहिंदु विश्वविद्यालयासंवधाने थोडक्यातपुढीलप्रमाणेंम्हणतात
प्रसादाद्धिव्यनाथस्य काक्या भागीरथीतटे ।

विश्वविद्यालय: श्रेयुाए हिंदूंना मानवर्धनः ।।

हिंदुराज्याधिपतिभिर्धनिकैर्धार्मिकैस्तथा ।

मिलित्वा स्थापित: खजिर्विद्याधर्मीववृद्धये ।।

यत्र वेदा: सवेदांगाः धर्मशाखं च पावनष ।

इतिहास: पुराणश्च मीमांखान्यायविस्तर: ।।

साखययोगौच वेदान्त आयुवर्दे: सुखावह: ।

गांधर्ववेदो मधुरो धनुर्वेदअजन: ।।

आग्ल दण्डविधानश्च दायभागादि संयुतष ।

पाजाव्या विविधा विद्यास्तथा लोकहिताः कला: ।।

पाठ्यन्ते विधिवत्प्रेम्णा विशानानि बहनि च ।

साहाटयार्थै च छात्राणां दीयन्ते वृत्तयस्तथा ।।

सर्वप्रान्तउमायाताश्छात्राविद्याभिलाषिण: ।

वसन्ति सुखिनो यत्र पुरा कुरुकुले यथा ।।

निर्त्य निषेव्यते यत्र व्यायाम: शक्तिवर्धनः ।

व्याख्यानैश्च कथाभिश्च धर्मी यत्रोपदिश्यते ।।

हिंदू विश्वविद्यालयाची योजना प्रसिद्ध होतांच सर्वांकडून तिला प्रोत्साहन
मिळू लागलें. डॉ. जी. सुब्रह्मण्यम अध्यरयांनीं ही योजनाप्रसिद्ध झाली तेव्हा या
योजनेचे मनःपूर्वक अभिनंदन केलें व एकाकाळीं ज्यापायोनिअर पत्रानेंया विद्या
पीठाच्या योजनेसंबंधानें संशय प्रगट करून त्यावर अवास्तव टीका केली त्याच
पत्राने पुनः योजना प्रसिद्ध होतांच त्या योजनेचे सुस्वागतच केलें

फंड कररा जमविला.
अशा रीतीनें योजनेचा सर्वाकडून सत्कार होऊं लागतांच विप्रयविद्यालयासाठीं

फंड जमविण्याकरितां शिष्टमंडळे बाहेर पडली व अल्पावधीतच बंगाल

२ - १७ -



बिहार, संयुक्त प्रात व पंजाब या प्रांतांतून ३० लक्ष रुपयांची अभिवचनें
मिळाली. यानंतर रानेरजवाच्यांकडे मदत मागण्यांत आली. तेव्हां विकानेरचे
महाराज सर गंगासिंग बहादुर मौर्वी या योजनेचा पुरस्कार केला. पुढें
लॉर्ड हार्डिज, सर हारकोर्ट बटलर, यांनाहि ही योजना मान्य
झाली. दरभंग्याच्या महाराजांनी स्वत पांच हजार रुपये दिले व स्वतः अनेक
संस्थानिकांकडे शिष्टमंडळ घेऊन गेले. सर्वांकडून मदत होऊं लागली. स१ ९१५
सालीं कायदेमंडळांत हिंदु युनिव्हर्सिटी बिल येऊन तें पासहि झालें. त्यावेळीं
भाषण करतांना पंडित मालवीय म्हमाळीपण्यांच्या चैतजययुत्त सामर्थ्यावर

माझा पूर्ण विश्वास आहे. आजच्या शिक्षणसंस्थांतून धार्मिक शिक्षणाची फार
आबाळ झालेली आढळते व हिंदूंच्या अत्यंत पवित्र व विद्यादेवीचे निवास
असलेल्या ठिकाणी अशी संस्था काढण्यास सरकारने मान्यतादिली, याबद्दल मी
त्यांचा आभारी आहें. माझी अशी खात्री आहे कीं, इतर संस्थांतून केव्हा तरी
लवकरच धर्मशिक्षणाची आवश्यकता भासू लागेल.'' विश्वविद्यालयाचे कार्य

हातीं घेताच पंडितजींनी आपली अत्यंत किफायतशीर अशी वकिली सोडून
दिली व आपलें सर्व आयुष्य विद्यालयाच्या घेत खर्च करण्याचा कृतसंकल्प
त्यांनीं केला. त्यासाठीं त्यांनीं सर्व देश पालथा घातला, शेकडोंव्याख्याने दिली;
आपली योजना लोकांस समजावून. दिलीरजनतेची सहानुभूती मिळविलीरव अल्पा

बधतच सुमारें कोट रुपयांचा प्रचंड द्रव्यनिधि जमा केला आतापर्यत एकंदर
निधि दीड कोटीवर गेला आहे

सरकार मान्यता दिली 4

या विश्वविद्यालयाला रीतसर सरकाची मान्यता १९१५ च्या १६ व्या काय
द्यानें देण्यांत आली. या कायद्यान्वये देशांतील इतर विश्ववियालयाप्रमाणेच
याहि विश्वविद्यालयाचा दर्जा सरकारने मान्य करून या युनिव्हर्सिटीनं दिलेल्या
पदव्या, संरकारनें मानण्याचे कबूल केलें. वरिष्ठ कायदेमंडळांत हिंदू युनिव्हर्सि-
टीचें बिल आलें त्यावेळीं शिक्षण मंत्री सर हारकोर्ट बटलर म्हणाले आजचा हा
सामान्य प्रसंग नाहीं. आपण एक नव्या व चांगल्या विश्वविद्यालयाला जन्म देत
आहो या विश्वविद्यालयाचा विषेश हा कीं हें विश्वविद्यालय टीचिंग व रेसिडेन्शल
राहील. ज्या ठिकाणी विश्वविद्यालयाची मंदिरे होणार तेधून जवळच भागीरथी

१८
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??ंच्या तटाकाच्या घाटाकडे डौलानं पाहणारा तीं विश्वविद्यालयीने मंदिरे दृष्टी
पडणार, ही कल्पना मनांत येऊन' मी हिंदूअसतो तर किती बरें झालें असते
असें मनांत आल्याखेरीज रहात नाहीं. तथापि प्राचीन. व वंदन;
अशा हिंदु संस्कृतीचा व अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृतीचा संयोग घडवून आण-
ण्यास मदत करणाऱ्या सरकारचा मी एक. नोकर असल्याचा अभिमान मैला
सहजच वाटला. ''

धनाशलप्हुऋ-ख्यृऋउउउाऋरपुऊनसमारंभ.

पुढें फेबुआरी १९१ ६त लॉड हार्डिज यांनी विद्याच्याची कोनशिला बस-
विली. इमारतीची कामे झपाड्यानें सुरू झाली व अनेक उत्साही कार्यकर्त्यांनी
वेगळींवगेळीं कामेंवांटून घेऊनविश्वविद्यालयाची उर्भारणीकेली.विश्वविद्यालयाचे
पहिले व्हाईस चान्सलेर पं. सर सुंदरलाल ( १६-१८) नंतर सर
शिवस्वामी अय्यर ( १९१८-१९) व नंतर तेव्हांपासून पं. मदन
मोहन मालवयिजी आहेत.

विश्वविद्यालयाच्या मदतीसाठी पहिलें विनंतिपत्र कोटीरुपयाचेंकाढलें तेव्हां
१ .कोटी १० लक्षरोख जमा झाले. त्यापैकीं १ कोटी ५ लक्षराजे रजत्राड्यांनीं व
लोकानी दिले. व पांच लक्ष सरकारने दिले. त्यांत जोधपूरवपतियाळा यांनी
रोख दोनवपांचलक्ष रुपयेदेऊन प्रतिवर्षी २४ हजार रुपये देण्याचें आश्वासन
दिलें. त्याचप्रमाणें बिकानेर व व काश्मीरच्या महांराजांनीं प्रतिवर्षी बारा
हजार रुपये देण्याचें आश्वासन दिलें.
या रकमेंतून इमारतीसाठी जागा १३०० एकर ५१५२ रुपयास घेतली

व त्यावर इमारती ४७५६८६६ रुपयांच्या बांधल्या आणि इतर सामानसुमाना-
साठीं २३५८८१५ रु. खर्च झाले. असें एकंदर ७६७७८३३ रुपये खर्च झाले
विश्वविद्यालयाच्या पुढील इमारती आहेत, आर्टस् कॉलेज फिजिकल लायबोरे
टरी, केमिकल लायबोरेटरी, सायन्ससाठीं न्यास व विद्यु-रसंप्रह इंजिनियरिंग
कॉलेज, हॉस्पिटल, ११०० विद्याथ्याचेवसतागृह १०० स्त्री विद्यार्थीनीसाठी
बसती गृह, प्रोफेसरांना राहण्याच्या जागा, इत्यादि

व्यापक शिक्षणक्रम
श्रीक्षेत्र काशीपासून सुमारें ४ मैलांवर हें विश्वविद्यालय बसविण्यांत आलें



आहे. या जागेवर सुमारें वीस मैल लगिचे सुंदर रस्ते केलें अक्र सुमारें वीस
हजार वृक्षांची लागवड करण प्रांतआली अहे. १६०० व वियार्थ्याची व युनिव्हर्सिटी-
तील ८० प्राेफेसरांची राहण्याची। सोय तेथेंच करण्यांत आली आहे .हघी विश्वविद्या-
लयांत विद्यार्थी खालील विषयांचा अन्यस करीत असतात.

१ थिऑलॉजी.
२ प्राचीन विद्या ( वेद, वेदांग, व्याक रण, स हित्य, न्याय, वेदांत,

मीमांसा, सांख्य, ज्योतिष, पुराण व धर्मशास्त्र)

३ धर्म

४ हिंदुस्थानचा प्राचीन इतिहास.
५ संस्कृत. ६ हिंदी. ७ मराठी. ८ बंगाली. ९ अरबी आणि पर्शियन,

१० उर्दू. ११ इंग्रजी. १२ इतिहास व राजकारण. १३ फिलॉसॉफी व सायकॉ -
लॉजी. १४ अर्थशास्त्र व राजकारणशास्त्र. १५ कगदा. १६ शिक्षण. १७
फिजिक्स, १८ गणित व ज्योतिष. १९ केमिस्ट्री. २० वॉटन ।. २१ झुलॉजी.
२२ मेकनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजिदिनयरिंग. २३ जिऑर्डजेी. २४ मायनिंग:,
२५ इंडस्ट्रियल केम ाइस्तू. २६ आयुर्वेद व अर्वाचीन शस्त्रक्रिया. २७ संगीत.
२८ शारीरिक शिक्षण. व २९ लष्करी शिक्षण. याखेरीज युनिव्हर्सिटीच्या तीन
शाळा आहते. १ मुलांचे हायस्कूल २ एक मुलींची शाळा व ३ रणवीर संकृत
पाठशाळाखेरीज व एक महिला-वियापीठ.

विश्वविकलयाची काभगिरी.
विवविद्यालय स्थापन झाल्यास बारा वर्षे होऊन गेलीं. आज विद्यालयांत वेग-
वेगळ्या ३२ शाखांचें शिक्षण देण्यांत येतें. व त्यासठी १५० शिक्षक शिक्षणाचे
काम करीत आहेत. यापैकी बरेच युनिव्हर्सिटीमध्येंच राहतात. एकंदर २६००
विद्यार्थी विद्या संपादन करीत असून १६०० वसतीगृहांत राहतात. व या सर्वा-
साठीं सुमारें दोन मैलांच्या विस्तूत क्षेत्रावर १७३ प्रशस्त व सुंदर अशा इमारती
वधण्यांत आल्या आहेत. वाचनमंदिरांत ६० हजारांवर ग्रंथ आहेत. प्रयोग-
शाळा सुमारें ६ व वर्कशारस सुमारें ६ असून त्यावर २५ लक्षांवर खर्च करण्यांत
आला आहे, ३८० वर शिष्यवृत्ती देण्यांत येतत व ४०० नादार व अर्धनादार
विद्यार्थीण शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांना खेळZयासाठीं, क्रिकेट, झ्यबॉल, हॉकी,
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टेनिस, यासाठीं विस्तृत मैदान असून युनिव्हर्सिटी ट्रेनिंग कोअरमध्यें ३००
विद्यार्थी निशाणवाजीचें शिक्षण घेत असतात. याखेरीज,१०० रोग्यांचे हॉस्पि-
टल, एक वोटॅनिकल गार्डन, आयुर्वेदीय औषधासाठी एक फार्मसी असून शारी-
रिक शिक्षणासाठी '(क विशाल हॉल बांधण्यांत आला आहे.

या कालावधीत २९५४ पदवीधर वाहेर पडले. त्यांत ४ डॉक्टर ऑफ
सायन्स, १८९ थिऑलॉजी व प्राचीन विद्या, १७६३ आर्टस् पदवीधर,
७४०सायन्स, २६२ कायदा, ३८४ शिक्षणांतील पदवीवाले, २०० मेकॅनिक
व इलेक्ट्रिक व १४ मायनिंग असे पदवीधर वाहेर पडले.

' सर्व हिंदुस्थानांतील वि द्यार्थी१.
या विश्वविद्यालयाचे स्वरूप अखिल भारतीय आहे. प्रत्येक प्रांतातलै

विद्यार्थी त्यांत आहेत. १९२९ सालीं येथें पुढील प्रमाणें विद्यार्थी होते. आसाम
२८ विहार. ओरिसा १७६, बंगाल २४३मुंबई. ०५, ब्रह्मदेश ५,मध्यभारत ३९
मध्यप्रांत २३१, वऱ्हाड १०, मद्रास १३७, वायव्यसरहांतर८, पंजाब १४३
उदयपूर जोधपूर, जयपूर, बिकानेर, अलवार, कोटा, पतियाळा वगैरे १०५,
'द. हैद्राबाद ६, नेपाळ १, काश्मीर १५, म्हैसुर ३, सं. प्रान्त १११३, त्रावणकोर
१७ ,बनुचिस्थान २, द. कानडा १, कोचीन-, अंध ३१, दिक्षी ३, मॉरिशस १

हे सर्व विद्यार्थी २२२, जिल्ह्यांतून आले आहेत.
स. १९२९, सालअखेर विश्वविडगलयानें १, कोटी २५. लक्ष जमा केले

पैकी १, कोटी सोळा लक्ष राजे रजवाडे व इतर हिंदु धनिकांनी दिले. ९, लक्ष

सरकारने दिले .हिंदुस्थान सरकार ३, लक्षांची ग्रँट देत असतें व संस्थानिकांकडून
वर्षाचे ८०, हजार रु. मिळतात, याऐपरीज फी व इतर देणग्या यांतून खर्च

चालतोसस्थेचें एकंदर उत्पन्न दहा लक्ष रुपयांचें असून खर्च मात्र वारा लक्षांचा
आहे.

संस्था सर्व दृष्टींनी परिपूर्ण व्हावयाची तर त्याला आणखीहि चार कोटी रुपये
लागतील असें पीडेतजींचे म्हणणें आहे परंतु ही रक्कम फार मोठी दिसेल म्हणून

पंडितजींने आणखी एक कोटी रुपयांची मागणी १९२९ सालीं केली
ही रक्कम जमतांच टेर्क्रोलॉजी, शेतकी कामर्स व संगीत यांची कॉलेजे सुरू
करण्यांत येणार आहेत

२१



पंडित मदनमोहन मालवीय.

स्वसंकृतीचें पाषण.
संस्कृत वाङ्मयांत भांडार अमूल्य व अत्यंत अफाट असून सांस्कृतिक दृष्ट्या

त्यानें जगाला अत्यंत उज्यल अशी संस्कृति समर्पण केली. परंतु या गोष्टीचा
आपणास विसर पड लागला व आपलें तें त्याज्य व परकीयाचें तेबढें अनुकरणीय
ही वृत्ति लोकांत उसन्न होऊं लागली. स्वाभिमानाच्या व संस्कृती रक्षणाच्या
दृष्टीने ही राष्ट्रावर मोठीच आपत्ती आहे असें वाटून पंडीतजींनीं संस्कृत वाङ्मय
व हिंदू शास्त्र यांचा आभ्यासक्रमांत प्रथम समावेश केला. या विधविद्यालयांतील
दुसरा विशेष हा की तेथें शास्त्रीय संशोधनाचे अध्ययन व अध्यापन करण्यांत
येत असतें.

शास्त्रीय संशोधन.
हिंदुस्थानांत आज अनेक विश्वविद्यालयें आहेत. परंतु त्यांची पुस्तकी लाना-

पलीकडे अद्यापिहि मजल नाहीं. हिंदुस्थान पूर्व कालाप्रमाणें आज जरी सुवर्ण

भूमी नसला तरी तीत भूमिगत द्रव्यें आजहि अपार आहते. परंतु त्यांचें
संशोधन करण्याचें ज्ञान हिंदी तरुणांना येथें देण्यांतच येत नाहीं. अर्थात् या
सर्व द्रव्यांचा कायदा परकीय लोकांना मिळतो व हिंदी तरुण बुद्धिवाद व
कर्तबगारीचा असूनहि त्याच्या बुद्धिविकासाला योग्य वाव नसल्याने तो
आपल्या घरीं मुक्?नैं उपाशी मरतो ही स्थिति अत्यंत कड नव्हे काय?
हिंदुविश्वविद्यालयाचा कांहीं विशेष असेल तर तो या संशोधन शिक्षणांत
आहे व म्हणून येथील विद्यार्थी बाहेर पडल्यावर ' मी आतां पुढें काय करूं,' असा
प्रश्नच त्याच्या पुढें येत नाहीं. तो स्वावलंबी स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतो
ही एक एवढीच गोष्ट नाही यापेक्षांहि यांत मोठा व्यापक हेतु आहे. हिदुस्थान
आज दृष्टिकर्श कां आहे तर त्याला उद्योगधंदे नाहींत म्हणून देशांत, असून माल
कवा असूनहि पक्का माल सर्वस्वी परदेशांतून येतो. तेव्हां संशोधनद्वारां कच्चा
माल पृथ्वीच्या पोटांतून बाहेर आणावयाचा व त्यावर अनेक धंदे काहन
ढेपाशी मरणाऱ्या हजारों देशबांधवांना धंदा पुरवावयाचा असा या शिक्षणां-
तील प्रमुख हेतू आहे. विश्वविद्यालयाजवळ आज उपलब्ध असलेल्या
साधनषळावर त शक्य ते प्रयत्न या दिशेनें करीत आहे. ते परिपूर्ण होण्याला
द्रव्यसहात्र्याची आवश्यकता असल्यानें तें भरपूर मिळाल्यास पंडितजच्कि या
बावतींतील क्.ल्ग्नाहि सत्यसूष्टींत उतरल्याखेरीज राहणार नाहींत.



हिंडविश्वविद्यालयाची स्थापना.

-मातृभाषा हें माध्यम.
देशांतील इतर विश्वविद्यालयांत शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच सुरू असून तें

बदलावे कीं न बदलावे याबद्दल वाद आहेत परंतु या विश्वविद्यालयाच्या चाल--
काचा प्रारंभापासूनच मातृभाषेतून शिक्षण देणे हा हेतू असल्यानें मातृभाषेतून
शिक्षण देण्याचा उपक्रम प्रथम या विश्वविद्यालयाने केला व विश्वविद्यालयाला
जोडलेल्या शाळांतून मातृभाषा हेंच माध्यम असून प्रवेश परीक्षेची उत्तरे मात-
भाषेतून दिल्यास चालतात कॉलेज शिक्षणाच्या अकषासक्रमासाठी हिंदी
भाषेतून वाङ्मय शास्त्र वैद्यक या विषयांवर पुस्तकें तयार झालेलीं असून
बी ए साठीहि क्रमिक पुस्तकें हिंदींतच तयार करण्याचें काम सुरू
आहे एम् ए च्या पदवीसाठी हिंदी भाषा घेण्यांत येते व लवकरच एम. ए.
परीक्षेची उत्तरेहि हिंदींतून दिली जातील.

शास्त्रीय शिइरणातील औद्योगिक दृष्ट्या उपयोगी पडेल असें शास्त्राय ज्ञान

इंजिनियरिंग ( मेकॅनिकल व विदूतू) मायनिंग यांचेंहि शिक्षण देण्यांत येतें.
०धम व राजकारणअलीकडच्या तरुणांत धर्माविषयी औदासीन्यच केवळ आहे असें नसून कित्येक

प्रसंगीं अवहेलना करण्यापर्यंत मजल जाते ही गोष्ट सांस्कृतिक दृष्ट्या बरोबर नाहीं
हें जाणून या विश्वविद्यालयांत विद्यार्थ्याचे चारित्र्य उत्कष्ट बनेल असें शिक्षण
देण्यांत फार दक्षता घेण्यांत येते त्यासाठीं धर्मशिक्षण अवश्य केलें आहे.
धर्मावर वारंवार व्याख्याने करविण्यांत येतात. प्रति एकादशीच्या दिवशीं कथा
असते त्यावेळीं विद्यार्थी व शिक्षक यांना उपस्थित असावेंच लागते. याखेरीज
धर्मावर वादसंवाद मधून मधून होत असतातच जेणेकरून विद्यार्थ्याला धर्माचं
मूल स्वरूप समजून येऊन धर्म व व्यवहार यांची उत्कृष्ट सांगड घालता येईल
असे शिक्षण देण्यांत येतें. मानवी सौख्याला व चारित्र्यसंवर्धनाला धर्मशिक्षण

अत्यावश्य आहे असाच विश्वविद्यालयाच्या चालकांचा ठाम सिद्धांत असल्यानें
धर्मशिक्षणावर जास्त भर आहे. मनुष्यांत उच्च प्रकारचा स्वार्थत्याग उत्पन्न होण्यास
त्यांच्यांत देशाभिमानाची ज्योतहि तेवत असली पाहिजे हें जाणून व उत्कृष्ट
चारित्र्याला आणि शीलसंवर्धनाला देशाभिमानहि प्रखर असावयास पाहिजे
म्हणून विद्यार्थ्यात देशाभिमान उत्पन्न होईल असेहि शिक्षण देण्यांत येते, व
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पंडित मदनमोहन मालवीय.

-ही गोष्ट कितपत साध्य झाली आहे हें दाखविण्यासाटीं येथें एक दोन गोष्टींचा
उल्लेख करणें अप्रासंगिक होणार नाही.

विद्यालय राजकारणापासून आलेत नाहीं.
विश्वविद्यालय केवळ परीक्षा घेणारं नसून आपल्या हेतूप्रमाणें त्यामार्फत

शिक्षणहि देता यावें हा पंडितजींचा उद्देश त्यांनीं यांत सफल करून दाख-
विला आहे. विद्यालयांतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी केवळ पोटार्थी म्हणून न

हिंडता तो स्वतंत्र वृत्तीनें राहून यथाशक्ति देशसेवाहि करील अशाच तऱ्हेचा
शिक्षणक्य विद्यालयानेआखला आहेयाशिवाय विद्यालयाचा विशेष हा कीं,विया-
-र्थास राजकारणांपासून शक्य तितक्या दूरराखण्याचा जो अन्यत्र प्रयत्नकेला जातो
'तसा येथे केला जात नाहीअसहकारितेच्या काळांत विद्यार्थांनी शाळा-कॉलेजें
सोडावी म्हणून पुढाऱ्याचें प्रयत्न चालले असतां या विद्यालयांतील वियार्थीहि
चाहेरपडावे असे दुरून दुइन वरेच प्रयत्न करण्यांत आलेही गोष्ट पंडितजींस
समजताच त्यांनीं महात्मा गांधीस निमंत्रण करून आल्या समक्ष काय सांगा-
वयाचे असेल तें विद्यार्थ्यांस सांगण्याविषयीं त्यांस विनंती केली

सन १९३० सालच्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळींत विश्वविद्यालयांतील
बऱ्याच अध्यापकांनीं व विद्यार्थ्यानी चळवळींत आणि भाग घेतला तेव्हां
सरकारनें विद्यालयाची ग्रँटच बंद केली. अशा अध्यापकांना व विद्या-
यांना पुन विद्यालयांत घेणार नसल्यास सेंट दोऱ्याचा विचार करूं अशा अटी
घालण्यांत आल्या तेव्हां सेंव अध्यापकनीं अर्ध्या पगारावर काम करण्याचें ठरविलें
परंतु सरकारने घातलेल्या अपमानास्पद अटी पाळण्याचें नाकारले या एकाच
गोष्टीवरून काय मोलाची मंडळी विश्वविद्यालयांत आहेत याची कल्पना येईल
पं. मदनमोहन यांस मुंबईस अटक झाली अशी वार्ता पसरताच विश्वविद्या.

यांतून शंभर विद्यार्थ्यांचा एक जथा मुंबईस कायदेभंगासाठी आला या गोष्टी.

वरून विद्यार्थ्यांना राजकारणापासून अलिप्त राखण्याचे धोरण या निप्रयविद्या-

ऊयात नाहीं हें स्पष्ट दिसून येईल
०बलसवधन.

शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनष ' ही उक्ति सर्वमान्य असली
तरी ती व्यवहारांत मात्र कचितच आचरली जाते विशेषतः शाळासारख्या
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ठिकाणी शारीरिक शिक्षण सक्तीचें केलें पाहिजेतोकेले जात नाहो! याचोपलयाचें विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक शिक्षणाकडेहि पूर्ण लक्ष आहे. चारित्र्य क्षेत्रांत
इतकीच जलसंवर्धनाची आवश्यकता आहे हें येथील चालकांनीं पुरापूर जाणल
असून सर्व प्रकारचा व्यायाम लष्करी शिक्षण यांची व्यवस्था तेथें करण्यांत
आली आहे.

पमालवीय यांचा शिक्षण प्रसाराविषयींचा हव्यास इतका दांडगा
आहे कीं त्यांना सर्व जनता साक्षर व्हावयास पाहिजे. यासाठीं त्यांनी १९२९
सालीं पदवीदानप्रसंगीं पदवीधरांना केलेल्या भाषणांत ते म्हणाले

हें सर्व विश्व एका चिर सर्वव्यापी अशा शक्तीनें चालले आहे. त्या

चित्शक्तीखेरीज प्राणी जणूच शकणार नाहीं जें सर्व दृश्य व अदृश्य आहे
त्याचा नियंता एक असून त्याच्या इच्छामात्रेंकरून हें विश्व चालले आहे असें
-७पनिषदें सांगतात. अशी जी शक्ति-तिला ब्रह्म म्हणा, ईश्वर म्हणा, ती
अनादि व अविनाशी आहे. यासंबंधानें तुमच्या मनांत आशंका उत्पन्न झाली
तर वर आकाशाकडे पाहा. तें कसें अनंत तारका व नक्षत्रांनी भरून गेलें आहे!
अत्यंत दूर अशा सूर्याचा प्रकाश या जगावर येऊन त्यात जीवनकला घालतो.
याचा विचार करा. तुम्ही आपल्या आश्चर्यकारक अशा शरीरयंत्राकडे पाहा.
आपल्या सभोंवार आनंदाने, उत्साहाने वागडणाऱ्या पशुपक्ष्यांकडे दृष्टि टाका.
त्या फलकृपानी नटलेल्या वृक्षराजी पाहा. ज्याला आपण ब्रह्म अगर ईश्वर म्हणतो
तो या सर्वे ठिकाणी नांदत आहे. आपल्या धर्मशिक्षणाचें सारसर्वस्व हें आहे.

स्मर्तव्यः सततं विष्शुर्विस्मर्तडयो न जातु चिव ।

सर्वे विधिनिषेधात स्युरेतथोरेव किंकरा: ।।

ईश्वर आहे व तो सर्व प्राणिमात्रांत वास करतो या दोन मूलभूत गोष्टी
तुम्हांस पटल्या म्हणजे ईश्वर व अखिल प्राणी यांच्यांशीं तुम्ही योग्यपणे वागाली

ओत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेतू
आपणाशी दुसऱ्यांनी वागले जसे आवडणार नाहीं तसें तुम्ही दुसऱ्याशी

वारं नका. व
यद्यदात्मानि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेतू ।

.मनुप्याने कसें वागावें याचे आपल्या पूर्वजांनी घालून दिलेले हे दोन सवात्कृष्ट
नियम आहेत.



पंडित मदनमोहन मालवीय.
हे दोन नियम सर्व धर्मात मान्य आहेत. खिस्ती धर्माच्या जन्मापूर्वी हजारों

वर्षे महाभारताने ही शिकवण दिली आहे. यावरून आपला धर्म किती उलव श्रेष्ठ आहे याची तुम्हांस कल्पना येईल.
लोकशिक्षासमीति काढा.

परंतु हें स्त्रकर्तव्य बजावीत असतांना तुम्ही आपल्या मातूभूमीविषयींच्या
कर्तव्याकडे लक्ष दिलें पाहिजे. आपला हा देश अत्यंत थोर आहे. याप्रमाणें
अखिल भूतलावर दुसरा देश नाहीं. त्सविषयी तुमचें एक विशिष्ट कर्तव्य आहे.
तुमचा जन्म या मातृभूमीच्या अंकावर झाला. तिनें तुम्हांला अन्नवस्त्र पुरविलें.
तुमचें संगोपन केलें. तुमच्या सुख्यांचे व मानाचे हें निधान आहे. अवश्यकता
उत्पन्न होईल तेव्हां तुम्ही आपल्या मातृभूमीचे कर्तव्य करण्यास सिद्ध असलें
पाहिजे. आपल्या देशबांधवावर प्रेम करून त्यांच्यांत ऐक्य वाढवा. आपल्या गरीब
बांधवांचा उद्धार करण्याची खटपट करा त्यांच्यांत मिसळा. त्यांच्या
सुखदुःखाचा अनुभव चा. त्यांचें जीवित शक्य तितकें सुखकर करा.

देशांत अज्ञान राक्षस थैमान घालीत आहे स्वराज्य आल्यावर त्याला
हद्दपार करूं असें म्हणत बसू नका. तुम्ही यापुढें निरक्षरत्व नाही करण्यासाठीं
कमर कसा. लोकांना लिहिणें वाचणे गणित व धर्म यांचें शिक्षण द्या. प्रत्येक

मुलामुलीला, झीपुरुषाला हें शिक्षण द्या त्यांना आरोग्याचें शिक्षण द्या. त्यांच्यांत
एकोपा नांदेल असे प्रयत्न करा. ते पूर्ण सुखी निरोगी व आनंदी होतील असें
करा. तर येथें या विश्वविद्यालयांत शिक्षण घेतल्याचें चीज होणार आहे.
यासाठीं एक ' लोकशिजासमिति ' काढा या सत्कार्यात ईश्वर तुमचा
पाठीराखा आहे.

अशा रीतीनें लोकसेवा करणें म्हणजेच परमेश्वरसेवा करणें आहे देशाच
पण कर्तव्य करीत आहों याचें सतत स्मरण असलें म्हणजे त्यासाठीं पडेल तो

त्याग करण्याची तयारी आपोआप होत असते अशा प्रकारची
त्याग करण्याची संधी येईल तेव्हां सज असा तुम्ही नवा जुना इतिहास
शिकला आहां. त्यांत स्वातंत्र्यासाठी कसकसें प्रयत्न करण्यांत आले त्यांचा त्याग व
शोर्य कशा मोलाचें होतें हें तुम्ही जाणता ती स्वातंत्र्यप्रीति तो स्त्रातव्या-
बद्दल दुर्दमनीय उत्साह व मातुरभूमीचा गौरव वाढविण्यासाठी आत्मोत्सर्ग कर-
ण्याची बुद्धि तुमच्यांत असली तरच इतिहास वाचल्याचें खरें सार्थक मातृ-
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भूमीच्या मानरक्षणासाठीं प्रसंग पडल्याच- आत्मदान करणें हेंच नागरिकांचें खरें
कर्तव्य आहे. परंतु गैरभावनेच्या भरांत जीवाचा उगाच फुकट त्याग करूं नका.
तो सत्कार्यासाठी राखून ठेवा ''

विश्वचिद्यालयाची योग्यता.
पंडितजीना केलेला हा अमूल्य उपदेश प्रत्येक मनुष्याने अंतःकरणावर

कोरून ठेवण्यासारखा आहे. व यावरून काशी विश्वविद्यालयापुढें कोणत्या
प्रकारचे ध्येय आहे याची योग्य कल्पना येईल

सजीव, तेजस्वी, राष्ट्रकार्यदक्ष, असे विद्यार्थी निर्माण करणें हा राष्ट्रीय ९९-णाचा प्रधान हेतू तो या विश्वविद्यालयांत किती उत्कटपणे पाळला जातो ह्ये

वरील उग्दारांवरून ध्यानी येईल. विद्यालयांतून स्वाभिमानी विद्यार्थी निपजविणें
हें चालकांचें मुख्य ध्येय आहे. हिंदु संस्कृतीचा जाज्वल अभिमान विद्य्रार्थ्यात

उत्पन्नव्हावा. ही पंडितजींची कामना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमांवरून स्पष्ट

नजरेस येईल. ही. गोष्ट न सांगताहि समजण्यासारखी आहे. विश्वविद्या-
लयाची जी प्रचंड व भव्य मंदिरें उभारली आहेत तीं पाहतांच हिंदी संस्कृतीचें
चित्र मूर्तिमंत चित्र डोळ्यापुढे उभे राहते. त्या तीन तीन मजली सुविशारू
इमारती,त्यांवर झळकत असलेली तीं सुवर्णशिखरें, हीच ही सरस्वतीची उपास्य
मंदिरें हें न सांगतांहि कोणास सहज समजून येईल. विश्वविद्यालयांत अंतर्बाह्य.

स्वाभिमान, तेज, ओज प्रतात होतें
हिंदु विश्वविद्यालयाची स्थापना हें पंडित मदनमोहन मालवीयज

यांच्या अविश्रान्त परिश्रमाचें फल आहे हें तर खरेंच. पंडितजींनी स्वहस्तानें
निर्माण केले व चिरखरूपाचें असे हें स्मारक आहे हेहि खरें. परंतु हें विश्व-
विद्यालय स्थापन करून पंडितजींनीं अपूर्व अशी देशसेवा केलीआहे. व त्याबद्दल
अखिल हिंदुमात्र त्यांचा सदैव कणीच राहील. हिंदु संस्कृतीच्या: पुनरुद्धाराचें
असामान्य काम या विश्वविद्यालयामार्फत होत आहे. हिंदू जातीचा
गौरव विश्वविद्यालय वाढवीत आहे. येथील संशोधनाबद्दल जगा-
तील मोटमोठे विद्वान माना डोलवीत आहेत. अशाप्रकारे त्रिखंडांत हिंदु-
जातीचा यशोगौरव दुमदुमविण्याचें काम विश्वविद्यालयानं अंगीकारलें आहे.
ही हिंदुसमाजाची केवढी अफाट व भव्य सेवा पंडितजींनीं केली आहे!
पंडितजींच्या या एकाच कृत्यामुळे त्यांचें नांव सदैव झळकत राहणार ही:
गोष्ट निर्विवाद आहे.
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हट-सप
०? ए का काळी त्रिखण्डावर ज्या हिंदु संस्कृतीची छाप पडली होती,
० ० अखिल जगतातील मानव जात ज्या एक श्रेष्ठ संस्कृतीवर मोहून

८ गल होते ज्या संस्कृतातील श्रेष्ठतत्त्वज्ञानांतील रहस्य समजावून
घेण्यासाठी अखिल जगातून विद्यार्थ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी या

भारतवर्षाकडे धावा घेत; रामकृष्णादि महादवीर ज्या भूमींत निर्माण झाले.
महान महान तत्त्ववेत्त्यांनी ज्या भूमीची महत्तमता वाढविली, ज्या भूमींत
जन्म घेण्याबद्दल देवादिकांनाहि मोह उत्पन्न व्हावा. त्या भूमांचे तें गतकालीन
वैभव, ती महत्तमता, तें अलोट बुद्धिसामर्थ्य, ते तेजस्वी वीर पुरुष आज कोठें
गेले? एका काळी जगावर प्रमुखच गाजविणाऱ्या त्या तेजस्वी संस्कृतीला आज
ओहोटी लागलेली पाहून कोणा स्वाभिमानी भारतवर्षीयाच्या अंतःकरणांत
वेदना उल होणार नाहींत! हण, शकांसारख्या परसंस्कृतीला आत्मसातू
करून त्यांची नांवनिशींहि उरू न देणाऱ्या त्या तेजस्वी भारतीय संस्कृतीवर
अधिन असें कोणतें दीर्घ पटल आलें कीं, जगावर असोच पण स्वस्थानीं ती
मोठ्य्या मुष्किलीनें काळ कंठीत आहे!

या गोष्टीचा विचार करूं लागल्यास वोणाच्याहि मनांत कालवाकालव उत्पन्न

झाल्याखेरीज राहणार नाहीं. हिंदुस्थानच्या मानचित्राकडे नुसता दृष्टीक्षेप केला
तरी किती विपरीत देखावा दृष्टी पडतो! अनादिकाळीं असो,पस्तु इतिहासकाळीं
सुमारें हजार वर्षापूर्वीची गोष्ट, उत्तरेस हिंदुकुशापयर्त व दक्षिणेस जावा,सुमात्रा-
पर्यंत सर्व भूप्रदेश हिंदु संस्कृतीखाली नांदत होता. तें त्याचें स्थान आज हिरावले
गेलें व अन्य संस्कृतीला आत्मसात करण्याइतकी जी प्रबल संस्कृति होती तेथें डुस-
ऱ्याच एका प्रबल संस्कृतीचा वाढ व विस्तार होऊन ती हिंदु संस्कृतीला कोपर-
खळ्या देऊ लागली असें दृश्य प्रत्यक्ष दिसू लागलें!

यावर उपाय काय'?
अर्थातूया गोष्टीवर वेळींच कांहीं उपाय न केल्यास आत्मघात होईल अशी

भीति राष्ट्रहितचितकांस वाटूं लागल्यास आश्चर्य नाही .यावर कांहीं उपायोजना
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-म्हळू-खधळून

-केल्याखेरीज गत्यंतरनाहीं असें वाटून उत्तर हिंदुस्थानांत आर्यसमाजानें अनेक
वर्षापूर्वीपासून काम सुरू केलें होतें. परंतु अगदीं अलीकडे असे प्रयत्न जास्त
व्यापक प्रमाणांत व सुसंघटितपणें केल्याखेरीज गत्यंतर नाही झालें. विशेषतःहिंदु
मुसलमान यांचे दंगे वाह लागून प्रत्येक ठिकाणी हिंदुसमाज असंघटित असल्या-
कारणानें त्यालाच मार खावा लागे. हिंदूंच्या स्त्रिया पळवून नेणें, अनाथ हिंदू
दिसताच त्यास धर्मधष्ट करणें इत्यादि प्रकार जास्त जास्त सुरू झाले .यावर उपाय
हिंदुसंघटन हेंच होतें

हिंदुस्थानांत खि-मुसलमान आज शेकडो वर्षे एकत्र नांदत आहेत. परंतु अली-
कडे १०५ वर्षांत या उभय ज्ञातींत वारंवार जो कलहाग्नि पेटतो तो कां? शेकडों
वर्षे गुण्यागोविंदानें शेजारी शेजारी राहणारे अकस्मात एकमेकांचा गळा चिर-
ण्यास प्ररत कां होतात! याचें कारण काहींही असलें तरी सूक्ष्मपणें अवलोकन
करणाराच्या एक गोष्ट सहज लक्षांत येईल ती अशी कीं, देशांतील राजकार-
णांत कांहीं विशेष घडामोडी होण्याचा प्रसंग आला कीं नेमके त्याच वेळीं हे दंगे,
उद्भवतात. मौटफर्ड सुधारणा आल्या व त्यांच्या आगमनाबरोबर उत्तर
हिंदुस्थानांत हिंदु-मुसलमानांच्या दंग्यांनी पेट घेतली. व हीच स्थिति
अद्यापर्यंत कायम आहे. या दग्याच्या बुडाशीं फोडा व झोडा ही-
नीतीच आहे हें कोणास उमगत नाहीं असें नाहीं. परंतु अशी कुटिल नीति न
फैलावून देण्याचे जनतेच्या हातीं नसल्यानें त्यावर लोकांच्या हातीं असलेला
एकच प्रतिबंधक उपाय म्हणजे आपलें बल संवर्धन व संघटन करणें हाच होय
अर्थातूया स्वावलंबी मार्गीकडे राष्ट्रकल्शणेव्हे पुढाऱ्यांचे सहजच लक्ष गेलें व
या कामी पं. मदनमोहन यांच्या बरोबरीनें कार्य करणारे दुसरे श्रद्धेय

राष्ट्रपुरुष लाला मुन्यी(लाल-स्वामी श्रद्धानंदजी-हे होत. स्वामी श्रद्धानंदजी-
यांनी यासंबंधात किर्ती अमूल्य व अफाट कामगिरी केलें हें सर्वश्रुत आहे व त्यांची
कामगिरी इतकी उत्कृष्ट झाली कीं, केवळ ज्ञातिविशिष्ट भावना टेवणाऱ्या
परसंस्कृतीच्या लोकांस ती टुस्सह होऊन त्यांतील एका आततायी अधमानें
स्वामीजींचा वध केला ही गोष्ट सर्वेत आहे. उत्तर हिंदुस्थानांत खिसमाजात
ज्या दोन विभूतीनी प्रचंड आत्मविश्वास उत्पन्न करून त्यांस संघटित केलें

१ऽ :ऽ वि३११४ स्वामी श्रद्धानंदजी व चरित्रनायक पंडित.



पंडित मदनमाहन मालवीय.

सबअरन.
हिंदुसंघटन स्वराज्यापेकारी आहे. हिंदु-मुसलमानामध्यें खरें ऐक्य उत्पन्न

व्हावयाचें तर त्यासठी हिंदूचे संघटनच व्हावयास पाहिजे. आज या देशांतील
मुसलमानांची स्थिति अशी आहे कीं, त्यांची मातूभूमि ही हिंदभूमि असली
तरी त्यांचें सर्व लक्ष तुर्क, अफगाण असें वाह्यांकडे लागले असतें. मुसलमानांत
अशी युती उत्पन्न होण्याला कारण हिंदूंमधील संघटनेचाअभाव हेंआहेया देशांत
मुसलमान व. खिस्ती अल्पसंख्य आहेत त्यांच्यापुढे मुख्य प्रश्न आहे आत्मरक्षणाचा.
परंतु देशांतील बहुसंख्य जो हिंदुसमाज तोच विस्कळीत संघटनाणून्य असल्यानें
रत्यांना परस्थांच्या तोंडाकडे पाहावे लागतें. व मुसलमानलोक मुसलमानी राष्ट्राशी
व खिस्ती लोक इंग्लंडशी नातें जोडू पाहतात. जगात दुर्बलाला कोणी विचारीत
.नाहीं. बलवानसर्वत्र प्रभाशाली ठरतो. यासाठीं'स्वराज्याचा प्रश्न सोडविण्याची
जबाबदारी मुख्यतः हिंदूंवर आहे. व त्यांनीं आपणांत संघटना केल्यास ही
गोष्ट सहजसाध्य होणारी आहे. हिंदूंच्या दुर्बड्येमुळे आजची पराधीनता
देशाच्या माथी पडली आहे. व दुर्बलाच्या दुर्बलपणाचा कोण फायदा घेत
नाहीं? आज नोकरशाही तसा कायदा घेत आहे .हिंदूंमध्ये ही दुर्बलता, दुर्बलता
आहे तरी कोणती? त्याजजवळ थोडेफार द्रव्य आहे. बुद्धि आहे. मनुष्यबळ
आहे कमी आहे फक्त संघटन.

राष्ट्रधमार्चा विकास पाहिजे.
आज युरोपांतील देशांत जें एक' सामुदायिक बल विकास पावलेले दिसते

याचें कारण त्यामध्यें राष्ट्रधर्माचा उदय झाला हें आहे. सामाजिक जीवन
यशस्वीपणे काढावयाचे तर समाजांतील उच्चनीच भान नष्ट झाले पाहिजेत व
तसे ते नष्ट झाले म्हणजेच समाजसंघटन सुलभपणे साधते.. आज हिंदुस्थानांत
आहे तशीच स्थिति एका काळी युरोपांत होती. किंवे; हिंदुस्थानाप्रमाणे उच्च-
नीच भाव होते. परंतु राष्ट्रधर्माचा उदय होतांच ते पार नष्ट झाले व म्हणून
आज युरोप वैभवगिरीवर आरूढ झालेला दिसतो. त्याचे सर्व रहत्य आहे
संघटनेत. एका यंत्राच्या सर्व चक्रांना सारखी गती मिळाली म्हणजे ते यंत्र.
उत्कृष्ट रीतीनें चालतें तसें संघटनेचें आहे. जगांत आज गुलामगिरीचा जो
इतिहास उपलब्ध आहे त्याकडे पाहिले म्हणजे एकच गोष्ट लक्षांत येतें कीं
तो गुलामगिरीचा इतिहास म्हणजे आपसातील स्वीचा इतिहास आहे आजच्या
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हिडू-संघटन.
युगांत संघ. ऐक्य. हेंच बल आहे. हाच शक्तीचा खरा झरा अहिम्हणून
स्वराज्यप्रातिच्ष्ठ हिंदूंनी स्वतःकरितां तर असोच पण इतरांच्या कल्याणासाठीहि
संघटन करावयास पाहिजे. अशा पवित्र व उदात्त ध्येयानें प्रेरित होऊन हिंदु
संघटनेची चळवळ निघाली. परंतु अशा उदात्त हेतूनें ही चळवळ निघाली
तरीहि कांहीं वावदुकांनीं तिजविरुद्ध ओरडा करण्यास सुरवात केली. यांना
हिंदुस्थानावर हिंदूंचे राज्य पाहिजे म्हणून मुसलमान ओरडू लागले. व हिंदु-
सभेसारखी शातिविशिष्ट संस्था निघाल्यानें कॉग्रेसवाले रागाच उठले. व हा
यैरममज अद्यापिहि कमी झालेला नाहीं. पं. मालवीय यांनी हिंदु सभेच्या
हेतूची फोड करून सांगतांना अनेक वेळां या आक्षेपांचे निरसन केलें आहे.
हिंदू सभेचे जे हेतूआहेत त्यांतहि असे स्पष्ट म्हटलें आहे की:-

-एदखनच उद्दश
( १) हिंदुसमा!जातील सवभक्त।,. ये व वर्गीयांचें परस्परप्रेम संवर्धित

करून एकीकरणाने ह्या आपल्या महानसमाजाला सुसंघटित, प्रबल व उत्कर्ष-
-मुख करून त्याची सर्वांगीण प्रगति करणें हा हिंदुसभेचा उद्देश आहे

( २) संघटित हिंदु जाती व भारतातील इतर परधर्मीय जाती यांचा
परस्परांत .सद्धाव उत्पन्न करून तद्वारां या आपल्या भारतभूला स्वयंशासित
स्वराज्ययुक्त एक महान राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीं त्यांच्याशी
मित्रता वाढविणें

( ३) हिंदुजातींतील कनिष्ठ वर्गासह सर्व वर्गांची उन्नति करून त्यांना
उच्चावस्था प्रास करून देणे

( ४) हिंदूंच्या हितसवंधाचें जेथें आवश्यकता पडेल तेथें रक्षण करणें
( ५) हिंदूंचे संख्याबल कायम ठेवणे व तें वाढविणे
( ६) हिंदूस्त्रियांची स्थिति सुधारणे
( ७) गोरक्षण व गोसंवर्धन करणें
( ८) हिंदु जातींतील लोकांचा धर्म, सदाचार शिक्षण आणि सामाजिक

राजकीय व आर्थिक उधति यासाठीं प्रयत्न करणें.
टीप-हिंदु सभा हिंदु जातींतील कोणत्याहि विशेष पंथाचा राजनैतिक

पक्षाचा, पक्षपात वा विरोध करणार नाहीं, किंवा कोणत्याहि पंथांच्या मतांत
ढवळाढवळ करणार नाहीं.
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पंडित मदनमाहन मालवीय
हिंदु महासभेचे उद्देश किती व्यापक आहेत हें यावरून दिसून येईल.

परधर्मीयांशी सलोख्यानें, खेहभावाने वागावें असा सभेचा मुख्य उद्देश असतांहि
मुसलमानांविरुद्ध ही चळवळ असल्याचा डांगोरा कांहीं स्वार्थसाधु संधी सापडेल
तेव्हां पिटीत असतात. पं. मालवीयजी यांनींहि या आद्देरपास वेळोवेळीं
उत्तरे देऊन गैरसमज द्र करण्याचा मनस्वी प्रयत्न केला आहे.

हिंदुमुखलमानी ऐक्यासाठीं.
ता. २८ जून १९२३ रोजीं लाहोर येथें भाषण करतांना ते वरील आक्षे-

पाला उत्तर देतांना म्हणतात.
''हिंदू बलवान होऊन मुसलमानांना त्यांनीं त्रास द्यावा अशी माझी स्वप्नां-

तहि कल्पना नाहीं. माझ्या अंतःकरणांत असा विचार आला कीं मी धमेच्युत
झालो असें समजा. माझी मनःपूर्वक अशी इच्छाकीहिंदु व मुसलमान यादोघां-
नाइहि शक्तिवानव्हावें व जगांतील इतर लोकांबरोबरींनं उभे राहण्यास लायक
व्हावें हिंदु व मुसलमान यांनी एकजूट व्हावे, त्यांचे आखाडेहि एकत्र असावेत
अशी माझी फार फार मनीषा आहे. गामा व गुलाम यांनी परदेशीय मल्लांना

चीत केल्याचा आनंद हिंदूंना झाला नाहीं असे तर कोणी म्हणणार नाहीं ना?
कां हिंदपेरक्षा मुसलमानांना जास्त हर्ष झाला १

स्वराज्यसोपान चढण्याची पहिली पायरी ऐक्यस्थापन करणें ही. आहे
उभयतांचे संबंध इतके दृढू झाले पाहिजेत कीं, ते कोणासहि तोडता येतां
कामा नयेत. या भारतवषांचा नागरिक होणें ही फार भाग्याची गोष्ट आहे
या भारतवर्षीसाठी तरी आपण हिंदूमुसलमानांनीं असा निश्चय केला पाहिजे
कीं काहींहि प्रसंग आला तरी धर्माच्या अगर मताच्या बाबतींत आपण तंटा
करणार नाही. भगिनी, क्.न्या व माता यांजकडे सन्मानाने पाहिले पाहिजे तूं
आज जी आपली दुर्दशा चालली आहे तशी न होऊं देण्याबद्दल आपण जास्त
दक्ष राहिलें पाहिजे. दुसऱ्याचे वाईट चिंतणार नाहीं. व दुसऱ्याचे अकल्याण
करणार नाहीं, या गोष्टींचा निश्चय देला कीं ऐक्य स्थापनझालेंच म्हणून समजा

माझा आपल्या धर्मावर दृढ विश्वास आहे. परंतु परधर्माचा अपमान
करण्याची कल्पनाहि माझ्या मनाला शिवली नाहीं. एखाद्या चर्चेवरून अगर
मशिर्ढावरून मी जात तेव्हां माझे मस्तक आपोआप नम्र होतें. परमेश्वर एक
असतांना आपसांत लढण्याचे कारण काय १ भूमि एक, देश एक, वायु एक
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हुकु-मुकुट्टतुधटन
अशी वस्तुस्थिति असतां आपसांत दंगे तंटे असणें यापरती आश्चर्याची गोष्ट

कोणती नाहीं. आमचे रक्षण विदेशी सैन्याने करावे ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट

आहे. पाठशाळांतून सैनिक शिक्षण दिलें पाहिजे व गावोगाव आणि पठोपठोंतून
जगररक्षणाची सोय झाली पाहिजे.

वेळगांव येथें ता. २७२८ डिसेंबर पु ९२४ रोजीं पंडितजींच्या अध्यक्ष-

तेखालीं हिंदुमहासभेचें अधिवेशन झालें त्यावेळीं त्यांनीं पुढील आशयाचे
भाषण केलें

संघटना कां पाहिजे १
हिंदुमहासभा ही संस्था जरी अलीकडे निघालेली आहे तरी तिला महत्त्व

अतिशय आहे. सर्व हिंदु एकत्र जमतील व आपल्या हिताहिताचा विचार
करतील अशी ही एकच संस्था आहे.कौग्रेस देखील आपल्या हिताहिताचा विचार
करीत नाहींअसें नाहीं, पण ती एकट्या हिंदूंची संस्था नाहीं, तिच्यांत मुसल-
भानहि आहेत. परधर्मीयांचाहि तींत भाग आहे. हिंदूंची, केवळ हिंदूसाठीं अशी
ती संस्था नाहीं, ही गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे आज हिंदुस्थानांत ज्यांना हिंदु
म्हणतात अशा लोकीची संख्या तेवीस कोटी आहे, पण आज सर्वत्र त्यांच्यावरच
अत्याचार होत आहेत! हिंदूंची एवढी मोठी संख्या, मग ते इतके दुबळे
'का? या प्रश्नाचा आपण विचार करा म्हणजे त्याचें उत्तर तुम्हांला सम.
जेल. आपल्यांत संघटन नाहीं व इतर धर्माच्या अनुयायांत तें आहे आम्ही
मुसलमान किंवा खिस्ती. यांचा द्वेष बिलकुल करीत नाहीं. पण आम्हा
स्वतःचें संरक्षण करीत आहो. हिंदुस्थानला जर स्वराज्य पाहिजे असेल तर मुस-
लमान जसे सुसंघटित व सामर्थ्यवातूझाले आहेत तसेंच हिंदूंनी व्हावयास पाहिजे
व हें सामर्थ्य संघटनेत आहे, एकीत आहे हिंदुसमाजांतील सर्व जातींनी एक
झालें पाहिजे. इतर धर्मीच्या लोकांना जसा आपला इतिहास आपली संस्कृति
-आपला धर्म सर्वांत प्रिय आहे, त्याचून जसा त्यांना अभिमान वाटतो तसा
.अभिमान वाटावा इतक्या उच्च दजाचे आमचे वाङ्मय आहे आमची संस्कृति
व धर्महि तसाच श्रेष्ठ आहे. याचा आम्हास अभिमान वाटतो व तसा
प्रत्येक हिंदूस वाटला पाहिजे. आज हिंदु लोक बलवान असूनहि बलहीन आहेत;
धनवान् असूनहि निर्धन आहेत. याचें कारण ते धर्मनिष्ठ नाहींत; धर्म आम्हाला
समजत नाहीं; याकरिता गावोगाव, तासुक्यातासुक्यातून जिल्हानिहाय हिंदु-
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
सभा स्थापन झाल्या पाहिजेत व त्यांच्या वारंवार मभा भरविल्या पाहिजेत.
लोकांत सामर्थ्य उत्पन्न होण्यासाठी ब्रह्मचर्यप्रतिपालनाची आव-
श्यकता फार आहे. आजची आपली जी तरुण .पिढी आहे व जी नवीन'
निर्माण होत आहे ती अत्यंत दुर्बल होत चालली आहे. याचे कारण ब्रह्मचर्याचा

अभाव. ब्रह्मचर्यानं युक्त असे पुत्र व कन्या यांची संख्या घटत आहे. ती वाढ-
विली पाहिजे. मुली लग्न बारा वर्षांच्या आत व मुलाचे अठरा वर्षांच्या आत:
नाहींच करावयाचें असा सर्वीनी निश्चय केला पाहिजे.

दलितांचा उद्धार करा.
दलित जातीचा उद्धार करणें हें आपलें सर्वात मोठे काम आहे. सर्वांनी.

उचल केली तर तें सुकर होईल. त्यांना आपल्या विहिरीवर पाणी भरण्यास
मोकळीक द्या, त्यांच्यासाठी निदान दुसऱ्या विहिरी तरी तयार करा, पण;
त्यांच्यांत आपल्याविषयी आपलेपणा उत्पन्न करा. त्यांच्यांत हिंदुधर्माचा जिवंत
अभिमान उत्पन्न करा. त्यांना देवळांचे मार्ग मोकळे करा. त्यांना देवदर्शन घेऊ.
द्या. चतुर्मुज नारायणाची, विष्णूची, सूर्ति त्यांना अवलोकन करू द्या. त्यांना:
शाळेंत आपल्या मुलाशेजारीं बसून शिकू द्या. असें' केल्यानें त्यांना आपल्या-
विषयी प्रेम वाटेल, हिंदु धर्मावरील श्रद्धा दृढावेल व धर्मकार्य आणि:.
देशकार्य घडेल.

परधर्मातलि जे लोक आपल्या धर्मात खुपीने येतील त्यांना आपल्या धर्मात
घ्या. मलकाना रजपुतांची हकीकत सर्वप्रसिद्ध आहे. ते मूळचे हिंदु असून:
बाटवून मुसलमान केलेले, नव्हे हिंदुधर्मीयांनीं त्यांना मुसलमान समजून दूर
ठेवलेले! ते मुसलमान झाले हा अपराध त्यांचा नसून आपल्या समाजाचा आहे.
त्याना शुद्ध करून घेणें हें आपलें कर्तव्य आहे. ज्या कोणास स्वखुषीनें हिंदुधर्मात
यावयाचे असेल, त्यांस हिंदु करून घेणे आपलें काम आहे. यांत आपण परधर्मी-
यांचा द्वेष करीत नसून, आल्या धर्माची महती गात आहो. आपला धर्म

हजारों वर्षांचा जुना आहे. वेद, पुरा, उपनिषदे, यांचा आपणास अभिमान
वाटला पाहिजे. तो वाटेल तर सर्वांचा एकजीव होईल, संघटन होईल, सामर्थ्य
वाढेल धर्म समजेल, व आपल्याला अम्पुदय व निःश्रेयस दोनहि प्रात होतील

वेळगांव येथें भरलेल्या हिंटुसभेचे अधिवेशन आटोपून पंडितजी परत.
जात असतां पुण्यास त्यांचें हिंटुसभेमार्फत व्याख्यान झालें, त्यांत ते म्हणाले:-



हिंदु-संधटन.

- ०हिंदुधर्मांची आजची स्थिति.
ज्या श्रीशिवाजीमहाराजांनीं रामदासस्वामींच्या उपदेशाने हिंदुधर्माचे रक्षण

केलें त्यांच्या मूर्तीची येथें स्थापना झाली आहे हें पुणेंकरांचें महद्धाग्य हाये. पण
शिवाजीने रक्षण केलेल्या या हिंदुधर्माची आज स्थिति काय आहे? तत्त्वज्ञान-

दृष्ट्या आपला धर्म जगांतील सर्व धर्मात अत्यंत श्रेष्ठ असा असून या तत्त्वलानाने
पाश्चात्य पंडितांनाहि मोहित केलें आहे. अशा धर्माची मूलतत्त्वे काय आहेत
एजढे देखील प्रत्येक हिंदुधर्मीयास अवगत असं नये ही स्थिति शोचनीय नव्हे
काय? मुसलमान व खिस्ती लोक आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याकरितां आटो-
काट. प्रयत्न करीत असतां आपण मात्र एकमेकांत झगडत आह! राष्ट्रपुरुषाचे
अवयव एकमेकांत कलह करूं लागल्यास त्या राष्ट्रपुरुषांची अवस्था कशी होते
हें निराळें सांगावयास नको. हिंदु मुलांना आपल्या धर्माची मुख्य तत्त्वें देखील
माहीत नाहींतशीं झाली आहेत; मग आचार तर दूरच राहिला. प्रातःसंध्या
सायंसंध्या नित्य वेळेवर करणारे किती इसम सापडतील याची शंकाच आहे
ब्रह्मचर्याचे महत्त्वहि आजच्या तरुण पिढीससमजून देण्यांत न आल्याने ब्रह्म-
चर्याचा ऱ्हास होऊन जिकडे तिकडे दुबळे व निराशावादी तरुण दिसत आहेत

ही दुरवस्था नष्ट करण्यांकरितां हिंदुधर्मसभेची शाखा प्रत्येक मोठमोठ्या
गांधीं स्थापन झाली पाहिजे. या सभेमार्फत नित्य तास अर्धातास सार्वजनिक
भजन अगर पुराण व्हावें. दरएकादशीस कीर्तन व्हावें व त्याकरिता एक तास
इतर सर्व व्यवहार बंद ठेवून सर्व हिंदुमात्रांनी कीर्तनश्रवणास यावें. दर पौर्णिमेस
व अमावास्येस प्रत्येक गांवीं आळोआळींत हिंदुधर्मातील अस्पृश्यांसुद्धां सर्वांची
एकत्र सभा होऊन सामाजिक गोष्टींची चर्चा व्हावी आणि या बैठकींतच
पतितपरावर्तन, अनाथसंरक्षण, अस्पृश्योद्धार इत्यादि प्रश्नांचा खल व्हावा, शारी
रिक बलाला प्रोत्साहन देण्याकरिता कुस्त्या, खेळांचे सामने वगैरे प्रकार'
याच वेळीं घडवून आणून बाईनसें वाटाश्वत यावा.

०संघटन कसें होईल १

आपल्या येथें श्रीशिवाजीमहाराजांच्या समोर दरराजे अर्धा तास भजन प्रव

चन, कीर्तन वगैरे प्रकार चालू केल्यास आपली आत्मिक शक्ति वृद्धिंगत 'आपला हिंदुधर्माचा अभिमानहि वाहू लागेल. दररोज पांच मिनिटं २५- ३०। -



पंडित मदनमोहन मालवीय
रूपाने एकाग्र मनाने ईश्वराची उपासना केल्यास आपल्या मानसिक शक्तीत
आणि शीलांत केवढे अंतर पडते याचा स्वतः अनुभव घेऊन पाहा. चहापाना-
सारखी शरीराचा ऱ्हास करणारीं व्यसनें सोडून व ब्रह्मचर्य पाळून शरीरसंपत्ति
कमवा, अस्पृश्यांचा उद्धार करून त्यांच्यांत उद्भवणारी हिंदुधर्मांतून वाहेर
जाण्याची ण्युत्ति नष्ट करा, पतितपरावर्तन करून आपल्या धर्माची महती वाढवा,
वेद, उपनिषदे, भारत, भागवत, रामायण, गीता, भीष्मस्तवराज, विकसहस्त्र-
नाम, दासबोध, तुकारामाचे अभंग यातून जो कोणता ग्रंथ तुम्हांस प्रिय
असेल त्याचें स्वाध्याय म्हणून नित्य थोडा वेळ तरी मननपूर्वक पारायण करा.
बायबल सोसायटी ज्याप्रमाणें आपल्या धर्मग्रंथाचा प्रसार करिते त्याप्रमाणें
हिंदुधर्माची मुख्य लक्षणें आणि आवश्यक आचार यांसह गीतेच्या भाषांतराचें
पुस्तक प्रत्येक भाषेत छापवून ते गोरगरिबांना फुकट वाटा. अशा रीतीनें
आपल्या धर्माची आपण जोपासना केली तरच कयाच्या कलएगात आपला
धर्म टिकाव करूं शकेल आणि तो आपलें ऐहिक व पारलौकिक कल्याण करील.' '

ता. १४ माहे एप्रिल १९२६ रोजी लखनौ येथें अयोध्या हिंदु परिषदेचें अधि-
वेशन भाई परमानन्द यांचे अध्यक्षतेखाली भरले होतें. त्यावेळीं कौन्सिल
निवडणुकीचा ठराव पुढें आला. त्याला पंच मदनमोहन मालवीय यांनी
दुजोरा दिला. दुजोरा देतांना त्यांनीं जातवार प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व कसें
उत्पन्न झालें व हें जातवारीचें भूत सर्वत्र कसें थैमान घालू लागलें आहे याचा
इतिहास सांगितला व ते म्हणाले, ' हिंदुसभांनी निवडणुकी लढविण्याची
परिस्थिति सरकारने निर्माण केली आहे. कौग्रेसमध्यें बहुतेकांना आपणास हिंदु
म्हणवून घेण्याची लाज वाटते. काँग्रेस ही मूठभर लोकांची नाहीं. हला तीत
स्वराउयपक्षाचे प्राबल्य असून सुबुद्ध माणसाला पटण्यासारखे तिचे धोरण
नाहीं. ते अडवणुक करण्याच्या गोष्टी करीत कौन्सिलांत शिरले. परंतु क्रमानें
अडवणुकी करून शक्य तेथें विरोधावर घसरले. पटेल यांनी अध्यक्षपद
स्वीकारल्यावर व नेहरूंनी स्कीनकमिटीवरील जागा घेतल्यावर तर विरोध
अजीबात नष्टच झाला. पं- नेहरूंनी एकदा कमिटीवरील जागा पत्करल्यावर
मध्येंच ती सोडण्यांत अत्यंत अदूरदर्शीपणा झाला. व असॅकीताल स्वराज्यपक्षाचें
धोरण निरर्थक असेंच ठरलें. ' जे प्रतिनिधी कौन्सिलातून हिंदुहितरक्षण
करतील त्यांसच निवडून या. '
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हिंदु-सधरन
मार्च १९११ मध्ये कानपुरास हिंटु-मुसलमानात मोठा दंगा झाला.

त्यानंतर लागलीच म्हणजे ता. ११ एप्रलि १९३१ रालेली कानपूरांत हिंदु-
मुसलमानांची जंगी जाहीरसभा झाली. तीत भाषण करताना पंडितजी
म्हणाले

'' मी मनुष्यतेचा पूजक आहे. मनुष्यत्वापुढें मी जात पात मानीत नाही.
कानप्रुरात जो दंगा झाला त्याला हिंदु अगर मुसलमान यांपैकी एकच
जात जबाबदार नाहीं. जबाबदारी दोन्ही जातींवर सारखी आहेमाझें आपणास
आग्रहपूर्वक असें सांगणें आहे कीं, ज्या हिंदूंनी मुसलमानांना व मुसलमानांनं
हिंदूंना ठार केलें त्यांच्या पवित्र नांवाला साक्षी ठेऊन अशी प्रतिज्ञा करा कीं
यापुढें भावाभावाशी असें बुद्ध करणार नाहीं. वृद्ध, वाल, व स्त्रिया यांवर हात
टाकणार नाहीं. मंदिरे व मशिदी भंग केल्यानें धर्माची श्रेष्ठता वाढत नाहीं. अशा
दुष्कर्मानें परमेश्वर प्रसन्न होत नसतो. आज तुम्ही आपसांत लढून जे अत्याचार
केले त्याचा जाब तुम्हांस परमेश्वरापुढें द्यावा लागणार आहे, हें ध्यानी ठेवा.
हिंटुव मुसलमान या दोघांत जोपर्यन्त प्रेमभाव उत्पन्न होणार नाहीं,
तोपर्यंत कोणाचेंहि कल्याण होणार नाहीं. एकमेकांचे अपराध विसरा व एक-
मेकांना क्षमा करा. परस्परांविषयी सद्धाव व विश्वास वाढवा. गोरगारवींची
सेवा करा, त्यांना प्रेमाने मिट्या मारा व आपल्या कृत्यांचा पश्चात्ताप करा,'

या प्रकारचा अनेक वेळां स्पष्ट खुलासा केला असला तरीहि मुसलमानी
समाजाचा हिंदुसभेवर रोष आहे तो कायमच. याचे कारण त्यांना यावी तशी
राष्ट्रीय दृष्टि आली नाहीं हेच होय. हिंदुसभेवर जातिविशिट संस्था
म्हणून गहजब करणारांनी उभय जातींची राष्ट्रीय भूमिका काय आहे ती
प्रथम पाहावी. दिल्ली येथें डिसेंबर १९२८ मध्ये भरलेल्या मुसलमानांच्या सभेत
त्यांनीं अशा मागण्या केल्या:-

मुसलमानांच्या अराष्ट्रीय मागण्या.
( १) हिंदुस्थानमध्ये यापुढे राज्यघटना ही ' फेडरल ' असावी ' युनि-

टरी ' असू नये. म्हणजे सत्तेच्या दृष्टीनें मध्यवर्ती हिंदुस्थानसरकार हें सर्वश्रेष्ठ असें
मानले न जातां, स्वायत्त अशा निरनिराळ्या प्रांतांच्या एका ' संघाच्या '
हातीं ही मुख्य सत्ता असावी

( २) प्रत्येक प्रांत आपापल्या कारभारामध्ये सर्वसत्ताधीश असावा
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
( ३) कांहीं विशिष्ट मोजक्या नेमक्या शब्दांनी उल्लेखिलेल्या अशा विषया -

संबधाची सत्ता मध्यवर्ती सरकारच्या हातीं राहावी.
( ४) अशा रीतीनें वाटून दिल्यावर उरतील ते शेषाधिकार, म्हणजे जे

अधिकारघटनेत अनुबेरियत राहतील किंवा ध्येयांच्या वाटणीसंबंधानें संशय
उत्पन्न होईल. असे अधिकार प्रांतिक सरकारचे हातीं रहावेत.

( ५) वरिष्ठ किंवा प्रांतिक कायदेमंडळांत हिंदु व मुसलमान या दोनहि
समाजांचा संबंध येईल तेथें, कोणत्याहि समाजाच्या प्रतिनिधींपैकी ई प्रतिनिधी
हरकत घेतील तेथें त्या विषयाची चर्चा होऊं नये.

( ६) जातवार वेगळे. मुसलमान मतदारसंघ आज इतकी व अमलांत
राहिल्याकारणानें, तो. या देशांतील एक सुप्रतिष्ठित असा कायदाच बनून गेल
आहे. याकरिता ती स्थिति. बदलण्याचा कोणासहि अधिकार नसावा.

( ७) निरनिराळ्या कायदेमंडळांतून किंवा प्रतिनिधिक संस्थांतून मुसल-
मानांच्या प्रातिनिधींची संख्या म्हणजे हिस्सा आहे तसाच तो अबाधित
रहावा. म्हणजे ज्या प्रांतांत मुसलमान हे सख्येने अधिक असतील तेथें त्यांच्या
प्रतिनिधींची संख्या इतर कोणतेंहि तत्त्व लावले तरी, हडीहून कमी होऊं नये.
आणि ज्या प्रांतांत मुसलमान हे संख्येनें थोडे आहेत तेथेंहि त्यांना लोकसंख्येच्या
प्रमाणाबाहेर अशी. प्रतिनिधी-संख्या दिली आहे ती अशीच कायम राहिली
पाहिजे.

( ८) वरिष्ट कायदेमंडळामध्यें मुसलमान प्रतिनिधींची संख्या कर्मींत कमी
जे असली पाहिजे

( ९) सिंध प्रांताचा मुंबइ इलाख्याशा वास्तविक कांहींच संबंध नसल्या-
कारणानें सिंध हा एक स्वतंत्र प्रांत बनविण्यांत यावा. मात्र तेथेंहि हिंदूले
संख्येनें थोडे म्हणून, इतर प्रांतांत अल्पसंख्यांक मुसलमानांना ज्या सवलती
मिळतील त्या सिंध प्रांतांत हिंदूंना देण्यांत याव्या

( १०) बछचिस्थान, वायव्य सरहद्दीचा प्रांत हे कारभाराच्या दृष्टीनें स्वतंत्र
प्रांत बनविण्यांत यावेत वतेव्हे हिंदू लोक संख्येनें थोडे म्हणून त्यांना वरीलप्रमा-
णेंच सवलती देण्यांत याच्या.

( ११) प्रत्येक प्रांतांत सरकारी नोकरी वगैरे वाजतींत मुसलमानांना लोक-
संख्येप्रमाणें योग्य हिस्सा असेल तो द्यावा.



हिंदुसघटन
( १२) अशा रीतीनें स्वराज्याची घटना एकदा ठरल्यावर त्या घटनेत समा-

तनॅष्ट असलेल्या सर्व घटकांची संमति असल्याशिवाय तिच्यांत कोणतेहि फेरफार
करण्यांत येऊं नयेत

( १३) मुसलमान समाजाने ही मागणी निश्चित केलेली असल्यामुळें
.दुसऱ्या कोणीहि कोणतीहि घटना किंवा योजना निराळी सुचविली व तीत
वरील तत्त्व ग्रथित केलें गेलें नाहीं, तर ती घटना किंवा योजना मुसलमान
.समाजाला केव्हांहि मान्य होणार नाहीं

वरील मागण्यांची भाषा वाचणारांच्या लक्षांत हें तेव्हांच येईल की मुसल-
-मानांना खरा ' सवता सुभा ' म्हणून जो हिंदुस्थानांत पाहिजे तो यांत आहे.
-पण यांत याहूनहि थोडा खोल अर्थ आहे.

प्रथम एक गोष्ट ध्यानांत ठेविली पाहिजे ती ही कीं, हिंदुस्थानाबाहेर हिंदु
चेकांचा ऋणानुबंध कोणाशींहि नाही. त्यांच्या जातीचे लोक किंवा धर्माचे
लोक बाहेर कोठेंहि नाहींत. यामुळे त्यांना बाहेरून कोठूनहि सहानुभूति, मदत
किंवा बळ केव्हांहि मिळणार नाहीं. याच्या अगदीं उलट मुसलमानांची स्थिति
आहे. आणि ही गोष्ट डोळ्यापुढे ठेवून मुसलमानांनीं आपलें धोरण आखलें
आहे. हिंदुस्थानांत मुसलमान संख्येनें थोडे, पण त्यांच्या भरतीला बाहेरचे
जमेस धरले म्हणजे हिंदूंपेक्षां मुसलमानांची लोकसंख्या एकंदर अधिक आहे.
जोपर्यंत हिंदुस्थानांत इंग्रजांचें राज्य आहे व तें सुरळीत चालू आहे तोपर्यंत
गोष्ट वेगळी, पण उद्या बंड झालें, युद्ध उभे राहिलें म्हणजे ' अंगोरापासून सहा-
रापर्यत ' एकजिनसी मुसलमानांचा मुलूख होईल. आणि एवढ्या मोठ्या क्षेत्रां-

शील एकजिनसी धर्मवाल्याचें बळ संघटित झालें असतां हिंदूसमाजावर तें एक
मोठे 'सकटच कोसळेल. असो

याच्या उलट हिंदुसभेनें आपली राष्ट्रीय भूमिका अनेक वेळां स्पष्ट केली
आहे. यासंबंधाने हिंदुसभेनें आपली भूमिका स्पष्ट शब्दांत पुढीलप्रमाणें
मांडली आहे.

हिंदुमहासभेची राष्ट्रीय भूमिका.
जातिविषयक गोष्टींत आजपावेतो हिंदुमहासभेनें अव्याहतपणें राष्ट्रीय भूमि-

काच स्वीकारली आहे. अखिल राष्ट्राच्या कल्याणासाठी प्रस्थापित होणाऱ्या
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पंडित मदनमाहन मालवीय.
विधिमंडळांतून जातवारीचे तत्त्व घुसडून जातिप्रधान मतदारसंघ स्थापणे हें
जत्राबदारराज्यपद्धतीला अगदींच विसंगत आहे. जबाबदार राज्यघटना निर्माण
करण्यासाठीं सर्व जातींनी स्वार्थत्याग केला पाहिजे असें हिंदुमहासभेचें प्रथम-
पासून मत आहे व तदनरूप तिनें आपलें प्रत्यक्ष आचरणहि ठेवलें आहे. जाति-
जातींमधील विश्वासाची आणि सहकार्याची उभारणी आर्थिक, सामाजिक व:
राजकीय प्रश्नांवरच झाली पाहिजे. हिंदुमहासभेची राष्ट्रीय भूमिका खालील.
ठरावाने व्यक्त झाली आहे

( १) एकाच राष्ट्राचे नागरिक व घटकावयव म्हणून सर्व जातींच्या मतदा-
रांचा एक सामान्य मतदारसंघ असावा.

( २) जातिप्रधान व विभक्त असे मतदारसंघ स्थापण्यांत येऊ नयेत.
( ३) कोणत्याहि विधिमंडळांत एकाद्या जातीसाठी जागा राखून ठेवण्यांत

येऊं नयेत.
( ४) कोणत्याहि जातीला संख्याप्राधान्य ( वेज) देण्यात.

येऊ नये
( ५) प्रांतांतील मतदानपद्धति सर्व जातींसाठी एकसारखी ( युनिपगॅर्म)

असावी.
( ६) वरिष्ठ विधिमंडळासाठी किंवा संयुक्त राज्यपद्धतीसाठी सर्व जाती-.

करितां एकमुखी मतदानपद्धति असावी.
( ७) राष्ट्रसंघानें ठरविल्याप्रमाणें भाषा, धर्म, आणि वर्णाचार एतत्सवधीं

राज्यघटनेतच अल्पसंख्यांकांना रक्षण देण्यांत यावें.
( ८) बहुसंख्याकांना कोणत्याहि सबबीवर ( राखीव जागा वणैरेसवधीं)

संरक्षण देण्यांत येऊ नये
( ९) भाषा, राज्यघटना, आर्थिक प्रश्न वगैरे बाबींचा वारकाईनें विचार

केल्याशिवाय सध्यां असलेल्या प्रांतमर्यादा बदलण्यांत येऊ नयेत.
( १०) अवघ्या हिंदुस्थानचें एकराष्ट्रीयत्व व हित साधण्यासाठी अवशिष्ट

अधिकार ( रेसीड्युअरी पॉवर्स) मध्यवर्ती विधिमंडळालाच देण्यांत.
यावेत.

( ११) सरकारी नोकऱ्या, मानसन्मान वगैरेसारखे सामाजिक व राजकीय:
हक्क उपभोगण्यास कोणत्याहि हिंदी नागरिकाला प्रतिबंध करण्यांत यऊं नये.
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हिंदु-संघटज.

सबल व्हा.हिंदुसमनै आपली राष्ट्रीय भावना अशी स्पष्ट केली असतांनाहि उभय ज्ञातींत:
ऐक्य कां होत नाहीं? या गोष्टीच्यामागे एखादे राजनैतिक कारस्थान नसेल
असें नाहीं. असेलहि. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन सुद्धा ऐक्यसाधनासाठीं
हिंदूंनी आपले प्रयत्न सोडता कामा नयेत. व त्यावर स्वावलंबनाचा उपाय:
म्हणजेच भिसघटन होय! हें साध्य .केव्हा होईल? मुसलमानांच्या अंत:--
करणांत हिंदूंशी प्रेमाने वागण्याची बुद्धि केव्हा होईल? याचें उत्तर असें कीं.
मनुष्याचा आपल्या बरोबरीच्याशी नेहमी स्नेह जडत असतो. आज मुसलमान
समाज संघटित आहे व हिंदुसमाज मोठा अस्त विस्कळित असल्यानें तो दुर्बल
आहे व अशा दुर्बलाशी मैत्री कोण करणार! कमजोर व शिरजोर यांच्यांत;
सख्य कसें उत्पन्न होईल! यासंबंधाने पंडितजी म्हणतात, 'आमच्या अप--
मानाचे कारण मुसलमान नाहींत; आमची दुर्बलता कारण आहेर' ही दुर्बलता-
काहून टाका. ज्या दिवशीं मुसलमानांना समजून येईल .कीं मुसलमानांच्या
एका प्रहारास हिंदूंचे दोन टोले बसल्याखेरीज राहणार नाहींत त्याचवेळी खरी
एकी होईल. परंतु आपल्या जलसंवर्धनाचा उपयोग आपणास राष्ट्रकार्यांसाठी
करावयाचा आहे. आम्हांला कोणावर प्रभुत्वच गाजवावयाचें नाहीं, परंतु आपला:
मान व धर्मरक्षण करण्यासाठीं प्राण देण्यास सज असलें पाहिजे. आम्ही आपल्या
कर्तव्यापासून च्युत झाल आहो, राष्ट्रीय धर्म डोळ्यासमोर ठेऊन जी कामें हिंदु
व मुसलमानांनीं एकत्र करतां येण्यासारखी आहेत तीं एकजुटीनें करा. नगररक्षण,
नागरिक्।दलात, उभयतांनी एकोच्यानें काम केलें पाहिजे. वाटेल ते प्रयत्न

करून मुसलमानांशी मिळतें घेतलें तर सर्वांचेच हितसाधन होणार आहे. मुसल-
मानांनी हिंढवूर अत्याचार केले तर ज्या वेदना माझ्या अंतःकरणाला होतात
त्यावर उपाय एकीखेरीज नाहीं. या ज्वरावर संघटन हेंच एक औषध आहे. ''

परंतु शरीरांत बल असेल तर या सर्व गोष्टी साध्य होणार हें उघड आहे.
म्हणून पंडितजीचा ब्रह्मचर्यावर अत्यंत भरवसा आहे. तरुणांनी ब्रह्मचर्याचे

यथोचित पालन करावे, शरीरसपत्ति वाढवावी, वीर हनुमंताचे चरित्र डोळ्यापुढे
ठेवावे. भीष्मचरित्र हदयस्थ करावे, असा विद्यार्थ्यांना, तरुणांना त्यांचा नेहमी
उपदेश असतो. गावोगाव महशाळा घाला, तरुण शक्तिवान धीमन्त होतील
असें शिक्षण द्या असा टाहो फोडून ते उपदेश करीत असतात. बडोदा येथें
तरुणांना उपदेश करतांना ते म्हणाले
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पौडेत मदनमोहन मालवीय
सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाच विद्यया
०.-दशभक्त्या त्यागन मानव: सतत रह ।।

सत्याला धरून चाला; ब्रह्मचर्य पाळा, २५ वर्षे. मुलांकरिता आणि १६ वर्षें

मुलींकरिता म्हणजे मरेपर्यंत प्रत्येकजण ब्रह्मचर्य पाळा, नित्य व्यायाम करा, कीं,
ज्याच्यायागोनें तुम्ही कोणास हार जाणार नाहीं .विद्या पण रख मिळव,
त्यामुळें तुमची उभति होईल. देशभक्तीचे ब्रीद राखा, आत्मत्याग करा.
-००२ तन, मन, आणि धन देश आणि समाजाच्या हिताकरिता अर्पण करा
ह सहा गुण धारण करून सर्वत्र सन्मान मिळवा हाच तुम्हा विद्यार्थ्यांना माझा
आशीर्वाद आणि हाच माझा उपदेश आहे

अस्पृश्यता नष्ट करा.
हिंदु महासभेत ब्राह्मणापासून सर्व वर्णाचा समानतेने समावेश होतो. तेथें

उच्चनीच भाव नाहीं. फक्त तो हिंदू असला म्हणजे झालें. अस्पृश्य समजला
जाणारा वर्ग हिंदुधर्माचा कट्टा अभिमानी आहे. इतर हिंदूंप्रमाणेंच तोहि शेंडी
राखतो, रामनाम स्मरण करतो, मलशुद्धीचे काम झाल्यानंतर स्नान करून
मोठ्य्या भक्तिभावानें एकादशीसारखे वत पाळतो, सत्यनारायणासारख्या
कथाहि करतो. अशांना हिंदू म्हणतां पण त्यांना दूर राखता हा त्यांचा परमा-
वधीचा अपमान आहे, असे पंडितजी म्हणतात. परंतु हे लोक अशा स्वच्छ-
जेनें वागत असतांहि त्यांना नुसते देवदर्शन घेण्यास मनाई प्रतिबंध असणें हा
त्यांजवर अशक्य जुलूम आहे. दृश्याप्रमाणेच असूश्यहि हिंदुधर्माचे अभि-
.मानी असतां त्यांना मंदिर-प्रवेशाला प्रतिबंध, सार्वजनिक विहिरी, तळी यांवर
पाणी भरण्यास मज्जाव, या गोष्टीमुंळ अस्पृश्य समाज लावू लागला,
तेव्हा हिंदु-संधटनेचे कार्य करावयाचें म्हणजे प्रथम अक्षश्यतानिवारणाचे काम
येते. पवित्रतेच्या-शाचै-उच्च सिद्धांतावर हिंदुसमाज व्यवस्थापकांनी आचार.
धर्माच्या मर्यादा घालून ाइद्-ल्या(०ाऊ?v०ाऊएाऊंण्छधड १८ ८०वारामुडध्ये हा सिद्धांत
ते मानीत होते. पुढें मुसलमानांच्या कालांत आचारधर्माला खुद्दयास्ट्टश्यतेचें

स्वरूप आलें. व तें इतकें कीं, हिंदुधर्मांचे तें एक अंगच मानण्यांत येऊ लागलेपुढें
पुढें या खुद्दयालभूयातेचा इतका अतिरेक झाला कीं नुसत्या स्पर्शानें मनुष्य पतित,
अष्ट होऊन समाजास कायमचा पारखा झाला. व परधर्मीयांची भरती होऊं
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हिंदु-सघरन,
लागली. खिस्ती पायांनी विहिरींत पात्राचा. तुकडा टाकला कीं गावचा गांव
हिंदु धर्मास पारखा होऊं लागला. व असल्या ड्यक आणि क्षुद्र गोष्टामुळे जे
लोक धर्म व जातिवंचित झाले त्यांनींच हिंदु धर्मावर प्रहार करण्यास सुखात
केली. कालाचांद यांचें या बावतींत उदाहरण ठळक आहे.

हिंदुस्थान स्वराज्यवंचित होण्याला जी अनेक कारणें झाली तीत स्टश्या-
स्पश्यासारख्या अस्वाभाविक भेदासारखी बरीच कारणे आहेत. अशा
रीतीनें समाज फुटला, विस्कळीत शाला, व समाज एकदा विस्कळीत झाल्यावर
मग तो तग धरणार कशी? हिंदुसमाजाची अशीच स्थिति झाली. हिंदु समा-
जातील या स्थितीचा फायदा खिस्ती मिशनऱ्यांनी चांगला घेतला. व मुसल-
मानांनींहि कमी घेतला नाहीं. यासंबंधाने पंडितजींनी एका व्याख्यानांत एक
उदाहरण सांगितलें. मीरत जिज्यांत एक जमीनदार होता त्याची कुळे अस्पृश्य

होतीं. त्यांनीं मिशनऱ्यांच्या फुसलावणीवरून खिस्ती धर्म स्वीकारलाते अस्पृश्य

खिस्ती हातोच त्यांनीं आम्हीं खिस्ती झाल्यामुळें जमीनदार आम्हावर जुलूम करतो
अशी मिशनऱ्याकडे तक्रार केली. मिशनऱ्यानें तेथील मॅजिस्ट्रेटला लिहिले. याचे
पर्यवसानकाय झालें असेल तें सांगण्याची'आवश्यकता नाहीं. याच्या उलट दुसरा
प्रकार पाहा. पानिपत येथें मुसलमानांनीं तेथील अस्पृश्यांना चिथावून दिलें. तेथील
विहिरीवर अस्पृश्यांना पाणी भरू देत नसत. मुसलमानांनीं त्यांना चिथावून,
तुम्ही मुसलमान झाला तर याच विहिरीवर तुम्हांला पाणी' भरता येईल, ही
गोष्ट पटवून दिली. हा प्रकार तेथील जमीनदाराला समजताच त्यानें असू-
ज्यांना सांगितलें कीं तुम्ही या विहिरीवर खुशाल पाणी भरा, तुमची व माझी
दोघांचीहि ही विहीर आहेअशा रीतीनें त्यानें मुसलमानांचा डाव हुकक असू-
त्यांना परधर्मप्रवेशापासून निवृत्त केलें व तंटा आपोआप मिटला. प्रश्न अगदीं
थोडा आहे. पण जरा तो विचारानं सोडविला पाहिजे. पुढें मुसलमान असंतुष्ट

होऊन त्यांनीं जेव्हां हिंदु मंदिरांवर हल्ला कला, तेव्हां हेच अस्पृश्य हातांत काठ्या
घेऊन मंदिरांचे रक्षणासाठी धावून गले. व प्राण अर्पण करून त्यांनीं मंदिराचें
रक्षण केलें .अशी स्थिति उघड असतां अक्षरयाविषयींचा अन्याय दूर होणें अत्या-
बद्दय आहे हें जाणून पं.. मालवयिजी अस्पृश्यतानिवारणाचा सदैव सक्रिय

पुरस्कार करीत असतात.



पडित मदनमोहन मालवीय.

दीक्षा-समारंभ.
ता ३० डिसेंबर १९२९ रोजी कलकत्ता येथें कॉग्रेसचे अधिवेशन भरले अस-

ताना पंडितजींनी तेथें अस्पृश्यांना दीक्षा देण्याचा विधि केला. तो प्रकार असा ०

ता. ३० रोजी.सकाळी कलकत्ता येथे गंगातटाकीं लोहघाटावर ५० मदन-
मोहन मालवीय यांच्यानेतृत्वाखाली अस्टश्यादिहिंदूंना समंत्रक ओकारपूर्वक
दीक्षा देण्यासाठी तयारी झाली. समारंभासाठी एक शाभियाना उभारण्यांत
आला असून होमाची व दीक्षेची तयारीहि करण्यांत आली. पं०मालवीयजी
आठाच्या सुमारास येऊन हजर झाले. व्यवस्थापक मंडळी व दाक्षा घेणारे
लोक जमतात न जमतात तच कांहीं मारवाडी व जुन्या मताचे कांहीं शास्त्री:
बरोबर बरेचसे गुंड घेऊन समारंभाच्या ठिकाण उपस्थित झाले. व एकदा उभा-
रलेला शामियाना उखडून समारंभासाठी जमवलेला साहित्यसंभार त्यांनीं उध-
सून टाकला. मालवीयजींनीं हा प्रकार पाहतांच ते तेधून नदीच्या पात्राजवळ
गेले. व तेथेंसमारंभ करान्याची सिद्धता करूं लागले परंतु सनातनी लोकानी
गोळा केलेल्या गुंडांनी त्यांचा तेथेंहि पाठलाग केला व त्यांच्या
कामांत व्यत्यय आणू लागलें. पंडितजींनीं त्यांच्या पुढाऱ्यांना शांत-
पणे सांगतलं कीं यासंबंधाने कोणाचा शास्त्रतः विरोध असल्यास मी
त्यांच्यापैकी कोणाहि पंडिताशी वाद करण्यास तयार आहे. इतक्यांत गुंडांनी
पंडितजीस वेढा दिला व त्यांच्या अंगावर चिखलमाती उडवू लागले. परंतु
मालवीयजी अत्यंत शाततेनें व सहास्य मुद्रेनें हा प्रकार सहन करीत होते
गुंडाची धर्मश्रद्धा जरी अनाठायी असली तरी तीबद्दल त्यांचें त्यांनीं कौतुकच
केलें

हें वादळ बराच वळे चालल्यावर विरोधी लोकांपैकी पं० लक्ष्मण-
शास्त्री, आपला विरोध मांडण्यास पुढे सरसावले. विरोधी
राजेश्वरशास्त्री, रामचरण न्यायाचार्य व इतर कांहीं शास्त्री

पक्षाच्या वतीनें पं राजेश्वरशास्त्री यांनी सुमारें तीन तास आपली कैफियत
मांडली त्याचा शलदलू श्झ्यअभू टिपून घेण्यांत आला. या प्रकारांतच
११ ।। होऊन गेले राजेश्चटशास्त्री यांचें भाषण संपण्याचें चिन्ह दिसेना.
व पतिर्जांच्या कार्यात वित्र उपस्थित करण्यासाठीं त्यांचें व्याख्यान सुरू आहे
असा लोकांना संशय येऊ लागला व ते उतावीळ होऊं लागले .पं. राजेश्वर-
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हिंदु-संघटन.

-शास्त्री यांनी आपलें भाषण आतां पुढें करावें असें लोकांनींच त्यांना सांगितले.
राजेश्वरशास्त्री यांच्या विरोधी विधानावर उत्तर देण्यास पमालवीयजी
उभे राहताच सगळीकडून प्रचंड जयजयकार झाला. उत्तर देण्यापूर्वी

पं०मालवीयजी यांनी, विरोधी शास्त्रीपंडितांना विवादाच्या निर्णयासाठी
कोणते धर्मग्रंथ मान्य आहेत हें विचारून घेतलें व त्यानंतर त्यांनीं आपल्या सर-
बत्तीस सुरवात केली. शास्त्रीपंडितांनीं आपणास मान्य म्हणून ज्या धर्मग्रंथांची
नांवें सांगितली त्यांतूनच मालवीयजी यांनी आपल्या बाजूला पोषक असे
एकामागून एक कड दाखले दिले व शास्त्री-पंडितांनीं उभारलेली इमारत
पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोठच्या कोठे नाहीशी झाली.

पंडित मालवीयजी याची विचारसरणी लोकांस अतिशय पटली व त्यांनीं
प्रचंड जयजयकार करून पंडितजींचा गौरव केला. व दुपारी दोन वाजण्याच्या
सुमारास विरोधी पक्ष अपयश घेऊन माघारी परतला.

त्यानंतर पं. मालवीय यांनी पुनः स्नान केलें व सुमारें ३ ।। वाजेपर्यंत दीक्षा-
मंत्र देण्याचें कार्य चालू राहिलें. दीक्षा घेण्यासाठी शेंकडॉ लोक जमले होते.
परंतु वेळेच्या अभावामुळें फक्त ४०० लोकांना दीक्षा देण्यांत आली व इतरांस
लवकरच दीक्षा देण्याचे आश्वासन देण्यांत आलें. हा सर्व समारंभ शामिया-
न्यांत झाला. कारण एवढ्या वेळांत सनातन्यांनी पाडलेला शामियाना पुन
उभारण्यांत आला होता.

हिंदुमहासभेचे अध्यक्ष डॉ. मुंजे, श्रीमलवामी सत्यानंदजी, श्री. पद्यराज जैन
वगैरे प्रमुख गृहस्थ व इतर बरेच स्वयंसेवक पंमालवीयावरोबर प्रातःकालपासून
दुपारी दीक्षासमारंभ होईपर्यंत सारखे खडे होते. दीक्षामंडपांत होमाग्नि प्रदीप्त

झाला होता व पवित्र वस्त्रे परिधान करून वैदिक काळांतील निष्ठावंत आचार्या
प्रमाणें अग्निसेवा करतांना पंडितजी शोभत होते.

महामहोपाध्याय पं प्रमथनाथ तर्कभूषण-वंगाल हिंदुमहासभेचे अध्यक्ष

हेहि समारंभास उपस्थित होते.
दीक्षासमारभात मुख्यतः पुढील गोष्टी करण्यांत येतात. ज्यांना दीक्षा

घ्यावयाची असेल त्यांनीं स्नान करून शूचिभूत झाल्यावर त्यास पंचगव्य देऊन
नंतर, ७- नमः शिवाय ' ' अ नमो भगवत वासुदेवाय ' किंवा ' २४ नमो
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
नारायणाय ' या मंत्राची विधिपूर्वक दीक्षा देण्यांत येते. ही दीक्षा दिल्यावर
वरील मंत्र ज्यावर छापले आहेत असें वस्त्र त्या .मनुष्यास देण्यांत येतें. नंतर
बत्तासे-फुडाणे त्यांचा प्रसाद देऊन विधि समास होतो.

यानंतर पुनः दीक्षासमारंभ झाला त्याची हकीगत कलकत्ता येथील श्रीकृष्ण

संदेश पत्रांत प्रसिद्ध झाली ती वाचकांसाठीं त्यांच्याच शब्दांत देत आहे.

-मालवायजाका मत्रदाक्षा.गत रविवार ता. ६ जनवरीको महामना पंडित मदन मोहन मालवीयजीने
कलकत्ता लोहा घाटपर बहुतसे अट्ट्यतो तथा अन्य हिंदुको मंत्रदीक्षा भी
प्रदान की । एक बडे शामियानके नीचे मालवीयजीका आसन लगा हुआ था
और सहखोंकी संख्यामें हिंदु जनता शामियानके चार तरफ बैठी और खडी
थी । भीड अधिक हो जानेके कारण अनेक लोग घोडागाडियोंको चार तरफ
खडा कर उनकी छतोपर मनप्रदानका समारोह देख रहे थे । यद्यपि दीक्षा
कार्यका समय ८ ।। बजका था, किन उसके एक घष्टा पूर्व ही वहा जनसमूहकी
भीड जमा हो गयी थी । इंसके कुछ दिन पूर्व इसी स्थानपर और इसी मंत्र-
दीक्षाप्रदानके समय महामना मालवीयजीपर कलकत्तोंके कुछ सनातनधर्मी
नामधारी लागोनै कीचड मही आदि फेंक कर अपने धर्मका पालन किया था ।

इसी कारण वहा इस बार पुलिसका भी यथेष्ट प्रबंध था और मण्डपके चार
ओर हिन्दु मिशनके कार्यकर्ता, स्वयंसेवक तथा स्वामी विश्वानन्दजीकी देख-
रेखमें महावीरदलके स्वयंसेवक खडे थे । पर- यह सब होते हुये भी खबर है
कि जिस समय मालवीयजी स्नान करनेके लिये नदीमें उतर रहे थे तो शिखा-
सूत्रधारी कोई गुड मालवीयजीपर छुरेका वार करनेकी चेष्टा करता हुआ पकडा
गया । पकडे जानेके वाद भी वह दुष्ट मालवीयजीके प्रति गालियां बकता
रहा । ठीक ९ बजे मस्तकपर त्रिपुण्ड लगाये हिन्टु-प्राण महामना
मालवीयजी '' सनातत धर्मकी जय '' ' हिन्ढु-धर्मकी जय '
'' मालवीयजीकी जय '' के घोषके साथ मंडपमें पधारे । उपस्थित
जनोमें महामहोपाध्याय श्रप्रिमथनाथ तर्कभूषण, बाजू मद? मोहन
बर्मन, बाजू पद्यराज जैन, स्वामी विश्वाना,, श्रीभालानकद
गिरि, जावू विनायक लाल खन्ना आदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती थे ।

कुछ अंग्रेज सजन भी आये थे । बहोत अल्लु हिदू भाई मालवीय-
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-हे-पंधटन-
जीसे मन्त्रदीक्षा ग्रहण करनेके लिये लालायित बैठे थे । दीक्षाथिंयोमें कुल
ग्रेजुएट भी थे । जिनमें देवेंद्र नारायण गुप्त एम. तू. ( काशी) का
नाम विशेष उल्हेखनीय है । दीक्षा ग्रहण करनेके पूर्व प्रत्येक दीक्षार्थीको गंगाजल-
पान कराया जाता था, मस्तकपर चरून लगाया जाता था, वह गलेमें रुद्रा-
शंकी माला तथा रामनामी धारण करता था । इसके पश्चातू महामना माल.
वीयजी सबको मंत्रकी दीक्षा ' और उपदेश प्रदान करते थे और छपाहुआ
रामनाम वस्त्र प्रत्येक दीक्षार्थीको वितरण .किया जाता था । दीक्षाकार्य
प्रात: ९ बजे प्रारम्-भ हो दिनके १२ बजे स्तधाम सहित निर्विव्र समास हुआ ।

सुना जाता है पं. उग्नन्त कृष्णशास्त्री, मालवीयजीसे शास्त्रार्थ करनेके
लिये गये थे, किन रट्ट्या देखकर लौट आये ।

- -शुद्धाचा आवश्यकता.
हिंतूऽधमातील सर्व घटकाचे संघटन केल्यानंतरचा मुख्य प्रश्न येतो शुद्धीचा.

यासंबंधानें खुद्द पंडितजी काय म्हणतात तेंच येथें सांगणें बरें.
पंडितजी म्हणतात:-
'' या देशांत आज सात कोटी मुसलमान दिसतात, त्यांतून फारच थोडे

परदेशातील आहेत अरवस्तान, अफगाणिस्तान या देशांतून फार तर ७५० लक्ष

मुसलमान येथें आले असतील. धाकीचे सर्व येथीलच मुसलमान बनविण्यांत
आलेले आहेत. मुसलमान खिस्ती झाला तर त्याने' पुनः कल्या पढला कीं,
त्यास पूत्रीप्रमाणें मुसलमान होतां येतें. परंतु हिंदूच स्थिति अशी नाहीं
एकदा तो धर्मच्युत झाला कीं कायमचा धर्मास मुकला!

असा प्रकार होतां होतां आज आपल्या हिंदूपैकी ६ ।। कोटी हिंदू स्वघर्मास
वंचित झाले. आपण त्यांना मुकलो. हिंदूंना मुसलमान करून घेण्यासाठी नाना
प्रकार करण्यांत येतात. मलकाना रजपूत, साष्टी, गोवें प्रांतांतील हिंदू,अशाच
रीतीनें आम्ही गमावून वसलोहिंदूधर्माची चौकट इतकी घट्ट कीं एकदा मनुष्य बाहेर
पडला कां औत प्रवेश नाहीं. जरा परधर्मीयाचा संसर्ग घडला तर तो मनुष्य जाति-
अष्ट होते. त्याची समजांतून हकालपट्टी होते. मनुष्य पतित झाला कीं शुद्ध
होतच .नाहीं! जे लोक जुलूमजबरदस्तीमुळें परधर्मात गेले त्यांना स्वधर्मांत
पुनः घेतलेंच पाहिजे. यापैकी कित्येक जमाती अशा आहेत कीं त्यांना हिंप्ती
त्यागलें, त्यांना परधर्मीय म्हणून गणू लागले तरी त्यांनीं आपले आचारविचार.
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ल्यंडित मदनमोहन मालवीय.
हिंदूंचेच कायम राखले आहेत. अशा लोकांना स्वधर्मात पुनः स्थापन करण्याला
शास्त्रविरोध मुळींच नाहीं. त्यांना शुद्ध करून स्वधर्मात घेतलें पाहिजे. एका हिंदु
बालकाने चुकीनें एका मुसलमानाच्या डब्यांतील विडा खाल्ला. त्यानें मला ही
सर्व हकीकत लिहिली व आपली भेट घेण्यास मला लाज वाटतें असेहि कळविले.
मी त्याला बोलावून घेतला. तो सनातन धर्माभिमानी व मोठा कुलीन मुलगा
होता मी त्यास सांगितलें, ' जातपात पूछै नहि कोई-हारकी भजै सो हरि-
का होई, परमेश्वराचें नामस्मरण कर, गंगाजल प्राशन कर, पाप नष्ट होईल.
असें न करता तर तो आज मुसलमान झाला असता. एका बाजूला खिस्ती
व मुसलमान व दुसऱ्या बाजूला हिंदूकरणाला प्रतिबंधक अभेद्य भिंत. या प्रका-
रामुळें लक्षावधी लोक परधर्मात गेले, हिंदु समाजाला गळती लागली. व
गळती कायम राहिली तर हिंदूंची नांवनिशाणीहि राहणार नाहीं. प्राचीन काळी
म्हषीमुनींनी अनार्यांना आणि-असभ्यांना आर्य सभ्य करून घेतले त्याचप्रमाणॅ जे
जुलूमजबरदस्तीमुळें परधर्मात गेले आहेत त्यांना परत स्वधर्मांत घेतलें पाहिजे.

- ज्याला म्हणून हिंदू होण्याची इच्छा असेल त्याला हिंदू होतां येतें, अशी पर-
मेश्वराचें नांव घेऊन घोषणा करा, अशी स्थिती झाल्यास हिंदुसमाजावर जो
घनदाट अंधार पडला आहे तो दूर होऊन धर्मसूर्याचा उदय होईल व हिंदु
समाज विशाल व बलवान बनेल.

संघटन कां पाहिजे?
हिंदुसंघटनेचीं मुख्यागे संघटना, अस्पृरयतानिवारण व शुद्धीकरण या

संबंधाने पंडिजीची मतें काय आहेत हें वर निवेदिलें. संघटन केल्यामुळें मुसल-
मानांवर आक्रमण होईल या आक्षेपालाहि त्यांच्याच शब्दांत उत्तर दिलें त्या-
वरून ष्टिसंघटनाच्या चळवळीची व हिंदू सभेची राष्ट्रीय भूमिका कशी निरप
वाद आहे याची कल्ग्ना येईल. संघटनेसंबंधीं पंडितजींच्या उपदेशाचे सार
थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे असें:-

संघटन पुढील तीन कार्यीसाठी अवश्य पाहिजे.
भारतवर्षाचा गौरव त्याची संस्कृति, व त्याचें साहित्य यांचें रक्षण करणें हें

- प्रत्येक हिंदूचें परम पावित्र कर्तव्य आहे.
भारतवर्ष स्वराज्योपभोगी झाल्याखेरीज त्यांची संस्कृति, साहित्य व गौरव
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हिंदु-संघटन
यांचें रक्षण होणें शक्य नाहीं म्हणून हिंदुस्थानाला स्वराज्य प्रास करून देण श
प्रत्येक हिंदूचा परमधर्म आहे.

परंतु ही स्वतंत्रता संपादन करण्याचें प्रमुख साधन हिदुसंघटन आहे. या
कारणासाठी संघटनाची अत्याव३यकता असल्यानें संघटनकार्यास प्रतिकूल अस-
णाऱ्या उच्चनीच भावांच्या कल्पना त्यानें प्रथम सोडावयास पाहिजेत.

हिंदुमुसलमानांच्या सबंधाने त्यांनीं १९३१ च्या एप्रिलमध्यें कराचीस भर-
लेल्या हिंदु सभेमध्यें पुनः असा स्पष्ट खुलासा केला कीं,

' - ०. ९एक राष्ट्रा ह ध्यय.
आमची हिंदु सभा राष्ट्रीयत्वाच्या पायावर काम करीत आहे. ास्तूइं

व मुसलमान दोघेहि एका मातेची लकेरें आहेत. दोघांनाहि या देशांत
नांदावयाचें आहे. तेव्हां परस्परांनी गुण्यागोविंदानें व प्रेमानेच येथे
नांदलें पाहिजे. कोणी कोणावर जुलूम करूं लागला तर कोणाचाच फायदा
होणार नाहीं. सर्वांआधी ऐक्य पाहिजे. एकाचा दुसऱ्यावर विश्वासनसला तर
स्वराज्य प्रास होणार नाहीं. परंतु हिंदु व मुसलमान हे दोहे एक झाले तर
जगांत अशी कोणती शक्ति नाहीं कीं, ती आमच्या स्वराज्यांत भिप्रे आणू
शकेल! आपणा सर्वासच स्वराज्य पाहिजे. स्वराज्य नसल्याने प्रतिक्षण आपली
अतिशय हानि होत आहे. तेव्हां सर्वांनी मिळून आपण स्वराज्य प्रास करून घेतलें:
पाहिजे. मतभेद असतील व तसे ते असणारच,परंतु त्यामुळें जातीयशांतता भंग
अगर विवेकत्याग होतां कामा नये. मतभेद असले म्हणजे एकमेकांचे शत्रू असलेच
पाहिजे असें नाहीं. दोन्ही पक्ष असून समजूत काढता येईल हिंदु व मसलमान
यांनीं शांतते. राहण्यांतच शहाणपणा आहे. ' आम्ही तयार आहोंत पण
मुसलमान कोठें ऐकतात असें हिंदू म्हणतील पण त्यांना माझें असें सांगणे आहे
कीं निराश होऊं नकायश मिळेलच .हा देश हिंदू मुसलमान व शीख या सर्वांचा
आहे. हाताच्या पांच बोटांप्रमाणे आपली स्थिति आहे एका गांवांत सर्वांना
नांदावयाचें तें परस्परांशी कलहकरून कसें नांदता येईल आपल्या जीवितवित्ताला
कसलीहि हानी पोंहोचणार नाहीं असा परस्परांत विश्वास उत्पन्न झाला पाहिजे
दंगा होईल एक दिवसाचा, पण नुकसान होईल जन्माचें युरोपमध्ये कोणीहि तो.
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
स्वतंत्रतापूर्वक कोठेंहि हिंडू शकते तशी स्थिति या देशांत कां असं नये? तुम्ही
निर्भय बना. भयाचा त्याग केल्यानें प्रतिपक्षीयांवर त्याचा प्रभाव पडतो.
झगडा करणें सोपें आहे पण ऐक्य घडवून आणणें कठीण आहे. परस्परांवर प्रेम

करा. विश्वास ठेवा. आपला आत्मा प्रसन्न करा. म्हणजे परमेश्वरहि तुम्हांवर
प्रसन्न होईल
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स्वराज्यार्थ प्रयत्न

८५६९ २टू४८लेंर

ई४! २: ही६८.व६२५कायदेमंडळांत शिरून ८.२-;: -५करीत. या शिष्टसंप्रदायाप्रमाणें पंडितजी कायदेमंडळांत शिरले. तेथें त्यांनीं काय
केलें हें स्वतंत्रपणें पुढें दाखविण्यांत येणार असल्यानें त्यासंबंधानें येथें नुसता
निर्देश करीत आहे

परंतु कायदेमंडळापेक्षां जास्त महत्त्वाची कामगिरी व लोकसेवा पंडितजींनी
केली असेल तर ती राष्ट्रीय सभेच्या द्वारे. स १८८५. सालीं काँग्रेसची प्राण
प्रतिष्ठापना झाली व स.१ ८८६ सालापासून पंडितजींनीं काँग्रेसमध्ये भाग घेण्यास
सुरवात केली .तेव्हांपासून आजतागायत ते कॉग्रेसचें एकनिष्ठ व कट्टे पुरस्कर्ते आहेत
किंबहुना हिंदुस्थानातील विद्यमान राष्ट्रभक्तांत पाडेतजीइतका जुना व
एकनिष्ठ कॉग्रेसचा भक्त कोणीहि नाहीं हें म्हणणें खात्री धाडसाचें होणार नाहीं
काँग्रेसच्या राजकारणांत आजपर्यंत अनेक स्थित्यंतरें झाली खुद्द मालवीयजी
यांचाहि कॉग्रेसच्या कांहीं कार्यक्रमाबाबतींत मतभेद होता परंतु त्यांनीं कॉग्रे
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
आपली स्वतंत्र कन्ग्हेन्यान काढली तरीहि पंडितजी काँग्रेसमायेच राहिले.
कौग्रेसला त्यांनीं सोडले नाहीं. र्कोग्रेसची जोपासना करणारे ए. ओ. २म?
पं. अयोध्यानाथ, यांच्या बरोबरीनें पं ० मालवीयजी यांनींहि कोंचे-
चला हातीं धरून वागविले, तिला चालतीबोलती, कार्यक्षम केली. इतका
काँग्रेस व पंडित मालवीयजी यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे. पंडित-
जीना त्यांच्या धीर व शांत प्रकृतीमुळें कोणी मवाळ म्हणतात. म्हणोत.
बापडे. परंतु कॉग्रेसचें प्रगतिपर राजकारण जसजसें पुढें सरकू लागलें, तसतसे
पंडितजीहि काँग्रेसचा तोल संभाळून तिच्याबरोबर जात आहे आहते ही
गोष्टहि तितकीच सत्य आहे व ही गोष्ट कौग्रेसनें गेल्या वर्षी चढाईचा कार्य-
क्रम अमलांत आणला त्यावेळीं पाडितजींनी त्यांत प्रत्यक्ष भाग घेऊन, सहा
महिन्यांची कारागृहवासाची शिक्षा भोगून सिद्ध केली आहे.

अखिल भारतवर्ष आज स्वरत्यय-स्वातंत्र्य यांच्या जयघोषाने निनाख जात
असला, तरी तो स्वराज्याचा मंत्र सर्वत्र रुढ करण्यासाठीं अनेक महा देश:-
भक्तांना हाडाची कार्डे करावी लागली आहेत व नानाप्रकारचे कष्ट सोसावे
लागले आहेत. आज जी लोकांत जागृति दिसत आहे ती कांहीं दहा पाचू
वर्षांतील चळवळीचे फळ नाहीं अनेक तपें व राष्ट्रांतील दोन पित्र्यांची तपश्चया
खर्ची पडली आहे, तिचे हें स्वाभांवेक फळ आहे

स्वराज्याच्या चळवळीचा इतिहास म्हणजे राष्ट्रीय सभेचा इतिहास असेंच:
म्हणावे लागतें. राष्ट्रीय सभेच्या राजकारणांची स्थित्यंतरे पाहिली म्हणजे हिंदी
राजकारणाला प्रस्तुतचें विकसित स्वरूप कसें आलें हें सहजच लक्षांत येतें
हिंदुस्थानात रूढ असलेली राज्यपद्धति लोकमतानुवर्ती नाहीं तीत लोकांना
हक्क मिळाले पाहिजेत, ही गोष्ट जाणून त्यासाठीं लोकमत जागृत करून थोडे थोडे

६ संपादनू करण्यासाठीं राष्ट्रीय सभेचा जन्म झाला परंतु राष्ट्रीय सभा जसजशी
वधमान हाऊ लागली तसतशा तिच्या आकांक्षा सहजच वाढतं गेल्या प्रथम
अर्ज, विनंत्या, शिष्टमंडळें, निषेध, इत्यादि अवस्थांतून राष्ट्रीय सभा उत्कास्त

होत होत बहिष्कार, सविनय कायदेभंग, करवंदी असहकार इत्यादि स्वावलंब-
नाच्या मार्गापर्यन्य येऊन पोहोचली आहे व तिचे डद्दिष्ट तिला आतां स्पष्ट

स्वरूपांत दिसूं लागलें आहे
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स्वराज्यार्थ प्रयत्न.

पंडितजींचा कांग्रेसमध्यें प्रवेश
परंतु राहीच सभेची ही जाइं अवस्थांतरें होत गेली त्यांचें श्रेय ज्यांनीं रा ष्ट्रीय

सभेला इष्ट मार्गानुवती केली त्यांनाच द्यदर्वे लागेल व अशा थरे पुरुषांपैकीं
पंडित मलवी१यजी हे एक होत.रा ष्ट्रीय सभेच्या जन्मापासून आजतागायत,
म्हणजे पंचेचाळीस वषार्च्य। काळांत रा ष्ट्रीय सभेत जीं अनेक स्थित्यंतरें झालो
तिच्या प्रत्येक घडणावळींत पंडितजींचा थोडाफार हात आहेच आहे.
सन१८८६साली१ं दाद१भाई नवरोजी यांचे अक्षतेखाली१ कलकज१ येथें
राष्ट्रीय सभेचें दुसरें अधिवेशन झालें तेंयावेळीं१ पंडितजी काँग्रेसला प्रथम उप-
स्थित झाले व तेव्हांपासून अजत ागायत भरलेत्या प्रत्येक र१ ष्ट्रीय सभेस
पंडितजी उपस्थित राहतात. पहिली राष्ट्रीय सभा वगळल्य (स आजतागायत
त्यांनीं एकहि काँग्रेस चुकविली नहीं
पाडडतजी काँग्रेसच्या राजकारणांत शिरले तेव्हां त्यांचें वय अवसें २५

वर्षाचे होतें. व त्यावेळीं त्यांनीं काँग्रेसमध्ये जें भाषण केलें त्यामुळें मि. एम,
यं. अयोध्यान१थ, र१ज१ र१मपालासग. इत्यादि प्रसिद्ध कार्य-
करयाची मनें त्यांनीं आकर्पण करून घेतले१ केहापासून पं. अथोध्या -
नाथ, खून यांच्या सहवासानें पडंिडतजी कॉग्रेसव्य१ कामांत विशेष लक्ष

घालू लागले ते आजतागायत कॉग्रेसच्या बाबतींत अढळ आहेत. पंडितजी
राष्ट्रीय सभानुययर्या झाल्यादिवसापासून आजतागायत त्यांनीं एकहि कॉग्रेस

-चुकविली नाहीं. प्रत्येक अधिधवेशनऔत ते उपस्थित हतेे व काँग्रेसच्या क १म-
क ाजांत मन : पूर्वक भ ागहि घेतात. त्यांचा सदचार, भाषाप्रमुत्व, कायैकनि८,
हिंदुस्थानच्या हिताविषयीं तळमळ व त्यांचें अस्थलित ववत्व यांमुळें
पंडितजी काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून बोलं लगले कीं सभा व्हिचत्रासारखी
तटस्थ होऊन हेयांच्या वकूवाहामध्यें सानंद डुलू ल ागते. विरोधी१ पक्षहि
त्यांच्या वाकूपडत्यानें नामाेहरम होत नाही असें कचितच घडतें.

कॉग्रेसचे क्ये अनुयायी असूनहि पंडिडतजीनी हिंदु संघटनचि१ चळवळ
सुरू केली तेव्हां त्यांजवर स्वकीयांनीं ज्ञातिनिष्ठेचा अरोप करण्यास कमी१ केले
नाहीं. मग कट्ट्या मुसलमनांस ते दुष्यनाप्रमाग भासू लागले यांत नवल
काय? परंतु पीडतजी अ ापल्य१ हास्वमुद्रेने, हिंदु-मुसलमानी ऐक्यासाठी
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हिंदुसंघटनाची आवश्यकता कां व कशी आहे याचे विवेचन करू लागले,
म्हणजे विरोधकांचा विरोध विरून जातो व पंडितजीच्या विधानातील
सत्यांश त्यांना पटतो. याच गोष्टींमुळें हिंदू संघटनकार्यास प्रारंभी प्रारंभी
जितका विरोध झाला, तितका आतां होईनासा झाला आहे. असो.

काँग्रेसची उत्क्रान्ति.
राष्ट्रीय सभेचे जनक मि. खून यांनी राष्ट्रीय सभेस हातीं धरून खेळती केली,

त्या कामांतहि पंडितजींचे त्यांना मन:र्त्त्वक सहाय्य होतें. म्हणूनच पंडित-
जींना राष्ट्रीय सभेबद्दल इतकी आत्मीयता वाटते. राजकीय सत्तेमध्ये लोकांना
हक्क असावेत, राजशासन संस्था लोकसंमत व्हाव्यात यासाठींच राष्ट्रीय सभेचा
जन्म ओह व राष्ट्रीय सभेच्या जन्मापासून आजपर्यंतच्या तिच्या इतिहासाकडे
पाहिल्यास राष्ट्रीय सभेच्या राजकारणाचा कसा विकास होत गेला, हें लक्षांत
येईल. लोकहिताच्या दृष्टीनें राजशासन संस्था लोकमतानुवर्ती व्हाव्या या हेतूनें
काँग्रेसनें जो जो आचार ठरावेला, तो ठरविण्यांत पंडितजींचा समावेश प्रामुख्यानें
होत होता. व त्या सबंधांत पडितजींनी राष्ट्रीय सभांच्या .अधिवेशनांतून जी जी:
भाषणे कर्ली, तीं एकामागून एक वाचली असतां हिंदी राजकारणांत प्रगमन-
शील स्थित्यंतर कसकसे घडत गेलें याची यथायोग्य कल्पना येते. राष्ट्रीय सभा:
ही मूर्त स्वरूपांत आहें अशी आपण घटकाभर कल्पना केलीतर प्रथम शात,नंतर
गंभीर असें तिचें स्वरूप होते पालटत जाऊन अखेरीस तिने आज उग्र रूप,
धारण केलेलें आपण पाहतों. ही सर्व स्थितिदर्शने यथाक्रम पंडितजींच्या:.
भाषणांतून आढळून येतात

आज राष्ट्रीय सभेच्या ध्येयांत स्वराज्य स्वातंत्र्य हे शब्द स्पष्टपणे नमूद
आहेत. तसे ते आरंभी नव्हते ही गोष्ट खरी परंतु स्वराज्याची उभारणी उर्यावर

होऊं शकते, तो कार्यक्र प्रथमपासून परिस्थित्यनुसार राष्ट्रीय सभेचा होता, असें
म्हणणें खात्रीनें अयोग्य ठरणारे नाहीं किंबहुना राष्ट्रीय सभेचा तो अव्यक्त, वा
गर्भित हेतूहोता म्हणून तिच्या हेतूचेंआजचे भव्य व विशाल स्वरूप दृग्गोचरहोत
आहे. या दृष्टीनें पंडितजींच्या स्वराज्यविषयक कामगिरीकडे पाहा-
वयाचे आहे
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कॉग्रेसमधील पहिले भाषण.
पं. मालवीय कौग्रेसमध्यें स. १८८६ मध्ये म्हणजे दुसरी कॉग्रेस कलकत्ता

येथें श्री. दादाभाई नवरोजी यांचे अध्यक्षतेखाली भरली तेव्हांपासून
सभाविष्ट झाले. कोंग्रेसचें कामकाज सुरू होतें, वक्त्यांची भाषणें सुरू
होतीं. तीं ऐकून आपणहि भाषण करावे, अशी इच्छा पंडितजींच्या मनांत
उत्पन्न झाली. व ती त्यांनीं पं आदित्यनारायण यांजपाशीं व्यक्त केली
त्यांनींहि प्रोत्साहन दिलें व त्यानंतर पं. मालवीय यांचें भाषण झालें. तें
भाषण ' कायदेमंडळाच्या सुधारणा ' संबंधी होतें. यासंबंधाने कॉग्रेसच्या अह-
वालांत मि. एम म्हणतात, ' पण सर्वात पं मदनमोहन मालवीय यांनी
केले भाषण सर्कस आवडले मालवीय हे उच्चकुलीन ब्राह्मण होत.
त्यांचा गौरवर्ण, प्रमाणबद्ध शरीर, सूक्ष्म बुद्धी, व त्यांचा अस्थलित वाकूप्रवाह
यामुळे त्यांनीं श्रोत्यांवर तेव्हांच छाप पाडली. ' मुख्य ठराव पास झाला. त्यांत
प्रांतिक व वारे कायदेमंडळांत हिंदी लोकनियुक्त प्रतिनिधींची संख्या निमी
असावी, निमे सरकारी अधिकारी व निम्मे सरकारनियुक्त पण बिनसरकारी
सभासद असावेत अशी मागणी केली होती. याखेरीज मतदानांचा हक्क काणास
असावा, हेहि या ठरावांत स्पष्ट केलें होतें. ' 'मुंबई व बंगाल या प्रांतांत शैक्षणिक
व सांपत्तिक लायखी मतदारास ग्राह्य धरून खास मतदारांनी प्रतिनिधी निव-
डावे, इतर प्रांतांत म्युनिसिपालिल्या, लोकलबोर्डे यांनी प्रतिनिघि निवडावे परंतु
ही निवड अशा (-हेनें व्हावी कीं, देशांतील सर्व जातींचे प्रतिनिधि त्यांत:
निवडून यावेत. या कायदेमंडळापुढें अंदाजपत्रके, नवे कायदे, कायद्यांत दुरुस्त्या
करणें असल्यास त्या सर्व गोष्टी आल्या पाहिजेत '' अशा प्रकारचा हा सात
कलमी ठराव होता.

खराज्याचें मूलतत्त्वच.
या ठरावावर भाषण करतांना पंडितजी म्हणाले, '' लोकसंमत शासनपद्धति

संपादन करण्यासाठीं इंग्लडच्या लोकांनी काय प्रयास केले आहेत, या
गोष्टी आपणास माहीत आहेत. या तत्त्वाचा विकास व्हावा म्हणून याच
इंग्लिश लोकांनी आपलें रक्त सांडले व प्राणीह वेंचले आहेत. त्यांना आपण
आम्हांस स्वयंशासित राज्यपद्धति द्या, असें सांगण्याची आवश्यकता काय आहे १
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ती गोष्ट त्यांच्या रोमरोमांतून भिनली आहे. ' प्रतिनिधित्व नाहीं तर कर

नाहीं! ०८२४६०० फ१००१०, ाऊव्ष्टp४Dv०ाTZ?ाऊं००) हें तर इंग्रजांच्या
राजकीय धर्मातील आद्य सूत्र आहे. अशी उघड स्थिति असतां हे सामान्य
हक आपणांस त्यांच्या हातून कसे मिळणार नाहींत! स्वतंत्र इंग्रजाला जे हक्क

आहेत ते आम्हांस पाहिजेत, ते आम्ही इंग्रजाजवळ मागत आह. एकादा देश
रानटी अवस्थेंतून वाहेर पडला कीं, तत्सणीं लोकसंमत शासनपद्धतीचा उगम
झालाच पाहिजे.

'' इंग्रजांपासून आमचें पुष्कळ हित झालें आहे ही गोष्ट मान्य आहे व त्या.
बद्दल आम्ही कृतप्रहि नाहीं. परंतु हल्लींची राज्यपद्धति जुलमी आहे, लोक-
संमतीचा तीत अंशहि नाही. या गोष्टी तर स्वयंशासित राज्यपद्धतीला
अत्यावश्य असतात व हे हक्क आज हिंदी लोकांना नसल्यानें ते जवळजवळ
गुलाम झाले आहेत, ही गोष्टहि सरळ मनाच्या इंग्रजास पटण्यासारखी आहे.
प्रत्येक ब्रिटिश माणसाला प्रतिनिधित्वाचा जन्मसिद्ध हक्क असतो : महाराणीचा
जाहीरनामा काय सांगतो? परंतु त्याच्याविरुद्ध आज येथील कारभार चालला
आहे. आम्ही प्रत्येक गोष्टींत इंग्रजांशीं टक्कर देऊन तीत यशस्वी होत असतां
आम्ही लायख नाहीं, या म्हकयातहि कांहींच अर्थ नाहीं ''

प्रतिनिधित्व नाहीं तर करहि नाहीं ' या तत्त्वाचा उच्चार

पंडितजींनी? प्रथम या भाषणांत कौग्रेसमध्यें केला. त्यानंतर तिसरी कॉग्रेस
मद्रास येथें भरली. तींतहि पंडितजींनीं कायदेमंडळाच्या सुधारणांच्या अब-
इकतेवरच भाषण केलें व तें इतकें सरस उठलें कींराजासर टी. माधवराव
दि ब. आर. रघुनाथराव, मि. ईर्डले नॉर्टनवै'।रे गृहस्थ माळवी-
यजीवर खूष झाले. मद्रासकौग्रेसच्या अहवालांतमि. धूम, पंडितजीसवधानें
म्हणतात, '' मग पं. मदन मोहन मालवीय हे बोलावयास उभे राहिले.
त्यांच्या भाषणांत आवेश व वस्तुस्थितीचे स्पष्ट कथन इतकें उत्तमपणें गोवले
आहे कीं तें भाषण साकल्याने केली जरूर आहे.

शासनसंस्था लोकसंमत पाहिजे.
पंडितजी आपल्या भाषणांत म्हणाले, ' राजसमेंत आम्ही प्रतिनिधित्व

मागतो म्हणजे केवळ युरोपांतच जी गोष्ट रूढ आहे ती मागत नसून अमेरिका,
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-आस्ट्रेलिया व इतर सर्व सुसंस्कृत जगात एकमताने जी गोष्ट शासनसंस्थेला
स्थत्यावरय म्हणून मानली जाते तीच आम्ही मागत आहोंत. व ती लोक-
हितासाठी बिलकुल विलंब न लावता सरकारने मान्य केली पाहिजे. स्वयंशास-
-नाचा हक्क सर्व वसाहतींना आहे मग तो आम्हांलाच कां नसावा? आस्ट्रेलि-
त्यानें ब्रिटिश मालावर कर बसविण्याचें ठरविलें व इंग्लंडनें त्या गोष्टीला हरकत
'घेतली तर आलेया साखाज्यांतून फुटल्याशिवाय खास राहणार; नाहीं. पर
आमच्यावर वाटेल ते कर लादा, त्याचा खर्च आमच्या संमतीखेरीज करा. पण
-आम्हांला मात्र स्वयंशासनाचे हक्क नाहींत!

'' 'खर्चावर जर आम्हांला नियंत्रण घालण्याचा अधिकार असता तर त्याचा
गैरवाजवीपणें आम्हीं खर्च होऊं दिला नसता पार्लमेंट हिंदी कारभारांकडे
बेपर्वाईने' पाहते. मग आमचे काम आम्हांला करूं द्या. इतकेंच आमचें मागणे.
इतकी सामान्य मागणीहि आम्हांस न मिळाल्यास इंग्लंडच्यान्यायप्रियतेबद्दल पुनः
गोष्टच बोलावयास नको. हीच स्थिति इंग्लंडची असती तर इंग्लंडने ती पत्करली
असती का? पंचवीस कोटी लोकांच्या कल्याणाचा प्रश्न निघतो तेव्हां पार्ल-
मेंटच्या ६१७ शें सभासदांपैकीं २०२५ सभासदहि हजर नसतात हीहिंदुस्थान-
विषयांची त्यांची कळकळ! अशी स्थिति इंग्लिशांनी एक दिवस तरी सोसली
असती काय? तर मग त्यांनीं आमचा कारभार आमच्या स्वाधीन
करावा. मग आम्ही त्यांची गत पातकेहि विसरू! '

कायदेमंडळांची सुधारणा.
यानंतर पार्लमेंटमध्ये चार्लस ब्रॉडला यांनी हिंदी कौन्सिल आक्टःदुरुस्तीचें

बिल आणले त्याला पाठिंबा देणारा ठराव स १८९० च्या कलकत्ता येथील
काँग्रसेमध्ये आला, त्यावर भाषण करतांना पंडितजी म्हणाले, '' आमच्या चार
.प्रमुख मागण्या आहेत. ( १) कायदेमडळांतील सभासदांची संख्या वाढवावी,
( ०४) निमे सभासद लोकनियुक्त असावेत ( उ) काददेमंडळापुढें अंदाज
पत्रक ठेवण्यांत यावें, ( ४) व लोकहिताच्या प्रश्नासंबंधी सरकारला जाब
विचारण्याचा हक्क असावा. यांपैकी आमच्या तीन मागण्या सरकारने मान्य
केल्या आहेत. कायदेमंडळाची वाढ, अंदाजपत्रक कायदेमंडळाला सादर करणें,

व एखादा जादा कर बसवावा कीं नाहीं याबद्दल संमति घेणे व सरकारास वाटेल
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त्या प्रश्नासंबंधी प्रश्न विचारण्याचा एक; परंतु महत्त्वाचा प्रश्न कायदेर्क्तळांतील
सभासद नेमण्याबद्दलचा. सर्व सभासद आम्हीच नेसूं. असें सरकार स्थाते.
आम्ही म्हणत निदान निम्मे तरी लोकनियुक्त असावेत. अशा स्थितींत कौन्सि-
लांची वाढ केली तरी त्यांत बदल काय होणार? शिवाय व्हेटोचा अधिकार
सरकारने आपल्या हातीं ठेवला आहेच. आमचे प्रतिनिधी सरकार आपण
नेमणार हा त्यांच्या कृपेचा मोठाच पूर आहे! परंतु आमचे म्हणणें आम्हांला
आमचे प्रतिनिधि निवडून द्या. आमचे हितानहित आम्हांला जास्त समजते.

लोकांवर नानाप्रकारचे कर कसे लादण्यांत येतात हें आपणास माहीत आहेच.
त्यासवधानें लोकसंमति घेण्याचीहि गरज सरकारला वाटत नाहीं! या नीतीने
लोकांची किती दुःस्थिति झाली आहे अंगभर वस्त्र नाहीं पोटभर अन्न नाहीं
अशा स्थितींत त्याज जवळ जें सापडले ते कराच्या रूपानें वसूल करण्याचा प्रयत्न
सुरूच आहे. कायदेमंडळांत जनतेचे खरे प्रतिनिधि असते तर या गोष्टी चालल्या
असत्या काय १ हा अन्याय दूर झाला पाहिजे यानंतर स १८९२ सालीं इंडियन
कौन्सिल आक्ट पासझाला. तो सर्वखीं लोकहितघातक असल्यानें तो जास्त

उदारपणाचा करावा असा विनंतीरूप ठराव स १८९४ च्या मद्रास काँग्रेसपुढे
आला. त्यालाहि पंडितजींनीं सणसणीत भाषण करून दुजोरा दिला त्यांत
कौपिसले ही लोकांच्या आकांक्षा तूस करण्यास कशी अपुरी आहेत याचे
उल्हष्ट व भेदक वर्णन त्यांनीं केलें

पार्लमेंटांत हिंदी सभासद.
त्यावेळीं हिंदी राजकारणाची सर्व सूत्रे पार्लमेंटकडून हलविली जात हिंदी:

अंदाजपत्रकहि ब्रिटिश पार्लमेंटपुढेच मांडले जाई तेव्हां या पद्धतींत कांहीं सुधा-
रणा करावयाची तर पार्लमेंटातच हिंदी प्रतिनिधींना स्थान मिळावें असें कॉग्रे

सला वाटून त्याप्रमाणें स. १९०४ मध्यें मुंबईस भरलेल्या राष्ट्रीय सभेत तसा
ठरावहि आला. त्यावर भाषण करतांना पंडितजी म्हणाले-

''सास्त्राज्यसरकाराला अनेक महत्त्वाची व सर्व साम्राज्याची कामें करावयाची
असल्यानें हिंदुस्थानच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास सवड नसेल म्हणून आम्ही
त्यांना मदत करूं इच्छितो हे प्रतिनिधी कौन्सिलातील लोक्प्रतिनिघीनीं निव
डावे असें आमचे म्हणणें आहे. व यासाठीं कायदेमंडळेंहि ाक्स्तूइत झालीं क्तइ?
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स्वराज्यार्थ प्रयत्न.

जेत. शंभरापेक्षां अधिक वर्षे राज्य करीत आहेत. त्यांचें शिक्षणहि लोकांना
मिळत आहे. तरीहि अजून त्यांना विश्वासांत घेऊन त्यांजवर राज्यकारभार-
सोपविण्यास सरकारने तयार कां असं नये! ही अविश्वास वृत्ति सरकार टाक-
णार तरी केव्हा? लोक कारभारास लायख आहेत ही गोष्ट अनेक रीतीने
सिद्ध झाली आहे. आम्ही विटिश साखाज्याचे खरे घटक जर आहोंत तर
साखाज्याप्रमाणें आम्हांलाहि स्वयंशासनाचे हक्क पाहिजेत कीं नकोत! इंग्लंडने
यापेक्षा जास्त उदार दृष्टि ठेवून हिंदुस्थानशी वागले पाहिजे ''

अशा रीतीनें काँग्रेसमध्ये पंडितजींचे आसन नुसते स्थिरच झालें नाहीं तर-
सर फेरोजशा मेथा, मि. केन, दिवी इत्यादि पुढाऱ्यांकडून त्यांना
शाबासकी मिळाली, मद्रास कौग्रेसमध्यें वायव्य प्रांतांतून भरपूर प्रतिनिधि जावेत
यासाठीं पंडितजींनीं त्या प्रांतांत दौरा काहून अनेक व्याख्याने दिली. व
सुमारें १५ प्रतिनिधि मद्रास कॉग्रेसला गेले. त्यावेळच्या मानानें ही संख्या
मोठी होती.

वायव्यप्रांत असोसिएशनचे व कॉग्रेसच्या डग कमिटी मंत्रीहि. ते अनेक-
वर्षे होते. मद्रासनंतरची कॉग्रेस प्रयाग येथेंच भरविण्यांत आली व तिला यश
मिळाले त्याचें बहुतेक श्रेय पंडित मालवीय यांना आहे. पुढें १८९२
सालीं पुनः प्रयाग येथें राष्ट्रीय सभा बोलावण्यांत आली. काँग्रेस' थोडे दिवसांवर
येऊन ठेपली असतां तिजवर अकल्यातू एक संकट आलें ब तें म्हणजे पं
अयोध्यानाथ यांच्या सूर्वे, सं. प्रांतांत राजकीय: चळवळींत प्रामुख्यानें
भाग घेणारे पं. अयोध्यानाथ हे असल्यानें त्यांच्या कसूनें सहजच मोठी:
आपत्ति उत्पन्न झाली व कॉग्रेस तेथें भरविता येणें शक्य नाहीं असें कॉग्रेसच्या
अधिका-यांना कळवावे असें म्हणणारा एक पक्षहि उत्पन्न झाला. परंतु पं. मदन
मोहन मालवीय यांना ही गोष्ट रुचली नाहीं. ते निरुत्साहित न होतां प
विश्चंभरनाथ यांच्या मदतीनें त्यांनीं प्रयागचें कौग्रेस-अधिवेशन अत्यंत यशस्वी
करून दाखविले. पुढें स. १९०८ मध्यें सं. प्रांतिक परिषद त्यांचे अष्यक्षते-

खालीं भरली.
राजकीय सुधारणासंबंधीं काँग्रेसची सारखी मागणी सुरू होती सरकारहि

सुधारणेचे कण व तुकडे टाकून लोकमत शांत करण्याचा प्रयत्न करीत होतें
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पंडित मदनमोहन मालवीय
पड लोकसुधेला तें पुरेसें नव्हतें. लोकांच्या मागण्या वाढत होत्या. अशा
स्थितींत स. १९०८ मोर्ले-मिटो सुधारणा जाहीर झाल्या. त्यासंबंधानें 'इंडियन
रेक ' मासिकांत पंडितजी म्हणतात

५ भ - च्ये

माल-ामटा सुधारणा.
सुधारणा जाहीर झाल्या ही गोष्ट ठीक झाली. त्या अंमलांत आल्या

म्हणजे एका नव्या युगासच प्रारंभ झाला असें म्हणावे लागेल. लॉर्ड मिटो
ब मार्लै यांनी चांगला मुत्सद्दीपणा दाखविला याबद्दल त्यांचें
आपण. कृतज्ञच असावयास पाहिजे. परंतु सुधारणांत अद्यापहि बराच
उदारपणा दाखविता येण्याजोगा आहे प्रांतिक कायदेमंडळांत बिन-
सरकारी सभासदांचें मताधिक्य असावें ही गोष्ट खरोखर इष्ट अशीच
झाली. हीच योजना वरिष्ठ कायदेमंडळांत अंमलांत यावयास पाहिजे
.होती. स. १८९२ सालीं इंडियन कौन्सिल थेंक्ट झाला हा कॉग्रेसचा पहिला
.विजय व या सुधारणा ( मोर्ले-मिंटो) म्हणजे काँग्रेसचा दुसरा विजय आहे ''

राष्ट्रीय सभेत कान्ति.
पुढें १९०९ मध्ये लाहोर येथें भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपदाची माला

यांच्याच गळ्यांत पडली. परंतु या सभेची हकीगत सांगण्यापूर्वी राष्ट्रीय सभेच्या
राजकारणांत जी एक विलक्षण क्रान्ति घडून आली तिचा येथें उल्लेख करणॅ
भाग आहे. स. १९०५, साल सुरत येथें राष्ट्रीय सभा भरली असतांना लोक-
मान्य टिळकानी अध्यक्षांच्या निवडणुकीला विरोध केला व त्यामुळें
गोंधळ उठून ती बैठकच तहकूब करावी लागली वस्तुतः सुरतेचा खरा वाद
काँग्रसेच्या ध्येयाबद्दल नव्या व जुन्या या दोन पक्षांत होता परंतु त्यावेळीं
राष्ट्रीय पक्षाला कॉग्रेस आपलीशी करतां आली नाहीं पुढें लो टिळकांवर
ताहेमत आणून त्यांस नोकरशाहीने मंडालेस अडकवून टाकले त्यामुळें राष्ट्रीय

पक्षाचें बळ कर्मा झालें व मवाळपक्षानें राष्ट्रीय सभेच्या दारांत क्रीडचें कुंपण
घालून राष्ट्रीय पक्षास राष्ट्रीय सभेत येण्यास एकप्रकारें मज्जावच केला या सर्व

वावटळींत पंडितजींचा कल उघड उघड मवाळपक्षाकडे होतां कीडचें
बुजगावणे घातलेले त्यांना सर्वस्वी पसंत होतें. व स १९०९ सालच्या
कग्रिसेचे अध्यक्ष म्हणून भाषण करतांना त्यांना या क्रीडचें व तदनुषंगानें
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मवाळपक्षाच्या धोरणाचे समर्थनच केलें. परंतु पंडितजी हें मत कायम
मात्र राहिलें नाहीं. लाहोर कॉग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करतांना कोरे
सने त्या वळेपेयर्त जें धोरण स्वीकारले तेंच बरोबर असून त्याच धोरणानुसार
चळवळ चालविली असतां आपण आज ना उद्या या पिढीत नाहीं तर पुढच्या
पिढीत खात्रीने ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य संपादन करूं अशी आशा
त्यांनीं व्यक्त केली होती. परंतु स. १९१६ सालीं लखनौ येथें राष्ट्रीय सभा
भरली असतां अध्यक्षांचे .आभार मानतांना त्यांनीं राष्ट्रीय सभेच्या ३० वर्षांच्या
राजकारणाचें सिंहावलोकन केलें. त्यांत ते म्हणाले, '' आम्ही १८८५ सालीं ही.-
सभा स्थापन केली. त्यावेळीं ज्यांच्या हातीं, हिंदुस्थानचें भवितव्य परमेश्वरानें.
दिलें आहे त्यांच्यावर आम्ही पूर्ण विश्वास ठेवून कामास सुरवात केली. अर्ज

विनंत्या, याचना आतापर्यंत करीत आलों. गेली तीस वर्षे ठरावामागें ठराव
करीत आलों. हे ठराव म्हणजे हिंदी लोकांच्या सहनशीलतचैं द्योतकच आहे
हळू हळू आपणास सर्व कांहीं भिळेल अशी आशा होती व सतत तीस वर्षे हा
प्रयोग केला. परंतु या तीस वर्षांनंतर असा अनुभव आला आहे कीं, परमे-
जाने ज्यांच्या हातीं हिंदुस्थानची सूत्रे दिली त्यांनीं हिंदुस्थानासंबंधी आपलें
कर्तव्य मुळींच पाळले नाहीं. व यापुढें राज्यकारभारांत आपल्या हातीं खरीखुरी
सत्ता आल्याखेरीज देशाची कांहीं प्रगति होणार नाहीं. आम्हाला न्याय द्या

अशावद्दल याचना तरी करायची किती! मनुष्याला आवश्यक असें शिक्षण.
सक्तीचे व मोफत करा अशावद्दल किती ठराव करावयाचे? कौन्सिलांची वाढ
करा याबद्दल ओझ्यावारी ठराव झाले आहेत. अशीं एक ना दोन किती उदाहरणें.
द्यावीत! स्वराज्याशिवाय तरणोपाय नाहीं ही गोष्ट गेली तीस वर्षे स्वार्थ-
त्यागपूर्वक कॉग्रेसनें जी चळवळ केली तीवरून स्पष्ट झाली आहे. स्वराज्य हा
व्यक्तिमात्राचा हक्क आहे ही गोष्ट आतां आमच्या अंतःकरणांत बिंबली आहे ''
अशारीतीनें आपलें झाललें मतपरिवर्तन पंडितजीनी स्पष्ट मांडले हा
त्यांच्यांतील ठळक गुण होय!

५लाहार काग्रसच अध्यक्ष.
असो; लाहोर कॉग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांजकडेआलें तेव्हां मोले-भिंटो सुधारणा.

नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तेव्हां त्यांच्या भाषणांत सुधारणांतील
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गुणावगुणाबद्दलच विशेष भाग होता हें उघडच आहे. त्या सुधारणांत दोष
कोणते आहेत, त्यांत लोकमतानुवती राज्यकारभारास वाव कसा नाहीं याचे
त्यांनीं स्पष्ट व मुद्देसूद विवेचन केल्या सुधारणांच्या वेळीं नोकरशाहीनें कुटील-
पणा करून हिंदी राजकारणांत एक नवेंच तत्त्व घुसडून दिलें. व तें म्हणजे हिंदु
व मुसलमान यांच्या सवत्या सुम्याचें. हघी जो हिंदुमुसलमान या दोन समाजांत
राजकीय हक्कासंबंधानें मोठ्या प्रमाणावर वाद चाललेला दिसतो त्याचा उगम
फार जुना आहे व त्यात मुसलमान वर्गाला नोकरशाहीचा एक प्रकारे पाठिंबा
होता असें दिसून येईल. पंडितजींनीं आपल्या अध्यक्षीय भाषणांत या
नीतीचा खरपूस समाचार घेतला. नोकरशाहीच्या धोरणास उद्देबून ते म्हणतात

- ९'दुखच घातुक धारण.राजशासन संस्थेत प्रातिनिधित्वाला धर्म हा पाया असावा हें घातुक
तत्त्व विटिश राजवटींत तरी या सुधारणांनीं प्रथमच घुसडले व त्यामुळें मुसलमान
आणि बिगर मुसलमान यामध्यें दुहीचा एकं नसती भिंत उभी करण्यांत आली आहे.
ती नष्ट होण्याला किती काळ लागेल कोणी सांगा! गेलें अर्धशतक देशांत एक-
मुखी व सर्वसंमत अशी जी चळवळ चालली होती ती या प्रकारानें जवळजवळ
निरुपयोगी झाली. सुधारलेल्या कायदेमंडळांत मुसलमान येऊ नयेत अशी कॉग्रे

सची कधींहि इच्छा नव्हती व पुढेहि असणार नाहीं. योगेय असे मतदारसंघ
झाले म्हणजे मुसलमानच काय पण सर्व जातीना त्यांत सहज प्रवेश मिळेल
परंतु कॉग्रेसचें म्हणणें इतकें कीं, एखादा मनुष्य विवक्षित जातींत जन्माला
आला म्हणून त्याला कायदेमंडळांत स्थान मिळता कामा नये. त्याची शिक्षण-
विषयक लायखी व लोकांनी त्याजवर विश्वास ठेवण्याइतकी पात्रता त्याच्या
अंगीं असावयास पाहिजे ''

यानंतर मुसलमान वर्गास उद्देशन ते म्हणाले,

-राष्ट्राहून प्रथम साधा.
'' मुस्कीम लीगनें यासंबंधात थो धोरण स्वीकारले आहे त्याबद्दल मला फार

विषाद वाटतो. राष्ट्रीयत्वाचा विचार बाजूला सारून केवळ जातिहित पुढें करणा-
राला देशाभिमानी म्हणतां येत नाहीं. देशाभिमान तोच कीं, ज्यात ज्ञाति-

भेदाला वावच नसतो. सर्व देशबांधवांना सारखे पाहण्याची दृष्टि असेल तोच
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खरा देशाभिमानी म्हणतां येईल. ''सर्वे च सुखिनः संतु ' अशी देशभक्तांची वृत्ति

पाहिजे. आमच्या मुसलमानवंवूनीं ऐन आणीबाणीच्या वेळीं अनिष्ट अशी ज्ञाति-
विशिष्ट चळवळ चालविली आहे. त्यामुळें राष्ट्राची प्रगति खुंटेल. परंतु अजूनहि
त्यांना आपली चूक सुधारता व शक्य आहे. तात्पुरत्या फायद्यासाठा राष्ट्र-

घात करणें बरें नव्हे. कचितूहिंदूंना अगर कचित मुसलमानांना थोडाबहुत जास्त
फायदाझाला तरी त्याचें काय विशेष? व्हि, मुसलमान, पार्शी, खिस्ती यांनी
खांद्याला खांदा लावून एकज्रुटीनें राष्ट्रकार्य करण्यांतच रास्कलल्याण होणार आहे.

सरकारने मुसलमानांना थोडी जास्त मेहेरबानी दाखविली असली तरी
ती तात्पुरती आहे हें मात्र विसरता कामा नये. सरकारला मुसलमान
विशेष प्रिय म्हणून त्याजवर ही कृपादृष्टि आहे असें नाहीं. केवळ हिंदूपासून
वेगळे फोडण्यासाठी हा कावा आहे व सरकारचा हेतू साध्य झाला कीं,
मुसलमानांचीहि तीच गत होणार आहे ही गोष्ट मुसलमान बांधवांनी वेळींच
ओळखली पाहिजे. अंगीं गुण असला म्हणजे मग तो हिंदु मुसलमान वा पाशा हा
विचारच उद्भवत नाहीं गुणा: पूजास्थान नेहमोंच मिळाले पाहिजेपरंतु गुणाच्या
जागी '' जात'' म्हणून विषेश हक्क अगर अधिकार देणें केव्हांहि त्याज्यच होय. ''

या भाषणात ब्रिटिश राजसत्तेसुळें लोकांत दारिझ कसें वाढत चालले आहे,
उद्योगधंद्याच्या अभिवृद्धीबद्दल राज्यकर्त्यांची अनास्था कशी आहे, लोकांना
शासनसस्येंत हात कसा शिर दिला जात नाहीं, फोडा व झोडा या नीतीचा
अवलंब कसा केला जातो याचें मार्न्यि-क विवेचन केलें आहे.

यानंतर स १९१६ पत काँग्रेसच्या राजकारणांत विशेष घडामोडी झाल्या
नाहींत. ठरीव कार्यक्रमानं कांग्रेसची गाडी चालली होती. परतु लो. टिळक
बंदिवासांतून मुक्त होतांच कॉग्रेसच्या राजकारणांत बदल होणार अशीं चिन्हे
स्पष्ट दिसूं लागली व सन १९१६ मध्यें लखनौ कॉग्रेसमध्यें त्यांनीं प्रवेश करून
कांंग्रेस हस्तगतच केली व याच कॉग्रेसमध्यें ' लखनींचा करार ' नांवानें प्रसिद्ध

असलेला करार होऊन त्याद्वारें हिंदु-मुसलमानात ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न झाला.
ऑगस्ट १० स १९१७ रोजी लखनौ येथें जादा प्रा. परिषदेचे अध्यक्ष या

नात्याने भाषण करतांनाहि त्यांनीं आपल्या नेहमींच्या पद्धतीने हिंदुस्थानांतीलं
राजकीय परिस्थितींत कसकशी स्थित्यंतरें होत गेली काँग्रेसने राजकीय हक्क

संपादन करण्यासाठीं कसकसी चळवळ केली, मोर्ले-मिटी सुधारणांत काय,
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मिळाले, लोकांच्या राजकीय आकांक्षा काय आहेत. त्या दडपून टाका-
साठी सरकारने दडपशाही कशी केली इत्यादि गोष्ट त्यांनीं सुंदर साधार
विवेचन केलें आहे.

असलं स्वराज्य इव.
स. १९१७ च्या कलकत्ता कॉग्रेसमध्यें स्वराज्याच्या ठरावावर बोलतांना

त्यांनीं आम्हांस स्वराज्य पाहिजे म्हणजे काय याचें स्पष्टीकरण केलें आहे. त्यांत
ते म्हणतात 'आम्हीं जें स्वराज्य मागत त्याचा अर्थस्थायत्त वसाहतींच्या दर्जाचे
स्वराज्य असा आहे. वसाहतीमध्यें कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार
असतें. तीच जबाबदारी आमच्या कौन्सिलना पाहिजे यापेक्षा कमी प्रतीचे
स्वराज्य आम्ही मागतच नाहीं. ''

महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर प्लिंस्थानाने इंग्लंडला अकल्पनीय अशी मदत केली
व आतां हिंदुस्थानला स्वराज्य द्या अशावद्दल हिंदुस्थानांत जोराने चळवळ:
सुरू झाली. लो. टिळकानी व डॉ. अनी बेझन्ट यांनी स्वराज्यसंघ काढले. सर्व

देशभर स्वराज्याची चळवळ सुरू झाली. तेव्हां सरकारने हिंदी लोकमत शांत
करण्यासाठीं म्हणून मॉकटफर्ड सुधारणा प्रसिद्ध केल्या. त्यावर पंडितजींनीं
स्निस्तुत व सटीक सूचना केल्या. त्यांतील तात्पर्य असें:-

( १) वीस वर्षांच्या औत संपूर्ण जबावदारीचें स्वराज्य हिंदुस्थानाला देऊं
अशी खातरजमा दिली पाहिजे.

( २) हिंदी लोकांना मुलकी व लष्करी शिक्षण देण्यांत येऊन त्यांत.
ते पास झाल्यास त्यांना या दोन्ही शाखांत निम्या जागा देण्यांत आल्या
पाहिजेत.

( ३) हिंदुस्थानसरकारच्या कार्यकारी मंडळातील निम्मे सभासद हिंदी
असले पाहिजेत.

( ४) सूचित केस्याप्रमाणे कौन्सिल फ स्टेट निर्माण केल्यास त्यांतील
निमे सभासद मतदारसंघांनी निवडलेले असले पाहिजेत.

( ५) अंदाजपत्रकाला. ले. असेकेलीची मान्यता पाहिजे.
( ६) साम्राज्यांतील इतर स्वायत्त वसाहतींना जें आर्थिक स्वातंत्र्य आहे ते

हिंदुस्थानला मिळाले पाहिजे.

६४



स्वराज्यार्थ प्रयत्न.

( १) प्रांतिक व्ययरमहतु ८ ७. असावात कीं विशिष्ट लोक

संख्या असलेल्या तालुक्याचा प्रतिनिधि त्यांत निवळून आला पाहिजे. मतदार-
संघ व्यापक असून त्यांत शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे

( २) नव्या कौन्सिलांत जे दिवाण नेमावयाचे त्यांजवर कायदेमंडळांतील
बहुसंख्य प्रतिनिधींचा विश्वास पाहिजे

( तू) या दिवाणांकडे कांहीं विशिष्ट त्राती सोपवून दिली असलीं तरी
तेच त्या त्या प्रांताच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असावेत

( ४) राखीव खाती नसावीत
( ५) ग्रँड कमिटीची सूचना गाळण्यांत यावी
( ०५) हिंदुस्थानांतील प्रांतांना ज्या सुधारणा लावण्यांत येतील त्याच ब्रह्म-

देशालाहि लावण्यांत याव्या
पंडितजींनी सुचविलेल्या सुधारणा किती योग्य होत्या हें यावरून दिसून

येईल. व त्या सरकारने मान्य केल्या असत्या तर त्यापासून लोकांचा व सरका-
रचाहि फायदा झाला असता. परंतु दुर्देवाने नोकरशाहीस तशी ड्यद्धि सुचली
नाहीं हें शर्थ दुर्भाग्य!

३३ व्या कॉग्रेसचे अध्यक्ष.
यानंतर दिक्षी येथें तेहेतिसावी राष्ट्रीय सभा १९२८ सालीं भरली. तिचें

अध्यक्षस्थानहि पंडित मदनमोहन यांसच देण्यांत आलें. त्या वेळीं महा-
युद्ध संपलें होतें. राजकीय सुधारणांकडे लोक आशातुर दृष्टीने पाहत होते. ही
राष्ट्रीय सभा अनेक दृष्टींनीं महत्त्वाची झाली. अध्यक्ष पं. मालवीय यांनी
सर्व पक्षांना राष्ट्रीय सभेस अगत्य यावें अशी मुद्दाम विनंति केली होती. त्या

विनंतीस अनुसरून ना. शास्त्री प्रश्नात प्रागतिक पक्षाचे अनेक प्रतिनिधी
सभेस उपस्थित होते व त्यांनीं चर्चेत भागहि घेतला. एकंदरीनें ही सभा
चांगलीच यशस्वी झाली. अध्यक्षपदावर त्यांची निवड झाल्यावर भाषण करतांना

महायुद्ध व हिंदुस्थान.
पंडितजींनीं प्रथम आपणास याघडामोडीच्या वेळीं दिक्षीसारख्या अत्यंत मह-
स्वाच्या ठिकाणी भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपणाचा मान दिल्याबद्दल आभार
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मानले. नंतर दोस्त राष्ट्राच्या विजयाबद्दल आनंद प्रदर्शित करून हिंदुस्थानांतून या-
युद्धाप्रीत्यर्थ संस्थानिक व प्रजाजन यांनी कशी जिवापाड मेहनत केली,तुर्कस्थानचे
राष्ट्र. विरुद्ध बाजूस असतां येथील मुसलमानांनीं आपली राजनिष्ठा कशी अढळ
राखिर्ला, चार वर्षांत ११८५१७७९ नवे सैनिक सैन्यांत दाखल होऊन या देशा-
तून १२१५३३८ सैनिक रणांगणावर कसे गेले आणि त्यांतले १०१४३९ इसम
कसे सरकारकामास आले. लॉर्ड हार्डिज यांनी हिंदी लोकांवर विश्वास टाकून
हिंदी सैन्य फेंच रणांगणावर रवाना केल्यामुळें किती उपयोग झाला या सर्व:

गोष्टींचा प्रशंसापर उल्लेख केला. आणि सत्पइगस विजय दिल्याबद्दल ईश्वराचे

आभार मानले. त्याचप्रमाणें या युद्धांत ग्रेट ब्रिटन, वसाहती, फान्स आणि
अखेरीस मुख्यत्वेकरून अमेरिका यांनीं जी कामगिरी वजाविली तिचा
त्यांनीं आदरपूर्वक उल्लेख केला. तद्नंतर या महायुद्धाने कोणतें तत्त्व शिकविलें
आणि कोणत्या राजनीतीचा पुरस्कार केला याविषयी विस्तत विवेचन करून ते
म्हणाले कीं, आजपर्यंत बहुतेक सर्व राष्ट्रांना बळी तो कान पिळी हाच काय तो
न्याय अवगत होताआजपयर्त स्पेन,आस्त्र्रिया व फ्रान्स या राष्ट्रांनी केवळ
मनगटाच्या जोरावर सर्व जगभर आपलें साम्राज्य पसरण्याचा प्रयत्न केला,
परतु त्यांचा बेत फसला. इंग्लंडने पंधराव्या शतकापासून युरोप खंडांत असला:
जुलूम केला नाहीं; उलट जुलूमाने गांजलेल्या चिमुकल्या राष्ट्रांत परदास्यांतून
मुक्त होण्यास मदत केली आहेपरंतु युरोप खंडाबाहेर इंग्लडंनेंहि असा धुमाकूळ
घालण्यास कमी केलें नाहीं .गेल्या पन्नास वर्षांचाच इतिहास पाहिला तरी इंग्लंडने
इजिप्त ,सुदान,दक्षिणआक्रिका ब्रह्मदेश इतक्या देशांवर स्वारी करून ते,

देश काबीज केले .त्याचप्रमाणे मोरोक्कोकरितां फ्रान्स ,वजर्मनी,वालकन्स
देशाकरिता आस्ट्रिया व रशियातुर्कस्थानच्या ताव्यांतील प्रांताकरितां तुर्क-
स्थान व इतर राष्ट्रें यांचे झगडेअगदी अलीकडच्या काळांतच झालेले आहेत या
सर्वांच्या बुडाशीं.' ज्याच्या मनगटांतजोर त्यानें वनाचे. शिरजोर,
हाच प्रकार दिसून येतो. याच न्यायास अनुलद्धन अलीकडे जर्मननिहि आपल्या
राष्ट्राची लष्करी तयारी केली आणि युरोपातल्या सर्व राह्य्रांमधील परस्पराच्या
चुरशीमुळे सैन्यभारानें पृथ्वी त्रस्त होऊन गेली. अशा परिस्थितांत युरोपिअन
राष्ट्रांच्या डोळ्यांत अंजन पडावयास पाहिजेच होतें आणि या महायुद्धामुळें.
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तसें अंजन त्यांस मिळाले हा ईश्वरी संकेतच मानला पाहिजे. ' वळी तो कान
पिळी ' हें तत्त्व झुगारून देऊन ' सत्यमेव जयते ' या तत्त्वाचा विजय व्हावा
असा ईश्वरी संकल्प असल्यानें सत्याचा खरा पुरस्कर्ता पुढें. येईपर्यंत या युद्धाचा
निकाल लागला नाहीं हें साहजिकच आहे. पापी माणसास पश्चाताप झाल्या-
खेरीज ज्याप्रमाणें त्याचें पापक्षालन होत नाहीं, त्याप्रमाणें युरोपिअन राष्ट्रांना

' मनगटाच्या जोराच्या ' तत्त्वाचा वीट येऊन पश्चात्ताप होईत हें युद्ध

चालले. पुढें सत्याचा पुरस्कर्ता- प्रोसेडे२ बुडून हा पुढें आला आणि
त्यानें आपण कोणत्या तत्त्वासाठी या युद्धात सामील झाल तें जाहीर केलें

प्रेसिडेंट वुइल्सन यांचीं तत्त्वें.
प्रेसिडेंट बुइल्लन यांनी आपल्या अनेक ठिकाणच्या भाषणांत असें

सांगितलें कीं, ' सर्व देशांना, सर्व लोकांना ( दोस्तांना व शत्रूनांहि) सारख
न्याय, समान हक्क आणि सारखीच सुरक्षितता प्राप्त व्हावी हेंच माझें मुख्य तत्त्व

आहे. हें तत्त्व सर्वमान्य होऊन जगांत प्रस्थापित झाल्याखेरीज राष्ट्राराष्ट्रांतील

व्यवहाराची न्यायाच्या पायावर उभारणी होणार नाहीं. हे तत्त्व प्रस्थापित
करण्याकरितां अमेरिकन लोक आपलें सर्वस्व व प्राण खर्ची घालण्यास तयार
आहेत. दुसऱ्याच्या हक्कांची पायमर्ल्ल: झाली म्हणून आम्ही युद्धांत पडलो
राष्ट्रांच्या हकाची जर शाश्वती राहणार नाहीं तर हें जग मानवी प्राण्यांना
नालायक होईल. यास्तव मानवीआला न्यायाने, स्वतंत्रतेनें व सुरक्षितपणे
या जगांत राहणे कसें शक्य होभइल हा प्रश्न आम्हांस सोडवावयाची आहे
' सारांश, सर्व जगांत शांतता प्रस्थापित करणें हाच आमच्या युद्धाचा हेतु व
हीच आमची तहाची कलमे' होत ' अशा उदात हेतूनें प्रेरित होऊन
जेव्हां अमेरिकन राष्ट्र युद्धास पुढें सरसावले आणि जेव्हां दोस्त राष्ट्रांनींहि
प्रे विल्सन यांची तरेवें मान्य केली त्या वेळीं त्यांची वाजूखरी, न्यायाची
व सत्याची झाली आणि ' सत्यमेव जयते ' या न्यायानें त्यांस जय प्रास

झाला. आतां तहाच्या अटींची वाटाघाट होऊन त्यांत ही अमूर्त तत्त्वें

अमलांत कशी आणावयचिण्याची चर्चा. होणार आहे या तहाच्या वाटा.
घाटींत हिंदुस्थानचाहि संबंध स्वाभाविकपणेच पोचतो याकरिता त्या तहाच्या
परिषदेत आमचे प्रतिनिधि हजर असणें इष्ट आहे.,
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रू -तहाचा वाटाघाट व हिंदुस्थान
तहाची वाटाघाट होईल त्या वेळीं हिंदुस्थानच्या गरजा काय आहेत

त्याकडे दुर्लक्ष केलें. जाणार नाहीं,असेंमिलॉइडजॉर्ज यांनी वचन दिलें होते.
त्यास अनुसरून तहाच्या वाटाघाटीच्या वेळीं हिंदुस्थानचे प्रातीनीचे बोलाव-
ष्यांत आले याविषयी आम्ही मंत्रिमंडळाचे आभार मानतो या तहपरिषरे-
करतां हिंदुस्थानसरकारने' सर'सत्यप्रसजसिंह यांची नेमणूक केली आहेर्यांत
गोम एवढीच आहे कीं, हा नेमणूक लोकमत न विचारती झालेली आहे.
धिस्थलनसरकारनें त्यांस ज्या कांहीं सूचना दिल्या असतील त्यांस अनुसरून ते
(सू-परिषदेत वागतील. या सूचना हिंदी लोकमतास जुळतील किंवा न जुळ-
तील एवढीच काय ती शंका आहे. हिंढुस्थानसरकार अद्यापि हिंदी लोकांना
जबाबशर नसल्याने त्याची मते लोकमतांशी विरोधीहि असंशकतील. यास्तव
सरकारने कॉग्रेसला व मॉस्खेमलीगला अथवा कायदेकौसिलाना आपले प्रति-

विधि चिवडून द्या, असें सांगितलें असतें तर ते खरे शबेकमतनिदर्शक प्रतिनिधि
झाले असते-. कानडाच्या वतीनें सहा प्रतिनिधि हजर रहाणार आहेत; तेव्हां
हिंदुस्थानतर्फे आणखी प्रतिनिधि पाठविण्यास काय हरकत आहे १ तहाच्या
वाटाघाटीत हिंदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेची चर्चा होईल अशा समजुतीने कांहीं
आम्ही ही मागणी करीत नाहीं. तथापि तेथें अशा कांहीं तत्त्वांची चर्चा होईल
कीं, त्यांचा सामान्यतः किंवा प्रत्यक्षतः हिंदुस्थानच्या राज्यकारभाराशी संबंध
येईलच. असा जर संबंध नसता तर प्रधानांनी तरी ' हिंदुस्थानच्या गरजांकडे
डुकेक्ष होणार नाहीं ' असें आश्वासन देण्याचें प्रयोजन काय होतें? सारांश
तहाच्या वाटाघाटीत हिंदुस्थानचें हित ज्यावर अवलंबून आहे, असे प्रश्न निघणार
आणि त्या वेळी आपण निवडलेला प्रतिनिधि तेथें हजर असला पाहिजे ही।
गोष्ट निर्विवाद आहे.

जन्मसिद्ध हक-- व न्याय.
हिंदुस्थानात जेव्हां प्रथमच इंग्लिशांचा अम्मल स्थापित झाला, त्या वेळीं

हिंदी लोकांना स्वराज्याचे शिक्षण देण्यापुरतेंच आम्ही येथें राहणार आणि
हिंदी लोकांच्या इच्छेस अनुसरूनच राज्यकारभार चालविणार, असें ब्रिटिश
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मुत्सद्दी सांगत असत. पण कालांतरानें तो विचार लोपत चालला, हा गाष्ट
परकी लोकांच्याहि लक्षांत येत चालली आहे एमचॅली नामक फेंच गृहस्थाने
कांहीं वर्षांपूर्वी एका ग्रंथांत लिहिले आहे कीं, '' हिंदुस्थान हें हिंदी लोकां-
करितांच आहेआणि आपण येथें 'कायमचे रहाणारे नाहीं, ही जी एल्फिन्स्टन
व मनरो यांची भावना होती तीच आजवर कायम राहली असती, तर हिंदी
लोकांना क्रमशः स्वराज्याधिकार मिळत जाऊन आजमितीला त्यांस पूर्ण स्वराज्य
प्रास झालें असतें. परंतु अलीकडे ब्रिटिश मुत्सद्याचे धोरण कांहीं वेगळेच दिसते.
हिंदुस्थानचा कारभार हिंदी लोकांच्या हिताकडे दृष्टि देऊन चालक आणि
हिंदी लोकांना अधिकाधिक अधिकार द्या, अशी मागणी गेल्या ५० वर्षा-

पासून चालू आहे. महायुद्धापूर्वी- तीस वर्षे कॅग्रेसची स्थापना झालेली आहे
आणि १८८६ पासून आम्ही स्वराज्याची मागणी करीत आह. महायुद्धाची
साधे साधून आम्ही हा प्रश्न उपस्थित केला असें नाहीं. हें युद्ध उद्भवले नसतें
तरी आमची मागणी कायम होती व ती परिपूर्ण व्हावयास पाहिजे होती. या
युद्धामुळें ब्रिटिशांचा दृष्टिकोन बदलला एवढेच काय तें विशेष झालें. अशा परि-
स्थितींत १९१६ सालच्या लखनौच्या बैठकींत आम्ही स्वराज्याच्या कांहीं
हक्काची मागणी केली. तिला हिंदुस्थानसरकारनें जें उत्तर देण्याचे योजिलें होत
तें इतकें अपुरे होतें कीं, भारतमंत्री मि..चेंबलेंन यांचें देखील त्या योगानें
समाधान झालें नाहीं; आणि त्यांनीं फिरून दुसरी योजना करून पाठवा असें
हिंदुस्थानसरकारास कळविले. हिंदुस्थानातील कबुरॉकसी तर त्याला विरुद्ध

होती. कित्येक प्रांतिक सरकारानी ' डिफेन्स ऑफ इंडिया काचा ' उपयोग
करून चळवळ्या लोकांस अटकबंदी किंवा मुस्कटदावीहि केली. इकडे हिंदी
लोकांची स्वराज्याची चळवळ जोरांत चालली आणि तिला इंग्लंडमधील व
हिंदुस्थानांतीलहि कांहीं उदार इंग्रजांचें पाठबळ मिळाले युरोपिअनांतहि
कलकत्त्याच्या लॉर्ड विशपसारखे जे कांहीं उदारात्मे आहेत त्यांनीं आमच्या
मागणीची न्यायता उघडपणे मान्य केली आणि ते म्हणाले कीं, एंं हिंदी
लोकांना जर आम्ही आमचें स्वसंमतोचें व स्वातंत्र्याचें तत्त्व लावू इच्छिणार
नाहीं, तर आमचा पक्ष न्यायाचा व स्वातंन्याचा आहे असें ईश्वरापुढे म्हणणें हें
निवळ ढोंग होय. '
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निर्जीव व निःसत्त्व आश्वासन
हिंदुस्थानातल्या चळवळीची जेव्हां अगदीं कमाल झाली, तेव्हां कांहीं तरी

जाहीर आश्वासन ६ जरूरीचें झालें, आणि ता. २० आगष्टचें निर्जीव व नि:-
सत्त्व आश्वासन जाहीर झालें. हें आश्वासन महत्त्वाचें आहे खरे; पण तें निष्कारण
निर्जीव व निःसत्त्व करून टाकलेले आहे. या आश्वासनाबद्दल आम्ही आभारी
आहोंर पण त्यांत ज्या अटी व मर्यादा घालून ठेविल्या आहेत त्या आम्हास
मान्य नाहींत. मि. माँटेग्यु व लॉर्ड चेल्म्सफर्ड यांनो आपली जी
योजना केली ती त्या अटींना व मर्यादांना धरून असल्यानें त्यांची योजनाहि
असमाधानकारक झाली आहे. या योजनेवर गेल्या पांच महिन्यांत व्यक्तिशः
टीका झालीच आणि मुंबईच्या जादा कॉग्रेसनें व दुसऱ्या पक्षाच्या कॉन्फरन्स-

हि त्या योजनेंत कांहीं अतिशय महत्त्वाचे फेरफार करणें अत्यंत जरूर आहे
असें द्या दिले. काँग्रेसच्या व कॉन्करन्सच्या मतांत इतर बावतींत कितीहि
मतभेद असला तरी उभयतांनी सुचविलेल्या फेरफारांत बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत
आहे. आतां रेया योजनेवर आपण कोणतें मत प्रदर्शित कराल त्याचें मी अगो-
दरच भविष्य वर्तवून ठेवीत नाहीं; परंतु आपण एक गोष्ट लक्षांत बाळगावी
ती ह की, जादा कॉग्रेसच्या वेळीं महायुद्ध चालू असल्यानें आमचे हात एक-
प्रकारें बांधले गेले होते. आतां युद्धसमासि झाल्याने आपल्या मागण्यांत कोणता
फेरफार करावा याचा आपण विचार करा. जादा कौग्रेसनें संपूर्ण प्रांतिक स्वरा
ज्यास आमची लायकी असली तरी तूर्त न्याय पोलीस व' कायदा एवढी खाती
सहा वर्षेपर्यंत आम्ही आमच्याकडे मागत नाहीं असें म्हटलें होतें. परंतु त्यानंतर
मुंबईच्या नामदारांनी व संयुक्तप्रांताच्या प्रा. कौ. कमिटी संपूर्ण प्रांतिक
स्वराज्य प्रारंभापासूनच आमच्या हवाली करा, अशी मागणी केली आहे.
आणि कॅचाइज कमिटीकडे बंगाल, मद्रास वगैरे प्रांतांतूनहि अशीच मागणी
कली जाईल; या दृष्टी जादा कॉग्रेसच्या ठरावाने फरक करावा लागेल या
योजनेच्या शेवटीं योजनाकारांनी असा शेरा मारला होता कीं, या सुधार-
णेची भावभगत काय आहे तिचा निर्णय दिळूसि किंवा लंडनास व्हावयाचा
नसून फ्रान्सच्या रणभूमीवर हा निकाल लागणार आहे.
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- -. ९हिंदुस्थानाविषयी कृतजुनच उद्गार.
सुदैवाने आतां महायुद्ध. समास होऊन दोस्त राष्ट्र विजयी झाली आहेत.

महायुद्ध चालू असतां वडे ब्रिटिश मुत्सद्दी हिंदुस्थानविषयी काय उद्गार काढीत
होते व कोणती अभिवचनें देत होते त्याची स्मृति जागृत करणें जरूर आहे.
ता. ९ सप्तेवर रोजी लॉर्ड हाल्डेन म्हणाले कीं 'मानवी जातीच्या स्वातंत्र्या-
करितां हिंदी वीर आपलें रक्त ओतीत आहेत. अर्थातच युद्धानंतर त्यांची
स्थिति ह?ज्ञींसारखीच ठेवता येणे शक्य नाहीं ' १९१७ च्या फेब्रुवारीत प्रधान
मि. लॉइर्ड जार्ज म्हणाले, ' वसाहती व हिंदुस्थान, यांच्याकडून झालेली
मुरत अप्रतिम आहे. या युद्धांत अत्यंत आणीबाणीच्या वेळीं त्यांनीं बजावि-
चऐया कामगिरीचे मोल करतांच येणार नाहीं ' कर्नल मेरीवेदरच्या पुस्तकाच्या
प्रस्तावनेत लॉर्ड कझर्न लिहितात-' ' हिंदी पलटणी अगदीं ऐन प्रसंगीं
येऊन ठेपल्या आणि त्यांनीं दोस्त राष्ट्रांची आणि मानवी सुधारणेची वाजू
सांभाळली. ही गोष्ट बादशहापासून तो (सूत खालच्या अधिकाऱ्यापर्यंत
सर्वास विदित आहे. हिंदुस्थानानें ही जी कामगिरी केली तिची आम्हास
कधींच विस्मृति पडणार नाहीं. '' दुसऱ्या एका प्रसंगीं लॉईड जार्ज म्हणाले

' हिंदुस्थानानं किती राजनिष्ठेनें व किती शेर्याने. ब्रिटिश सैन्यास कुमक केली
त्याची आठवण बुजणें शक्य नाहीं रणयज्ञाच्या अवहत स्नानाच्या 'वेळी हिंदु-
स्थानास त्याचा पुण्यांश मिळेलच ' पुन एकदा ता. ८ नबंबर रोजी भाषण
करितांना तेच प्रधानमंत्री बोलले कीं, ' वसाहती व हिंदुस्थान यांनी मर्द-

पणाने लढून जय मिळविण्याचा मार्ग खुला करून दिला आणि आमच्या. सबा-
गारमंडळांत. खुर्ची पटकावली. हिंदी. सैन्याने ( पॅलस्टोइनमध्ये) जे मोठे.
विजय संपादन केले त्या योगानचें प्रथम आमच्या शत्रूचे पाय लटपटू लागले.
आतां तहाच्या पाटीदेच्या वेळीं हिंदुस्थानच्या गरजांची आठवण ठेविली

ऽ..प.ण्हज.
स्वसंमतीचें तत्त्व हिंदुस्थानालाहि लावा.

ही सर्व तारीफ आणि हीं अभिवचनें झाली रवरींर पण त्यांच्यापासून हिंदु-
स्थानचें कल्याण कसें साधावयाचें! ' स्वराज्य हा प्रत्येक राष्ट्राचा जन्मसिद्ध
हक्क आहे; ' या तत्त्वासाठीच हा झगडा झाला आणि हें तत्त्व प्रे. बुइल्सन
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यांच्या सूत्रांत १४ अर्थींत गोविलेलें आहे. आपला स्वार्थ बाजूस सारून देखील
इंग्लंड व फान्स यांनी त्या अटीना आपली संमति दिली आहे. हें तत्त्व आस्ट्रिया-
हंगेरीला लागूआहे, बाल्कन प्रदेश, पोलंड, तुर्कस्थानातील विविध प्रांत

यांनाहि तेंच तत्त्व लावण्यांत येणार आहे, परंतु हिंदुस्थानला तें कसें लागूकर-
णार? हिंदुस्थानाला स्वराज्य पाहिजे असें म्हणतांच हिंदी लोकाच्या अपात्र-
तेचा मुद्दा पुढें येतो. ज्यांच्या संस्कृतीची मजल पांच हजार वर्षापलीकडे जाते
अशा हिंदूंना व सुमारें ७। ८ वर्षे हिंदुस्थानावर राज्य केलेल्या मुसलमानांना
आपल्या लायकीचा पुरावा देण्याची पाळी यावी हें दुर्भाग्य होय. परंतु कांहीं
लोक असेच आधळे असल्यानें त्यांची खात्री करणें जरूर आहे. विटिशांचें येथें
आगमन होण्यापूर्वी आम्हीं राजसूत्रे चालविली ही गोष्ट सोडून दिली तरी
आजमितीला देखील ज्या देशांत सर जगदीशचंद्रासारखे शास्त्रल,

सर टी. माधवराव, सर सालरजंग यासारखे राज्ययुरधर मंत्री,,

दादाभाई नौरोजी, सर फरोजेशहा, का. रानडे, न्या.
तेलंग, ना. गोखले यासारखे पुढारी होऊन गेले, आणि ज्या
देशांतील वारांनी या युद्धांत त्रिखंडांत कीर्ति संपादन केली तो देश स्वरा-
ज्याला अपात्र ठरेल काय?

स्वसंमतीचें तत्त्व लावावयाचे कसें १
हिंदुस्थानाला स्वसंमतीचे तत्त्व लावा असें आपण जें म्हणत त्याचा अर्थ

काय, याचा थोडासा खुलासा केला पाहिजे. स्वसंमति दोन प्रकारची असते
एकाद्या देशाला किंवा प्रांताला ' तूंकोणाच्या अमलाखाली रहाणार, फान्सच्या
का जर्मनीच्या, आस्ट्रियाच्या का इतालीच्या, रशियाच्या का जर्मनीच्या, .असा
प्रश्न विचारून त्याच्या इच्छेनुकत्रप जें उत्तर येईल त्याप्रमाणें त्याची विल्हेवाट
लावणें हा पहिला प्रकार होय. पॅलेस्टाईन, सारियी, जर्मन वसाहती, टायरोल
ट्रस्ट, गॅलिशिया वगैरे प्रांतांची स्वसंमति या तत्त्वास अनुसरून विचारण्यांत
येईल. स्वसंमतीच्या दुसऱ्या प्रकारांत दोन देशांपैकी कोणाचा अंमल मान्य
करावयाचा असा प्रश्न नसून राज्यकारभाराच्या विविध पद्धतींपैकी आज:
तुम्हाला कोणती पद्धति आवडते व कोणती लागू करावी हाच मुख्य विचा-
राचा प्रश्न असतो. हिंदुस्थानाला पहिला प्रकार लागू नसून स्वसंमतीचा दुसरा
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प्रकारच लागूआहे. कारण आम्हास ब्रिटिश साम्राज्यांतून फुटून जावयाच नसून
त्या साम्राज्यांतच चालू राज्यपद्धतीत फरक करून घ्यावयाचा आहे, या दृष्टीने
आम्हांस आत्मसंमतीचें तत्त्व लागूकरा असें आम्ही जेव्हां जेव्हां मागणे करित
त्या त्या वेळीं हक्कींच्या ब्युरोक्रॅटिक राज्यपद्धतीच्या जाग आम्हास मानवेल.
आणि आमचे कल्याण साधेल अशी राज्यपद्धति सुरू करा हाच आमचा आग्रूह
असतो. वरे आतां स्वसंमतीच्या तत्त्वाच्या दृष्टीनें पाहिले तरी माँटेग्युलाह-
बांची योजना अगदींच फेकून द्या आणि केवळ आम्ही तयार केलेली दुसरी
योजना आमूलाग्र सुरू वारा असाहि आमचा ह नाहीं. माँटेग्धूंच्या योज-
नेंतच आम्ही सुचविलेले फेरफार करा म्हणजे आजच्या राज्यपद्धतीपुरती
आमची स्वसंमति झाली. आणि त्यानंतर पुढले हप्ते कसे द्यावयाचे तें जूरॉ-
क्रसीनें न ठरविता आमचें आम्ही ठरविण्याची. आम्हांस मुभा मिळाली म्हणजे-
झालें. स्वसंमतीचें तत्त्व आम्हांस लागू करा अशी जी मागणी करित तिचा
सरळ अर्थ एवढाच आहे. एवढी ही मागणी पूर्ण केल्यास हिंदुस्थानातील
असंतोष दूर होऊन कृतज्ञतेची लाट उसळेल आणि विटिश साखाज्याला अधिक.
वळकटी येईल.

रौलेट-कमिटी व निखेडनहॅमकंपू.
या स्वराज्याच्या प्रश्नाच्या वेळींच रौलेट-कमिटीचा रिपोर्ट पुढें आला आहे

आणि सिडनहॅमकपूकडून त्याचा भलताच दुरुपयोग करण्यांत येत अस-
त्यानें त्याचा निषेध करणें जरूर आहे आपल्या रिपोटार्त ही कमिटीच असें
लिहिते कीं राजनिष्ठ हिंदी प्रजेच्या साहाय्यानंच अराजकांच्या सर्व कारवाईचा
मोड करण्यांत आला यावरून मूठभर अराजकांच्या अत्याचारावरून ३१ कोटी
लोकांवर दोषारोप करणें किती असाध्य आहे तें कळून येईल. हिंदी लोकांना
सैन्यातील कमिशनें देण्यांत येत नाहींत हा अन्याय दूर व्हावा अशी शिफारस
लॉ२ हार्डिज यांनी १९११ सालींच केली होती, तरी पण अद्यापपावेतो
दहाच कमिशनें देण्याचे ठरलें असून त्यांतली देखील पांच अशापि हिंदी
लोकांना मिळावयाची राहिलींच आहेत! माँटेग्धू-चेल्म्लफर्ड सुधारणेच्या
योजनेला गेथील सिव्हिल सर्व्हटांनीं विरोध चालविला असल्याचें सिव्हिल
सर्विस असोसिएशनच्या सेक्रेटरीच्या पत्रावरून उघडकीस आलें आहे. व्हॉइस-
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नॅय व स्द्धेसेस्टेरी यांच्या योजनेला त्याच्या हाताखालच्या या सिव्हिल सर्व्ह-

यांनी अडथळा चालविला आहे हें ऐकून आमच्या मनास धक्का वसत आहे
.लॉर्ड हार्डिज यांनी या सिएव्हल सर्व्हटांना सिमल्यास एके प्रसंगीं उपदेश
केला होता, पण त्याचा कांहीं परिणाम झालेला दिसत नाहीं. त्याच्या या
ग्रेतीचा हिंदी लोकांवर परिणाम काय होईल याचा तरी त्यांनीं विचार करावा
१८९७ पासून १९१५ पर्यंतच्या इतिहासाचें त्यांनीं पर्यालोचन करावें. या
.त्यांच्या विरोधाने तरुणांचे' सळसळणारे रक्त अत्याचारास कसें प्रवृत्त होईल
याचाहि त्यांनीं शांतपणे विचार पहावा. रौलेट-कमिटीने ज्या अत्याचाराची
मीमांसा केली तसले अत्याचार दडपशाहीने नष्ट होत नसून उदारपणाच्या
राचेयधोरणानेच त्यांचा बीमोड होत असतो

९ ९डप्यु-रशन व चळवळ.
आतापर्यतच्या माझ्या विवेचनावरून आपला पक्ष सत्याचा आहे आणि

हक्कींचा काळ आपणास अनुकूल आहे हें आपल्या लक्षांत आलेंच असेल. तथापि
आमचे शत्रु विलायतेत आपल्या विरुद्ध चळवळ करीत आहेत याकरिता आपण
विलायत्तेत एक वजनदार डेम्युस्थेशन लवकरच पाठविलें पाहिजे. हें डेघुटशेन
आपण निवडावयाचें असून येथे स्वसंमतीच्या तत्त्वाचा उपयोग करा अतःपर
साम्राज्यांत आमचा दर्जा कोणापेइगहि कमी प्रतीचा न राहता सर्वांच्या बरो-
बरीनें राहील आणि इंग्लिश लोकांना इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमाणे आपल्या बुद्धाच्या
जोरावर वाटेल त्या उच्च पदावर चढण्याला मुभा असते तशी संधि येथेंहिआपण
घेऊं, वशाविषयी तुम्ही स्वसंमतीनें निश्चय करा हें तत्त्व देशभर पसरा-
करितां प्रत्येक तालुक्यांत व पुरू खेड्यांत कॉग्रेसकभिय्यांच्या शाखा स्थापून
चळवळ करा आणि हें तत्त्व सवास समजून द्या आणि अशा रीतीनें आपण दृढ
निश्चयानें व दीर्घोद्योगाने चळवळ कराल तर आपल्या कल्पनेपेइराहि लवकर
.आपणांस ईश्वरी कृपेने स्वराज्य मिळेल. '' या आशयाचे भाषण केलें थो सभेत
स्वराज्याचा ठरावहि मंजूर झाला.

प
मान्ट-फड सुधारणा

दिल्ली-अधिवेशनानंतर असतसर येथे काँग्रेसचे ३४१ अधिवेशन झालें हे
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी थोडेच दिवस माँटफर्ड सुधारणा जाहरि झाल्या
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होत्या त्यापूर्वीच्या मोर्ले-मिटो सुधारणांच्या मानाने' पाहता
मॉटफर्ड सुधारणा पुष्कळच प्रगतिपर होत्या यांत शंका नाहीं. तथापि
महायुद्धांत हिंदुस्थानाने स्वार्थत्यागर्कूक घेतलेला भाग, युद्धांत इंग्लन्डला
मिळाले यश, प्रे. विल्सन यांनी स्वयंनिर्णयाबद्दल काढले उद्गार व हिंदु-
स्थानांत झालेली राजकीय जागृति या मानानें सदर सुधारणा अपुऱ्या, विराट्रा.
जनक व असमाधानकारक होत्या व तसेंच राष्ट्रीय सभेने जाहीर केलें. लाख
टिळकांनी प्रतियोगी सहकारितेच्या तत्त्वाची जाहीर घोषणा याच राष्ट्रीय

'सभेत केली व मिळेल तें पदरांत पाहून घेऊन जास्तीसाठी चळवळ करण्याचा
आपला हेतू जाहीर केला. पं. मालवीय हे हि सुधारणा राबवाव्या

??अशाच मताचे होते अशा रीतीनें या राष्ट्रीय सभेत प्रतियोगी सहकाारतच

५ मान्य होऊन सुधारणा राबविण्याचा ठराव झाला. या सभेतहि प्रागतिक
ण्य?rए??-ह नोकरशाहीच्या हातून जी अनेक घोर कृत्ये झाली तींमुळें

नोकरशाहीवर आपण निष्कारण विश्वास टाकला असा अनुभव लोकांस आला.
डायर-ओडवायर यांनी पंजाब प्रांतांत जो कहर केला त्यामुळें अत्यंत राजनिष्ठ
अशा लोकांचाहि विश्वास नोकरशाहीवरून उडाला. व त्याचें पर्यवसान कल-
कसा येथें भरलेल्या जादा काँग्रेसच्या अधिवेशनास दृष्टीस पडलें. तेथें राष्ट्रीय
सभेनें सुधारणांवर पूर्ण बहिष्कार घालण्याचा ठराव पास केला. नंतर नागपूर
येथें राष्ट्रीय 'सभेचे अधिवेशन भरले असतां तेथेंहि कॉलेजे, कौन्सिलें, कोर्डे,
यांवर बहिष्कार घालण्याचा ठराव पास करण्यांत आला. पंजाबमधील. नोकर-
काहीची लुष्फुरत्ये डोळ्यासमोर खेळत होतीं, लोक सतापानें जळत होते,
अशी स्थिति होती तरी सुद्धा कौन्सिलांवर बहिष्कार घालून नोकरशाहीस
मोकळे रान सोई नका असें पंडिडतजींनी नागपूरच्या वि. नियामक मड-
ळांत आग्रहाने सांगितलें कॉललेले' व कोठें यांजवरहि बहिष्कार घाल इष्ट

होणार नाहीं असेहि त्यांचें मत होतें व तें त्यांनीं उघडपणे' मांडण्यास कमी
केलें नाहीं परतु पंडितजीचा हा पोक्त उपदेश ऐकण्याच्या मनःस्थितीत राष्ट्रीय

सभा त्यावेळीं नव्हती व बहिष्कारत्रयीचा ठराव स्वये पास झालाहि.
सुधारणांवर बहिष्कार

परंतु तत्त्वतः पंडितजींनीं या ठरावास विरोध केला असला तरी तो

७५



पाडत मदनमाहन मालवीय.
ठराव उल्लंघन करून ते मॉन्टफर्ड सुधारणेने देण्यांत आलेल्या नव्या कौन्सि-
लांत शिरले नाहींत. यावरून त्यांची काँग्रेसनिष्ठा दिसून येते. शाळांवरील बहि-
ष्कारावाबतहि असेंच. यांचा तत्त्वतः या बहिष्काराला विरोध होता. तथापि
हिंदु युनिव्हर्सिटींतील विद्यार्थ्यास शाळा सोडण्याचा उपदेश करण्याची
महात्माजींनी इच्छा व्यक्त केल्याबरोवर त्यांनीं महात्माजीत सत्का-
रानें विश्वविद्यालयांत नेलें. तेथें महात्माजींनी अभ्यास सोडून राष्ट्रीय झग-
डबात सामील होण्याबद्दल विद्यार्थ्यांस उपदेश केला. परंतु त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे

२ विद्यार्थीच कायते शाळा सोडण्यास तयार असल्याचें त्यांना आढळले
' एस्वावलवनाचा माग.

नागपूरच्या राष्ट्रीय सभेपासून राष्ट्रीय सभेच्या राजकारणास वेगळेच वळण
मिळाले. यापुढें अर्ज-विनंत्या यांचा काळ संपून स्वावलंबनाचा राजमार्ग आक्र-
युत्यात सुरवात झाली. राघूरयि सभेच्या निर्णयाप्रमाणे राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकानी
कोन्सिलांवर बहिष्कार घातला, हजारों विद्यार्थ्यांनी शाळा-कॉलेजे सोडली
शेंकडों वकिलांनी कोर्टावर बहिष्कार घातला तरी पण राष्ट्रीय पक्षाचें या:
गोष्टींमुळें समाधान झालें नाहीं. हजारों तरुणानी राष्ट्राच्या आज्ञेनुसार तुरुंग-
वास पत्करला. बारडोली येथें कायदेभंगाची चळवळ होणार म्हणून गाजली
तीहि आकस्मिकपणे गांधीजींनी थांबविली अशा अनेक कारणांमुळें राष्ट्रीय
सभावाल्यांतच एकप्रकारची व्यग्रता उत्पन्न झाली इकडे सरकारची दडपशाहीहि
जोरांत सुरू झाली तेव्हां तिला तोंड देण्यासाठी व राष्ट्रांत सर्व पक्षांत पुनः
ऐक्य साधावे या सष्किच्छेने पंडितजींनी प्रयत्न करण्याचें ठरविलें नागपूर a*aाँग्रे-

सने आपलें ध्येय व कार्यभाग सर्वच वरलत्याकारणानें प्रागतिक पक्ष त्यांतून.
बाहेर पडला होता. तेव्हां तो व देशांतील पक्षोपपक्ष यांच्यांत ऐक्य घडवून
आणून सर्वांनी एकजुटीनें सरकारात तोंड द्यावे या इच्छेनें पंडितजींनी सर्व-

पक्षीय परिषद भरकि'याचें योजून त्याप्रमाणें मुंबईस त्यांनीं परिषद बोलावली.
ही शाततापरिषद ता. १४। १ ५: जानेवारी स १९४५२ साली मुंबईस सर काव-
सजी जहांगीरहॉलमध्यें झाली. या सभेस म गांधीप्रसति राष्ट्रीय समा-
वाले, सर होमर्सजी वााडीयाप्रभूति प्रागतिक व जिनाप्रसति मुसलमान उपस्थित
होते. या परिषदेचे पहिल्या दिवशीं सर शंकर नायर व दुसऱ्या दिवशीं:
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सर विद्धेश्वर अय्या असे दोन अध्यक्ष होते. या सभेत दोन दिवस
बरीच भवति न भवति होऊन पुढील आशयाचा ठराव मंजूर झाला.

९ रएक्याथ प्रयत्न.
१. गेल्या कांही आठवड्यांपासून हिंदुस्थानातील कित्येक प्रांतांतून, सनि

त्यांच्या व सभावंदीच्या कायद्यांचें क्षेत्र विस्तूत करून, ते कायदे लागू केले
जात आहेत व राजकीय गुन्ह्यांच्या बाबतींत सामान्य कौयद्यावाहि दुरुग्योग
केला जात आहे. या योगानें सरसकट धरपकड सुरू झाली असून
तिच्या तडाक्यांत कित्येक प्रमुख पुढारी व नागरिक हेहि सापडले आहेत.
.सरकारचे हें धोरण लेखनस्वातंत्र्य भाषणस्वातंत्र्य, संस्थापनस्वातंत्र्य वगैरे
नागरिकांच्या अगदीं मूलभूत हक्कांवर निष्कारण हला करणारे आहे असें या
सभेस वाटत आहे शिवाय तिला असेहि वाटतें कीं, या धोरणाचा
उद्देश तर निष्कळ झालाच आहे पण वरती जनतेची सहानुभूति नष्ट होऊन
लोकांच्या क्षोभांत भरच पडली आहे यास्तव सरकारने हें धोरण ताबडतोब
बदललें पाहिजे असें या सभेचे स्पष्ट मत आहे.

० या परिषदेचे असेंहि मत आहे कीं देशाच्या तक्रारी दूर होऊन पूर्ण

जवाजेदारीच्या राज्यपद्धतीचा दर्जा प्रास करून घेण्यास दुसरा कोणताहि उपाय
उरला नाहीं असें निःसंशय ठरेपर्यंत अहमदाबादच्या राष्ट्रीय महासभेने ठरवि-

-खेल्या कायदेभंगाच्या चळवळीचा उपक्रम करू नय.

ःऽ४७२७ ३ल्ल ईं ऽ.हा? ५;२७ऽ७खिलापत यांच्या संबंधाची गाऱ्हाणीं दूर करणें आणि वसाहतीच्या धतार्चे
संपूर्ण स्वराज्य प्रास करून घेणे यांच्यासारख्ये जे महत्त्वाचे प्रश्न आज रात्र्रोपुढे

आहेत त्यांचा उभय पक्षांना अपमानकारक न वाटणारा व सलोख्याच
असा निर्णय लावण्याचे शक्य तितके मार्ग शोधून काढण्याच्या इराद्यानें, सर-
कर आणि लोकांचे प्रतिनिधि यांची एक परिषद भरविण्यांत
यावी या सूचनेला ही परिषद दुजोरा देत आहे. शिवाय या परिषदेचें असें
मत आहे कीं वादग्रस्त मद्यांचा निर्विकार मनानें विचार करतां येण्याला अनु-



पंडित मडनमाहन मालवीय.
कूल वातावरण उत्पन्न होण्यासाठी समित्यांचा कायदा व सभावंदीचा कायद
लागू करण्यासंबंधाचे जाहीरनामे, व त्या कायद्याखाली निघालेले हुकूम, सर
कारने परत घ्यावे आणि त्या कायद्यान्वये शिक्षा झालेले, पकडण्यांत आलेले
खटला चालू असलेले सर्व लोक सोडून द्यावे तसेंच, ज्याअर्थी सामान्य काय-
द्याच्या नांवांखालीहि कित्येक लोकांना, ते शांततेच्या व्रतापासून बिलकूल
ढळले नसतांना, शिक्षा झालेल्या आहेत, त्याअर्थी सरकारने सुचविलेला एक व
या परिषदेच्या ७५ व्या ठरावांत निर्दिष्ट केलेल्या कमिटीने निवडलेला एक अशा
दोन इसमांची कमिटी, मतभेदाच्या निर्णयार्थ त्यांना सरपंच नेमण्याचा अधि-
कार देऊन, सरकारन नेमावी; व तिनें अगर सरपंचाने शिफारस केलेले सर्व

कैदीहि सोडण्यांत यावे; व तडजोडीच या परिषदेचा निकाल होईपर्यंत हरताळ,
पिकेटिंग व कायदेभंग थांबविण्यांत यावे असेहि या पारेषदे मत आहे

वईल परिषदेची मगणी.
४ देशांतील आजची आणीबाणीची स्थिति व लवकर तडजोड घडवून

आणण्याची आवश्यकता यांकडे लक्ष देता, या परिषदेचे मत असें आहे कीं शक्य
तितक्या लवकर गालेमेज परिषद ( म ००त १४61४ ०० प्रख०००)
बोलाविण्यात यावी व ब्रिटिश प्रधानमंडळानें सदर परिषदेत तडजोड घडवून
आणण्याकरिता जरूर तो अधिकार व्हाडसरॉयसाहेबांना देऊन ठेवावा

पंजाब, खिलाफत व स्वराज्य या प्रश्नांच्या वाचतींत राष्ट्राच्या मागण्या
काये आहेत, यांच्या तपशिलात आज न शिरत ही परिषद पुढील गृहस्थांची

:स्वल्यै:र ऽ : क्रई?ते.सएै ऽ ८.२२.२ व दुसऱ्यी बाजूला देशातील
सभास - नव्यवार करून तडजोडीच्या परिषदचम. प? फ३१ ऽ?१: वयेररे ५ाrंई?ाईई।शिल:१ ९ाrसु१ ५ ८७
२ऽ लागणाऱ्यी दुसऱ्या -तो. ७ २टया२. सव?ऐश् अधिकार

:८.२१
मोहन२!. १इ कर्ज?ए, सहैे१';५रॉय, ५ वॅ. जयकर, ६ सर दिनशा पेटिट ७ सर शंकेक
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वाडिया, ८ बॅ. बॅप्टिस्ऱु, ९ श्री. रायजादा भगतराम, १०
डॉ. गौर, ११ पं. हृदयनाथ कुंझरू, १२ श्री. नटराजन. १३ श्री.
सी. आर. रेडी, १४ श्री. सत्यसूर्ती, १५ पं. गोकर्णनाथ मिश्र.,
१६ प्रो. पसू. सी. मुकजी, १७ बॅ. जिना, १८ श्री. जी. एम.
सुभी, १९ बॅ. बी. चक्रवर्ती बॅ. हसन इमाम.

या परिषदेचा विशेष उपयोग झाला नाहींसरकारनें आपल्या दडपशाहीच्या
धोरणांत मुळींच फरक केला नाहीं, इतकेंच नव्हे तर लवकरच म. गांधीले.'
अटक करूच लोकमतास किती मान आहे हें दाखवून दिलें.

स्वराज्य पक्षाची स्थापना.
हा वेळपर्यत काँग्रेसचे राजकारण व कौन्सिलचे राजकारण ह दोन्हीं

अगदीं स्वतंत्र होती. परंतु कौन्सिलवरील बहिष्कार काँग्रेसनें पुकारल्यापासून
राष्ट्रीय पक्षापुरतें तरी दोन्ही भिन्न संस्थाचे राजकारण एकच किंबहुना अभिन्न
झालें. या कोन्सिलवादाला गया काँग्रसेच्या वेळीं पुनः तोंड फुटले. व कौग्रे-
सने कौन्सिलांत शिरावे असें म्हणणारा एक प्रवल पक्ष तेथें निर्माण झाला.
पं. मालवीय पूर्वीपासूनच कौन्सिलप्रवशोचे समर्थन करणारे होते. त्यांनीं
या वादांत कौन्सिलप्रवेशाचे समर्थनच केलें. व गया येथें देशबंधू दालयांचे अध्यक्षतेखाली ' स्वराज्यपक्ष' नांवाचा कौसिल प्रवेशानुकूर्लअसा एक
पक्ष निर्माण झाला, त्यामुळे खुद्द काँग्रेसमध्येच कौन्सिलप्रवेशवादी व कौन्सिल.
बहिष्कारवादी असे दोन पक्ष उत्पन्न झाले. व पुढें स. १९२३ सालीं दिली
येथील जादा काँग्रसेने कौन्सिलप्रवेशला समति दिली तरीहि हे मतभेद दूर
झाले नाहींत!

ले असेंब्लीत स्त्रराज्यपक्षानें आपल्या संघटित बळावर नोकरशाहीला
अगदीं पुरेपुरेंसें करून सोडले नोकरशाहीचे पराजयावर पराजय झाले. स.
१ ९२४मध्यें व स. १ ९२५मचें राष्ट्रीय पक्षातर्फे स्वराज्याच्या मागणीबद्दल दोनदा
ठराव मांडण्यांत आले. या दोन्हीवेळां पं. मालवीयजींनीं आपल्या
वक्तृत्वपूर्ण भाषणानं त्या मागणीस पाठिंबा दिला परंतु राष्ट्रीय पक्षाच्या मागणी-
कडे सरकारने कुंकूनहि पाहिले नाहीं

लोक्.पक्षाचें कौन्सिलांत असें भांडण सुरू: होतें, परंतु काँग्रेसमध्ये देशांतील:
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पाडत मदनमाहन मालवाय.
सर्व पक्ष सामील झाले नव्हते. त्या सर्वांचा कौग्रेसमध्यें समावेश व्हावा या
हेतूनें दिली येथें ता. २१-१-२५ रोजी. म. गांधींच्या अध्यक्षतेखाली एक
-सवर्पक्षाय परिषद बोलावण्यांत आली. या सभेपुढे पुढील कामे होता.

पुनः एक्यासाठा.
१ सर्व पक्षांमध्ये ऐक्य उत्पन्न होऊन काँग्रेसमध्यें सर्व पक्षांना सामील कसें

होतां येईल तें ठरविणे
२ हिंदू व मुसलमान यांचे दरम्यान सलोखा उत्पन्न कसा करतां येईल याचा

ल्प'नवचार करण.
३ सर्व पक्षांना संमत होईल अशी स्वराज्याची योजना तयार करणे.
या सभेत भाषण करतांना पंडितजी म्हणाले. 'निरनिराळ्या जातींमधील

तड्याचा निकाल अगोदर करण्यापेक्षा देशांतील सर्व राजकीय पक्षांची एकी
होणें स्वराज्याच्या दृष्टीने अधिक जरूर. म्हणून राजकीय मतभेद असतील ते
कमी करण्याचा प्रयत्न करून सर्व राजकीय पक्षाचे ऐक्य प्रथम करण्याचा प्रयत्न

केला पाहिजे. सरकार हक्षी आपल्या फुटीचा फायदा घेत आहे आणि वेमुर्वत-
खोर व एक प्रकारें निर्लज्ज बनले आहे. कायदेकौन्सिलांत पास झालेल्या ठरा-
वांना सरकार कांहीं किंमत देत नाहीं. ली कमिशनच्या शिफारशी असेव्लींत
बहुमताने फेटाळल्या गेल्या असल्या तरी सरकार लोकपक्षाचा उपमर्द करून
घमेंडखोरपणानें त्या अमलांत आहे शकतें. साकारास लोकमताची पर्वा वाटे-
नाशी झाली आहे. अशा स्थितींत असेठलीमधील माझा वेळ वाया जातो असें
.वाटतें. ही स्थिति सुधारण्याकरितां सर्व पक्षांची ( राजकीय) एकी होऊन
कौन्सिलातील कामकाज अधिक जोमदार झालें पाहिजे. हिंदू-मुसलमु'
ऐक्यासंबंधीं पंडितजी म्हणाले, या प्रश्नाचे दोन भाग आहेत. हिंदूंना
अगोदर जातवार प्रतिनिधित्वाचे मागणे बिलकुल पसंत नाहीं. लखनौ येथें
करार झाल्यानंतर पुढें ज्या कांहीं गोष्टी घडून आल्या त्यामुळें जातवार प्रति-
निधित्व मान्य केल्यानें जातिजातींत एकी वाढण्याऐवजी वेकीचे अंकुर मात्र
जास्त उत्पन्न होऊं लागले व त्या चुकीचे परिणाम आणखी किती होतील तें
सांगतां येत नाहीं. तथापि तो करार जमेस धरून त्याचे अनुरोधानें हिंदू-
मुसलमानांतील भांडणें मिटवावी, मात्र तो करार मुसलमान वधूंना कबूल
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स्वराज्यार्थ प्रयत्न.

नसून नवीन सुधारणांत त्यांना आणखी जातवार जास्त हक्क हिंदूंच्या संमतीने
मिळविण्याची इच्छा असेल तर लं कार्य दुर्घट आहे व मग. हिंदु मुसठमानांचा
नवीन करार होऊन त्याचे जोरावर सुधारणा मिळविण्यास कालावचि
लागेल. किं-महासभेचें मत म्हणून मला जरी कांहीं अधिकारपूर्वक सांगतां
आलें नाही तर हिंदूचें सर्वसाधारण मत म्हणून मीं असेंसागू शकेन की,
जातवार प्रतिनिधित्व हिंदूंना मुळींच मान्य नाहीं. त्याचे योगाने फार वाईट
परिणाम झाले आहेत. जातवार प्रतिनिधित्व व राष्ट्रीय भावना यांची सांगड
असणें शक्य नाही. तथापि लखनौच्या कराराच्या मग जाण्याची हिंदूंची.
इच्छा नाही. अनुभवा ती चुकीची दिसत असली तरी जॉपर्यत मुसलमान
बंधूत्याप्रमाणें वागण्यास कबूल आहेत तोपर्यत हिंदूंनाहि तो कबूल करणें व,
त्यास मान देणे भाग आहे व त्याप्रमाणें हिंदू. वागण्यास तयार आहेत.' '

या सभेत पंडितजीशिवाय अनेक गृहस्थांची भाषणें होऊन पुढील चार
प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी एक कमिटी नेमण्यांत आली.

१ संयुक्त कॅग्रेस कशी करतां येईल?
२ जातिप्रतिनिधित्वाबद्दल विचार.
३ सरकारी नोकऱ्यांमध्यें निरनिराळ्या जातींना अवसर मिळण्याची व्यवस्था:
४ स्वराज्याची योजना
ही कमिटी सर्वपक्षीय मतांच्या सभासदांची असून त्यांत पं. मालवीय

हेहि एक होते
या कमिटीपसून ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न व्हावा तसा झाला नाहीं. परंतु.

खुद्द कौग्रेसमध्येंच स्त्रराज्यपक्ष व प्रतिसहकारपक्ष असे दोन पक्ष निर्माण झाले.
स्वराजग्प;व्हर्भात फूट

याच सुमारास कौन्सिलमधील स्वराज्य पक्षांत फुटाफूट झाली. कोंसिलात
गेल्यानंतर अधिकाराच्या जागा पत्कराव्या कीं नाहीं याबद्दल त्या पक्षांत वाद
उत्पन्न झाला. व तो पुढें बराच विकोपाला जाऊन दोन पक्ष उघड झाले-.
मार्च १९२९ मध्ये नेहरूप्रहति स्काज्यपक्षीय सभासद असेंब्लीत सरकार
आपल्या मतास काडीच? किंमत देत नाहीं, असें पाहून सभागृह
सोडून वाहेर पडले. पुढें नेहरूप्रहति स्वराज्यपक्षीयांनीं काँसिलातून आपा-
पल्या जागांचे राजीनाभेहि दिले. यापूर्वी म्हणजे कानपुरास सरोजिनीबाई नायडू
यांचे अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सभा भरली असतां कौसिलचा प्रवेशवा:.; पुन्हा
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पेंडित मदनमोहन मालवीय
उकळ्या. त्यावेळी प्रतियोगी सहकारितच्यो तत्त्वाप्रमाणे कौसिलप्रवेश इष्ट कसा
आहे य?ल्ये' समर्थन करतांना पं. मालवीय म्हणाले.

अख्यसरच्या काँग्रेसमध्ये लो. टिळक, म. गांधी व दे. बं. दास
या चिवांचे एकमत होऊन प्रतियोगी सहकारिते धोरण मंजूर. झाले. पण
चेहरूंडेश ठरावांत धड हें ना तें एकहि धोरण नाहीं, म्हणून असला ठराव
कष्ट काँग्रेसने आपलें हंसें करून घेऊं नये. असहकारिता बुडाली म्हणून
स्वबरबिस्ट कौन्सिलांत शिरले. तेथें एकजात विरोध करण्याचा त्यांचा डाव
साचलानाहीं हें पंडित नेहरूंनी स्कीन-कमिटीची व पटेल यांनी अध्य-
म्हाची जागा स्वीकारली यावरूनच सिद्ध होत आहे. स्कीन-कमिटीची नेहरूंना
ओठी आशा वाटते, पण त्यांचा हा श्रम लवकरच दूर होईल.

क्टर्शकारी मंडळांतल्या व दिवाणगिरीच्या जागांवर जरआपण खंवीर देशभक्त
पाव्यंजकू तर देशहिताची प्रगति खात्रीने होईल. पन्नास वर्षांच्या माझ्या अनु-
कात लो. टिळकासारखा चाणाक्ष, दूरदर्शी मुत्सद्दी मला आढळलाच नाहीं.
महात्माजी अनेकदा फसले. परंतु लोकमान्य टिळक केव्हांहि फसले
नाहीत .अशा लोकमान्यांनी प्रतियोगी सहकारितेचें धोरण घालून दिलेले आहे.
अधिकाराच्या जितक्या जागा कबजांत घेता येतील तितक्या घ्या आणि रेवांतून
व्हिले देशकल्याण साधण्यासारखे असेल तितकें साधून घ्या अशी त्यांची शिक-

च आहे. त्या शिकवणीस अनुसरून स्वराजिस्ट सरकारच्या छावणीत घुसले.
.क्या तेथल्या माऱ्याच्या जागा हस्तगत करण्याचें ते नाकारीत आहेत!

पसण पक्षाचा ल्ल कराशांबनिजींना देखील कायदेभंग आज अशक्य वाटत आहे. मग या ठरावांत
द कायदेभंगाचे बुजगावणे कशास पाहिजे? सरकारला वठणीवर आणावयाचे
व्यसव्यास सर्व पक्षांची कॉग्रेसच्या निशाणाखाली एकजूट करा. १९१९ पर्यत

चेक्सेचे दरवाजे सर्वांना खुले होते. आतां कौग्रेससंस्था मूठभर स्वराजिस्टांच्या
द्रस्थग्घीन चेली जात आहे. आजच्या कौग्रेसमध्यें मुसलमानहि नाहींत व जमीन-
दच्छह सित नाहीत! खादीच्या पोषाखाची अट घालून कॉग्रेसचे दरवाजे
जास्तच बंद करण्यांत आले आहेत!. असल्या धोरणानें येत्या निवडणुकींत
व्हीग्रष्कय। उमेदवारांची फजीती होईल. या दुराग्रहाने काँग्रेस राष्ट्रहिताचा
खात करीत आहे. चार वर्षांपूर्वीं माझे हे विचार पटणारे जितके प्रतिनिधी
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हात त्याहून आज वरचे अधिक आहेत आणि यापुढें आमचेंच धोरण यशस्वी
होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.' '

अशा रीतीनें काँग्रेसमधील दोन पक्षांतच वाद उत्पन्न झाला व तो मिट-
विण्याविषयी अनेकांकडून अनेक प्रकारचे प्रयत्न सुरू झाले. व त्याप्रमाणें मार्च
१९२०५ मध्ये सावरमतीस एक सभा गरविण्यांत आली. या सभेला पं. माल-
वीयजींना हजर राहता आलें नाहीं तरी त्यांनीं उभय पक्षांत तडजोड कशी
.करावी यासंबंधाने पुढीलप्रमाणे पत्र पाठविलें होते.

५एक्य कस साधावदिवसानुदिवस माझी अशी दृढ खात्री होत चालली आहे कीं, हिंदु-
स्थानांत स्वराज्याची स्थापना त्वरित व्हावी अशी ज्यांची अंतःकरणपूर्वक
मनीषा आहे त्या सर्वांना एकजूट करून आपला एक संयुक्त कॉग्रेस पक्ष बनवावा
आणि वरिष्ठ व प्रांतिक कौन्सिलांत त्या संयुक्त कोंग्रेसपक्षाचें बहुमत स्थापित
कराव. ही गोष्ट साध्य होण्याला प्रत्येक पक्षानें आपलें धोरण सुधारावें आणि
प्रतिपक्षाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनहि थोडासा बदलावा. गेला महिन्यांत मुंब-
ईल जी नॅशनॅलिस्ट पक्षांची परिषद झाली तिनें कॉग्रेसच्या बाहेरच्या सर्व

'पक्षांना पूर्वीपेक्षा कॉग्रेसच्या अगदीं जवळ आणले आहे. आतां ज्यांच्या हातीं
कॉग्रेसची सूर्वे आहेत त्यांनींहि आपलें धोरण आणि आपले नियम थोडेसे
बदलून काँग्रेसमध्ये येण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा अशाविषयीं त्यांचें
मन वळविण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे

माझ्या समजुती पुढील धोरणावर सर्व पक्षांची एकजूट होऊं शकेल. तें
.धोरण असें-१ प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीनें राष्ट्रीय सभचैं क्रीड हेंच आपलें राष्ट्रीय ध्येय
होय अशी स्पष्ट संमति द्यावी

२ राष्ट्राच्या मागणीची परिणामकारक बजावणी करण्यास सार्वत्रिक सविनय
कायदेभंग हेंच अखेरचें शस्त्र आहे, पण आज राष्ट्राची तशी तयारी नाहीं या
सिद्धांताला संमति द्यावी

३ परदेशी कापडाचा सर्वथैव त्याग करून स्वदेशी कापड वापरावें; त्यांतल्या
त्यात खादी वापरल्यास उत्तम

४ ज्या राजकीय संस्था कॉग्रेसचें कीड मान्य करतील त्या संस्थांना राष्ट्रीय
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-सभेला प्रतिनिधी पाठविता येतील अशा. पद्धतीनें निवडणुकीच्या नियमांत
दुरुस्ती करावी

५ कायदेमंडळातल्पा कॉग्रेसच्या प्रतिनिधींनीं प्रतियोगी सहकारिता हें
धोरण स्वीकारून मुख्यत: पुढील गोष्टी साधण्याची खटपट करावी-

कायदेमंडळांत करावयाची कामें
(अ) ब्रिटिश सान्नाज्यांतील स्वायत्त वसाहतातल्याप्रमाणॅ जवावदार राज्य-

पद्धति ऊर्फ स्वराज्यसंपादन करणें.
( आ) राज्यकारभाराचा खर्च व विशेषतः लष्करी खर्च कमी करणें.
( इ) कराचा बोजा कमी करणें.
( ई! शहरांतून व खेड्यापाड्यातून आरोग्यरक्षणाची समाधानकारक सज-

वीज करण.
(उ) मुलांना व मुलींना सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण देग्याची तरतूद करणे
( ऊ) संरक्षक जकातपद्धतीचे तारतम्याने अवलंबन करून व पेढ्या स्थापन

करून व भांडवल पुरवून देशी उद्योगघंद्यास उत्तेजन जे.
( क) दारू गाळणें व विक याला शक्य तितक्या लवकर बरी करणें
( रु) अस्पृश्य वर्गींना सर्व सार्वजनिक जागी मुक्तद्वार ठेवून व अन्य रीती-

नेहि असूलयतानिवारग करणें.
( ल रे राजकीय शिक्षणांत देशाभिमान, परघर्मसहिष्णुता आणि नागरेक-

त्वाची कसं यांचें प्रत्यक्ष शिक्षण देणे.
( ए घरगुती उद्योगधंदे. म्हणून हातरहाट व हातमाग चालविण्याला:

उत्तेजन देणे.
( ए) शाळा, विद्यापीठ, आणि कॉलेजें यांतून लष्करी शिक्षण मिळविण्याची

तजवीज करणें.
( ओ हे सरकारी खात्यांतून शक्य तितकी जलर हिंदी कामगारांची

भरती करण.
६ ज्या वेळीं कोणत्याहि एकाद्या प्रांतिक कायरेमंडळातील कॉग्रेसग्क्षाच्या

लोकनियुत्ता सभ:?सदांना बहुमतानें असें वाटेल कीं, दिवाणाची किंवा दुसरी
कोणतीहि सत्तेची, जबाबरारीची व सूत्रबारित्वाची जागा पत्करल्याने आपल्या
पक्षाचें कल्याण अधिक साधेल त्या वेळीं ती जागा स्वीकारण्याला हरकत
असे नये मात्र त्या कामाच्या धोरणावर लोकपक्षाची नजर राहावी.
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-७ जातीजातींत तंटे उद्भवल्यास ते मिटविण्याकडे प्रत्येक सभासदाचे लक्ष

असावें
८. कायदेमंडळाच्या बाहेरहि कॉग्रेस पक्षानें जनतेची राजकीय, सामाजिक,

औद्योगिक, आर्थिक, व व्यवहारविषयक उन्नति साधण्याचा प्रयत्न करावा.
९. वरील सूचना मंजूर करण्याकरितां प्रथम ऑ. ई. कॉ. कमिटीची सभा

भरवावी आणि नंतर काँग्रेसची जादा बैठक बोलावून तीत या कार्यक्रमाचा

विचार करून तो मंजूर करावा
१०. तत तूर्त कायदेभंडळाच्या निवडणुकीकरितां उमेदवार ठरविण्याचें

काम खास कमिट्यांकडे सोपवावे आणि त्या कमिश्चांतून काँग्रेसला येऊन मिळ-
णाऱ्या सर्व पझाचें यप्रगप्रमाण सभासद घेतले जावेत.

हाच खरा लाकपक्ष
हा वर सुचविलेला कार्यक्रम कौग्रेसनें स्वीकारला तर देशांत कॉग्रेसचा संयुक्त

पक्ष प्रस्थापित होईल, त्यास अखिल भारतवर्षीच्या वती बोलण्याचा खरा
अधिकार येईल आणि त्यानें हातीं घेतलेल्या कार्यांत त्यांस हल्लींच्या कोण-
त्याहि एका पक्षापेक्षा अधिक यश खावा मिळेल. १८८९, १९०५ आणि
१९१६ या सालीं कॉग्रेल्पकया बैठकी सर्व पक्षांच्या एकविचाराने भरल्यानें
१८९२,१९०५ व १९१९ या सालच्या सुधारणा आपणांस प्राप्त झाल्या.
१८८५ सालीं काँग्रेसची स्थापना झाल्यावेळेप:सून मी कॉग्रेसचा सभासद अस-
-एकने यापुढें जी मोठी सुधारणा होणार आहे तिचेंहि श्रेय काँग्रेसलाच मिळावें
अशी माझी बलवत्तर इच्छा आहे. मी काँग्रेसला विरोध करतो असें नुसते
मनांत आणणें ही देखील मोठी चूक आहे. मात्र हडीच्या कॉग्रेसचें जें धोरण
आहे त्याच्याविरुद्ध माझी चळवळ आहे. कारण अनेक विचारवंत सभासदांना
कॉग्रेसचें आजचे धोरण बदललें पाहिजे असेंच वाटत आहे. कौग्रेसचें धोरण
निश्चित, सुसंगत व समंजसपणाचे होऊन कॉग्रेसच्या अंगीं पूर्वीचें सामर्थ्य यावें
आणि पूर्वीसारखीच ही संस्था सई सुशिक्षित जनतेच्या मताचें प्रतिबिंब दर्श-
विणारी व्हावी असाच माझा मनोदय आहे राष्ट्राच्या कल्याणासाठी झटणारे जे
माझे सहकारी आहेत ते माझ्या या सूचनांचा गंभीरपणे खोलवर विचार कर-
तील असा मला भरवसा वाटतो.' '
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यानंतर साबरमतीस कांहीं अटीवर तडजोड झाली परंतु ती टिकली नाहीं.

पुढें पं. मालवीय,लाला लजपतराय प्रसतींनी सप्टेंबर १९२६ मध्ये पुनः
एक प्रयत्न केला पण तोहि साधला नाहीं. अशा रीतीनें देशांतील सर्व पक्षात

निदान काँग्रेसमध्यें तरी सर्वत्रांची जूट असावी अशाबद्दल पं. मालवीय
यांनी भगीरथ प्रयत्न केले; परंतु असें प्रयत्न करीत असतांना त्यांनीं
आपल्या तत्त्वाला सोडले नाहीं. ते स्वतः प्रतिसहकार पत्राचे सभासद नव्हते
तरी त्या पक्षाच सर्च तत्त्वें त्यांना पुरापूर मान्य असत व संधी सापडताच ठाम-
पणे मांडण्यासहि ते चुकत नसत.

प्रतिसहकार पक्षांत पंडितजी प्रत्यक्ष समाविष्ट न झाले तरी त्यांना त्या
पक्षाचा सर्व कार्यक्रम मान्य होता ही गोष्ट मात्र खरी. जुलै स. १९२६ मध्यें
कलकत्ता येथें युनिव्सूसिटी इंस्टिट्यूटमध्ये त्यांचें ' प्रतियोगी सहकारिता ' या
विषयावर पुढील आशयाचे भाषण झालें.

प्रतियोगी सहकारितचो पुरस्कार
' १८८५ सालीं१ कॉग्रेस स्थापन झाली तेव्हांपासून तिने ' जबाबदार राज्य-

पद्धति ' हें ध्येय डोळ्यापुढे ठेवून तत्प्रीत्यर्थ अव्याहत प्रयत्न केले आहेत
१८९२ सालीं प्रातिनिधिक पद्धतीचा पहिला उपक्रम करांत आला व त्या-
नंतर सुधारणांचे दोन हप्ते मिळाले, ही कॉग्रेसच्या चळवळीचीच फळें होत
मात्र प्रत्येक वेळीं दिलेल्या सुधारणा त्या त्या वेळच्या लोकांच्या आकांक्षाच्या
मानानें अपुऱ्या, अपमानकारक व निराशाजनक अशाच ठरल्या. आजहि स्थिति
अशी आहे कीं, -फई सुधारणा असमाधानकारक म्हणून सर्वांना एकजात
धिःकारल्या तरी त्यांचा अंमल चालू. आहे. दुसरी गोष्ट अशी कीं, हा सुधारणा-
कायदा दुरुस्त होऊन पुढचा हसा, मिळावयाचा म्हणजे पार्लमेंटानेच पुनः
कायदा केला पाहिजे. हिंदी लोकांची स्वराज्याची लायकी ठरविण्याचें काम
सुधारणा कायद्याने पार्लमेंटाकडे दिले ही चूक आहे. हजारों वर्षे ज्या, हिंदूंनीं
उत्तम तव्हेनें राज्ये चालविली आणि आशियातच नव्हे तर युरोप खंडातहि ज्या
मुसलमानांचें एक. वेळ राज्य पसरले होतें, त्या. हिंदू-मुसलमानांना ही गोष्ट
अपमानास्पद आहे. अमृतसर कौग्रेसनें सुधारणा रा वून घेण्यावे ठरविलें तरी
या कलमाबद्दल निषेधच व्यक्त केला आहे. सुधारणांचा आज सहा वर्षे आपण
अनुभव घेत असून त्या नीट चाई शकत नाहीत हेहि दिसून आलेलें आहे
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रुवराज्यर्थ प्रथा..

फरीदपुरचा हवाला
सदस्पितीचा विचार करतांना आणखी एक गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे-?

ती ही कीं, आमच्यांत एकी नाहीं. पूर्ण जबाबशरीचें स्वराज्य (लवकर मिठ्य
विण्यास सुधारणांचा शक्य तितका उपयोग करून घ्यावा असें क्यू' पक्ष म्हष्टो.
तर सतत विरोधव करून सरकारला स्वराज्य देण्यास भाग पाडावें असें दुसऱ्या
पक्षाचे म्हणणें आहे. द्विदलराज्यपद्धति नेस्तनाबूद केलेली पाहण्यास दासबाबू
हयात होते, पण तेवठ्यानें सरकारचे राज्य कांहीं बंद पडलें नाहीं. सरकाराशी
सतत विरोध करणें अशक्य असून पेद्यजत्रा तरी तडजोडीवर आलें पाहिजे हें
दासबापू जाणून होते.फरीइपूरच्या भाषणांत या तडजोडीचा पूर्वपक्ष: म्हणून
त्यांनीं आपल्या कांहीं अटीहि मांडल्या होत्या व सरकारच्या वृत्तींत लवकरच
बदल घडून येईल अशी त्यांची अपेक्षा होती. दुर्देवाने काळाने त्यांना अचा-
नक आडून नेले व आपण अशा बिकट स्थितींत येऊन पडलों. व्यपसातील
दृढामुळे येत्या निवडणुकींत स्वराज्य पक्षाचे बल कमी होईल. एक गोष्ट
त्याला विशेष जाचक होणार आहे ती अशी कीं, सतत विरोधाचे धोरफ
सुरुवातीलाच त्यानें सोड असलें तरी दासबावूंच्या निधनापासून जनतेलम्
नापसंत अशा -६४ वर्तन त्याचे हातून वेळोवेळीं झालेलें आहे.

स्त्रराज्यपइराने कौन्सिलातून उठून येण्याचा जो प्रयोग केला तो या-एक उदाहरण होय. कानपूरच्या ठरावाची बजावणी करण्याच्या भरीस पडून
स्कीन कमिटीतरील जागा पं० मोतीलाल नेहरू यांनी सोडली:! वारू-
विक ह्या कमिटीचे कार्य देशाला हितावहच होईल असेंच त्यांचें व्यक्यिम्
मत होतें. कांहीं झाले तरी कौन्सिलें व असेंब्ली चालूच राहणार. आपण
बाहेर पडल्याने तीं बंद पडतील व सरकारला पुढच्या सुधारणांचा हक्क दऋएए

भागच पडेल अशी गोष्ट असती तर या उठून येण्यांत कांहीं तरी अर्थ होता
पण सरकारला याची पर्वा काय आहे? लोकमताला सरकार किती विचारतें.
हें सर्वांना माहीत आहे आणि म्हणून स्वराळयपक्षाची ही कृति लोकांना पसंत
पडली नाहीं.

यानंतर बंगाल पेंक्टचा उख करून त्या संबंधानें चाललेला वाद स्वराज्य-
पक्षाची ( विशेषत: बंगालमधील) लोकप्रियता कमी करण्यासच कसा कारी-
भूत होत आहे हें त्यांनीं सांगितलें व पुढें म्हणाले, ' स्वराज्यपक्षांत दुफळी
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पंडित मदनमोहन मालवीय
माजलेली, मुसलमानांचा वेगळा पक्ष होऊं घातलेला आणि प्रतिसहकारवादी,
स्वतंत्र व राष्ट्रीय हे आपापले गट बनविण्याच्या तयारीस लागले, अशी
स्थिति असताना राजकीय प्रगतीची आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. ही स्थिति
अशीच राहील तर देशाचे फार नुकसान करील. कायदेमंडळांत लोकपक्षाच्या
वतीने सारखा झगडेल असा एक सुसंघटित पक्ष आज पाहिजे आहे. कौन्सिलांत
-ज्यांना जावयाचें आहे त्यांनीं आपला कार्यक्रम मतदारांना समजेल अशा
तऱ्हेनें त्याच्यापुढे मांडला पाहिजे. सर्व पक्षांना एकत्र आहेशकेल असें

' सामान्य धोरण पाहूं गेल्यास कौन्सिले व असकेली यांचा पूर्ण फायदा घेण्या
धोरण स्वीकारणे हाच एक मार्ग दिसतो.

- ०स्वराज्यप्राधाचा अन्य मागस्त्रराज्यप्रांतीचा दुसरा एक उपाय म्हणजे शक्य असल्यास उघड युद्ध

पुकारणे हा होयपण तसें करण्याची आज आपली स्थिति नाही .या बाबतींत
आपण कसे दुर्बल व नादान झाली आह हें सांगतांना माश्या मनाला अत्यंत
वेदना होतात. आपण आज सशस्त्र असावयाला पाहिजे होतों, आणि मग
लोकमताला वेगुमानपणें धुडकावण्याची सरकारची खात्रीनें प्राला झाली
नसली; पण या सर्व गोष्टींच्या अभावीं मी वर सांगितलेल्या उपाया-
शिवाय दुसरा उपाय नाहीं हेंच मला पुनः सांगावयाचे आहे. लोकमताची
संघटना, जोपासना व बलवृद्धि करण्यास कौन्सिलातील कार्य हें एक उत्तम

साधन आहे. फरीदरपूच्या भाषणांत सरकारशी तडजोडीची वाटाघाट करण्यास
आपली तयारी असल्याचें -व्हानबाबूंनी बोलून दाखविलें होतें. त्यांनीं स्वत :

प्रधानकी स्वीकारली नसती तथापि कांहीं अटींवर श्री. चक्रवर्ती यांना पाठिंबा
देण्याचे त्यांनीं आश्वासन दिले होते

सामान्य अटीवर तडजोड होत असल्यास दिवाणगिऱ्या स्वीकारण्यास

दाखबक्ति( हरकत नव्हती एवढी गोष्ट उघड आहे. या अटी कोणत्या
स्था वाटाघाट करून टरवितां येतील. तेव्हा सुधारणासंबंधानें आपलें मत होते
तें कायम ठेवून त्या पूर्णपणे राबवून स्वराज्यसंपादनाच्या कामी लावण्याच्या
दृष्टीनें तडजोड करण्याला कांहींच हरकत नाहीं. पण आज आपलें धोरण अगदीं
स्पष्ट आखलेले पाहिजे आणि गोरगरिवांना साहाय्य, बेकारांना काम आणि
नवीन उद्योगधंद्यांना मदत त्यानें मिळवून देता आली पाहिजे
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स्वराज्यार्थ प्रयत्न.

-या कारणास्तव कौन्सिलांत असे लोक जावयास पाहिजेत कीं, जे देशाच्या
हिताचीअनेक कामे तेथें आग्रहाने करून घेतील ' रिस्पॉन्सिव्ह कोऑपरेशन '
ज्याला म्हणतात तें यापेक्षा वेगळें काहीएक नाहीं. किंवा दालबाबूरच्याच
शब्दांत सांगायचे तर देशाच्या हिताकरिता जरूर तेथें सहकार्य आणि दशाच्या
.हिताकारतीच जरूर तेथें विरोध हा त्याचा अर्थ आहे. देशाची आजची परि-
.स्थिति लक्षांत घेऊन स्वराजिस्ट, राष्ट्रीय, प्रतिसहकारवादी व स्वतंत्र या
सर्वांचा मिळून एक संघटित लाकेपक्ष उभा करण्याची योजना करावी अशी
माझी सर्वांना विनति आहे. मी पुनः एकदा बजावून सांगतो कीं, कौन्सिलें
.ही राहण्याकरितां आली आहेत. तेव्हां तेथील कामावर बारीक नजर ठेवून
आपल्या प्रतिनिधींना स्वराज्यप्राप्तीला पोषक असें एक धोरण पाळावयास लावणे

.इएए आपलें काम आहे ''

-. - ९०सायमन कामशन व नहरू ारपाटयानंतर स. १९२७ मध्यें नवे सुधारणा कमिशन ( सायमन कमिशन) नेम-
त्यांत येणार असल्याचें ना. व्हाईसरॉय यांनी जाहीरकेलें. देशांतील बहुतेक .सर्व

पक्षांनी कमिशनवर बहिष्कार घातला. परंतु कमिशनला उत्तर म्हणून हिंदु-
स्थानला राज्यघटना तरी कसली पाहिजे हें स्पष्ट करण्यासाठीं ता. १९ मे
१९२८ रोजी एक सर्वपक्षीय परिषद भरविण्यांत आली. व तींत पं. मोती-
-लाल नेहरू यांचें अध्यक्षतेखाली घटना तयार करण्यासाठी एक कमिटी
.नेमण्यांत आली. या परिषदेत पं. मालवीयजी यांनी पुढील ठराव मांडला.
'' ज्या राजकीय पक्षाचे ध्येय पूर्ण स्वातंत्र्य हें आहे त्यांना आपलें कार्य चाल-
विण्यास पूर्ण मुभा देऊनहि ही परिषद असें जाहीर करीत आहे; कीं, यापुढें
हिंदुस्थानांत रूढ होणारी राज्यपद्धति सर्वस्वी लोकमताला जबाबदार असावी.
व ही राज्यपद्धति स्वतंत्र वसाहतीच्या दर्जापेक्षा कमी नसावी!

या रावाला खूप विरोध झाला तरीहि पण अखेरीसठराव पास झाला. या
कमिटीने सर्वमान्य अशी घटनाहि तयार केली. पुढें कलकत्ता कौग्रेसनें या घट-
नेस मान्यताहि दिली.

कलकत्ता येथेंच कॉग्रेसच्या वेळीं पुनः सर्वपक्षीय परिषद भरविण्यांत
-आली तीतहि नेहरू रिपोर्टसच पाठिंबा देण्यांत आला. परंतु तेथें झालेल्या
.वादविवादांत नेहरू रिपोर्टाच्या प्रवर्तकांवर ते जमिनदारांचे व भांव्वलवाल्यांचे
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पडत मदनमोहन मालवीय
पाठीराखे आहेत इत्यादि प्रकारचे आरोप करण्यांत आले. या सर्व आक्षेगस उत्तर
देण्याचे काम पं. मदन मोहनमालवीय यांजवर सोपविण्यांत आलें. कारण
वरील हक्कसबंधाचें कलम पं मालवीय यांच्या शिकारसविरून नेहरू योज
जैत समाविष्ट झालें होतें पं मालवीय म्हणाले ' जनतेच्या सेवेंत आमच्या
काळ्या केसाचे पांढरे झाले हें तुम्ही प्रत्यक्ष पहात असतां, आम्ही जमीनदारांस
सुप्तीत होऊन तुमचा विश्वासघात केला असे संभवते तरी कसें? नेहरू योज-
तील कलमाचा अर्थ तुम्ही करतां तसा नाहीं. राष्ट्रहिताकरितां जमीनदारांचे
हक्क लादून घेण्याची जरूरी स्वराज्याच्या काळी राष्ट्रास भासली तर त्यास हें
हक्क काहून घेता येतील. फरक इतकाच कीं ते हक्क बुडवितां येणार नाहीत.
हक्क काहून घ्यावयाचे झाल्यास नुकसानभरपाई करून देण्याची जबाबदारी.
स्वराज्य सरकारावर राहील जमीनदार हेहहिंदुस्थानचे रहिवासी आहेत. जसा
तुम्हाला तसा त्यांनाहि काय व सहानुभूति मिळणें जरूर आहे! पं. माल-
बाय यांच्या खुलाशानें परिषदेचा रंग ताबडतोब पालटून सर्व उपसूचना:-
पास झाल्या व त्यांचा ठराव कायम राहिला
लाहोर येथें कौग्रेसनें नेहरू रिपोर्टस मूठमाती दिली तेव्हां सर ए पा

पेट्रो यांनीं मुंबई येथें पुनः सर्वपक्षीय परिषद बोलाविली परंतु राष्ट्रीय वाजे
त्यांत भाग घेतला नाहीं. पं मालवीय यांनी असे कळविले कीं जातीय

राजकीय वाद मिरविण्याला सध्याची वेळ आणि परिस्थिति अयोग्य व प्रति-.
कूल असल्यानें आपण त्यांत भाग घेऊं शकत नाहीं

सविनय काठग्देभंगाची चळवळ
यानंतर राष्ट्रांत नवीच प्रचंड चळवळ सुरू झाली त्या चळवळींत पंडिड-

सजी पडून त्यांनीं कायदेभंग कसा केला व त्या पायी त्यांना कारागहवास
कसा भोगावा लागला ती मनोरंजक हकीगत स्वतंत्र प्रकरणांत दिली अस-
त्याने तिचा विस्तार येथे करणें वरे नव्हे परंतु मुंबई येथील तुरुंगांतून त्यांची
अचानकपणे सुटका होतांच त्यांनीं ता १२ ऑगस्ट १९३० रोजी जें भाषण केलें
त्यावरून त्यांचा स्वाभिमान व स्वातंन्यवृत्ति चांगलीच प्रत्ययास येतें या भाष-
णांत ते म्हणतात-

गेले पांच महिने हिंदुस्थानांत जी चळवळ सुरू झाली तीमुळें जग
आश्चर्यचकित होऊन गेलें आहे म गांधींनी ज्या वेळीं कायदेभंगाची
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चळवळ सुरू केली त्या वेळीं आपणास इतकें यश मिळेल अशी त्यांनाहि
करेग्ना नव्हती. परंतु या स्वातंत्र्ययुद्धांत देशांतील सर्व पुरुष, स्त्री व लहान
मुलेंहि समाविष्ट झाली आहेत

जातिभेद नष्ट आला.महात्माजीनी चळवळ सुरू केली तेव्हां बाह्यतः कलह व ज्ञाातभद
यांना बुजबुजाट होता व हिंदी हितविरोधी लोकांनी हिंदु-मुसलमानी विरो-
धाचें मोठें बुजगावणे उभे करून ती हिंदुस्थानाच्या प्रगतीला अत्यंत अनिष्ट गोष्ट.

असल्याचा कांगावा सुरू केला होता. परंतु गेल्या पांच महिन्यांत ही सर्व स्थिति
पालटली आहे सर्व जातिभेद नष्ट झाले असून राष्ट्रीयत्वाची एकच लाट सर्व

देशभर पसरली आहे सरोजिनीदेवी आबाल तय्यबजी असे भिल
जातीचे पुढारी एकाच भावने तुरुंगांत गेले आहेत. राष्ट्रसेवा करण्याचा प्रथम
मान आपणास मिळावा यासाठीं हिंदू. मुसलमान, पारशी, खिस्ती, शीख,
यांमध्ये जणु स्पर्धाच उत्पन्न झाली आहे.

अशी वस्तुस्प्रिति अपताहि ज्ञातिभेदाचें तुणतुणे कांहीं स्वार्थी लोक गातच
आहेत ही मात्र आश्चर्याची गोष्ट आहे मुसलमानांनीं या लक्यांत किती भाग
घेतला ही गोष्ट स्पष्ट दिसत असल्यानें वरील लोकांच्या बडबडण्याकडे लक्ष

देण्याचेंहि कारण नाहीं पेशावरमध्ये पूर्ण अनत्याचारी असे १२५ मुसलमान
गोळी घालून ठार करण्यांत आले, व त्या प्रांतांत मुसलमान बहुसंख्य
असून त्यांनीं कॉग्रेसचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठीं हिंदूंच्या बरोबरीनें भाग,
घेतला आहे.

आतपर्यंत जनता पूर्ण अनत्याचारी राहिली हा या युद्धातील विशेष आहे.
ब्रिटनला नमविण्याला अनत्याचारासारखें दुसरें शस्त्र नाहीं. अत्याचाराचे परि-
णाम काय होतात याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. जे लोक अत्याचाराचा
अवलंब करतील ते कॉग्रेसचे नव्हत. त्यांचा काँग्रेसशी कांहीं संबंधहि नाहीं.

कायदभग का कराव्याचाएखादा कायदा अन्यायी आहे अशी आपली खात्री पटली व तो मोड-
त्याचे परिणाम भोगण्याची सिद्धता असती म्हणजे तो मोडणें वेकायश नाहीं.
इतकेंच नव्हे तर जें सरकार आपण वर जुलूम करते त्याला तुच्छ लेखणे, न
जमानणें हि पूर्ण कायदेशीर आहे. सत्याग्रह्यांना पझडून सरकारने त्यांना
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तुरुंगांत घातले तर त्याबद्दल आमची तक्रार नाहीं. परंतु कायद्याची ही मर्यादा

उसुपून जेव्हां ते अनत्याचारी सत्याग्रह्यांवर लाठ्या चालवितात तेव्हां त्या
अन्यायाविरुद्ध ओरड करावी लागते.

ज्या राज्यपद्धतीखालीं आज आपणास राहावें लागत आहे तीपद्धात शक्य
तितक्या लवकर नष्ट झाली पाहिजे असें म्हणण्यास मला मुळीच हरकत वाटत
नाहीं. या राज्यपद्धतीमुळेंच देशांतील पुढाऱ्यांचा छळ होत आहे. लोकमान्या-
सारख्या वंद्य विभूतीला सा वर्षे कारागृहवास याच पद्धतीमुळें भोगावा लागला.
देयांचा व लाला लजपतराय, देशबंधू दास, पं. मोतिलाल
व जवाहरलाल नेहरू यांचा छळ झाला याचें कारण त्यांची देशसेवा.

महात्माजी द्वेषाचे शत्र आहेत त्यांची योजना व धोरणहि पूर्ण व्यव-
हार्य व सुगम आहे. जर तुम्ही सर्वांनी कर देण्याचें नाकारले व या
घातुक राज्यपद्धतीला मदत देण्याचें नाकारलें तर अल्पावधींतच हें राज्ययंत्र वळू
पडल्यापणेरीच राहणार नाहीं. सरकारने किती लोकांचा छळ केला हा प्रश्न गौण
आहे. पशोवरला कांहीं लोक ठार केले व सोलापुरला कांहीं लोक ठार मारले
तरी ते सागरातील बिंदूप्रमाणें होत. प्रत्येकानें आपलें शक्तिसर्वस्व पणाला लावून
सरकारला सहाय्य देण्याचे नाकारले तर अनत्याचाराचें कार्य व्यवहार्य कोटींत
खात्रीने येईल

५ऋऋ - लढा चाळ ठवाशाततासवादाच्या वातार्मुळें युद्धांत ८६; पडूं देऊं नका महात्माजी जी
गोष्ट ठरवितील ती योग्य अशीच असल्यानें ती आपणा सर्वांसच बंधनकारक
होईल. आमचे आम्ही धनी होणार हें आपण नोकरशाहीला स्पष्ट बजावले
हिजे. अमेरिकेत जसा अभकिन इंग्लंडमध्यें जसा इंग्लिशमन तसें आम्हा

५४ ह-गैर एं आहे. सैन्यावर व आरमारावर देखील आम्हाला आमचा क
शांततासवादापूर्वी दडपशाही थांबली पाहिजे येथें तर सरकार एकाच वेळीं

शांततेच्या गोष्टी बोलत आहे, व त्याच वेळीं लोकांची डोकी कोडीत आहे!
तुम्हा शांततेच्या वाटाघाटीमुळे' गोंधळू नका दुर्दमनीय अशा उत्साहानें हुा
झगडा नेटाने चालू टेक. बहिष्काराचा कार्यक्रम सर्वोपयोगी आहे व प्रत्यक

स्त्री-पुरुषानें बहिष्काराला मनःपूर्वक पाठिंबा दिला तरच ब्रिटिश राष्ट्र ताळ्यावर
येईल. तुम्हाला एका परराष्ट्राच्या अंमलाखाली सदैव गुलाम म्हणून नांदावयाचें
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आहे काय? का तुम्हाला आपल्या देशाचे धनी म्हणून नांदावयाचें आहे!
धनी म्हणून येथें राहावयाचे असेल तर मग हर्षी जी अनत्याचाराची चळवळ:
सुरू आहे तीत तुम्ही उत्साहाने भाग घ्या. आज जशी वृत्ति राष्ट्रात
उन्नत झाली आहे. ती अशीच राहिल्यास स्वराज्रा लवकरच प्रास झाल्याखेरीज
राहाणार नाही. हा झगडा यश मिळेपर्यंत निकरानें चालविण्याचा तुमचा संकल्प.

आहे. तहाची वाटाघाट सुरू आह म्हणून त्यात मंदाई आणू नका. तुमचें
हिशताहेति .महात्माजी पाहण्यास समर्थ आहते. राष्ट्राच्या वतीने बोलण्याचा
त्यांनाच हक्क आहे. व त्या वाटाघाटीत आपले पुढारी कांहींहि ठरवोत. जें
ठरेल तें आपल्या कल्याणाचे ठरेल अशी खात्री बाळगा. ''

सविनय कायदेभंगाची चळवळ देशांत सुखं असतांना प्रथम जयकर-सयुर
यांनी म. गांधी प्रभूतीबरोबर समेटाचें बोलणे सुरू केले. था समेटाच्या
प्रकरणांत पंडितजींचे प्रामुख्यानें नांव नसलें तरी समेटाची वाटाघाट-
त्यांच्या संमतीनें चालली होती. हा पहिला समेट फिसकटला. विलायतेंत
वर्तुल परिषदेचें प्रथमाधिवेशन झालें. तोपर्यंत देशांत चळवळ खूपच रंगात आली
होती. व पंडितजी प्रयीत पुढारी कारागृहासांत खितपत पडले होते. ते
कारागृहांत असतांनाच पुनः समेटाची वाटाघाट सुरू झाली व नंतर..

' गांधी-आर्विन करार ' झाला. त्या करारान्वये पं मालवीयजी:
यांचीहि सुटका झाली

समटानतर
यानंतर कराचीत मार्च १९३१ मध्यें राष्ट्रीय सभेचें अधिवेशन झालें. प्रति-

वर्षाप्रमाणें पडितजीहि या अधिवेशनास उपस्थित होत. या कंग्रेसह.
समेटास मान्यता दिली. पुढें कॉग्रेस वर्किंग कमिटीच्या अनेक बैठका झाल्या,
त्यांत अनेक महत्त्वाचे ठराव पास झाले. पं मालवीय वकिग वीभळीचे:
सभासद नव्हते तरी त्यांचा सत्र प्रत्येक बैठकींच्या वेळीं घेण्यासाठी
त्यांस अगत्याने निमंत्रण असे. व त्याप्रमाणे ते प्रत्येक सभेस हजर.
राहून योग्य ते।. सखा देतहि असत. कीं वर्किंग कमिटीपुढें जे अनेक वादग्रस्त
प्रश्न होते त्यांत जातवारीचा प्रश्न मोठा विकट होऊन बसला होता. पंडित
मालवीय हे हिंदुसभेचे प्रमुख पुष्कर असल्यानें त्यांजवरहि ज्ञातिनिष्ठेचा

कांहीं कमी आरोप लोक करीत नाहीं. परंतु ज्ञातिनिष्ठेपेशहि त्यांची देश-



पंडित मदनमाहन मालवीय.
भक्ति अधिक प्रन्नर असल्याची खात्री म. गांधींना पटली असल्यानें त्यांनीं
पं. मालवीय यांच्याकडेच हा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी टाकली.
त्यांच्या जोडीला सरदार शार्डलसिंग, डॉ. अन्सारी व मी. अबुल
कलाम असाद यांना दिलें होतें व या कभिटीनें आपली म्हणून एक
योजना वर्किंग कमिटीला सादर केली व वर्किंग कमिटनेंही ती मान्य केली.
या योजणेसवंधानें पंडित मालवीय म्हणतात.

- ९ -जातवाराचा प्रश्न साडावला' मी कट्टा राष्ट्रीय वृत्तीचा असून नवीन घटत जातिविषयक स्वतंत्र मतदार-
संघाचा अंकूरहि ठेवण्यास माझा विरोध आहे. पाम सध्यां स्वतंत्र संघामुळे उडू-
वलेल्या विकट परिस्थितींत केवळ राष्ट्रीय दृष्टीनें मतदारसंघ ठेवणे अशक्य आहे.
तरी पण वरिंग कमिटीने जी योजना तयार केली आहे ती सर्वसंमत. असून
बहिरंगावर जरी जातिविषयक छटा दिसली तरी अंतरंगांत ती राष्ट्रीय

वृत्तीची असल्याचें आढळून येईल. हिंदुस्थानांत स्वराज्य सरकार
स्थापन व्हावें अशी ज्यांची आकांक्षा असेल त्या सर्वांना सद्यःस्थितीत हीच
योजना मान्य होईल अशी मला खात्री आहे. अंतिम अधिकाराचा ( रेसिडघु-
अरी पॉवर्स) प्रश्न मात्र जातिविषयक नसून तो राजनैतिक शाखांतील
एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न फेर विचाराकरता खुला असल्याचें
धोरण वर्किंग कमिटी स्वीकारले असल्यामुळें ह्या प्रश्नाचा समेटाच्या योजनेशी
मतभेद होणाऱ्यांना समाधान होईल यांत शंका नाहीं. ''

अशारीतीनें पंडितजींच्या मदतीने कॉग्रेसचा हा प्रश्न हातावेगळा
केल्याप्रमाणें केला व वर्तुल परित आतां काँग्रेसचे मत ठामपणे मांडण्यास
प्रत्यवाय नाहीं अशी खात्री पटली तेव्हां म. गांधींच्या समवेत गुलविलायतसे जाण्यास ते तयार झाले. पं.मालवीय यांचीहि गोलमेज परिषदेवर
प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक झाली. तरह म. गांधीच्या समवेत विलायतेस
रवाना होणार असें जाहीर झालें. परंतु अकस्मात होणार म्हणून ठरलेली
गोष्ट झाली नाहीं. गांधी व आर्विन यामध्यें जो ठराव झाला होता
त्यांचा भंग सरकारकडून झाला असें कॉ. वर्किग कमिटीच्या नजरेस
आल्यावरून या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठीं सरकारने निःपक्षपाती पंच
नेमावेत अशी मागणी केली. ती सरकारने नाकारल्याने म. गांधी, व
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-मालवीय प्रमृतींना-गोलमेज परिषदेस जाण्याचे रहित केलें. यासंबंधाने यांनी
पं. मालवीय एक पत्रक प्रसिद्ध केलें त्यांत ते म्हणतात.

सरकारचा समेटभंग
'' मला अजून आशा वाटतें कीं, सरकार गांधींची मागणी मान्य करील

आणि उभय पक्षाला विश्वासार्ह वाटणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून निःपक्ष

व खुली चौकशी करील. कराराचे १२ वे कलमच असें आहे कीं, सारा-
वसुलीच्या प्रकरणांत जस झालेली जंगम मिळकत परत देण्यांत येईल. जर
कोणी केवळ हेकेखोरपणा सारा देत नाहीं अशी साधार खात्री झाली, तर
ज्याला योग्य ती मुदत देण्यांत येईल आणि शेतसाऱ्याच्या नियमानुसार जरूर
तर तहकुबी देण्यांत येईल यावरून हे उघड होतें कीं, बाडोंलींतील शेत-
कऱ्यांनीं २० लाखांपैकी १९ लाखावर म्हणजे जवळ जवळ सर्व सारा भरला
असून उरलेला साराहि भरण्याला ते मुदत मागत असतांना त्यांवर जुलूमजबर-
बस्ती होतां कामा नये त्यांना मुरत दिली. पाहिजे. १९२८-२९ सालीं
कडका पडल्यामुळें व गुदस्ता बार्डोलीचे शेतकरी घरेदारे सोडून गेले असतां
त्यांच्या पिकाची नासाडी झाल्पामुळें त्यांनीं यंदाचा सारा भरल्यावर गेल्या
तीन वर्षांचा बाकी चुकती करण्याचें त्राण त्यांच्यांत राहिलें नाहीं हें सर-
कच आहे.अशी स्थिति असतांना यंदाचा शेतसारा अगर मागील बाकी यांपैकी
थोडीशी रक्कम वसूल करण्यासाठीं देखील अधिकाऱ्यांनी धाकदडपशा दास्य-
विला हें दिली कराराच्या १६ व्या कलमाला विघातक आहे. २१ गावातील
खातेदाराच्या घरांभोवती व घरांमध्यें पोलीस ठेवण्यांत आले होते. हें नाका-
रण्यांत आलेले नाही. ही कृति पूर्ण बेकायदेशीर आहे. पोलिसांना गांवांना
गराडा घातला. व गांवकऱ्यांना बाहेर जाण्याला मज्जाव करण्यासाठीं वाममार्ग

अनुसरला. पेरणीच्या वेळीं गुरे वाहेर नेण्यालाहि प्रतिबंध करण्यांत आला.
म्हणून काँग्रसेचें म्हणणें असे आहे कीं अशा जुलमामुळें कर्जवाम करून किंवा
तशाच त्रासदायक उपायांनीं शेतकऱ्यांना जो सारा भरावा लागला, तो परत
करण्यांत यावा. उलट पक्षी, सरकारचे म्हणणे असें कीं, शेतकऱ्यांनीं सारा
.तत्काळ भरला व फारच थोड्या ठिकाणी जा न्याव्या लागल्या, यावरून
शेतकरी सारा भरण्याला समर्थ होते. असें असूनहि ज्याअर्थी त्यांनीं सारा
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भरला नव्हता, त्याअर्थी त्यांनींच करार मोडला आणि म्हणून सरकारला २
वर्तन कराव लागल

चौकशी झाली पाहिजे.
अशा परिस्थितींत या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निकाल निर्विवादपणे लावण्यास

लोकांनी सरकारला भाग पाडलें पाहिजे. कारण या प्रश्नावर त्याचें सौख्या व:

सन्मान अवलंबून आहे. रयत व सरकार या उभयतांचा विश्वास बसेल अशा
उन्ह दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी होणें जगत्याचे आहे, केवळ पुढील
जानेवारीपर्यंत जुलूम होणार नाहीं अशा मुंबई सरकारच्या आश्वासनानें काम
भागणार नाहीं. वास्तविक गांधीजी गोलमेज परिषदेला जावोत वा न जावोत,
त्याच्यावर कांहीं अवलंबून न ठेवता सरकारने अशी चौकक्षी. अवश्य करावयास
हवी होती.

गांधीजींची मागणी सरकारने मान्य करण्याला आणखी एक बलवत्तर कारण
होते तें म्हणजे मागणी अमान्य केल्याने गांधी व इतर राष्ट्रसभावाले यांना:
साहजिकच असें वाटूं लागलें कीं, आपल्याच देशांतील सरकारी अधिकारी शेत-
कऱ्यांचें रक्षण करण्याची इतकी विचारपूर्ण मागणीहि लाथाडीत आहते तर
विलायतेला जाऊन तेथील ब्रिटिश मुत्सयांचें मन वळवून त्याच्या हातांतील
सत्ता हिंदी लोकांच्या हातीं आणण्याचा प्रयत्न करण्याची वेळ अजून आशेली
नाहीं गोलमेज परिषदेला हजर न राहणाऱ्या इंडियन चेंवर ऑफ कॉमर्स व:

राष्ट्रीय मुसलमानांचा पक्ष यांच्यांत राष्ट्रीय सभेचीहि भर पडल्याने त्या परि-
षदेंतून हिंदी लोकमताला संमत होण्यासारखी घटना निर्माण होईल अशी:
आशा आतां उरलेली नाहीं हें निराळें सांगावयास नकोच.

अशी स्थिति उद्धवणें मथठणजे वैषम्य, द्वषेबुद्धि व वैरभाव यांचा अंमल चालू
होणेंच होय. तसें होऊं न देण्याचा प्रयत्न करणें हें आपणा सर्वीचे कर्तव्य:

आहे प्रजा व राजतत्ता यायध्यें एकाद्या मुयासंबंधी तीव्र मतभेद उत्पन्न झाला
तर त्याची स्वनंत्र व निःपक्षपाती चौकशी करावी हा जनतेचा हक्क पूर्ण प्रस्था-
पित झालेला आहे. सरकारला अडत्रिण्यासाठी तो नव्यानेंच उकरून काढला
असें नव्हे म्हणून मी अशी आशा वाळगतों कीं, सरकार पुनः विचार करील
व गांधी आणि राष्ट्रीय सभा यांना गोलमेज परिषदेत भाग घेण्याला जो
शेवटचा अडथळा आलेला आहे, तो दूर करण्याचा मार्ग शोधील. सध्याच्या
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परिस्थितींत लंडनला जाण्याचा वेत मी सोडून दिलेला असला तरी गौधीजी
व मी योग्य वेळीं लंडनला जाऊन परिषदेच्या आणि तिच्या मंडळांच्या काम-
काजांत भाग घेऊं अशा तऱ्हेचा निर्णय सरकार अजून देईल अशी. मला आशा
वाटत आहे ''गोलमेज परिषदेत काय होणार हें आजच सांगतां येण्यासारखे नसलें तरी
परिषदेपुढील कार्यासवधानें व यशासवधाने पुण्यास ता. २७ जून १९३१ रोजी
केलेल्या भाषणांत त्यांनीं पुढील उद्गार काढले आहेत.

९.ह आमच स्वराज्यभारतवर्ष स्वतंत्र होऊन तो स्वराज्याचा आस्वाद घेण्यास फिरून समर्थ व्हावा
अशी भूतकालीन लोकाप्रमाणे आजहि आपली इच्छा आहे. याच यासाठीं
काँग्रेस गेली ४५ वर्पे सतत प्रयत्न करीत आहे. स्वराज्य मिळविण्यासाठी पर-
राज्याशी हें भांडण आहे. स्वराज्य व परराज्य दोनंहि एकाच वेळीं ए स्थळी
नादूशकत नाहींत. म्हणून स्वराज्य म्हणजे संपूर्ण सोळा आणे स्वराज्यच होय
हीच आपली भावना असली पाहिजे. स्वराज्याची कल्पनाच हवी असेल तर
असें म्हणतां येईल कीं, इंग्रज, फेंच, जर्मन, जपानी व अमेरिकन लोक जे अधि-
कार आपयेवा देशांत भोगतात तेच आपल्यास पाहिजेत. यालाच स्वराज्य असें
म्हणतां येईल. उंच अशा जागी चढण्यास पायऱ्यांचा आश्रय लागतो त्याप्रमाणें
हें राजकीय ध्येय गांठण्यासाठीं राष्ट्रीय सभेनें पायऱ्या-पायऱ्यांनीं प्रयत्न केला.
शेवटच्या पायरीवर चढलेला मनुष्य इच्छित स्थळी जाण्यास जसा उत्सुक
असतो त्याप्रमाणें आमची आज स्थिति झाली आहे. विलंब लागून मार्गात
विव्र आलें तर जसा त्या वर चढणाऱ्या मनुष्यास राग येतो तद्वतच आपल्यास
आज तो कत साहजिक आहे. पण आपण जरा धीर धरून वागले पाहिजे.
गोलमेज परिषदेत आपल्या भवितव्यतेचा विचार व्हावयाचा आहें. पषिदेस
विलंब लागेल त्या मानानें प्रत्येक देशभक्ताचें अंतःकरण विदीर्ण व सुनच होत
आहे. पण कांहीं रोग समयसाध्य असतात हे वैद्य व डॉक्टर जाणतात. अशा
वेळीं गडबड केली तर आपति ओढवते. तशीच स्थिति आज आपली आहे.
नवयुवकांचे अंतःकरण तळमळत आहे. पण ज्या गोष्टी आपल्या हातच्या
नाहींत त्याबद्दल तळमळ करून काय उपयोग? म्हणून थोडे दिवस धीर धरा.
गोलमेज परिषदेचा निर्णय आपल्याप्रमाणे झाल्यास आपल्यास समाधान
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वाटेल. उलट झाला तर मग पुढें काय होल हे एक परमेश्वरासच ठाऊक!
परराज्याचा विषमज्वर जाण्यासाठी गेल्या चळवळींत आवालक्युच्य स्त्री-पुरुषानी
भाग घेतला व पुनः ते पुढें घेतीलच यातशका नाहीं. कारण स्वातंत्र्य कोणास
नको वाहे?

सकटातूनच यश मिळणारपुढील झगड्यांत वहिष्काराचच शस्त्र हातीं घेऊन आपण चळवळ चालविली
तर तिचा खात्रीने इंग्लंडवर परिणाम होईल. वाकी कोणतेहि उपाय अमलांत
आणले तरी त्याची इंग्रजांना पर्वा वाटत नाहीं. हिंदुस्थानाची मागणी न्याय्य
व धर्म आहे म्हणूनच त इंग्रज मान्य करतील असें नाहीं. त्यांच्या खिशास
चट्टा लागेल तरच ते कांहीं विचार करण्यास तयार होतील. याच स्वार्थाकरतां
ते घिस्थानवासियांची मने आपल्याला अनुकूल कशी होतील याचा विचार
करतील. महात्मा गांधीसारख्या नंग्या फकिराने निःशस्त्रप्रतिकाराचा, जो
पंथ सुरू केला आहे तोच शेवटीं प्रभावशाली ठरेल हें निश्चित समजा

स्वराज्याचे ग मार्गांत बरेंच मोठे फत्तर आडवे पडले वाहेत. क्रिटमुसल-

मानांचा प्रश्न, हिंदी राजेरजवाड्यांचा प्रश्न व सेफगार्ड या नांवाखालीं
इंग्लण्डमD;पें उभा असलेला सुधारणाविरोधी पक्ष असे हे भले मोठे फत्तर

आपल्या मार्गांत आहेत ही गोष्ट खरी आहे पण सर्वांचा कालेकरून व परळे-
खरी घटने निरास होऊन स्वराज्याची सिद्धि लवकरच होईल. मी पूर्ण

आशावादी आहे व परमेश्वरावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.
हिंदी लोक वीर नाहींत काय १

आणखीहि एका गोष्टीचा उळेएय करणें जरूर आहे. हिंदुस्थानाच्या सरक्ष-

णाच्या प्रत्यग्नावरहि गोलमेज परिषदेत रण माजेल. हिंदी लोक सैनिकच
होण्यास योग्य व आलिसर होण्यास नालायक असा एक आक्षेप आहे! पण
जरा विचार केल्यास हा आक्षेप किती फोल आहे हें कळून येईल. श्री. शिव छत्र

पति, बाजीराव, नानासाहेब पेशवे व महादजी शिंदे हे कुशल सेनानी म्हणून
इतिहासांत गाजले. लष्करी शिक्षण मिळण्यासाठी ते कणेच्या ' संढस्-rT'मध्ये

शिकून आले होते १ महादजी शिंदे व पेशवे यांच्या सैन्याने वडगांवास
इंग्रजांस धूळ चारलीच कीं नाहीं! तेव्हां ते कोणेच्या कॉलेजांत शिकावयास
गेले होते १ या सर्व गोष्टींचा इंग्रज मुत्सद्दी विचार करतीलच राजेरजवाडे
संयुक्तघटनेंत न आले तर एवड्यावरून त्रिटिश हिंदुस्थानाची प्रगति खुंटावी
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असें कोण म्हणतो? नेहरू ारपइाएंर्टाची मांडणी केळी तेव्हां हेंच आमचे मत हातें.
वाटल्यास संस्थानिकांनी यावें अगर न यावें; तथापि संस्थानी प्रजेचा प्रश्न कसा
सोडवावा हें शिकच रहातें. पण तोहि कालांतरानें सुटेल.

बहिष्काराच दुधारी अस्त्र
स्वराज्य मिळालें तर विदेशी माल आपण घ्यावा काय असा एक प्रश्न

उपस्थित होण्याचा संभव आहे. स्वराज्य प्राप्त झालें तरी आपण केव्हांहि विदेशी
माळ घेऊं नका. त्या योगानें आपली नुकसानी होईल हें सांगण्यास नकोच.
गेल्या चळवळींत आपण विदेशी मालावर व दारूवर निरोधन केलें त्याचा
सुपरिणामच झाला. दारूच्या निरोधनामुळें सरकारचे तीन कोटी पंचवीस
लाख रुपये नुकसान झालें, पण तितके पैसे गरिबांचे वाचलेच कीं नाहीं? हीच
गोष्ट विदेशी कापडाची! जर पुनः लास सुरवात झाली तर याच दुधारी
शस्त्राचा आपल्यास अवलंब करावा लागेल हें विसरू नका. सरकार याचा उलट
प्रतिकार करण्याचा विचार करील; ' K.थलेस रिप्रेशन ' करून हें आंदोलन
जागचे जागीं थंड करूं अशी ब्रिटिश नोकरशाहीची घमेंड असेल, तर तीहि
गेल्या युद्धांत फोल ठरली. महात्मा गांधीसारखा शांतिसागर व सत्याग्रह?
भूमंडळावर असल्यावर असले ल्पिक्:तीहि हिरण्यकश्यपु आले तरी हरकत
नाहीं मात्र प्रल्हाद असले तरच नारसिंहाचे दर्शन होईल, एरवी। नाही.
स्वराज्याचे ध्येय गांठण्यासाठीं अदम्य असा उत्साह धरण्यास व आपल्या
घ्ययेप्रासीसाठी कर्मयोग्याप्रमाणे स्थितप्रज्ञ राहून अखंड खटपट करण्यास तसेंच
पराधीनतेचें शल्य काढून टाकण्यास परमेश्वर तुमच्या हृदयांत प्रेरणा करो एव-

च मी' इच्छित ''
यानंतर म गांधी व हिंदुस्थानसरकार यामध्यें वाटाघाट होऊन

सरकारने महात्माजींच्या म्हणण्याप्रमाणें कांहीं तक्रारींची चौकशी करण्याचें
महात्माजीस आश्वासन दिले. व त्यानंतर पं. मालवयिजसिह ते विदा
येतेस गेले. व पं. मालवीयजी यांनी तेथें फेडरलस्ट्रकर कमिंटोंत जे भाषण
केले तें त्यांनीं आपल्या कोटिक्रमास अनुसरून असंदिग्ध असे केलें व हिंदी लोक-
(पइमाची बाजू मगांधींनी मांडली तिला पूर्णपणे पाठिंबा दिला .ईशकृपेनें पंडित-
जीना त्यांच्या अंगिकृत कार्यीत यश यावें अशीच कोणाचीहि अपेक्षा असणार?
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स्थानिक स्वराज्यांतील कामगिरी.

२० ष्ट्रीय सभच्या खालोखाल राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या

र१ क्षेत्रांत पंडितजींनींकेले काम म्हणजे कायदेमंडळातांला

१५ होय. परंतु कायदमेडळांत शिरण्यापूर्वीहि.पंडितजी अगो-

'त्रि दर कित्येक वर्ष प्रयाग मु. मध्यें लोकनियुक्त सभासद
होते व तेथें त्यांनीं केलेली लोकसेवा चिरस्मरणीय झालेली आहे. ते
प्रयाग मु त शिरल्यानंतर त्यांनीं प्रयागवासीयत्यया कल्याणाकडे अत्यंत काळजी-
पूर्वके लक्ष दिलें. शहरांतील घाण नाहीशी करून शहर स्वच्छ राखण्याबद्दल ते
फार दक्ष असत शहरांतील वाढती वस्ती पाहून त्यांनीं नव्या पेठा बसविल्या.
''जूकरगंज मोहोछा'' हा पंडितजींच्या प्रयत्नाचेच फळआहें. श्रीमंत,
गरीब असा भेद न राखता ते सर्वांनाच सारखी मदत करीत.
पंडितजी म्यु. कौन्सिलर असतांना डगेचें आगमन झालें! पुगेचा अत्यंत

कहर उडाला. कोणी कोणास युसेनाशी स्थिति निर्माण झाली. सर्व शहराला
अवकळा प्रास झाली. अशा बिकट स्थितींत आराम करीत स्वस्थ न बसता
पंडितजी पेठोपेठीं हिंडत, आजारी माणसांचा पत्ता काढीत, त्यांच्या औषध-
पाण्याची व्यवस्था करीत, त्यांना धीर देत; घरे स्त्रचछ करवीत व घरवाल्यांची:
समजूत घालून त्यांना शहर सोडावयास लावीत. लोकांचा सरकारवर विश्वास
नव्हता. लोकांना आपल्या विश्वासाचा कोणी सहाय्यक पाहिजे हातो व ती
मदत पंडितजींनीं अत्यंत निरलसपणे केली
पंडितजींनीं म्यु. कडून शहराबाहेर हेल्यर्केंम्प उघडविला व तेथें लोकांची

राहण्याची सोय केली. पंडितजीची ही लोकसेवा पाहतांच अशाच प्रकारचें
कार्य निरलसूपुणेर.करंणला-लोकमाच्याचें स्मरण झाल्याखेरीज रहात नाही.
व यवन 'लोकृसेवा करणारथिलेअनोरते सर्वत्र सारखीच कशी असते हेहि
ध्यानी येईल.
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कायदेडळांत प्रवेश
पंडितजीच्या या लोकसेवेचा प्रभाव सरकारवर पडल्याखेरीज राहिला

नाहीं. सं. प्रांतीय कायदेमंडळांतील सदस्य पंडित विश्वंभरनाथ यांनी कायदे-
मंडळ सोडले त्याबरोबर त्यांच्या जागी सरकारने पंडित मालवीयजी
यांची नेमणूक केली. ही गोष्ट स. १९०२ सालीं झाली परिडतजी प्रांतिक
कायदेमंडळांत स. १९०८ पर्यत सभासद होते. पुढें स. १९०९ पासून ते वरिष्ठ
कायदेमंडळांत शिरले व तेथें ते स १९३० पर्यंत सतत सभासद होते. म्हणजे
कॉग्रेसच्या खालोखाल त्यांनीं कायदेमंडळांतून देशसेवा केली आहे असें दिसून
येईल. परंतु सरकारशी इतका दीर्घकालीन संबंध हतेा तरी अखेर सरकारच्या
मनोवृतत काडीचाहि फरक पडणें शक्य नाही अशी खात्री वाटल्याने त्यांनीं
वरिष्ठ कायदेमंडळाचा राजीनामा दिला व त्यांनीं काँग्रसेच्या कामास आपणास
सर्वस्वी वाहून घेतलें

पंडितजी प्रांतिक कायदेमंडळांत गेले त्यावेळी।ं कौन्सिल सभासदास सल्लागा-

रापेक्षा जास्त महत्त्व नव्हतें. सभासदांनीं बहुमत केलें तरी त्यांचा सल्ला मान-
लाच पाहिजे असें सरकारवर बंधनहि नव्हतें.कै। न्सिलांत फक्त बारा सभासद असत व
तेहि सर्व सरकारनियुक्त. त्यांनासरकारवर टीका करतां येत नसे अगर कसलेहि प्रश्न

विचारता येत नसत. त्यांनींहू सरकारला सल्ला द्यावा. तो मानणें अगर न मान
ही सरकारची मर्जी. वस्तुस्थितिच अशी होती की, कायदेमंडळांत जाऊन
कांहीं लोकसेवा करावी। या विचारापेक्षा ती एक मानाची जागा आहे म्हणूनच
तींत शिरण्याचा लोक प्रयत्न करीत

खरा लोकप्रतिनिधी
अशी सवतोपरि विरुद्ध परिस्थिति असतांहि लोकपक्षाचें काम निर्भाडपणें

करणारे एकटे पंडित मालवयिर्जाच होते. स. १९०३ मध्यें सरकारने ईल-
खण्ड जमिनी बाबत कायदा कौन्सिलपुढे मांडला या कायामुळे रयतेची
फारच .हानी होणार होती. पंडि-व्रत मालवूउऊऊाऊउरईयूाई-??ख्य?-ग्रूंाऊइं-धु-उाहर८ '७८७?ं७ '५४२६रू-.रयत दोघांचे हि मनस्वी नुकसान ही; पर्टीजमिनीची किंमत येतेरे व

?????? ?? धा ??

: ४५८१



पंडित मदनमोहन मालवीय.
जमिनीवर तर जमिनदाराला कर्ज मिळतें. परंतु १९१२ यापुढें जमिनी विक-
ण्याचा हक्कच नष्ट झाला तर त्याला कर्ज तरी कसें मिळणार? अशा प्रकारची
विचारसरणी पडितजींनीं मांडली परंतु कौन्सिलें कशाप्रकारची असत हें वर
सांगितलेंच आहे. त्यामुळे पडितजच्या कोटेकमाचा कांहींच उपयोग झाला
नाही व कायदा लोकांवर लादला गेलाच. त्याचा परिणामहि पंडितजींनी
वर्णिल्याप्रमाणेंच झाला. लहान लहान जमीनदारांना कोणी कर्ज देईना. बरें
कोणी कर्ज दिलेंच तर कर्जवसूलीचा फार तगादा होई. व तें भागविण्यासठि१ं
गाय, म्हैस इत्यादि विकून कर्ज भागवावे लागे. कर्ज काढल्याखेरीज शेतकऱ्याचें
भागतच नसे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत शोचनीय झाली

कायदेमंडळांत येणाऱ्या विलांवर पंडितजींची जी भाषणें होत तीं
सर्वच प्रभावशाली असत. परंतु त्यांतहि अंदाजपत्रकांवरील भाषणे त्यांची
जास्त प्रेरक विचार होत. त्या सर्वांत शिक्षण प्रसारावर त्याचा विशेष जोर
असे. उच्च नोकऱ्या हिंदी लोकांना द्याव्या लोकांना स्वास्थ्य लाभेल अशा
सुधारणा कराव्या, व स्थानिक स्वराज्यसंस्थांना सरकारने अधिकाधिक मदत
करावी, या गोष्टीवर पंडितजींचा जोर असे सर्वच गोष्टी सरकार मानीत
नसलें तरी पंडितजींच्या श्रमाचा उपयोग झाल्याखेरीजहि राहत नसे

स. १९०४ च्या बजेटावरील भाषणात ते म्हणाले

-शिक्षणाचा उपासमार कां १
हिंदुस्थानातील सर्व प्रांतांत शिक्षणा प्रसाराचा प्रयत्न सुरू आहे पखू

सं. प्रांत मात्र मागें आहे. मुंबई व बंगाल प्रांतांत शाळेत जाण्यास योग्य अशा
१०० मुलांतील २२ मुले शाळेत जातात पण या प्रांतांत फत्त १० च जातात
हिंदु व मुसलमानांच्या राजवटींत सं. प्रांत म्हणजे शिक्षणाचे केंद्र समजले जाई
आतां त्याची स्थिति लांछनास्पद झाली आहे 'ग्

या १९०९ च्या बजेट भाषणांतहि शिक्षणावर जादा खर्च करण्याबद्दल अनु-
रोध केला. त्यावेळी ते म्हणाले,

मुंबई प्रांतांत प्रतिवर्षी दहा हजार माणसामागे २५८५ रु. खर्च करितात
पण संप्रांतांत मात्र फक्त ८० च रुपये खर्च होतात.'' याच विषयावर बोलतांना
स. १९०७ सालीं कायदेमंडळांत ते म्हणाले,' या बाबतीत जपानने गेल्या
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तीस वर्षांत जी उन्नत केली आहे ति हूडे आपण लक्ष दिलें पाहिजे. तीस वर्षा-
पूर्वी सं. प्रांतापेइराहि जपानमध्यें शिक्षणप्रसार कमी होता. परंतु स. १९०२
मध्यें जपानमध्यें २७ हजार प्राथमिक शाळा निघाल्या, व त्यांत ५० लक्षा-
पेक्षांहि जास्त विद्यार्थी विद्या संपादन करीत. परंतु सं. प्रांतीत स. १९०९
फक्त ९७९९ प्राथमिक शाळा होत्या व त्यांत '४ लक्ष ११ हजार विद्यार्थी
विद्या संपादन करीत होते. जपानने १९००. पर्यंत प्राथमिक शिक्षणावर पांच
कोटीं रुपये प्रतिवर्षी खर्च केले. पण या प्रांतांत फत्त १४ इक्ष रुपये खर्चले

जातात
स. १९०८ मध्यें सं. प्रांत सरकारने पोलीसचा खर्च वाढविला. सर्व देश:.

शिक्षणाच्या वाढीबद्दल प्रयत्न करीत असतां सरकारने शिक्षणाला उपाशी ठेवून,
पोलिसांवर खर्च वाढवावा ही गोष्ट लोकहिताविरोधी होती. त्याप्रसंगी

पंडितजींनी स्ग्ष्ट शब्दांत सरकारची कान उघाडणी- केली, ते म्हणाले,
''आताच्या या प्रकारावरून शिक्षण देऊन आमची उन्नति करण्याचा सरकारचा
इरादाआहे या गोष्टीवर लोकांचा विश्वास बतणें कठीण पडले. पोलिस खात्या-
वर एक बोटी रुपये सरकार खर्च करते व शिक्षणावर फक्त ४३ ।. लक्ष रुपये. खर्चे

करणार, यावरून सरकारच्या शिक्षणविषयक धोरणासंबंधी लोक साशंक झाले तर
त्यांत लोकांचा मुळींच दोष नाहीं

शिक्षणासंबंधी सरकारचें कर्तव्य काय याबद्दल प्रतिवर्षी पंडितजी लोकमत
स्पष्टपणे सरकार मांडीत व त्याचा थोडाना थोडा तरी उपयोग खास होई.

खूशाचा धना दारद्राच
हिंदुस्थानांतील लोकांचा मुख्या व्यवसाय शेती असल्यानें त्या शेतीलाच

जर हानी पोहोचू लागली तर लोकांची दुःस्थिती सारखी वाढतच जाणार. हें
जाणून पंडितजी शेतकऱ्यावरील सारा कमी व्हावा, त्यांना जास्त सत्र-

लती मिळाव्या अशासाठी नेहमी प्रयत्न कॅरीत. स. १९०६ च्या अंदाजपत्र-
कावर बोलतांना ते म्हणाले

'' भारतवासीयांच्या दारिद्याचें मुख्य कारण देशांतील बहुसंख्य समाज शेती
करणारा आहे हें आहे. व त्यांची कशी दुर्दशा आहे ही गोष्ट यापूर्वी ज्या
ज्या वेळीं दुष्काळ पडले त्यावरून सिद्ध झाली आहे. अशी दु:स्ग्रिती असतांहि
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देशांत नवे उद्योगधंदे काढावे, लोकांना पोटाला अन्य साधन निर्माण करून
द्यावें व शेतीवरच सर्वस्वी जो बोजा पढतो तो कमी करावा असा प्रयत्नच सर-
कार करीत नाहीं. निरनिराळे धंदे निघाले व लोकांना अन्य व्यवसाय मिळू
लागला तर सहजच प्रजा सुखाने जीवन .व्यतित करील. देशांत निरनिराळे धंदे
काढून देशी कारागिरीला उत्तेजन देत हें सरकारचे मुख्य कर्तव्यच आहेसरकारनें
एक औद्योगिकमहाविद्यालय काढावे व लोकांना शिक्षणाचें तें एक द्वार खुले करावें
अज्ञाबद्दल त्यांनीं स. १९० ७सालच्या वजेटावरील भाषणांत सरकारला बजावले

उच्च पदाधिकाऱ्यांत हिंदी लोकांचा भरणा अत्यल्प असतो त्यासंबंधानें
स. १९०९ च्या बजेटाच्या वेळीं भाषण करितांना ते म्हणाले, ' लोक कितीहि
लायख झाले तरी सरकार त्यांना मोठ्या अधिकाऱ्याच्या जागा देत नाहीं अशी
शंका लोकांस येऊ लागली आहे. या प्रांताच्या हायकोटार्त सहा न्यायाधीश
आहेत त्यांत केवळ १हिंदी आबे. 'अखेर सरकारने ही गोष्ट मान्य करून तेथील
प्रयाग हायकोर्टांत २ हिंदी जज्जांची नेमणूक केली

वरिष्ठ कायदे मंडळांत प्रवेश
अशा रीतीनें प्रांतिक कायदेमंडळांत लोकपक्षाचें उत्कृष्ट काम पंडितजींनी

सुमारें सात वर्षे बजावले त्यानंतर म्हणजे स. १९०८-०९ सालांत मोर्ले-मिंटो
सुधारणा अस्तित्वांत आल्या. प्रांतिक व वरिष्ठ कायदेमंडळांत अऐपाशानें
लोकप्रतिनिधो निवडून देण्याचा हक्क प्रात झाला. तेव्हां प्रांतिक कायदेमंडळाने
पं. मदनमोहन मालवीय व रायबहादुर श्रीरामजी यांना
आपल्या प्रांताचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले .व त्यावेळेपासून म्हणजे स. १९०९
सालापासूनपंडितजी वरिष्ठ कायदेमंडळाचे लोकनियुक्त सभासद स.१ ९३ -पर्यंत
एकसारखे-१ ९२० ते१ ९२२ ही वर्षे भेगळून-होते. कायदेमंडळांत लोकप्रतिनिधींचे
मताधिक्य असा अशाविषयीं पंडितजींनीं अनेकवेळां,कॉग्रेसमष्टटूरन,कौंसिल?.
तून, आपलें मत निर्भीडपणें मांडले परंतु सरकारच्या हातीं पर्यंत अनियंत्रित
सत्ता आहे तोपर्यंत लोकप्रतिनिधीड! असले तरीहि त्याना मनाप्रमाणें
लोकहिताचे काम करतां येणे शक्य नाहा असा पंडितजींस पुरा अनुभव
पटल्यानें त्यांनीं आपल्या जागेचा राजीनामा दिला. तो प्रकार यथाक्रम निवे-
दन करण्यांत येईलच
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कायदमडळ लाका नसपकत करा
असो. लोकसेवेची थोडी कां होईना पण संधि मिळाल्यास ती सोडावयाची

नाहीं हा पंडितजींचा बाणा असल्यानें त्यांनीं मर्यादित स्वातंत्र्य असले-
-ए-वाहि वरिष्ठ कायदेमंडळांत प्रवेश केला. कायदेमंडळाची ही वाढ कसकशी
होत गेली याचें विवेचन ' स्वराज्यार्थ प्रयत्न ' या प्रकरणांत दिलें असल्यानें
त्याची पुनांचे येथें करण्याची अव३यकता नाहीं. स. १८८५ सालापासून
म्हणजे काँग्रेस स्थापन झाल्यापासून कायदेमंडळांत लोकप्रितिनिधीची संख्या
वाढविण्याबद्दल लोकपक्षाची ओरड सुरू होती. स. १८२१ च्या कायद्यान्ययें
व्हाइसरायाच्या कौसिलमध्यें वारा सभासद असावेत असें ठरलें. त्यापैकीं निमे
सरकारी, त्याखेरीज एक्तिक्वूटिव्ह कौसलेचे सभासद व बाकीचे विनसरकारी
पण सरकारनियुक्त असे सभासर असत. पुढें काँग्रेसच्या चळवळीमुळें १८९२ चा
कायदा झाला, व सभासदांची संख्या १६ करण्यांत आली. त्यांत सहा सरकारी
व वाकीचे बिनसरकारी. परतु हा प्रकारहि योग्य नव्हताच कारण हें प्रमाण
म्हणजे दर तीन कोटी सभासदांना एक प्रतिनिधी असें पडे. म्हणून लोकपक्षाची
सारखी चळवळ सुरू होती. त्यांत लॉर्ड कर्झनच्या कारभारामुळे लोकांत
अत्यंत असंतोष फैलावला. व, त्याचें पर्यवसान मोर्ले-मिंटो सुधारणांत झालें.

या सुधारणामुळें व्हॉईसरायाच्या कार्यकारी मंडळातील सात जागांपैकी एक
जागा हिंदी प्रतिनिधीस द्यावी असे ठरून वरिष्ठ -कायदेकाँसिळ्यण्या सभासदांची
संख्या ६० करण्यांत आली. त्याखेरीज ७ कार्यकारी मंडळाचे सभासद; म्हणजे

६७ सभासदांचे वरिष्ठ कायदेमंडळ बनविण्यांत आलें. परंतु त्यांतहि ३५ सम-
सद सरकारनियुक्त व ४५५ लोकनियुक्त असें विसंगत प्रमाण होतें. व या २५
सभासदांत दोन प्रतिनिधी सं- प्रांताच्या बांड्याला आले होते. त्यांपैकीं एक
जागा पंडितजींना मिळाली व त्यावेळेपासून कौंसिलचा राजीनामा देईत
ते एकसारखे वरिष्ठ कायदेमंडळाचे सभासद होते. व आपल्या शक्त्यनुसार
त्यांनीं तेथें कशा प्रकराची लोकसेवा केली ही गोष्ट सर्व विद्युतच आहे,.

दडपशाहीच्या अस्त्रांना विरोध
स १९०६ च्या सुमारास वगभंगाची चळवळ सुरू झाली. बंगालमध्यें

क्रांतिकारकांचे कांहीं अत्याचारहि झाले. पुढें लो. टिळकांवर राजत्राहोचा
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खटला होऊन त्यांस सहा वर्षांची कारागृहवासाची शिक्षा झाली. देशांत अशा
तऱ्हेची लाट उसळली ती बंद करण्यासाठी सरकारने दडपशाहीच्या शस्त्र संभारांत
आणखी भर टाकण्याचें ठरवून त्याप्रमाणें वरिष्ठ कायदेमंडळांत सर हरवर्ट
रिले यांनीं ता. ४ एप्रिल १९१० रोजी '' प्रेस बिल'' पुढें मांडले. ' ए विल
३ प्रोव्हाइड फॉर दि वेटर कंट्रोल ऑफ दि इंडियन प्रेस ' हें त्याचें नांव होतें.
या विलाला पंडितजींनी कसून विरोधकेला. लो. टिळकावर झालेल्या
राजद्रोहाच्या खवल्यांत ६. पि. को. कलमे १२४ व १५३ ह सरकारला:
अपुरीं वाटल्याकारणानें सरकारचे हात जास्त बळकट करण्सायाठी सदर कल-
नांना पोषक म्हणून १२४ अ व १५३ अ अशीं नवी कलमे या बिलाने जोड
ण्यांत आर्ली.

या विलाला विरोध करतांना पंडितजी म्हणाले. '' ज्या हेतूनें हें बिल
आणण्यांत आलें आहे तो हेतू सहज साध्य होईल अशी योजना कायद्यांत
अगोदरच आहे. हा कायदा अपुरा कसा आहे याचे उत्तर सरकारतर्फे मुळींच
देण्यांत आलें नाहीं. सरकारतर्फे नुसते असें सांगण्यांत आलेंकीं, तीन वृत्तपत्रांना

दोनदा, दोन वृत्तपत्रांना तीनदा व .एका पत्राला सहा वेळ शिक्षा झाल्या. परतु
देशांत आठशे वृत्तपत्रे आहेत. त्यांना या सहा पत्रांबद्दल प्रायःश्चित्त काय
म्हणून? तेव्हां प्रथम पूर्वीचे कायदे अपुरे पडतात कीं काय हें पहावयास
नको काय १

उदाहरणार्थ नव्या बिलातील कलम चारपैकी अ पाहा यांत खून करणें अगर
खुनास प्रट्टुत करणें याबद्दलची व्यवस्था सांगितली आहे परंतु त्यावर स १९०८
च्या सातव्या कायद्यांत सर्व योजना केलेली आहेंच सरकारी नोकरांना नोकऱ्या
सोडण्याबद्दल मन वळविणें याची व्यवसाहि इ पि. को. क. १३१ मध्ये आहे
तीच गोष्ट १२४ अ व १५३ अ कलमांची, या सर्वींचा पूर्वीच कायद्यांत सोई
करून ठेवली असतांना तोच आणखी पुनः नव्या रूपानें मांडण्याची गरजच
काय? मॅजिस्मुरटेला जुन्या कायद्याप्रमाणें राजद्रोही वाउरमयप्रसाराला आळा
घालता येणे शक्य आहे. देयाला छापखाना जप्तहि करतां येते।. वृत्तपत्रीय
स्वातंत्र्याचा कोणी दुरुपयोग करूं लागल्यास त्याला आळा घालता येणे शक्य
आहे. असें असतां व गेली ५० वर्षे ज्या कायद्यानये कारभार करतां आला
त्यांत आजच इतक्या लोकविलक्षण दुरुस्त्या करण्याची गरज नाहीं
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ग्लेडस्टनकृत ानषधपूर्वी ख. १८७८ साली उहनार्क्युलर प्रेस कर झाला त्यावेळीं मि.
'लेंडस्टम यांनी त्या कायद्याचा स्पष्ट शब्दांत निषेध केला होता. त्यावेळी
ते म्हणाले ' कोणतें वाङ्मय आक्षित व राजद्रोही हें ठरावा काम ज्यांच्या
क्षेत्रांतील त्यांच्या हातून तें काढून घेणे केव्हाहि बरें नव्हे. -झहत्तपत्रा-ग खटले कर-
ण्याचें काम न्यायखात्याकहून काहून घेणें ही गोष्ट अत्यंत वाईट आहे. यामुळें
आपल्या धोरणावरच घाला बनत आहे. मि. -रून यांनी केलेला निषे-
धच आम्हांला पुनः करावा लागत आहे. मला पुनः पुनः इतकच सांगावयाचे
आहे कीं जुने कायदे निरुपयोगी झाल्याचें प्रथम सिद्ध करा, नंतर नव्या दुरु-
स्तीच्या मागें लागा. हे विल पास झाल्यास जास्त असंतोष मात्र माजेल. प्रत्येक-

पत्राला अनामत रक्कम ठेवणे भाग पाडण्यांने त्या धंद्याला मोठाच धक्का बसेल.
वृत्तपत्राच्या धंद्याचा या देशांत तरी गेला ७० वर्षे दुरुपयोग झालेला नाहीं ही
गोष्ट तरी लक्षांत घेऊन कायदा करणें तो करा त्या धंद्यावर घाला घालू नका.
निदान यासंबंधात लोकमत अजमावण्याला मुबलक संधी तरी २४ योग्यय

होणार आहे ''
कराजद्राहा सभाचा कायदा

पंडितजीच्या विरोधाचा कांहींच उपयोग न होतां अखेर बिल पास
झालेंच. परंतु इतर होयबाप्रमाणें त्यांनीं सरकारी धोरणाला मान न तुकवितां
लोकपक्षाची बाजू चांगल्या प्रकारें पुढें मांडली. पुढें ता. ६ ऑगष्ट १९१० राजे'
राजद्रोही सभांचा कायदा ' या नावाच बिल न. डिकन्स यांनी कौसल-
पुढें माडलें. त्यालाहि विरोध करतांना पंडितजींनी लएेकपक्षाची वाजू दण-
दणीतपणें पुढें मांडली. सदर बिल म्हणजे स. १९०चा सिडिशस मीटिंग्ज क्ट
सुरू ठेवावा हें ठरविणारे बिल होय .यासवंधानेंबालतांना पंडितजी म्हणाले,

1 'हें विल म्हणजे स. १९०७ च्या बिलाची दुसरी आवृत्तीच आहे .स १९० -४बिल पुढें आणण्यांत आलें त्यावेळीं त्यांच्या उद्देशांत असें म्हटले होतें कीं,पंजाव व
पूर्व बंगालच्या कांहीं भागांत फार गोंधळ माजला आहे त्याच्या निव ाणार्थ हें विल
आहे परंतु तो ऑर्डिनन्स पास होण्यापूर्वीच तेथें शांतता स्थापना झालेली होती
तरीसुद्धा सरकारने तो कायदा पास केलाच .आतां असें सांगण्यांत येत आहेस्थानिक.
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सरकारांकडून अशा कायद्याचीमागणी आहेपरंतु स्था।र्नेकसरकारला आपण आपली
.बुद्धी विकण्याइतकें आपण खास नादान नाहींआपणासहि परिस्थिति समजतेच.
असें सांगण्यांत आलें कीं, देशांत क्रांतिकारक व अराजक लोक आहेत परंतु असे
क्रान्तिकारक असलेच तर सभावंदी करून त्यांचें उच्चाटन कसें करणार? त्यांना
कटच करावयाचे तेर ते गुप्तपणे करणार ते कांहीं जाहीरपणे कट करणार नाहींत.
कायाने अराजकांना आळा पडेल अशी व्यवस्था त्यांत काय आहे! व तशी
ती जर त्यांत नाहीं तर हा कायदा तरी कशाला? अशाप्रकारें कायदा करणें
एकप्रकारें वाईट डोहाळेच होत. तेव्हां अशा प्रकारचे कायदे करून लोक-
क्षोभांत भर घाल बरें नव्हे

-सक्ताच्या शिक्षणाचा कायदास. १९१४५ मध्यें कै. ना. गो. कृ. गोखले यांनी वरिष्ठ कायदेमंडळांत
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचें व मोफत करण्याचें बिल आणले. तेव्हां त्या
बिलाला पाठिंबा देतांना पं- मालवीय म्हणाले '' देशांत शांतता व न्याय
प्रस्थापित करणें हें प्रत्येक सुसंस्कृत सरकार आद्य कर्तव्य आहे हें खरें तथापि
त्यानंतर दुसरें महत्त्वाचें कर्तव्य म्हणजे देशांतील अज्ञान अंधकार नष्ट करणे.
देश दाय्यिांतून मुक्त करणें व लोकांचे संकट हरण करून अत्याचारापासून
त्यांचा बचाव करणें हें आहे. देशांत शांतता स्थापन करण्यासाठीं पैसे खर्च

करण्याची जशी सरकार दक्षता घेते तशीच शिक्षणप्रसारार्थ द्रव्य खचण्यासाठी-
हि घ्यावयास पाहिजे. केवळ अज्ञानामुळे आमचे देशबांधव नानाप्रकारच्या
आपत्तीत सांपडतात! केवळ अज्ञानामुळे कोट्यावधी भारतवासी पत्युमुखी
पडतात. त्यांना ज्ञानदान दिल्यास ते खात्रीने वाचतील. अज्ञानामुळे त्यांना
अत्यंत कठीण असा जीवनक्रम व्यतीत करावा लागतो दुमऱ्याहि अशा अनेक
आपत्तींत ते सांपडतात कीं त्यांना थोडेसे शिक्षण मिळाल्यास त्यांत ते खात्रीने
सांपडणार नाहींत. प्रत्येक सुधारलेले सरकार शिक्षणप्रसारासाठीं अत्यंत प्रयत्न

करीत असतें. हें सरकारहि सुधारले आहे असें मानण्यांत येतें. तेव्हां जनता
ष्कैज्ञानांधक्कारात चाचपडत आहे तिचा बचाव करावयाचा तर निदान प्राथमिक
शिक्षण मोफत व .सक्तीचें केलेंच पाहिजे. स. १८८ तू सालीं एज्युकेशन
कमिशन आपला रिपोर्ट केला तेव्हांपासून सरकारची जमा सारखी वाढतच
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आहे. लष्करी व मुलकी खात्यांत खर्चाची वीस कोटींची वाढ झाली. ना.
गोखले यांनी हिशेब करून स्पष्ट दाखविले कीं, शाळेंत जाण्यायोग्य सर्व

विद्यार्थी व विद्यार्थिनीं यांच्या शिक्षणाची सोय करावयाची असें म्हटलें तरी
प्रतिवर्षी फक्त ४ ।। कोटी रुपयांचा खर्च वाढले. शिक्षण मंत्री म्हणतात, तो
९ कोटींनीं वाढेल. तो नऊ किंवा दहा कोटींहि धरला तरी त्यांत विशेष
हरकत काय आहे! यासाठीं जरूर तर जादा कर बसवा असेहि- आमचे म्हणणें
आहे. विदेशी मालावर शे. २ रुपये कर जास्त केला तरीसुद्धा हा जादा खर्च

भरून निघेल. देशांत प्रतिशकेडा ९४ बालके निरक्षर आहेत ही दुस्थिति
कोणीकडून तरी टाळली पाहिजे ''

हा ठराव मान्य व्हावा अशाबद्दल अनके प्रयत्न झाले तरी कौन्सिलने ठराव
पास केला नाहीं परंतु शिक्षणखचांर्त मात्र थोडीशी वाढ केली.

५ कदशा धद्याचा वाढ करा
शिक्षणा खरेलिंग दुसऱ्या एका गोष्टीकडे पंडितजींचे विशेष लक्ष असें व तें:

म्हणजे देशी कलाकौशल्याच्या अभिवृद्धीकडे. देशांतील कारागीर सुखी असावे,
कापड, साखर. इत्यादि अत्यवश्य वस्तूंत आपला देश स्वयंपूर्ण असावा अशा-
बद्दल पंडितजी सदैव प्रयत्न करीत. स. १९०९ साली प्रयागास साखरेच
कारखाना स्थापन झाला. तो पंडितजींच्या प्रयलानचें. वेळोवेळीं सर-
कार लक्ष या विषयाकडे ते वेधून घेत

स १९१४ सालीं महायुद्ध सुरू झालें त्याबरोबर देशांत विदेशी माल कमी:
प्रमाणांत येऊं लागला. देशांत लागणाऱ्या वस्तू देशांतच तयार करण्याला
ही चांगली संधी म्हणून स. १९१५ मध्यें पंडितजींनीं सरकारास अशी
सूचना केली कीं, देशी कारखानदारांना मदतीबद्दल म्हणून सरकारने प्रतिवर्षी

बारा लक्ष रुपये द्यावे. या रकमेंतून कारखानदाराला भांडवल देणे, त्याला
तज्ज्ञांकडून साहा देणे, नवे. पदार्थ तयार करण्याचें काम शिकविणाऱ्या शाळा
काढणें, नव्या कारखान्याला तूट येऊं लागली तर पहिली दोन वर्षे ती सरका-
रनें सोस, कारखानदारांना किफायतशीरपणे यंत्रे मागवून देत इत्यादि कामा-
कडे सदर रकमेचा विनियोग करावा अशी पंडितजींची सूचना होती. या
सूचनेवर भाषण करतांना पंडितजी म्हणाले,
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'' आमच्या देशांत कच्चा माल पुष्कळ उत्पन्न होतो, पण तो परदेशांत

पाठविण्यात येतो. देशांत उद्योगधंदे नाहींत. देंशांतील उद्योगधंदे वाढवावे अशी
सूचना स. १८७८ सालीं मिन कमिशननें केली होती. हिंदुरूयानसरदकरनें हें
तत्त्व मान्य केले आहे. परंतु उद्योगधंद्याच्या वाढीला सक्रिय मदत मात्र केली
नाहीं या महायुद्धानें देशी उद्योग धंद्याची वाढ करण्याला सुवर्णसंधी प्रास

झाली आहे. परंतु सरकारने अद्याभिहि मदत केली नाहीं. याच्या उलट जपान-
कडे पाहा. अवघ्या ४० वर्षांत जपाननें आपली केवढी उन्नति केली आहे!
जपानहि प्रथम आपला कच्चा माल विदेशीं पाठवींत असे (ग्ण आतां पक्का माल
तयार करून तो विदेशांत पाठलागला आहे. हें उदाहरण हिदुस्थान सरका-
रला घेण्यासारखे नाहीं काय? जपान आपले उद्योगधंदे वाढविले तसे हिंदु-
-स्थान सरकारला खात्री वाढविता येतील ''

मुदतबंदीचे मजूर
यानंतर ता. २० मार्च १९१६ मध्यें मुदतबंदीचे मजूर पाठविण्याचें बंद

करावे अशा अर्थाचा ठराव त्यांनीं कौन्सिलपुढें मांडला. हा ठराव मांडतांना
पंडितजींनीं परदेशांत हिंदी मजुराचे कसकसे हाल होतात, त्यांचा तेये
छळ कसा होतो, त्यांच्या धर्मभावनांचा उपमर्द कसा होतो, नानाप्रकारें
त्यांना देहदंड कसा भोगावा लागतो. याचें इतकें हदयस्पर्शी वर्णन केलें कीं
कित्येक सहृदय सभासदांच्या नेत्रांतून अश्रुविंदूहि ठिपकले असे सांगतात.
पंडितजींच्या भाषणाचा परिणाम असो कीं कांहीं अन्य कारण असो, सर-
कारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचें अभिवचन दिलें एवढेंच मात्र.सप्टेंत्रर १९१७ मध्ये हिंदुस्थानांत व इंग्ररुंडमध्यें एकाच वेळीं इंडियन
सीव्हिल सार्केच्या परीक्षा घेण्यांत याव्यांत अशी सूचना केली या भाषणांत
इंग्रजी सता हिंदुस्थानांत रूढ झाल्यापासून तीत उत्क्रांति कसकशी होत गेली
परंतु लोकांच्या आकादराना व कर्तबगारीला त्यांत वाव कसा मिळाला नाहीं.
याचें स्'ग्ष्टाक्तेईापूर्ण विवेचन केलें. पडिक सीर्व्खअसेस कभिशनपुढें झालेल्या साक्षींत
त्यांनीं या सर्व गोष्टींचा पूर्ण ऊहापोह केला आहे व रेया सादरीचा गोषावरा
इतरत्र दिला असत्याने त्याच विषयावर त्यानी केले भाषणांत पुनः येथें देत
नाहीं तथापि या प्रसंगीहि ब्रिटिश राजनीतीच्या कुटिल धारणाचे पुनः एकदा
स्पष्टोक्तीपूर्ण आविष्करण त्यांनीं केलें
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० ०माटफड सधारणांचें आगमन

मोर्ले-मिंटो-सुधारणान्वयें मिळालेल्या कायदेमंडळांत पंडितजीनी काय
काम केलें हें वर दर्शविलें. यानंतर त्यांच्या कायदेमंडळांतील लोकसेवेचा
तिसरा भाग सुरू झाला. पहिला भाग स्थानिक कायदेमंडळांतील.. दुसरा भाग
मोर्ले--मिथे सुधारणा कायद्यान्वये मिळालेल्या कौन्सिलातील. व त्यानंतर
तिसरा भाग माँट-फर्ड-सुधारणान्ययें विस्?गृत झालेल्या कायदेमंडळांतील.

मीटफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्यानंतर त्यावर कॉग्रेसनें अपुऱ्या, असमाधान-
कारक व निराशाजनक असा शिक्का मारला. व कलकत्त्याच्या जादा कोंग्रेसनें
व नंतर नागपूर कौग्रेसनें या कौन्सिलावर पूर्ण बहिष्कार घातला. पं. माल-
वाय या बहिष्काराला पूर्ण विरोधी होते तरीहि त्यांनीं राष्ट्रीय सेभच्या हुकुमा-
न्ययें कौन्सिलावर बहिष्कार घातला व पुढें गया a*aाँग्रेसनंतर बहिष्कार उठला
तेव्हां पंडितजी पुनः प्रयाग-झांशी विभागातर्फे ले. असेंब्लीत अविरोध
निवडून गेले. ले. असेंटलॉत पंडितजींनीं लोकपक्षातर्फे केलेली कामगिरी
अपूर्व आहे. प्रत्येक वायी अंदाजपत्रक असेंफेलीपुढें आलें म्हणजे पंडितजींनी
सरकारच्या लोकहितविघातक धोरणाचे वाभाडे काढले नाहींत असें कधींच
.'घडलें नाहीं. पंडितजीची सर्वच भाषणें मुद्देसूद, साधार, प्रतिपक्षानें वेळो-
वेळीं केलेल विधाने परत त्यांच्या तोंडावर टाकून त्यास नामोहरम करण्याची
त्यांची पद्धत, आकडे देऊन आपली विधाने बळकट करण्याची त्यांची हातोटी
या सर्वच प्रकारानें पंडितजीची भाषणे म्हणजे प्रतिपक्षाच्या इश्याचा भेद
.करणारीं असावति यांत नवल नाहीं. त्यांच्या भाषणांत तुलनात्मक माहिती
तर इतकी मुघलक मिळते कीं, हिंदी राजकारणाचा तुलनात्मक अभ्यास
करणाराला तीं अभ्यसनीय झाल्याखेरीज राहणार नाहींत. तीं सर्वच

येथे देणे स्वलाभावाम्रुळें शक्य नाहीं. तथापी त्यांतील विशेष
महत्त्वाचें भाषण फेब्रुवारी १९२४ मध्ये पंडित मोतिलालजी नेहरू
यांनी हिंदुस्थानला वसाहतीच्या दर्जाचं स्वराज्य देण्यांत यावें व त्यासाठीं एक
प्रातिनिधिक वर्तुल परिषद बोलवानी अशी सूचना ले. असेंब्लीपुढें आणली
तीवर अनुमोदनादाखल भाषण पंमालवीय यांनी केलें तें होय.
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- स्वराज्याची पात्रता
हिंदी लोक स्वराज्याला अपात्र आहेत अशी त्यांच्या हितशत्रूंची नेहमींची

ठरावीक तक्रार पुढें करण्यांत येतें. या विधानाला पंडित मालवीय यांनी
साधार व मुद्देसूद उत्तर दिलें चंद्रगुसाच्या वेळीं लोकस्थिती कशी उत्तम

होती लोक कसें सुखी असत चारचार लक्ष सैनिकांचा तळ पडला तरीहि
३०४० रुपयापेक्षा जास्त किंमतीचा माल चोरीला गेला नाहीं. वगैरे माहिती
इंग्रज इतिहासकरांनींच लिहून ठेवलेली आहे ही झाली ब्रिटिशांच्या
पूर्वीच्या काळची हकीगत. परंतु हिंदुस्थान इंग्रजांच्या हातीं गेल्यानंतर सर
जान मालकम याने लॉर्ड विलियम बेंटिक याला ता. २० फेब्रुवारी स.
१८३० रोजीं एक पत्र लिहिले आहे त्यात तो लिहितो ' पूर्वी देशी राजांच्या
अंमलाखाली जो संतोष नांदत होता. तितका आज नाहीं. प्रजा असंतुष्ट झाली
आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त नीट नाहीं, साराहि जादा वाढविण्यांत आला आहे
व ही सर्व स्थिती सुधारता येणे शक्य असतांहि उगम्ही ती सुधारीत नाहीं. ''
या पत्राचा उल्लेख करून पंडितजी पुढें म्हणतात,

'' मला इतकेंच सांगावयाचें आहे कीं, आकथालाहि संस्कृती होती. व
आमचे स्वराज्य-स्वातंत्र्य केवळ दुर्देवाने गेलें. व इंग्रज येथें आले नसते तरीहि
आम्हों हिंदु व मुसलमानानी आपला कारभार चालविलाच असता. आजहि
ई हिंदुस्थानावर आजचेच लोक राज्य करीत आहेत. ( मालम हेले-पण तेथें
सुधारणा काय आहते?) तेथें सुधारणा नाहींत याला जबाबदार ब्रिटिश सर-
कारच आहे. संस्थानिकांना योग्य शिक्षण दिलें असतें तर आज सर्वत्र वडादो
व म्हैसूर सारखी प्रगतीपर संस्थाने दिसली असतीं.

सुधारणांची बजावणी तरी केली कां?
खेरीज सुधारणाकायदा करण्यांत आला त्यच्या हे ;एरमाणें तरी बजावणी

कोठे होत आहे? कायदा व व्यवस्था हें खातं राखीव ठेवले व परिणाम काय
झाला तर शेकडो देशभक्त तुरुंगांत डांबण्यात आलें. या ले असेंकलींतीलहि
कित्येक सभासदांना केदळ मतभिन्नतेमुळे कारागृहवास भोगावा लागला आहे.
कायदा व व्यवस्था या खात्याचा दुरुपयोग यापूर्वी इतका कधींच झालेला
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नाहीं. ज्या बाबतींत स. १९१९ च्या सुधारणा कायद्यान्वयेंच प्रगति व्हावयास
पाहिजे होती त्यांत ती मुळींच करण्यांत आली नाहीं.

महायुद्धानंतर इंग्लंडने आपला आर्थिक कारभार सावरला. कर कमी केले
राष्ट्रीय कर्जाची फेड होऊं लागली. उद्योगधंद्यास मदत केली. पण आमच्या
येथील चित्र पाहा. सुधारणा अमलांत वाल्यापासून ४१ कोटीचे नवे कर लाद-
ण्यांत आले. अगोदरच कर्जाचा बोजा दुस्सह झाला आहे. त्यांतच १९१३ -१ ४
पासून ५३ कोटींचे नवे कर लादण्यांत आले. शिक्षणाची उपासमार होत आहे
आरोग्यखात्याकडे लक्ष नाहीं. दिवाणांच्या नेमणुका होतात पण त्या बिचा-
ऱ्यांना प्रगति करून दाखविताच येत नाहीं. देशाची प्रगति होण्याऐवजी
सारखी परागतीच होत आहे. जबाबदारीचे स्वराज्य देण्याच्या दृष्टीने सरकार पुढें
पावलें टाकील अशी मूळ कल्पना पण नाकेऱ्यांचें हिंदीकरणहि नाहीं. आसू-. सी.
एसूच्या शिक्षणासाठी येथे काडीचीहि सोय नाहीं. लष्कराच्या संबंधांत तर
कमालच चालली आहे. स. १९११ -१४ सालीं लष्करी खर्च २७ कोटी
होता. १९२२-२३ सालीं तो ६४ कोटींवर गेला. हा खर्च कमी करा म्हणून
आम्ही सारखे ओरडत आहोंत परंतु तो कमी होण्याऐवजी वाढत मात्र
आहे बँकिंगची रड तशीचजपाननें अवघ्या वीस वर्षात बॅकांची संघटना केली.
व ज्यापारधंदा वाढविला. पण येथें आमची ठेव इंग्लंडमध्ये! आमचा कारभार
आमच्या हातीं देण्याची किंचितहि प्रवृत्ति या व अशा अनेक गोष्टींवरून
दिसत नाहीं! लष्करी शिक्षणाच्या बाबतीतील अनास्था विचारावयासच नको.
यावरून लोकांत असा समज उत्पन्न झाला आहे कीं, विटिश नोकरशाहीला
हिंदुस्थान सोडावयाचे नसल्याने ती या गोष्टीकडे दुर्लइर करीत आहे. व यासाठींच
आम्हांस जबाबशरीचें स्वराज्य पाहिजे.

-९'अडचणाच बुजगावण
स्वातंत्र्य मिळविण्याचे मार्ग दोन. एक तडजोडीचा व दुसरा शस्त्राच्या

बळावरचादुसरा मार्ग आज निरुपयोगी आहेकारण नोकरशाहीने आमची शस्त्रेच

छिनख घेतली आहेत. व आम्हांस युद्धाचें शिक्षणहि दिले नाहीं. खेरीज
आम्हां हिंदी लोकांना रक्त. सांडण्यांत आनंद वाटत नाहीं. तथापि रक्तहि आम्ही
सांडले नाहीं असें नाहीं. व तसें सांडल्याचें इंग्लिश लोकांनाहि मान्य आहे
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गेल्या महायुद्धांत दहा लक्ष हिंदी सैनिक हिंदी किनारा सोडून युद्धभूमीवर
गेले. पैकीं ६० हजारानी साम्राज्यासाठी आपले प्राण वेचले. त्यांनीं साखाज्याच्या
स्वाज्यंयार्थ प्राण वेचले तेव्हां आमचे स्वातंत्र्य आम्हांस मिळेल अशी आमची
कल्पना होतो ती दुर्दैवानें साफ खोटी ठरली.

आम्हांस स्वराज्य दिल्यास संस्थानिक काय म्हणतील, असा प्रश्न विचार-
ण्यांत येतो. त्याला उत्तर असें कीं, संस्थानिक स्वराज्य द्या असेंच म्हणत
आहेत. विकानेरचे महाराज पहिल्या साम्राज्यपरिषदेला गेले तेव्हां त्यांनीं,
पत्याळाचे महाराज दुसऱ्या सासाज्यपरिषदेला गेले तेव्हां ते व अलवारचे
महाराज, यांनीं हिंदुस्वालला स्वराज्य द्या अशी घोषणाच केलेली आहे.

दुसरा असा एक सवाल टाकण्यांत येतो कीं, स्वराज्य. दिल्यास युरोपियन
व्यापाऱ्यांचा काय वाट? स्वराज्यांत त्यांचें रक्षण खास होईलच व ठरावांत जी
वर्तुल परिषद मागितली आहे तींतहि या गोष्टीचा विचार होईल.

शेवटचा मुद्दा अल्पसंख्यांकावावतचा. या प्रश्राबद्दल आम्हांला फार भेडसा-
वण्यांत येतें. परतु सुधारणाकायदा होण्यापूर्वीच हिंदु-मुसलमानांचा प्रश्न

सोडविला तो कांहीं सरकारने नाहीं. लखनौच्या करार हिंदुमुसलमानांनीं मिळून
केला आहे.

तुम्ही आपलें रक्षण कसें करणार? असाहि एक सवाल करण्यांत येतो. परंतु
ही स्थिति आणली नोकरशाहीनेच कीं नाहीं? लोकांना सैनिकशिक्षण का
देण्यांत आलें नाहीं? यासंबंधी उत्तर एवढेच कीं असा काथ्याकूट करण्या-
पासूनकांहीं निष्पन्न होणार नाहीं. पूर्ण वसाहतीचे स्वराज्य द्या .व येथून चालते
व्हा. संरक्षणाचें आमचे आम्ही पाहून येती. स्वराज्य आज ना उद्या आम्हांला
मिळणार. यांत शंकाच नाहीं. प्रश्न इतकाच कीं इंग्रज तें गोडीने देणार कां
त्याच्या आड येणार!.'

स्थ'-सरकारच वराचा धारणयाप्रमाणे ले- असेंब्लीत लोकपक्षाची उत्कृष्ट सेवा करीत असतां ले. असें-
केलीच्या उपयुक्ततेवद्दल खुद्द लोकपक्षांतच- कॉग्रेस मतानुयायी-कौन्सित्रुवाद्यां-

नच मतभेद उत्पन्न झाला. या पक्षात जूट होती तोपर्यंत अनेक वेळां सर-
कारचा सपशेल पराभव करण्यांत आला होता. या गोष्टींचा प्रभाव सामान्य
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लोकवरहि कांहीं कमी पडला नाही. लोकप्रतिनिधींनीं कायदेमंडळांत जाऊन
लोकांच्या हकासाठीं निकरानें भांडा, आपल्या वाक्यें बहुमत करून सरकारला
चारीमुंड्या चीत करा, परंतु सरकार लोकमताविषयीं किंचितहि पर्वा न
बाळगता आपल्या जादा अधिकाराच्या जोरावर लोकपक्षाचें सर्व काम नासून
टाकावे. लोकांच्या इच्छेविरुद्धच नव्हे तर निषेधाच्याहि विरुद्ध लोकांवर नाना.
प्रकारचे कर लादण्यांत यावेत, हा प्रकार होऊं लागल्याने सरकारच्या अशा
छेत्यांनींच लोकक्षोभ वाढण्यास मदत होऊं लागली.

सरकारच्या या निरंकुश वृत्तीमुळें कंटाळून पं. मोतिलाल नेहरू प्रश्न-तींनीं ले. असेंव्लींचे राजीनामे दिले. अशा मोडक्या कां होईना पण कायदे-
मंडळांत जी थोडी फार लोकसेवा करतां येते ती आपण तींतून बाहेर पड-
त्यास मुळींच करतां येणार नाही व नाकेरशाहीस सर्वच रान मोकळे सापडेल
तेव्हां येथेंच राहून लोकपक्षाची बाजू निस्टहपणें सतत मांडू या, अशी पं.
मालवीय प्रभूतीची विचारसरणी असल्यानें त्यांनीं नेहरूंच्या
बरोबर राजीनामे दिले नाहींत व सरकारच्या टोल्यास टोला देण्याचा आपला
क्रम त्यांनीं सुरूच ठेवला.

पुढें स. १९३० मध्यें सरकारने फिनेंन्सबिल अद्धेकलींत आणलें तेव्हां तर
राष्ट्रीय पक्ष व सरकारपक्ष यांचे एकसारखे खटके उडाले. मार्चमध्ये 'कॉटन
प्रोटेक्शन बिल सरकार जाणले.

ब्रिटिश मालाला सवलती
या बिलांत ब्रिटिश मालाला विशेष सवलत देण्याच्या पक्षपाताचें जें वीज

चुसडलें गेलें आहे त्याला विरोध करण्याकरतां पं. मालवीय यांनी परदेशाहून
येणाऱ्या सर्व कापडावर किंमतींच्या मानानें शेंकडा १1५ टक्के अगर
वजनावर दर रत्तलास १ ।। आणे यांतून ज्या हिशोबाने जास्त जकात
बसेल त्या हिशोबानें तेवढी जकात घ्यावी अशी उपसूचना
मांडली. मुळची सरकारची सूचना अशी कीं, सर्व मालावर कडा १५
टक्के जकात घेऊन शिवाय विटिशेतर मालावर मात्र जादा '८५ टक्के किंवा दर
पौंडास ३ ।। आणे प्रमाणें जी जास्त होईल ती जकात घ्यावी. यावर मद्राखचे
षण्मुख चेही यांची उपसूचना अशी होती कीं, विनकिनारीत्सेया व विनयुवट
अशा मिटिश मालावर शेकडा १७. टक्के किंवा वजनावर दर पौंडास ३ ।। आणे
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प्रभा. जास्तींत जास्त होईल ती जकात घ्यावी; इतर प्रकारच्या मालांवर
ब्रिटिश मालाला १५ टक्के आणि ब्रिटिशेतर मालावर २० टक्के जकात घ्यावी.

आपल्या मूळ बिलाला जोराचा विरोध होत असल्याचें पाहून सरकारने
षण्मुखं चेही यांची उपसूचना मान्य करण्याचे ठरविलें होतें. त्या उपसूच- '
नेमुळे ज्या बिनकिनारीच्या व बिनयुवट अशा मैचेस्टरच्या मालाची हिंदी गिर-
ष्यांच्या मालाशी चढाओढ होते तेवढ्या मालावर जपानी मालाप्रमाणेंच दर
पौंड .वजनावर ३ ।। आणे जकात. बसवावी आणि मुंबईच्या गिरण्यास
तेवढ्या मालापुरती तरी मेंचेस्टरची चढाओढ बाधक होणार नाहीं. पण तेवढा
माल वगळून इतर सर्व बाबतीत ब्रिटिश मालावर १५ टक्के आणि ब्रिटिशेतर
मालावर २० टक्के असलें पक्षपाताचे धोरण कायमच होतें, आणि तेवढ्याच
आशेनें सरकारने तरी चेही यांची उपसूचना स्वीकारण्यार्चे कबूल केलें होतें.

पण मूळ सरकारी बिल काय किंवा चेष्टी यांची उपसूचना काय या दोहो-
तहि ब्रिटिश मालाला वेगळा दर आणि ब्रिटिशेतर मालाला वेगळा दर असला
पंक्तिप्रपंच असल्यामुळे,सास्त्राज्यसवलतीच्या. उंटाचें हें पिलू एकदा घरांत घुसलें,
तर पुढें तें वाढत जाऊन घर अंगावर येईल, अशी भीति; सकारण वाटत अस-
ल्यामुळें राष्ट्रीय पक्षानें पं. मालवीयांच्या नेतृत्वाखाली ' इंपीरिअल प्रेफरन्स अं.

च्या तत्त्वाला कसून विरोध करण्याचें ठरविलें

पंडितजींचा सरळ. हल्ला
राष्ट्रीय पक्षाचे पुढारी पं. मालवीय यांनी आपला हा डाव अत्यंत धूर्त-

तेनें टाकला. त्यांनीं प्रथम अशी शंका उपस्थित केली कीं हिंदी गिरण्यांना सर-
क्षण देण्याची व त्यांत साजाज्यसवलतीचें घोडें घुसडण्याची कल्पना ब्रिटिश-
सरकाराकडून सुचविण्यांत आली काय? त्यावर अर्थातच सरकारतर्फे असा
खुलासा करण्यांत, आला कीं, मोठेधूचेलसफर्ड सुधारणेच्या .कायद्यापासून
हिंदुस्थानाला आर्थिक स्वायत्तता प्रास झाली असल्यानें जकातीचा प्रश्न हिंदु-
स्थान सरकार व कायदेमंडळ यांच्या अधिकारातला आहे या उभयतांचे एक-
मत होईल तर भारतमंत्री किंवा ब्रिटिश मंत्रिंमंडळ त्यांत बिलकूल ढवळाढवळ
करणार नाहींत. यावर मालवीय यानीं दुसरा असा प्रश्न टाकला कीं तर
मग ब्रिटिशेतर मालावर २० टक्के जकात बसवावी ही कल्पना कोणाची? हिंदु-
स्थान सरकारची कां विटिश सरकारची? त्यावर सरकारपइराकह्न स्पष्ट उत्तर
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मिळेना व आपला पत्रव्यवहार कौन्सिळापुढें मांडण्यास सरकार तयार होईना!
सर जॉर्ज रेनी यांनो नुसते असें गुळमुळीत उत्तर दिलें कीं, सरसकट १५
टक्के जकात पुरे आहे असें हि. सरकारचे प्रथम मत होतें. पण त्यावर हिंदी गिर-
णीवाऐयांकडुन जकात २० टक्के बसवावी अशी मागणी आली. तिचा विचार
चालू असतांनाच त्रिटिश सरकारकडूनहि कांहीं सूचना आल्या. त्यावरून सर-
कारने त्रिटिशेतर मालावर २० टक्के जकात बसविण्याचें ठरविलें! याचा उघड
अर्थ असा झाला कीं, ब्रिटिश सरकारच्या सांगण्यावरूनच निटिश मालावर १५
व्ये आणि त्रिटिशेतर मालावर २० टक्के अशी पक्षपाती जकात बसविण्याचें बिल
पुढें आलें. परंतु ही उघड उघड गोष्ट कबूल न करितां जेव्ह सर जॉर्ज
रेनी हे पुनः पुनः सागू लागले कीं, हिंदुस्थानास आर्थिक स्वायत्तता मिळाली
आहे आणि या बावतींत आमचे आम्ही मुखत्यार आड, त्या वेळीं असा सवाल
विचारण्यांत आला कीं, असेब्लीने जर २० टक्के जकात नामंजूर करून सरसकट
११५ टक्के किंवा वजनावर ३ ।। आणे प्रमाणेंच जकात' ठेवण्याचें ठरविलें तर तें
तुम्ही मान्य कराल काय १ त्यावर सर जॉर्ज रेनी म्हणाले कीं, तसें झाल्यास
आम्ही बिलच परत घेऊं!

पंडितजींचे तीन मुद्दे
असेंब्लींतील बहुमतानें मजूर केलेली सूचना जर सरकार अशा रीतीनें

कस्पटासमान मानणार तर आर्थिक स्वायत्तता याचा अर्थ तरी काय? हिंदुस्थान
सरकार हे कोणास जबाबदार आहे! ते जर अच्छीला जबाबदार असेल तर
असेंब्लीने पास केले विल त्यांस मान्य करणें प्रास आहे. असेंब्लीला जर तें
जबाबदार नसेल तर तें ब्रिटिश पार्लमेंटला जबाबदार असलें पाहिजे व तें खरें
धरल्यास आर्थिक स्वायत्ततेचा डोलारा कोठें राहिला? या शृंगापत्तीतून
सुटण्याला सरकाला मार्ग नसल्यानें अध्यक्ष ना. पटेल. यांनींहि तोच प्रश्न

रेनी यांस विचारला. त्या वेळ रेनी म्हणाले कीं, जेव्हां हिंदुस्थान सरकार
व असेंकेली यांचें एकमत होईल तेव्हां ब्रिटिश मंत्रिमंडळानें छडवूड करूं नये
.एवढीच स्त्रायत्तता तूर्त मिळाली आहे; पण ज्यावेळी असेंब्ली व हिंदुस्थान
सरकार यांच्यांत मतभेद उतन्न होईल तेव्हां कोणाचा अधिकार चालावा
याचा खुलासा कायद्यांत नाहीं! त्यावरून पं. मालवीय यांनी असा प्रश्न

.उपस्थित केला कीं, सरकारतर्फे जो आर्थिक स्वायत्ततेचा अर्थ करण्यांत येत
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आहे. तो अर्थ। बरोबर आहे कां चूक आहे हें अध्यक्षांनी सांगावू कारण
नियमांचा अर्थ संशयास्पद असल्यास त्यांचा निर्णय देण्याचा; अधिकार अध्य-
क्षांसच आहे.

सरकारने तोंड वा८ नये
याच प्रश्नाबरोबर दुसरा असा प्रश्न उपस्थित झाला कीं सरकार व असेंब्ली

यांच्यांत एकमत झालें कां नाहीं हैं पाहतांना असेल्लीतले सरकारी कामगार व
सरकारनियुक्त सभासद यांचीं मते कोणाच्या बाजूला धरावयाची? सरकारी
सभासद हे तर बोलून चालून सरकारचेच अवयव आणि सरकार-
नियुक्त सभासद हे तसे नैसर्गिक अवयव नसले तरी ते चिकटविलेले
अवयव म्हणतां येईल! मग ज्या वेळीं सरकारपइर व लोकपक्ष या दोहोंची
संमति एखाद्या विलाला आहे कां नाहीं हे पहावयाचें असेल त्या वेळीं सरकारी
सभासद व सरकारनियुक सभासद यांनी लोकप्रतिनिधीत असून लोकमताचें
पारडे बदलण्याचा उपद्व्याप काय म्हणून करावा? त्यांनीं तसें करणें म्हणजे
सरकारला दुहेरी मताधिकार मिळाल्यासारखा होतो माँटेग्पू चेल्न्सफर्ड चिलाची
रचना करतांना ज्या पोट-कमिड्या नेमल्या होत्या त्यांतील न्यूकमिटीने त्या
वेळीं असा अभिप्राय दिला आहे कीं ज्या ज्या वेळीं सरकारचें मत आणि लोक-
पक्षाचे मत यांच्यांत ऐक्य आखे कां विरोध आहे हें ठरविण्याचा प्रसंग येईल
त्या त्या वेळीं सरकारनियुक्त सभासद व प्रत्यक्ष सरकारी अधिकारी यांची मते
विचारांत घेऊं नयेत. या सूचनेचा आधार घेऊन पं मालवीय यांनी अर्थ-
क्षांस असा प्रश्न केला कीं, कॉटन प्रोटेक्शन बिलासंबंधीं सरकार व लोकपक्ष
यांच्यांत मेळ कितपत बसतो हेंच पाहावयाचें असल्यानें या पूर्ण सरकारी व
निमसरकारी सभासदांस मते देण्याचा अधिकार पोंचतो काय याचा निर्णय

अध्यक्षांनी द्यावा.
तिसरा प्रश्न हा कीं, असेंब्लीनें जर पं. मालवीय यांची उपपूचना बहु-

मताने स्वीकारली तर मग पुढें आपण कोणतें धोरण स्वीकारावयाचें तें ठरीव-
ण्याचा अधिकार सरकारास राखत ठेवता येतो काय? असेंब्लीनें दिलेला निर्णय

सरकारला बंधनकारक नाहीं काय? असे फै तीन मुद्द्यांचे प्रश्न आहेत. यावर
अध्यक्षानी आधीं आपला अभिप्राय द्यावा, आणि नंतर त्यांस अनुसरून हा वाद-
विवाद पुढें चालावा अशी पं. मालवीय यांनीं मागणी केली.
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असकलाताल साखरच भघण
अध्यक्षांचें मत वरील तीनहि सुट्ट्यांवर प्रतिकूल पडल्यानें बिलाचे भवितव्य

काय हें ठरून गेलें. विल पास होण्याच्या मजलेवर आलें तेव्हां पंच
मदनमोहन यांनी त्यास अखेरचा विरोध केला तेव्हां ते म्हणाले,

' वादाची परिसीमा झाली. परंतु त्याचा सरकारवर कांहींएक परिणाम झाला
नाहीं. मी जुन्या इम्पीरियल कौन्सिलचा सभासद व या ले ० असेंब्लीचा
( पहिली असेंब्ली वगळून) सुमारें वीस वर्षे' सभासद आहे. परंतु आजच्या-
सारखी बेपर्वाईची बुरति सरकारने केव्हांहि दाखीवलेला मीं पाहिली नाहीं.
प्रस्तुत घटना सदोष' व असमाधानकारक असतांनाहि. ती राबविण्याचा आम्हीं
प्रयत्न केला. पण आजच्या सरकारच्या धोरणानें आम्हाला मर्यादेबाहेर
लोटून दिलें आहे. अशा स्थितींत आम्ही बिल पास झालेलें पाहत बसल्यानें
जास्त अपराधी ठरूं म्हणून त्याच्या निषेधार्थ येथें न बसणेच इष्ट आहे. या
विलाच्या पहिल्या वाचनाच्या वेळी? सरकारच्या बाजूला ६० मतें पडली.
पैकीं २ ८- इसम तर सरकारचेच नोकर त्यांची संख्या वगळल्यास सरकारच्या
बाजूला फक्त ३४ मते दिसतात. उलट लोकपक्षाच्या बाजूला ४४५ मते पडली
आहेत. बिलाच्या दुसऱ्या वाचनाच्या वेळीहि सरकारला ६२ मते भिळालीं.
त्यांतील २६ वगळल्यास सरकारला फक्त ३९ मते व आमच्या बाजूला ४२ मते
पडली. याला सरकारने वाटला तर आपला जय झाला असें खुशाल म्हणावे.
पण लोक तरी तसें म्हणणार नाहींत.

देश आज एका विशिष्ट अशा संकटांतून जात आहे. लोक पडेल तो त्याग
करीत आहेत. अशा स्थितींत लोकांवर कराचा आणखी नवा बोजा बसविणें
अत्यंत गैर आहे. आमच्या सामर्थ्याप्रमाणे लोकहितासाठी जी जी गोष्ट

करणें जरूर वाटली ती ती आम्ही केली आहे. सरकार ही अन्यायाची गोष्ट

करीत आहे ही गोष्टहि आम्ही निर्भीडपणे सांगितली। आहे. परंतु त्याचा
कांहीं उपयोग होत नाहीं. तेव्हां या पुढील वादविवादांत भाग घेणे म्हणजे
महत्पाप करण्यासारखे होणार आहे. म्हणून आम्ही येशून निघून जात.
आमच्या मागें विल पास करून घेण्यास तुम्ही मोकळे आहात. ''

याप्रमाणें पंडितजींनी भाषण केल्यानंतर ते आपल्या सहकाऱ्यांसह
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
असेंब्ली सोडून चालते झाले. त्यानंतर त्यांनीं आपल्या जागेचा राजी.
नामा दिला.

असेंब्लीचा राजीनामा
असेंकेलींतील सभासदत्वाचा राजीनामा देतांना त्याबरोबर पंच मदन-

म्रोहन मालवीय यांनीं व्हाइसरॉयांना जें पत्र लिहिले आहे त्यांत
तें लिहितात, ''मी गेली २५ वर्षे वरिष्ठ कायदे-कौन्सिलाचा सभासद आहेमला
कौन्सिलवहिष्कार मान्य नाहीं आणि परबांच्या लाहोरच्या राष्ट्रीय सभेंतहि
मी कौन्सिलबहिष्काराला विरोध केला एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय सभेची आला
मानून ज्यांनीं राजीनामे दिले त्यांना किंवा त्यांच्या जागी दुसऱ्यांना फेर-
निवडणूकीला उभे राहण्यास मींच प्रोत्साहन दिलें असें असतां आज मीच
राजीनामा देत आहे तो अर्थातच उगीच लहरीखातर देत नाहीं, हें उघड

दिवसेंदिवस माझी अशी खात्री होऊं लागली आहे कीं, माटेग्दु-चेनएतफर्ड

सुधारणांमुळे जेवढे हक्क हिंदी लोकांना मिळत आहेत तेवढे? त्यांना पडू-.
द्यावयाचे नाहींत अशा कुत्नि-त बुद्धीनेच हवी सरकार वागत आहे. तसे नसर्त

तर सरकारने अध्यक्ष ना. पटेल यांचा इषारा धाब्यावर वसवून सरकारी व
निमसरकारी सभासदांस मते देण्यास लावून आणि गिरण्यांना संरक्षण पाहिजे
असेल तर आम्ही देत त्या पद्धतीनेंच तें घ्या असली बळजबरी करून हिंदी
लोकांच्या डोक्यावर इंपीरियल प्रेफरन्स लादून आर्थिक स्वायत्ततेचे असे
धिंडवडे मांडले नसते. लष्करी खर्च कमी न करणें,अठरा पेन्साचा हुंडणावळीचा
भाव लोकांवर लादणं, रेल्वेचा सवता सुभा करणे वगैरे सर्व बाबतींत सरकार
धोरण हिंदी जनतेच्या राष्ट्रीय आकांक्षांच्या विरुद्धच आहे. म्हणून जोपर्यंत

सरकाराची ही वृत्ति आणि ही राज्यपद्धति बदलली व सुधारली नाहीं
तोपर्यंत मी असेंब्लींत काम करूं इच्छित नाहीं.

गेल्या ऑक्टोबरांत जेव्हां भारतमंत्री मि. चेन आणि व्हाइसरॉय
लॉर्ड आयर्विन यांनी हिंदुस्थानाला ' डोमनियन स्टेटस ' दोन हेंच आपलें
ध्येय आहे, असें सांगितलें आणि राऊंड टेबल कॉन्फरन्स बोलावण्याचें ठरविलें
त्या वेळी मला वाटलें कीं, आतापामून डोमीनिअन स्टेटस दिल्याप्रमाणें
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कायदेमंडळांतील लोकसेवा.
हिंदुस्थानसरकार वागू लागलें. या वागणुकीची परोक्षा नत्रनि कर बसविण्याची
योजना आणि आर्थिक स्वायत्तता यासंबंधी सरकारच्या धोरणावरून होणार
होती. परंतु सरकारने सेलवोर्न रिपोर्ट, क्रच- कमिटीचा रिपोर्ट आणि फिस्कल
कमिशनाचा रिपोर्ट हे सर्व रिपोर्ट धाब्यावर वसविले आणि दबकावणी देऊन
कौटन प्रोटेक्शन बिल पास करून घेतलें म्हणून ज्या सरकाराकडून प्रजेवर
.असले जुच्यम व अत्याचार होतात त्या सरकारच्या कायदेमंडळांत मी त्यांचें
धोरण बदलेपर्यंत काम करणार नाही. ''

अशा रीतीनें कायदेमंडळाशी दीर्घे काळ असलेला संबंध त्यांनीं तोडून
टाकला व निर्वेधपणे राष्ट्रकार्य करण्यास ते मोकळे झाले
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कमिशनांपुढील साक्षी

६८. -८३ ाइrइईं २ ५२५४ राब्द२:२८ .टू!५म? ८.लह.? कमिड्या-कमिशनें नेमली .त्यापैकीं औद्योगिक कमि-
'

२
न्ंrईंंंंं'?ं शनत्रर एक सभासद म्हणून त्यांची नेमणूक झाली

'२ ८?२ ' होती व तें काम त्यांनीं अत्यंत चोखपणे बजावलं.

५४?८२
ा?र्त्यईइrrएद्ईrऊाश

११२९तै५ं१५ऽ :एनाहीं परदेशी मालानी बाजार भरले गेल्यानें केवढी हानी झाली आहे व
देशांत धंदेच नाहींसे झाल्याने लोकांचा ओघ शेतीकडे कसा वळतो व त्यामुळें

दारि कसें वाढत चालले' आहे याचे मेंाठें भेदकवर्णन पंडितजींनीं केलें
असून उद्योगधंद्याच्या वाढीसंबंधानें सरकारने काय करावयास पाहिजे या-
बद्दल अनेक उपयुक्त सूचनाहि केल्या आहेत, त्या तपशीलवारपणें या प्रकरणाच्या

शेवटीं दिल्या आहेत
डी सेंदूलायक्षेशनकमिशन.

औद्योगिक कमिशन खेरीज दोन महत्त्वाच्या कमिशनांपुढे पंडितजीच्या
साक्षी झाल्या. त्यापैकीं डिसेंट्रलायझेशन कमिशन हें एक होय. हें कमिशन
स. १९०७ सालीं नेमण्यांत आलें. या कमिशनपुढें ता. १३ फेब्रुवारी
१९० ८रोजी लखनौस पंडितजींची साक्ष झाली. ती देतांना त्यांनीं पुढील
सूचना वेल्या-
'' .इंग्लंडातील चांगल्या राजनीतिशांतील एखादा गव्हर्नर निवडावा.

त्याला एक कार्यकारिणी मंडळ असावेंत्यांत चार सभासद असावेत, त्यांत दाने
हिंदी असावेत. याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याच्या कलेक्टरला सल्ला देण्यासाठी एक
जिल्हा-कौन्सिल असावें. त्यांत दोन सरकारी अधिकारी व दोन लोकीत.
निधी असावेत. या जिल्हा-कौन्सिलनें कलेक्टरला जिल्ह्याचा कारभार चाल-
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कमिशनांप्रढील साक्षी व काम.

विण्याबावत साहामसलतद्यावी. तगाई देणे, तलाव, विहिरी बांधणे, जगला-
बाबत मदत करणें, हत्याऱ्यांचे परवाने देणे, अबकारी पदार्थाचे परवाने देपो केले
झाल्यास ते मिटविणे, साथींच्या रोगांचा प्रसार होऊं नये म्हणून प्रतिबंधक
उपाय योजणे इत्यादि प्रश्नांचा विचार या जिल्हा-कौन्सिलनें करावा. या-
मुळें लोक व सरकार एकत्र येऊन उभयतांना परस्परांच्या विश्वासानें काम
करतां येईल.

गांवाला काय अधिकार असावेत यासंबंधाने ते म्हणाले '' गावचे पोलीस,
आरोग्य, शिक्षण यांची व्यवस्था करणें, लहान लहान फौजदारी व दिवाणी
दाव्यांचा निर्णय करणें हेहि अधिकार गांवाला असावेत. शक्य तर प्रत्येक

गांवाला व तसें नच जुळल्यास दोन चार गांवांना मिळून पंचायत स्थापन
करावी. ही निवड गांवकऱ्यांनीं करावी व तीवर अधिकल्हयाचे नियंत्रण
नसावें. पंचायतांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले तरच त्या चांगल्या प्रकारे काम कर-
तील. अशा पंचायती गावोगाव स्थापन झाल्यास खेड्यांतील लोकांची स्थिति
थोडीबहुत खत्रीनं सुधारेल. गांवांची स्थिती सुधारण्याला पंचायती स्थापने-
खेराज दुसरा योग्य उपाय माझ्या मते नाहीं. या पंचायतीला कांहीं अधि-
कार देऊन त्यावर कांहीं जवायदारीहि टाकली पाहिजे. या पंचायतीवर जिल्हा-
कौन्सिलनें देखरेख करावी. ''

या कमिशनचा अहवाल १९०९ गये प्रसिद्ध झाला. कमिशननें राजकीय
सुधारणा संबंधाने एकंदर १३४ शिफारशी केल्या. ल्या शिफारशीपैकी
दोन हिंदी सभासद कार्यकारी मंडळांत असावेत ही २-उचना मान्य करण्यांत
येऊन मुंबई, मद्रास, बंगाल व बिहार प्रांतांत त्याप्रमाणें नेमणुकी झाल्या व इत-
रहि कांहीं बारीक सारीक सुधारणा करण्यांत आल्या.

- ५पब्लिक साव्हखस कामशन.
यानंतर पंडितजींची दुसरी महत्त्वाची साक्ष ' पडिक सर्बिसेस काम-

शन ' पुढें झाली ती होय. हिंदी लोकांना वरिष्ठ अधिकाराच्या जागांवर
नेमण्यांत यावें ही लोकांची आरेड कांहीं नवी नाहीं. फार जुनी आहे. यासंबं-
धाने हिंदुस्थानांत वरीच चळवळ झाली. तेव्हां स. १९१२ मध्यें ' पडिक
सर्व्हिसेस कमिशन ' नेमण्यांत आलें या कमिशनमध्ये तीन हिंदी गृहस्थ
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
.होते कमिशन हिंदुस्थानांत व इंग्लंडांत फिरले अनेक सरकारी बिनसरकारी
लोकांच्या साक्षी घेतल्या त्यापुढे ता ०१ माचे १९१ तू रोजी मालवीय-
जांची साक्ष झाली यापूर्वी स १८८२ सालीं याच धर्तीचे एक कमिशन नेम-
ण्यांत आल होतें त्या कमिशनने आपल्या रिपोर्टांत असें लिहिले होतें कीं,
' हिंदुस्थानची आजची सामाजिक स्थिति लक्षांत घेंतां, इंग्लंड व हिंदुस्थान या
दमे्ही देशांत एकाच वेळीं इ सी सीर्व्हसच्या परीक्षा घेणे उचित होणार नाहीं.
कारण राजशासनाला उचित असें शिक्षण इंग्लंडच्याप्रमाणे या' देशांतील शाळा-
कॉलेजांतून मिळत नाहीं व हिंदुस्थानांतच ही परीक्षा सुरू केली तर तिचा
फायदा देशांतील उच्चच जातींनाच मिळेल व इतर जाती मागें पडतील. या
आक्षेपास उत्तर देतांना पंडितजी आपल्या साइनींत म्हणाले,

'' हिंदुस्थानांतील सामाजिक कारणामुळे इंग्लंडवाल्याप्रमाणें हिंदी नगर
समाजशासनाची योग्यता नसते म्हणून येथे परीक्षा नको.. याचा अथ
इंग्लंडातील सामाजिक जीवनकमाला जास्त महत्त्व देऊन हिंद? साभूत्रिक जीव-
नाला कमी लेखण्याचा आहे

हिंदी लोक व वरिष्ठ जागा
' इ सी. सव्हिसमध्यें असे कित्येक युरोपियन आहेत कीं, देयांना शासनाच

-अवश्यक तें शान नाहीं. परंतु हिंदुस्थानच्याकधींहि बाहेर न गेलेले असें हिंदुस्था
नात किती तरी लोक आहेत कांते उच्च अधिकार चालविण्याससर्वतोपरी योग्य
आहेत. देशी संस्थानांत असे लोक उच्चपरारूढ आहेतहि.

'' इ सी. सव्हिसच्या नोकरांना जी योग्यता प्राप्त होतें त्याचें कारण
माझ्या मते इंग्लंडमधील सामाजिक जीवन नसून त्यांना येथें मिळणारे ओझ्या-
वारी पगार हें आहे. येथें परीक्षा सुरू केल्याने सीव्हिल सांर्डहानमध्यें सर्व हिंदी
लोकांचाच भरणा होईल असा एक आक्षेप घेतला जातो पण असें झाल्यास
त्यांत वाईट काय झालें? आम्ही हिंदी लोक इंग्लंडच्या येथील सत्तेचा हाच उद्देश

समजतो.
'' हिंदी लोक उच्चाधिकारास योग्य नाहींत असा आक्षेप कांहीं इंग्रज

गृहस्थ घेतात त्यांना माझें उत्तर असें कीं, अवघ्या शंभर वर्षांपूर्वींच या देशांत
हिंदु व मुसलमान उच्च पदाधिकारी होते कीं नाहीं? कालचक्र फिरल्यानें आज
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त्यांना मान नसला तरी एका कार्ली विशाल असें साम्राज्य हेंच लोक सुयोग्य
रीतीनें चालवीत होतेंइंग्रजी सत्ता स्थापन होऊन अवधी १५० वर्षेझालींराष्ट्राच्या
आयुष्यांत दीडशे वर्षांचा काल फार मोठा नाही. यापूर्वी आम्हीच येथील
राज्ये चालविली आहेत. देशी संस्थानात आजहि चालवीत आहोंतच. आज-
काल भारतवासीयांत उधति झाली नसली तर त्याचें कारण त्यांना तशी संधीच
मिळाली नाहीं हें आहे. येथें परीक्षा सुरू झाल्यास उच्च जातींच्या लोकांचा
भरणाच जास्त होईल असाहि एक आक्षेप काडान्यांत आला आहे त्यावर ५३व.
असें कीं, सर्वांना शिक्षण मिळून सर्वांनाच परीक्षेस बसण्याची संधी मिळावी. व
परीक्षेंत जे योग्यय ठरतील त्याना नोकऱ्या मिळतीलच. एखादी विशिष्ट जात
म्हणून त्यांना नोकरी मिळावी हें धोरणच घातकी आहे. लोकसेवा करणे हा या
नोकरीचा अर्थ मी समजतो व तशी निरपक्षेपणें सेवा करील व लायख ठरेल
त्याला ती मिळेल. यांत उच्चनीच असा मुळीं भावच नाहीं. ''

या कमिशनचा रिपोर्ट स. १९१७ सालीं प्रसिद्ध झाला. या कमिशनने' केले-
ल्या शिफारशी सरकारने मुळींच मान्य केल्या नाहींत. लोकात असंतोष
उत्पन्न झाला. पुढें हिंदुस्थानांत व इंग्लंडमध्यें एकाच वेळीं परीक्षा घेण्याचें
सरकारास मान्यहि करावे लागलें. त्याप्रमाणें हिंदुस्थानांत सीव्हिल सर्स्विखअसच्या

परीक्षा हशि होत असतात
यानंतर महत्वाचें कमिशन म्हणजे औद्योगिक कमिशन होय. हें बरेंच

महत्त्वाचे होतें. देयांत पंडितजीनी भिन्नमतपत्रिका जोडलीती बरीच महत्त्वाची
असल्यानें पुढें देण्यात येत आहे

५ क कस्वदशाचा आवड
पंडितजींनीं राजकारणांत प्रवेश केल्यापासून त्यांचें विशेष लक्ष कोणत्या

एका गोष्टीकडे वेधले असेल तर तें लोकांच्या वाढत्या दारिधाकडे. इंग्रजी
अंमल सुरू झाल्यापासून एकामागून एक देशी धंदे नष्ट होऊं लागले, जमिनीच्या
साऱ्याची वाढ भरसमाट होऊं लागली, दुष्काळ व रोगराई यांच्या साधी देशभर
थैमान घाल लागल्या, शेतकरी वर्ग अज्ञाला मोताद झाला, बेकारी वाढली. या
सर्व कारणांमुळें प्रजा त्रस्त झाली. तेव्हां पंडितजीसारख्या लोकहितचितकाचें
लक्ष या गोष्टीकडे वळले यांत आश्चर्य नाहीं. संधि मिळताच हा प्रश्न सरकारपुढे
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व लोकांपुढे मांडून त्यांचें लक्ष तिकडे आकृष्ट करून घेण्याचा त्यांचा नेहमीच
प्रयत्न असतो.

देशी उद्योगधंद्याची वाढ व्हावी, लोकांनीं देशीच माल विकत घ्यावा व
त्याला उत्तेजन द्यावे यासाठीं पंडितजींचे प्रयत्न फार जुने आहेत. स.१ ८८१
सालीं म्हणजे वयाच्या २० व्या वर्षीच पंडितजींच्या प्रयत्नाने प्रयागास ' देशी
तिजारत कंपनी ' नांवाचें स्वदेशी वस्तूंचे दुकान निघाले व तेव्हांपासून आज-
तागायत ते स्वदेशीचे कट्टे पुरस्कर्ते असून प्रसंगानुरोधानें वेळोवेळीं स्वदेशीचा
प्रचार त्यांनीं केलेला आहे. आपल्या देशांतील माल मग तो परदेशी मालापेक्षां
ओबडधोबड असला तरी प्रत्येकानें घेतला पाहिजे. विदेशांत तेथील धंद्याची
वाढ झाली त्याला कारण तेथील लोकांचे स्वदेशीवरील प्रेम हेंच होय. व अशा
रीतीनें आपण शुद्ध स्वदेशी माल वापरू लागल म्हणजे देशी माल सहजच स्वस्त
व सुबक होईल असें ते सांगत असतात. पडेल तो स्वार्थत्याग करूनहि स्वदेशी
माल वापरणें हा ते आपला धर्मच समजतात. स. १९०५ मध्यें काशीस हिरी
औद्योगिक परिषदेची स्थापना झाली तीत ते एक प्रमुख होते. याखेरीज १९०७
मध्ये सं प्रांतीय औद्योगिक परिषद व प्रदर्शन भरविण्यांत हेच अग्रणी होते
प्रयाग शुगर वर्क्स नांवाचा कारखाना काढण्यांतहि ते प्रमुख होते. स. १९०७
सालीं सर जॉन ह्यूएट यांनी औद्योगिक परिषद भरविला तोतहि त्यांनीं
महत्त्वाचा भाग घेतला होता. व त्यांनीं स्थापिलेल्या हिंदु विश्वविद्यालयांत
टेक्रिकल व इंडस्ट्रियल शिक्षणावर जास्त भर दिला जातो या गोष्टी सर्वश्रुत

आहेत
वाटतें दारिग्र व सरकारची बेपर्वाई'

लोकांचें वाढते दारिप्रय व नोकरशाहीची आपल्या कर्ज्ययाविषयी बेपर्वाई
थासंबंधानें स. १८९३ च्या कॉग्रेसमध्यें भाषण करतांना ते म्हणाले

'' येथील स्थिति काय आहे याची त्यांना दाद आहे काम? परमेश्वरावर
त्यांचा विश्वास असेल व आपल्या पापपुण्याचा झाडा कधीं काळी परमेश्वराप्रुडे

चावा लागेल अशे।- त्यांची श्रद्धा असेल तर त्यांनीं एकदातरी या देशांत यावें
खेडोंपाडीं, शहरोंशहरीं हिंडून लोकाचे दारिय स्वनेत्राने अवलोकन करावे
१८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धापूर्वी देशस्थिति कशी होती हें लोकांना विचारावे
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खेडोपाडी पसरले ते कोष्टी आज कोठे गेले? इंग्लंड व इतर परदेशांत नाना-
प्रकारचा माल पाठविणारे ते कारागीर आज कां दिसत नाहींत? देशाचे तें
वैभव आज गतकालची एक कहाणी कां झाली? व सर्वत्र विदेशी कापडाचा व
मालाचा प्रसार कां व कसा झाला? याचा विचार कर-।. आज लोकांची स्थिति
किती शोचनीय झाली आहे पाहा. शेतीखेरीज अन्य व्यवसाय नाहीं. व्यापा-
राचा, नोकरीची हीच .अवस्था. आमच्या लोकांना सर्वत्र मज्जाव. अशा
स्थितींत लोक सुखी असणार तरी कसे? ''

स. १८९९ च्या राष्ट्रीय सभेत याच संबंधानें ते पुनः म्हणाले, सरकारने
देशी उद्योगधंदे व कलाकौशल्य यांची वाढ केली पाहिजे. एका काली याच
लखनौ शहरांत हजारों लोक उद्योगधंद्यावर ज्त्तमप्रकारें पोट भरीत असत.
पण आज येथील नागरिकांना जाऊन विचाराल तर ते सांगतील कीं विदेशी
मालानें त्यांचे धंदे पार ठार केले आहेत. सरकारने लोकांना औद्योगिक शिक्षण

देण्याची सोय केली पाहिजे. म्हणजे आपणांस जरूर त्या वस्तूयेथें,यादेशात,
तयार करतां आल्या पाहिजेत,त्यासाठीं कोट्यावधी रुपये परदेशांत जातां कामा-
नयेत सरकारी नोकऱ्या किती मिळतील हा मुख्य प्रश्न नाहीपण किती लोक देशी
धंद्यांत गुततील हा मुख्य प्रश्न आहे. म्हणून सरकारने या देशांत उद्योगधंद्याचे
शिक्षण देण्याची सोय केली पाहिजे. जर्मनी, जपान हे देश यासंबंधाने काय
करीत आहेत पाहा. ''लोकांचें दारिन्य कसें नष्ट होईल?

स. १९०० च्या राष्ट्रीय सभेत ते म्हणतात, '' लोक दिवसानुदिवस जास्त
जास्त दरिद्री होत आहेत. ही गोष्ट सरकारच्या लक्षांत आणण्यासाठी आपण
आज १५ वर्पे सारले ठराव करीत आलों आहो. परंतु त्याचा कांहीं उपयोग
झाला नाही. आतां यापुढें लोकांचे हें वाढते दारिश्र कर्मा होणें
शक्य आहे कीं नाहीं याकडे प्रथम लक्ष द्या. प्रामुख्यानें शेतीवर लोक
अवलंबून आहेत. व ज्या प्रांतांत कायमधारा-पद्धति आहे तेथें लोकावर
कमी ताण पडतो वसा अनुभव आहे. यासाठीं कायमधारा पद्धत सर्वत्र

रूढ होणें अत्यावश्य आहे
लोकांनीं यासंवधानें काय करावे या सबंधाने पंडितजीच्या अशा

सूचना आहेत कीं, ' जिल्हानिहाय देशी वस्तूंची प्रदर्शन भरवावीत. जिज्यांत
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कचा माल कोणता होतो, त्याच्या कोणत्या वस्तू तयार होतात व त्या काठ
पाठविल्या जातात याची माहिती तेथें असावी. त्या वस्तूंमध्ये काय काय सुधा-
रणा करतां येणे शक्य आहे याचीहि माहिती तेथें देण्यांत यावी.

इतर जिज्याप्रमाणे आपला जिल्हा कां व कोणत्या बावतींत मागें आहे
याची चर्चा तेथें व्हावो

धरती धंदे कोणते वाढणे शक्य आहे व त्यांत सुधारणा करतां येणे किती
शक्य आहे ही गोष्ट डोळ्यापुढे ठेवून जिल्हानिहाय प्रदर्शन भरविली जावींत

अशा प्रदर्शनांतून शेती व इतर धंदे यावर सप्रयोग व्याख्यानें व्हाघींत.
उत्तम खते कोणती कोणत्या पिकास कोणतें खत मानवते याची माहिती
तेथें देण्यांत यावी.

व या सर्व गोष्टी लक्षांत घेऊन प्रदर्शनाची मांडणी करावी म्हणजे तें
जास्त उपयुक्त होईल .'

- ९ -आद्यागक कामशनपरंतु देशी उद्योगधंद्याबाबत जास्त महत्त्वाचें काम पंडि-तजींनी केलें त
इडंस्ट्रियल कमिशनचे सभासद या नात्यानें. स. १९१६ च्या मार्चमध्यें सर
इब्राहिम रहिमतुछा यांनी देशाची औद्योगिक पाहाणी करून उद्योग-
धंद्याची वाढ कशी करतां येईल तें पाहण्यासाठी एक कमिशन नेमावे अशी
वरिष्ठ कायदेमंडळांत मागणी केली व त्या ठरावान्ययें सन १९१६ मध्यें हिंदु-
स्थान सरकारने सर थॉमस हॉलन्ड यांच्या अध्यक्षतेखालीं इंडस्ट्रियल
कमिशन नेमले. या कमिशनवर हिंदी प्रतिनिधि म्हणून पं. मालवीय यांची
नेमणूक सरकारने केली. या कमिशनच्या कामाचें पर्यवसान अखेर कशात झाल
ही गोष्ट हिंदुस्थानांतील कमिशनांचा इतिहास ज्यांना माहीत आहे त्यांना
सांगावयास नको. नेहमीप्रमाणेच कमिशनचा रिपोर्ट व सूचना दसरी दाखल
करण्यांत आल्या.

परंतु कमिशनच्या कार्यीचे प्रत्यक्ष फल पटरात न पडलें तरी पं. मदन-
मोहन मालवीय यांनो आपली जी भिन्नमतपनि-का अहवालाला जोडली
तीत हिंदी लोकांचे म्हणणें मुद्देसूद व स्पष्टपणे नमूद कलें असून हिंदी उद्योग-
वंदे कसे नष्ट करण्यांत आले व ते सुधारण्यास काय उपाययोजना केली
पाहिजे याचें साय विवेचन केले असल्यानें रेवाची माहिती वाचकांस असणें
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अत्याव३य आहे. म्हणून कमिशनच्या रिपोर्टाचा सारांश व पं. मालवीय
यांची भिन्नमतपत्रिका येथें साराशरूपानें देत आहो-

औद्योगिक कमिशनचा रिपोर्ट
औद्योगिक कमिशननें दोन वर्षे सर टॉमस हॉलंड यांच्या अध्यक्षते-

खालीं सर्व किंदस्थानातील उद्योगधंद्यासंबंधानें पाहणी केली. त्या कमिशननें
आपला रिपोर्ट प्रसिद्ध केला त्याचा सारांश पुढीलप्रमाणें आहे:-वरिष्ठ व प्रांतिक
राज्यकारभारांत उद्योगधंद्याची स्वतंत्र खाती काढण्यांत यावी वरिष्ठ सरकारचे
औद्योगिक खातें वरिष्ठ कार्यकारी मंडळातील एका कौन्सिलरच्प्रा हातीं असावें.
इंडियन इंडस्ट्रिज बोर्ड नावाचे स्वतंत्र बोर्ड निर्माण करून त्याचे तीन सभासद
वरील कोंसिलरच्या मदतसि द्यावे. देशांतील उद्योगधंद्यासंबंधाचें सरकारचे
धोरण व उद्योगधंद्याच्या उन्नतीसंबंधानें सरकारतर्फे होणारे प्रयत्न व सुधा-
रणा याबद्दल हें खातें जवाबदारअसावेउद्योगधंद्याच्या या खात्यांत मेक्यानिकल
एन्जिनियर्स व एन्जिनियरिंग टेक्रालॉजिस्ट वगैरे विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण घेतलेल्या
.लोकांची जरूरी असल्यामुळें इंपीरियल इंडस्ट्रियल सर्विस काढून त्यांतून त-नोकर मिळविण्याची योजना सरकारने तयार करावी. या खात्याचें सर्व प्रकार
सूत्रचालकत्व हिंदुस्थानसरकारच्या हातीं असावें.

प्रांतिक उद्योगखात्याचा कारभार उद्योगखात्याच्या डायरेक्टरांनीं पाहावा.
प्रांतिक उद्योगमंडळाच्या सल्ल्यानें व उद्योगधंद्यांतील तज्ज्ञ लोकांच्या सहाय्याने
आफल्या प्रांतांतील औद्योगिक उन्नति करण्याचा त्याने' प्रयत्न करावा. प्रांतिक
उद्योगमंडळाचे सभासद सरकारी नोकर नसावे.

-दशा घ्यावा स्थातउद्योगधंद्याच्या उन्नतीच्या दृष्टीने सरकारने कोणत्या सुधारणा करणें जरूर
आहे याचा विचार करतांना जगांतील अर्वाचीन उद्योगधंद्याच्या प्रगतीचा
हिंदुस्थानच्या उद्योगधंद्यावर किती थोडा परिणाम झाला आहे, सर्व हिंदी प्रजा
अद्याप शेती करण्यांतच कशी गुंतली आहे, ही शेतीसुद्धांजुन्या परंपरेच्या पद्धतीनेंच
चालू असल्यामुळें शेतीचें उत्पन्नसुद्धा पोटापुरते जेमतेम कसें निघतें,देशाच्या कांहीं
भागांत पाश्चात्य औद्योगिक प्रगतीपर पद्धतीला अनुसरून कारखाने काढण्याचा
प्रयत्न झालेला दिसत आहे, तथापि त्या ठिकाणींहि मजुरांची चणचण कशी
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भासते, हिंदी मजूर सामान्यतः चोख रीतीनें काम करण्याच्या बाबतांत
कसे अपात्र आहेत, कारखान्यावर देखरेख करण्याच्या कामीहि तज्ज्ञ हिंदी
लोक अद्याप कसे मिळत नाहींत, उद्योगधंद्याफेच्छना व्यापाराच्या किंवा ज्या
धंद्यांत सुरक्षित रीतीनें व विनआयासानें नफा मिळेल अशा धंद्यांतच आपलें
भांडवल गुंतविण्याची हिंदी लोकांची अद्याप कशी प्रइरत्ति आहे, युद्धापूर्वी पर-
देशांतून माल आणविण्याकडेच लोकांची प्रवृरत्ति कशी होती व सर्व सरकारी
माल इंग्लंडांतूनच आणण्याच्या सरकारच्या परिपाठामुळे लोकांच्या या संवयीस
कसा दुजोरा मिळाला वगैरे गोष्टोंचे कमिशनने विस्तूत विवेचन केले आहे.
अर्वाचीन सुधारलेल्या समाजास लागणाऱ्या सर्व गरजा पुरतील अशा वस्तु
उत्पन्न करतां येतील इतका विविध प्रकारचा कचा माल हिंदुस्थानांत उत्पन्न

होतो; परंतु परदेशांतून यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा झाल्याशिवाय शांततेच्या व
युद्धाच्या काळांत लागणारा पक्का माल हिंदुस्थानांत तयार करणें शक्य नाहीं.
उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानातील कापडाच्या सर्व गिरण्या परदेशच्या यंत्रसामुग्रीवर
अवलंबून आहेत व समुद्रावरील सरकारची सत्ता नाहीशी झाल्यास हे सर्व कार-
खाने बंद करावे लागतील. तेव्हां हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्याच्या दृष्टीनें सर्वात
महत्त्वाची सुधारणा जर कोणती करावयाची असेल तर लढाईच्या प्रसंगीं वरील
प्रकारच्या भयंकर प्रसंगांतून हिंदी कारखान्यांचा निभाव लागण्याकरितां यंत्र-
सामुग्री तयार करण्याचे कारखाने हिंदुस्थानांत निघतील अशी व्यवस्था येथें
झाली पाहिजे असें कमिशनने सुचविले फारसे मजूर न ठेवता अर्वाचीन
शास्त्रीय पद्धतीला अनुसरून शेतीचें उत्पन्न कसें काढता येईल, शेतीच्या लाग-
वडीच्या वाजतींत सुधारणा करून शेतातील माल बाजारांत ठेवण्यालायक
कपा करतां येईल याचे शिक्षण लोकांना दिल्यास व रौतीला योग्य अशी
सुगरलेली यंत्रसामुग्री मिळेल अशीं दुकाने व ही यंत्रसामुग्री तयार करण्याचे
कारखाने काढण्यांत आल्यास पुष्कळ मजूर कारखान्यांत काम करण्याकरितां
मिळून यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा कराच्या हिंदुस्थानातील धंद्यास उत्तेजन मिळेल
असें कमिशनचे म्हणणें आहे

साधनसामुग्रीची अनकुभलता
नर्वर्तन उद्योगधंदे निर्माण करण्याच्या हिंदुस्थानातील साधनसामुग्रीचा:
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विचार करतांना हिंदुस्थानांतील कोळसा हलक्या प्रतीचा असता व तोहि
एका विशिष्ट प्रदेशांतच मिळतो. तेव्हां त्याचा उपयोगहि मर्यादितच होणार
असल्यामुळें हिंदुस्थानांत आणखी कोणत्या ठिकाणी कोळशाच्या खाणी सांपड-
तील याची पहाणी करणें जरूर आहे असें कमिशनने आपलें मत दिलें.
ब्रह्मदेशांत खाणींतील तेलाचा साठा संपत आला असून तितक्या दर्जाचे तेल
असलेल्या खाणी अद्याप दुसरीकडे सांपडलेल्या नाहींत. कारल्याने चालविण्याच्या
कार्य पवनशक्तीचा उपयोग करून घेण्याइतकी हवामानाची निडिवतता हिंदु.
स्थानांत नाहीं. विजेच्या शक्तीवर चालणारे कारखाने काढता येतील अशा
प्रकारची जलौघशक्ति निर्माण करतां येईल अशी स्थलें हिंदुस्थानांत पुष्कळ
असून कोणकोणत्या ठिकाणी अशीं स्थाने निर्माण करणें शक्य आहे याची
रूपरेषा नक्की करण्याकरितां सरकारने अशा स्थानांची पाहणी केली पाहिजे अशी
कमिशनने' सरकारास आग्रहाची सूचना केली आहे.

धंद्याची वाढ कशी होईल ४उई

हिंदी उद्योगधंद्याच्या वाढीसंबंधानें विचार करतांना कमिशनने हिंदी कारा-
गिराच चोख वाम करण्याची लायकी कशी वाढेल व सुशिक्षित हिंदी
लोकं उद्योगधंद्यांत कसे लक्ष देऊं लागतील याचे विवेचन केलें आहे. शिक्षणाचा
अभाव, मजुरीचे हलके दर, जुजवी उपायानें प्रतिबंध करतां येईल अशा हिंव-
ताप नारू वगैरे रोगाचे मजूरवर्गीत वाढते प्रमाण अशे।- तीन कारणें हिंदी
मजूर नालायक ठरण्यास आहेत असें कमिशन वे' मत वाहे. सार्वत्रिक व प्राथ-
मिक शिक्षणप्रसाराचा कमिशनने पुरस्कार केला'असून मजरूत्रर्गानील मुलांच्या
शिक्षणपद्धतींत योग्य ते फेरफार केले पाहिजेत व घरड्या उद्योग वंदे करणाऱ्या
लोकांची संख्या हिंदुस्थानांत जास्त असून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासबंधानेंहि
उद्योगखात्याकडून विशेष काळजी घेण्यांत आली पाहिजे असें कमिशनने सुच
दिले आहे. हिंदी उद्योगधंद्याच्या वाढीसंबंधानें सुसंघटित प्रयत्न होण्याकरिता
मेक्यानिकल एजिनियरिंगच्या शिक्षणाचा प्रसार होणें जरूरीचे असल्यामुळें
उद्योगधंद्याची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यास चारपाच वर्षे उत्तम रीतीनें उमेद-
वारी करतां येऊन त्याला या विषयाचे योग्य शिक्षण मिळेल अशी व्यवस्था
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झाली पाहिजे अशीहि कमिशनची एक सूचना आहे. मजुरांच्या वसतिस्थानांत
सुधारणा करणे या गोष्टीस कमिशननें आपल्या सूचनांत अग्रस्थान दिलें आहे
सुशिक्षित हिंदी लोकांचें उद्योगधंद्याकडे लक्ष न जाण्यास सध्याची अव्यवहार्य
शिक्षणपद्धति मुख्यतः कारणीभूत झाली असून या पद्धतींत मुळापासून फेरफार
करण्यांत आले पाहिजेत असें कमिशनचे म्हणणें आहे. उद्योगधंद्याच्या बाबतींत
नांव मिळवू इच्छिणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी तरुण विद्यार्थ्यांस योग्य तें तात्त्विक
शिक्षण व त्याच्या आवडत्या विषयाचे पूर्ण व्यावहारिक शिक्षण मिळेल अशी
व्यवस्था करण्यासंबंधानें व तसेंच व्यापारी व खाणी खोदण्याच्या शिक्षणाची सोय
करण्यासंबंधानें विशेष सूचना रिपोटार्त करण्यांत आल्या असून एंजिनियरिंग व
धातुकामाचें उच्चच प्रतीचें शिक्षण देण्याकरितां कॉलेज काढण्याची कल्पनाहि
कमिशनने सुचविली आहे

सरकारनेंहि देशीच माल घ्यावा
देशाच्या औद्योगिक उन्नतीकडे सरकारचे लक्ष अलीकडे अधिकाधिक लाभू

लागलें असून आजपर्यंत या बाबतींत चालू असलेल्या प्रयत्नाना सुसंघटित२देण्यांत यावें, शास्त्रीय संशोधनसंस्थांच्या कामासंबंधाने व इंपीरियल इंडस्ट्रियल
सर्व्हिसमधील लोकांच्या पगारासत्रधानें एक स्पेशल कमिटी नेमण्यांत यावी असें
कमिशन मत आहे. व्यापार व उद्योगधंदा यासंबंधाची आजतारखेपर्यतची
माहिती असणें हें सरकारच्या व लोकांच्या दृष्टीनें अत्यंत हितावह आहे तेव्हां
ही माहिती कशी मिळविता येईल यासंबंधाची एक योजना कभिशननें तयार
केली आहे. सरकारांत लागणारा माल परदेशांतून मागविल्यामुळे हिंदी उद्योग-
धंद्याची पीछेहाट झाली आहे; याकरिता हें खाते उद्योगखात्याकडे द्या व 'त्या

५भेंर्ठ्यंक्त;:६हट १:?८९७ईई८६व्हेंई१हुइंंलेंध्यें:६
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आहे. तेव्हां यासंबंधाची नीट चौकशी करून सध्याच्या या वावताताल अड-
चणी दूर कराव्या, निर्गत माल व यंत्रसामुग्रीखेरीज इतर परदेशी आयात माल
यावरील रेल्वेचे दर वाढविण्यांत यावे, रेल्वे-बोर्डात व रेल्वे-परिषदेंत व्यापारी
व कारखानदार यांचे प्रतिनिधि असावे असें कमिशननें सुचविलें आहे.

देशांत पैशाचा तुटवडा आहे असें नाहीं, पण उद्योधंद्यांत भांडवल गुंत-
विण्यास लोक तयार नाहींत, भांडवल पुरविणाऱ्या बँका निघाल्या तर देशांत
ठिकठिकाणी त्यांची अत्यंत जरूर आहे. औद्योगिक बँका स्थापण्याबद्दल कमि-
शनचें अनुकूल मत आहे, पण या विषयासंबंधानें पूर्ण विचार करण्याकरितां एक
तज्ज्ञांची कमिटी नेमली पाहिजे व हें काम सरकारने शक्य तितके लवकर केलें
पाहिजे अशी कभिशननें सरकारास विनंति केली आहे.

कमिशनने केलेल्या सूचनांप्रमाणे सरकारी उद्योगखाते काढल्यास त्याकरिता
दरसाल ८६ लाख, औद्योगिक शिक्षणसंस्थांकरितां १५० लाख व इतर प्रगति-

कारक सुधारणांकरितां ६६ लाख रु. लागतील असा कमिशनचा अंदाज असून
सात वर्षांच्या अवधींत या सुधारणा पूर्णपणे अमलांत याव्या असे
कमिशननें आपलें मत दिलें.

पंडितजींची भिन्न मतपत्रिका.
या रिपोर्टाला पंडितजींनीं आपली विस्तृत भिन्न मतपत्रिका जोडली. ती

जोडतांना त्यांनीं देशी धंद्याचा नाश कसा करण्यात आला याचा साद्यंत इतिहास
दिला आहे. भिन्न मतपत्रिका ात्रुइंाहतइंांना प्रथम त्यांनीं वरिष्ठ कौजितलातील
कमिशन नेमण्याच्या वेळा झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करून ते पुढें म्हणतात,
''सरकारतर्फेसर बुइल्यम क्लार्क यांनी या ठरावास अनुमति दिली व सांगितलें
कीं, 'या प्रश्नाची चौकशी करण्याला कभिटी न नेमता रॉयल कमिशन नेमण्याचा
विचार ठरला आहे, परंतु या कमिशनकडे आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न सोंपवितां
येत नाही; कारण युद्धोत्तरकालात साखाज्यांतील घटकांचे परस्परांशी व इतर
देशांशी व्यापारीसंबंध कसे असावे हें युद्धसमाप्तीनंतर ठरविण्यांत येईल '
अशा रीतीनें या कमिशनची नेमणूक झाली खरी; पण जकातीचा प्रश्न अजि-
बात वगळल्यामुळें हॅन्सेट नाटकांतून हॅम्लेटचा तेवढा पार्ट गाळल्यासारखे
झालें! असो. जकातीचा प्रश्न वगळल्यानंतर कमिशनने विचार करावयाचे प्रश्न
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मुख्यतः दोनच राहले. हिंदी भांडवलत्राल्यास किफायतशीरपणे भांडवल
घालता येईल असे उद्योगधंदे दाखवून देणे आणि सरकारने उद्योगधंद्यास कोणत्या
प्रकारे उत्तेजन द्यावे तें सुचविणे .यासवधात सर बुइल्यम क्लार्क यांच्या भाषणातील
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे. ' 'धहिंदी उद्योगधंद्याना
उत्तेजन द्यावयाचे खरं; पण हिंदी उद्योगधंदे म्हणजे कोणते? अर्थातच ज्या
धंद्यातील भांडवल, सत्ता व देखरेख हिंदी लोकांच्याच हातीं आहे, अशा धंद्यांना
प्रोत्साहन दिलें तरच त्यांत हिंदुस्थानचा व सासाज्याचाहि फायदा आहे. नाहीं
तर आज जे कारखानदार बाहेरून दूर अंतरावरून हिंदी कारखानदारांशी स्पर्धा

करीत आहेत तेच हिंदुस्थानच्या उंबरठ्याच्या आत शिरून घरांतल्या घरांतच
तुमच्याशी स्पर्धा करूं लागतील! '' याच दृष्टीने सर्वतोपरी हिंदी उद्योगधंद्यांना
उत्तेजन कसें देता येईल हें ठरविण्याकरितां प्रो. सी. जे. हॅमिल्टन यांस
जपानला धाडून देण्यांत आलें होतें आणि जपानी सरकारने आपल्या देशा-
तल्या कारखान्यांना कसा हातभार लावला याचा रिपोर्ट? प्रो हॅमिल्टन
यांनी या कमिशनला सादर केला. कमिशनच्या सूचनांचा विचार करितांना हा
महत्त्वाचा मुद्दा दृष्टीआड होऊं देता कामा नये

शेतकरी आणि कारागीर.
प्रो. हॅमिल्टन यांनी जपान देशाचे निरीक्षण करून जो रिपोर्ट सादर

केला त्यांत असें म्हटलें आहे कीं, '' जपानांत पूर्वी बहुतेक सर्व लोकांचा
धंदा शेतकी हाच असून अश् गवर्धीतच -त्याने अर्वाचीन काळातlग प्रमुख

औद्योगिक राष्ट्रांत प्रमुख स्थान पटकाविलें! ज्या एशियाटिकांना आपल्या देशांत
शांतता व सुराज्य स्;गपण्यालाहि दुसऱ्या राह्य्राची मदत लागते आणि परोप-
देशाने देखील ध्येयांना अर्वाचीन अर्थशास्त्राचे सिद्धांत पटत नाहींत अशा एशिया-
टिकानी ही क्रांति घडवून आणिली ही विशेष आचर्याची गोष्ट होय ''
प्रो. हॅमिल्टन काय किंवा इतर युरोपियन काय या सर्वांचीच अशी श्रामक
समजूत झालेली दिसते की,हिदुस्थान हा केवळ शेतकऱ्यांचा देश आहे व तो सदो-
दित शेतकरीच रहाणार! या श्रमाचा प्रथमारंभचि निरास करून हिंदी
लोक केवळ शेतकरी नसून शेतकरी व कारागीर आहेत हें सिद्ध करणें अग-
त्याचें आहे.
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भरभराटलेला हिंदुस्थान
प्रो. वेवर लिहितात कीं, ' तलम कापड विणण्यांत, रंगाची फरमास

साधण्यांत, धातूंवर व रत्नांवर काम करण्यांत, अर्क व सत्ये काढण्यांत आणि. सर्व

प्रकारच्या कारागिरींत हिंदी कारागिरांचे कौशल्य प्राचीन काळापासून जग-
प्रसिद्ध आहे. ' इ. स. पूर्वी ३००० वर्षांपासून बाबिलोनचा हिंदुस्थानशी
व्यापार सुरू होता. इजिप्तमधील -९ हजार वर्षापूर्वी पुरलेली प्रेते अप्रतिम हिंदी
मलमलींत गुंडाळलेलीं आढळतात. हिंदुस्थानचा वराच माल रोम शहरांत खपत
असे. ग्रीक लोकांना डाळ्याची मलमल ' गंगेतिक ' या नांवानें माहीत होती.
कै. न्यायभू! रानडे यांनी आपल्या अर्थशास्त्रीय निबंधांत हिंदुस्थानातील
धातूच्या कारखान्याविषयी असें लिहिले आहे कीं, '' हिंदी लोखंडाच्या कार-
खान्यांतून देशांतील मागणीचा पुरवठा होऊन तो माल परदेशालाहि जात
असे आणि त्या मालाच्या उत्कृष्टपणाविषयों सर्वत्र K३ाा-तइं होती. दिल्ली शहरा-
नजीक जी मोठी लोखंडी ' लाट ' दीड हजार वर्षांपूर्वी उभारलेली आहे
तेवढी लाट तयार करणें कांहीं वर्षांपूर्वीं कोणत्याहि देशांत शक्य नव्हतें
आणि आजमितालाहि एवढा अजस्त्र स्तंभ तयार करूं शकणारे कारखाने थोडेच
आहेत! आसामांत मोठ्या अजस्त्र तोफा ओतीत असत. हिंदुस्थानांतून पोलाद
नेऊन दमास्कसळा जंबिये तयार करीत आणि खुद्द इंग्लंडातील चाकूकान्यांचें
पालोद हिंदुस्थानाकडून पुरविले जात असें.'' हिंदुस्थानातील विविध कारागिरीचें
येथील अगणित संपत्तीचें, शांततेचें व सुराज्यव्यवस्थेचें वर्णन पेरिप्लस ग्रंथा-

पासून तो मार्कोपोलोच्या प्रवासवर्णनापर्यंत सर्व ग्रंथांतून आदळून येतें. अक-
राव्या शतकातील मुसलमानांच्या स्वाऱ्यांनी या भरभराटीस प्रथम धक्का बसला
तथापि अकबराच्या सुराज्यव्यवस्थेखालीं, हिंदी कारखाने व कारागिरी यांची
पूर्वीसारखीच भरभराट झाली आणि लर्निअर व टॅव्हर्द्यिअर यांच्या प्रवास.
वर्णनावरून त्याचें प्रत्यंतर पहावयास सांपडतें.

हिंदी धंदा कसा मारला
हिंदुस्थानच्या या व्यापाराने व भरभराटीनेंच युरोपिअन कंपन्याचे

चित्त हिंदुस्थानाकडे आकर्षिले गळे आणि हिंदुस्थानांत आपला
माल खपविण्याकारती नव्हे तर हिंदुस्थानचा माल युरोपांत नेण्याकरिती

- १३ -



पंडित मदनमोहन मालवीय
ईस्ट इंडिया कंपनीने सनद संपादन केली. शंभर वर्षेपर्यत असा व्यापार चालून
हिंदी मलमल आणि चिटें यांनो इंग्लंडची पेठ व्यापिलेली पाहिल्यावर इंग्लंड-
तील रेशमी व लोकरी कापडाच्या कारखानदारांच्या पोटांत हरवू लागलें
आणि १७०० व १७२१ सालीं हिंदी चिटें वापरण्याचा पार्लमेंटच्या कायद्यानें
प्रतिबंध करण्यांत आला. तथापि १७८७ पर्यंत नुसती डाक्याची मलमल इंग्लं-

डांत ३० लक्ष रुपयांची खपत होती. १८१७ सालीं मात्र हा प्रवाह अगदचि-
बंद पडला. पूर्वी डाक्याची वस्ती २ लास्य असून तें शहर लंडनपेइनांहि धनाढ्य
होतें. परंतु त्याची वस्ती अलीकडे ७९ हजारपर्यंत उतरली असून तेथील
सगळे कसबी कारागीर पोटाच्या पाठीस लागून खेडोंखेडी गेले! एकोणिसाव्या
शतकाच्या प्रारंभापर्यंत हिंदुस्थानांतून ६ ते १५ हजार गट्टे कापड विलाय-
तेस जात असे; पण १८२० झालापासून ही निर्गत अगदींच बंद झाली
आणि विलायतेंतून कापडाचा ओघ इकडे वाहू लागला हा विपर्यास आकस्मिक
किंवा नैसर्गिक नसून मुद्दाम घडवून आणण्यांत आला आणि तो सिद्धीस
नेण्याला विलायतेत व हिंदुस्थानांत असे दुहेरी प्रयत्न झाले हिंदुस्थानातील.
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना १७६९ सालीं असा हुकूम कर्मा-.
विण्यांत आला कॉ, त्यांनीं या देशांत कच्च्या रशेमास उत्तेजन द्यावें आणि
रेशमी कापड तयार होण्याच्या मार्गांत कांटे पसरावे. याच सुमारास विलायतेत
हिंदी आयात मालावर अशी जबर जकात बसविण्यांत आली कीं हिंदी कापड-
विकणें परवहुच नये. विलायतेत हिंदी चिटावर शेकडा ८१ टक्के लोंकरी काप-
डावर ८४ टक्के, मलमलीवर व इतर कापडांवर ३२ टक्के अशी जकात ठेव-
ण्यांत आली आणि हिंदुस्थानांत मात्र विलायती मालावर अवघी २ टके
जकात असे! हिंदी कापडावर जर अशी जवर जकात बसविली नसती तर
वाफेच्या यंत्राच्या जोरावर देखील पेसली व मँचेस्टर येथील गिरण्या टिकाव

धरू शकल्या नसत्या. अशाप्रकारच्या जबर जकाती हिंदुस्थान देश शेतकरी
बनविण्यांत आला

हिंदुस्थानातील नौकाबंधनाचा नायनाट कसा झाला तो पहा प्राचीन काळी

दरायस व शिकंदर यांनींहि आपल्या सैन्याकरता येथें नौका तयार

१३६



कामशनापुढील साक्षी व काम.
करून घेतल्या होत्या. हिंदी व्यापारी नौका मेक्सिकोपयर्तहि जलपर्यटण करूं
शकत. मग जावा, सुमात्रा, बोर्निओ, कन्तान येथपर्यंत प्रवास करीत हें
सांगणे नको. इ. स. १८०० सालीं ग. ज. लॉर्ड वेलस्ली यांनीं डाय:-
रक्तेरांना असें लिहिले कीं, हिंदुस्थानांत बांधून तयार झालेल्या १००००
टनांच्या हिंदी बोटी कलकत्त्याच्या बंदरांत असून त्या इंग्लंडला माल रवाना
करण्याला लायक आहेत. बंगाल प्रांतांत नौकाबंधनाची कला पूर्णत्वाला गेली
असून इंग्लंडशी व्यापार करण्याला लागतील तितक्या बोटी या बंदरांतून मिळू
शकतील! पण ही गलवतें कलकत्त्याहून लंडनच्या बंदरांत जाऊन दाखल
होतांच लंडनच्या नौकाबंधनाच्या कारखानदारांनी आमचा धंदा ठार बुडाला,
आम्ही आणि आमची मुलेंमाणसें आतां उपाशी मरणारअशी ओरड सुरू केली.
ही ओरड कंपनीच्या डायरेक्टरांच्या कानी जाऊन त्यांनीं हिंदुस्थानांतील
बोटींतून विलायतेला माल पाठविण्याला बंदी केली! या बंदीला अशी एक
सबब सांगण्यांत आली कीं, असत्या बोटीवरून शेकडों हिंदी खलाशी विलायतेस '

येतील आणि ते विलायतेले आमचे नाना ढंग पाहून त्यांच्या गप्पा हिंदु-
स्थानभर पसरवितील. तसें झाल्यास ही हिंदुस्थानांत ' साहेब ' म्हटला कीं,
त्याच्याविषयी जो वचक व आदर वाटतो तो पार नाहीसा होईल. यास्तव
नैतिक, आर्थिक, व्यावहारिक, राजकीय कोणत्याहि दृष्टीनें पाहिले तरी हिंदी
आगबोटी इकडे येऊ देणें अनिष्ट आहे! अशा रीतीनें इंग्लंडच्या हिताकरिता
ईस्ट इंडिया कंपनीनें हिंदुस्थानचे नानाप्रकारचे धंदे बुडवून टाकले. आतां
उलटपक्षी विलायतेत कारखान्यांची जोपासना व वाढ कशी करण्यांत
आली तें पाहू.

इंग्लंडांतील औद्योगिक क्रांति
१७७० पर्यंत इंग्लंडांत कोळशानें व लोखंडाने काळे झालेले भूप्रदेश कोठेच

नव्हते. इंग्लंडांत रेल्येहि नव्हती व कालवेहि नव्हते आणि हक्कीची ज शहरे
कारखान्यांनीं व मजुरांच्या चाळींनी गजबजलेली दिसतात तसली शहर?
त्या वेळीं अस्तित्वांत नव्हती. ही सगळी क्रांति अलीकडे शें-सव्वाशें वर्षांत
घडून आलेली आहे. १७६४ त हारग्रीव्हजने सूत कातण्याचा रहाट
शोधून काढिला. १७६८ त आर्कराइटनें व १७७६ त कॉटनने त्यांत
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सुधारणा केली. १७६७ त ग्रिडलेने मँचेस्टरपासून् लिव्हरपूर बंदरापर्यंत कालवा
तयार केला आणि याच वेळीं एजिनच्या शक्तीचाहि कारखान्यांत उपयोग
होऊं लागला. या चार शोधामुळे इंग्लंडचे कारखाने पुढारले खरे. परंतु त्याच्या-
बरोबरच या शोधांचा उपयोग करून घेणारे भांडवलवालें पुढें आले नसते तर
हे शोधे कवडीमोल झाले असते. किंबहुना .हे शोध जगासमोरच आले नसते.
भांडवलवाल्यांना बँकांकहून मदत झाली; पण ह्या वै-का आत्या कोठून? १७५०
त एडमंड बर्क जेव्हां आयलंडातून इंग्लंडांत आला त्या वेळीं सर्व देशांत मिळून
१२ वैकाबिक् नव्हत्या, आणि १७९० त पहावें ती बक नाहीं असें एकहि शहर
इंग्लंडांत राहिलें नाही. हें स्थित्यंतर कशानें झालें बरें? या शोधांच्या
आधीं थोडेच दिवस म्हणजे १७५७ त दासीच्या लढाईत इंग्लिशांना जय
मिळाला याचा ब्रिटिश कारखान्यांच्या उद्याशी कार्यकारण सबंध नाहीं काय?

जपत हिंदुस्थानातल्या द्रव्याचा इंग्लंडकडे पूर वाहू लागला नव्हता तोपर्यंत
इंग्लंडचे कारखानेहि विशेष भरभराटींत नव्हते. यावरून बंगाल व कर्नाटक
येथील संपत्तीमुळें इंग्लंडेच्या कारखान्यांना उत्तेजन मिळाले असेंच सिद्ध

होत नाहीं काय?

- ए -कच्च्या मालाच्या ानगताचा दुरूपारणाम.
देशांतील कवा माल परदेशी जाऊं लागला म्हणजे तो देश केवळ शेतकीवर

अधिकाधिक अवलंबून राहतो. १८ व्या शतकांत इंग्लंडला वसाहतींतून कप्प्या
मालाचा पुरवठा होत असे व आतां तेंच काम .हिंदुस्थानला करा लागत
आहे. हिंदुस्थानांत कापूस जास्त कसा पिकेल याची ई. इ कंपनीला १७८८
पासून काळजी वाटूं लागली. १८५८ पासून ब्रिटिश व्यापाऱ्यांच्या भिडेस्तव
.हिंटुस्थानसरकारनेंहि याच प्रश्नाकडे लक्ष पुरविलें असून नुकतीच विलायत
एक ' कॉटन कमिटी ' हि स्थापन झाली आहे! हिंदी शेतकीची उन्नति होऊं
नये, येथील कापसाचे पीक व त्याचा दर्जा वाहू नये असें मी म्हणत नाहीं.
परंतु तो कापूस परदेशीच कां जावा? त्या कापसाचे येथें कापड बनविण्याला
उत्तेजन दणैं हें सरकार कर्तव्य नाहीं काय? परंतु अनिर्बध व्यापाराचे तत्त्व,
सरकारची तटस्थ वृत्ति, ब्रिटिशव्यापाऱ्यांची मर्जी खप्पा होण्याची धास्ती
इत्यादि कारणांमुळें हिंदुस्थान देश कप्पा माल पुरविणारा देश बनलो. १८५३
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त लॉर्ड डलहौसी यांनीं हिंदुस्थानांत रेल्वे करण्याचा पहिला खलिता
लिहिला, त्यांत रेल्वे करण्याचें पहिलें कारण सैन्याच्या हालचालीची
सोय हें असून दुसरें कारण ब्रिटिश भांडवल हिंदुसगनान गुंत'
विण्याला आमिष असें देण्यांत आलें आहे! याच खलित्यांत इंग्लंडला काप-
साची गरज आहे आणि हिंदुस्थानातील कापूस वाहून नेण्याला साधन मिळेल
तर हिंदुस्थानांत किती तरी कापूस पैदास होण्यासारखा आहे व रेल्वेने हें काम
होकेन शिवाय इंग्लंडचा पत्रा मालहि देशभर पसरण्याला साधन होईल
असें मत स्पष्टपणे नमूद केलें आहे. या भविष्याप्रमाणें डलहौसी साहेबांच्या
आठ वर्षांच्या कारकीर्दीतच कापसाची निर्गत १३१ कोटीपासून ३ पुउ कोटीपयर्त
आणि धान्याची निर्गत १ कोटीपासून ३ कोष्टीपर्यंत वाढली. त्याचबरोबर
ब्रिटनचा एकंदर पक्का मालहि १३ काटोईंपासून २३ कोर्टाच्या घरांत येऊन
ठेपला

बरें, सरकार रेल्वे करण्याचें ठरविलें तर त्याचबरोबर लोखंड गाळण्याचे
कारखाने कां सुरू केले नाहींत? हिंदुस्थानांत इतकें लोखंड निघण्याजोगें असून
येथें ( टाटाच्या कारखान्यापूर्वी) एकहि कारखाना असू नये हें आर्क नव्हे

काय? रेल्वेबरोबरच लोखंडाचा कारखाना काढला असता तर देशांतले
भांडवल देशांतच खेळले असतें. परंतु आतां दरसाल दहा कोटी रुपये लोखंड
खरेदीकरितां परदेशी जातात आणि इकडे पूर्वीचे लोखंड गाळणारे धावड
आपला धंदा गेला म्हणून देशोधडीला लागत आहेत. ही सर्व कहाणी सांगण्याचा
हेतु एवढाच कीं, अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत 'शेतकी व उद्योगधंदे या
बाबतींत हिंदुस्थान व इंग्लंड या उभयतांची स्थिति हल्लीच्या अगदीं उलट
होती. इंग्लंड देश शेतकीचा होता व हिंदुस्थानांत हजारों वर्षांपासूनचे
उद्योगधंदे भरभराटींत होते. अर्थातच यापुढें शेंदीडशें वर्षात जें धोरण स्वीकार-
ष्यांत आलें त्यायोगानें इंग्लंडचे कारखाने तरारले आणि हिंदुस्थान केवळ
शेतकरी बनला! सांगण्याचा मुद्दा एवढाच कीं, इंग्लिश लोकांत उद्योगधंद्या-
विषयीं कांहीं विशेष पात्रता आहे आणि हिंदी लोकांना शेतकऱ्यांचे कारखान-
दार बनविता येणार नाहीं असे कांहीं नैसर्गिक दोष आहेत असें नसून जर
हिंदुस्थानालाहि इग्लंडसारखेंच उत्तेजन व संधि मिळाली तर हा देश देखील
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व्यापारधंद्यांत पुढाकार घेऊं शकेल. यासाठो त्याजविषयी खरी उदारबुद्धि
जागृत ठेवा. हिंदुस्थानांतील कारखाने बुडाल्यानें सगळ्यांचा शेतकीवरच भार
पडला आहे, आणि त्यामुळें वारंवार दुष्काळाची आपत्ति ओढवत आहे १८००
ते १८२५ पर्यंत ५ दुष्काळ पडले. १८२५ ते १८५० पर्यत २ दुष्काळ

' १५११८५ पर्यंत ६ आपि १८७६ ' १९ पर्यंत १पडल ८ ते ७ ण ८७ त ०० ८
दुष्काळांची मालिका लागली! १८५४ पासून १९०१ पर्यंत कुकाळामुळे

२८४९० लोक मृत्युमुखी पडले असावे असा मि. डिग्बी यांचा
अदाज आह!

फॅमिन-कमिशनच्या सवना.
९सालच्या दुष्काळाने डोळे उघडल्यामुळें सरकारने फॅमिन-कमिशन

नोमलें त्या कमिशननें १८८० सालीं आपला रिपोर्ट प्रसिद्ध केला त्या
रिपोर्टींत कमिशननें असा इशारा दिला कीं, हल्ल शेतकीखेरीज लोकांना दुसरा
धंदा नाहीं; यामुळें अवर्षणाने तेवढा एक धंदा बसला कीं रयतेला दुसरा
आधारच रहात नाहीं. याकरिता पावसाच्या कमजास्तपणावर अवलंबून
नसलेले असे दुसरे अनेक उद्योगधंदे देशांत वाढविल्याखेरीज रयतेची उपासमार
चुकणार नाहीं. देशांत नवा धंदा कसा प्रस्थापित करावा हें सरकारास कांहीं
शिकवावयास नको. चहाच्या लागवडीच्या बावतींत सरकारने जो मार्ग

स्वीकारला तोच इतर धंद्यांनाहि लागू पडेल. हिंदुस्थानांत चहाची लागवड
करण्याकरिता सरकारने चीन देशांतून मजूर आणविले लागवडीकरितां जमीन
संपादन करून तेथें वसाहत करविली. चहाचे बीं आणून तें मळेवाल्यांना
वाटून दिलें आणि जेव्हां हा धंदा किफायतशीर होतो असें दिसून आलें तेव्हां
तो भांडवलाल्यांच्या स्वाधीन केला. हीच पद्धति इतर धंद्यांत सरकारने का
स्वीकारू नये? साखर, कातडी कमावणे, कापूस, रेशीम व लोकर यांचें कापड
ताग, तंबाकू, कागद, चिनीमातीचीं भांडीं, कांचसामान सावण मेणबत्त्या

तेले इत्यादि कारखान्यांची येथें वाढ होऊं शकेल याखेरीज सरकारी उपवोगा.
करितां माल खरेदी करितांना येथें तयार झालेल्या मालाची प्रथम निवड
करण्यानेंहि देशी ध्यास बरेंच उत्तेजन देता येईल औद्योगिक व यां इवत्रर
शिक्षण देण्याचें काम तर सरकारनें अंगिकारले पाहिजे
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फॅभिन-कमिशनने ३८ वर्षांपूर्वी या सूचना लिहून ठेविल्यार पण अद्यापि
सरकारने त्या अमलांत आणल्या नाहींत! १८८५ सालीं काँग्रेसची स्थापना
झाली आणि लव; सरकारच्या पाठीमागे हेंच डमागे लाविलें. १९१४
सालापर्यंत काँग्रेसने यासंबंधी १५ ठराव केले आहेत. १९०५ सालापासून
औद्योगिक परिषदेची सालोसाल बैठक होऊं लागली आणि तिनेंहि अनेक
ठरावांच्या रूपाने काँग्रेसच्या मागणीस दुजोरा दिला. परंतु युद्धास सुरुवात
होईपर्यंत सरकारने काहीएक केले नाहीं. १९० .७ सालीं संयुक्त प्रांताचे ले ग.

सर जॉन सुपर म्हणाले कीं, औद्योगिक व यांत्रिक शिक्षणाचा विषय आज
वीस वर्षे सरकारपुढे व लोकांपुढे आहे; परंतु अद्यापि लेख व व्याख्याने
यांच्यापुढे कांहीं मजल गेली नाहीं. नाहीं म्हणावयास कांहीं वर्षांपूर्वीं सरकारने
परदेशांत जाऊन औद्योगिक शिक्षण संपादण्याकीरता दरसाल १० शिष्यवृत्या
.देण्याचें ठरविलें. या शिष्यवृत्त्या घेऊन. १०० विद्यार्थी परदेशी गेले. परंतु ही
संख्या देशाच्या जरूरीच्या मानानें फारच अल्प आहे असें पाहून असल्या
शिक्षणाकरितां परदेशाला विद्यार्थी रवाना करण्यासाठी एक खासगी संस्था
स्थापन झाली. या संस्थेच्या विद्यमाने आजपर्यंत रे ०० विद्यार्थी परदेशास गेले :
त्यांतले जे १४० परत आले त्यांतून १३० नोकरीवर आहेत. या विद्यार्थ्यांनी

२० नवे कारखाने स्थापिले असून इतर कित्येक कारखान्यांचें चालकत्वहि
त्यांच्याकडे आलें आहे व अशा सर्व कारखान्यांचें भांडवल ४० लक्ष रुपये
आहे. अशा या संस्थेला बंगालसरकार सालिना ५ हजार रुपये मदत करीत
होतें आणि युद्धाच्या सुरवातीपासून ती मदत २२१ हजारांवर आली!

कपरका राष्ट्राचा प्रगात
-१८७७ च्या दुष्काळापासूनच्या ४० वर्षांत हिंदुस्थानांत किती अल

प्रमाणांत प्रगति झाली हें आम्ही वर पाहिले आतां याच ४० वर्षांत इतर
राष्ट्रांनी किती झपाड्यानें प्रगति केली पहा. जर्मनी, आहिरे, जपान व अमे-
रिका या चार देशांच्या व्यापारानें हिंदुस्थानची वरीच. बाजारपेठ व्यापिली
असल्यानें त्या चार देशांचाच आपण तूर्त विचार करूं. हिंदुस्थानाभोवती
संरक्षक जकातपद्धतीचा कोट नसल्याने या चार देशांनीं येथल्या खुल्या व्यापा-
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राचा पूर्ण फायदा करून घेतला आणि येवून कवा माल नेऊन पक्का माल
परत धाडण्याचा धडाका सुरूं केला. या मोहिमेमुळे हिंदुस्थानातील निळीची
लागवड बुडाला; हिंदुस्थानच्या साखरेच्या कारखान्यास धोका पचला,
परकी राष्ट्रांच्या या व्यापारी मोहिभेमुळें केवळ हिंदुस्थानचेंच नव्हे तर इंग्लं-

डचेंहि नुकसान होत .आहे. महायुद्धापूर्वी हिंदुस्थानच्या आयात मालांत
इंग्लंडचा हिस्सा शेकडा ६४६.८ टके: होता आणि जपान, अमेरिका व जावा
यांचा अणु-क्रमें २५, उर. १ व ६. ४ असा होता. १९१७ सालच्या आयात
मालांत इंग्लंडचा वाटा शेकडा ५८४ पर्यंत उतरला आणि जपानचा ८ .९,
अमेरिकेचा ७.३ आणि जादाचा ८.९ पर्यंत वाढला. महायुद्धाच्या अनुभवा-
वरून जे कारखाने हिंदुस्थानांत असणें अवश्यक असून ते तेथें विद्यमान
नाहींत त्यांची यादी कमिशनच्या रिपोर्टाच्या चौथ्या भागांत दिलेली आहे
ती पाहिली म्हणजे मन खिन्न होतें. सरकारने आजपर्यंत जर औद्योगिक शिदर-
णाची तरल केली असती, औद्योगिक बॅकांना सवलती दिल्या असत्या, आणि
येथल्या कारखान्याचा माल खरेदी करून त्यांस उत्तेजन दिलें असतें तर हे
अवश्यक कारखाने येथें आज भरभराटीला आलेले दिसले नसते काय?

उद्योगधंद्याविषयीं सरकारचे धोरण
हिंदुस्थानांत औद्योगिक प्रगति घडवून आणण्याच्या दिशेने पहिला प्रयत्न

मद्राससरकारने केला आणि हिंदुस्थानात कोणते नवे कारखाने किफायतशीरपणे
घालविता येतील हें भावी कारखानदारांना सप्रयोग दाखविण्याचें काम
सरकारने आपल्या अंगावर घ्यावें असें १९१० सालीं स्टेटसंकेटरसि सुचविलें.
परंतु टुर्दैवानें रेया वेळचे भारतमंत्री लॉर्ड मोलें यांनी ती सूचना मान्य
केली नाहीं सहा वर्षीनंतर या चुकीचा दुष्परिणाम दिसून आल्यानें १९१६
सालीं भारतमंत्री लॉर्ड कडू यांनी व्हाइसरॉयास तारेने असे कळविले कीं
लॉर्ड मोलें यांच्या पूर्वीच्या हुकमामुळें असून मध्ये, नका, औद्योगिक कमि-
शनचा रिपोर्ट प्रसिद्ध होऊन नवीन हुकूम सुरेपर्यंत तुम्हांस ज्या उद्योगधंयास
सरकारी मदत लेन जरूर वाटेल आणि सांपत्तिक दृष्ट्या शक्य असेल त्यांना
मदत करावयास लागा. '' पण हा प्रकार तहान लागल्यानंतर विहीर खणण्या
सारखा झाला. वास्तविक पाहता यांत मोर्ले साहेबापेक्षा हिंदुस्थान-
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सरकारचीच चूक मोठी आहे. कारण हिंदुस्थानसरकारनें कोणत्याहि उद्योगधंद्यास
कधींच कसल्याहि प्रकारे सहाय्य करूं नये असा कांहीं लॉर्ड मोलें यांच्या
हुकमाचा अर्थ नव्हता. लॉर्ड मधू १९१२ च्या मार्चमध्येच हिंदुस्थान-
सरकारास असें लिहून कळविले कीं, '' हिंदी लोकांना नव्या पद्धति व नवी
यंत्रे यांचें शिक्षण द्यावें एवढी पडत्या फळाची आला लॉर्ड माले यांनी दिलीच:
होती. पण मद्राससरकारनें तिचा अर्थ अगदींच संकुचित करून औद्योगिक

शाळांत शिक्षण देण्याखेरीज इतर रीतीनें कारखान्यांना उत्तेजन किंवा -करख्यानढ्य

दारांना शिक्षण देऊं नये असें जें ठरविलें तें च्रुकीचे आहे. नवी यंत्रे आणि
सुधारलेली पद्धति यांचें सप्रयोग शिक्षण देण्याकरितां यंत्रे खरेदी करण्याला
आणि प्रयोगवजा कारखाने चालविण्याला आमच्याकडून बिलकुल हरकत
नाहीं. '' परंतु या सूचनेचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं आणि आतापर्यत
सरकारने आपलें हें अवश्य कर्तव्य बजावलें नाही.

०५.

धारण बदल लागल६५
युरोपियन महायुद्धामुळे रोजच्या अवश्यक वस्तूकरितां देखील हिंदुस्थानाला

जर्मनी व आसिया या देशांवर कसें अवलंबून रहावे लागतें तें व्यक्त झालें
आणि हिंदुस्थानसरकारने ता. २६ नवंवर १९१५ रोजी स्टेटसेक्रेटरीकडे एक
खलिता लिहिला त्यांत पुढील आशयाचा मजकूर आहे. '' महायुद्धानंतर
प्रत्येक परकी देशाने आपला माल हिंदुस्थानच्या वाजास्पेठेवर लादावा ही
अनिष्ट गोष्ट टाळावयाची असल्यास हिंदुस्थानदेशाचें कांहीं तरी निश्चित
व्यापारी धोरण ठरविलें पाहिजे, कारण राष्ट्राची। उन्नति आर्थिक उन्नतीवर
अवलंबून असते हें सिद्ध झालें आहे. हिंदी उद्योगधंद्यांना सरकारने उत्तेजन
द्यावे अशी मागणी कारखानदार, राजकीय पुढारी आणि विद्वस्तमूह या सर्व.
कडून एकमतानें पुढें येत आहे. याकरिता ज्यायोगानें येथें औद्योगिक शिक्षणू
देण्यांत येऊन तें यशस्वी होईल आणि जेणेकरून केवळ बौद्धिक शिक्षणाकडचा
आणि नोकरी, वकिली व डॉक्टरी यांच्याकडेच असलेला भर कमी होईल
असें औद्योगिक धोरण सरकारने अंगिकारणें अगत्याचें आहे महायुद्धानंतर
हिंदुस्थानाला शक्य तितक्या रीतीनें कारखान्यांचा देश म्हणवून घेता येईल
अशी स्थिति प्रास होण्याला सरकारने सहाय्य केलेंच पाहिजे असा हार धर-
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ण्याचा हिंदुस्थानाला हक्क आहे. '' हें मत भारतकंबसिंही मान्य होऊन
हें कमिशन नेमण्यांत आलें व त्या योगानें हिंदी लोकांस हर्ष झाला. परंतु
हिंदुस्थानच्या कापडाच्या आयातीवरील जकातीच्या प्रश्नाच्या वेळ मजूरपक्ष,
आयरिश पक्ष आणि लेकेशायरचे प्रतिनिधि यांची जूट होऊन त्यांनीं स्टेट-
सेक्रेटरीची भेट घेऊन कापडावरची जकात .न वाढविण्याविषयीं जो आग्रह
धरिला तो लक्षांत घेता या कमिशनपासून तरी कितपत उपयोग होईल याची
कका वाटते.

इंग्लिशांची चुकीची कल्पना
इंग्लिशांच्या डोक्यांत शिरलेली एक चुकीची कल्पनाच या विरोधाच्या

बुडाशीं आहे. हिंदुस्थान देशांत कारखाने निघून उद्योगधंदे भरभराटीला आले
व हिंदुस्थान देश संपन्न झाला तर त्यांत इंग्लिश कारखानदारांचें नुकसान आहे
ही ती चुकीची कल्पना होय. जपान व अमेरिका या देशांनी गेल्या चाळीस
पन्नास वर्षांत आपली किती औद्योगिक प्रगति साधली आहे बरें? पण त्यापासून
झैलडच्या व्यापाराचे नुकसान न होतां उलट भरभराटच झाली १८८०
सालीं जपानांत इंग्लंडचा माल अवघा ३ कोटींचा खपत होता तो आतां
१९१० सालीं १३३ कोटींचा खपला. आणि सर्व देशांची मिळून जपा-
नातील आयात अवघी ७ कोटींची होती ती ५८ कोटींची झाली परदेशाचा
माल अमेरिकेंत १८६० सालीं १०० कोटींचा आला होता तो १९००
सालीं १५५ कोटींचा आला. आतां हें मत इंग्लंडातहि होत चालले
आहे लॉर्ड बाल्फर यांनीहि आपल्या ' युद्धात्तरकालीन व्यापार '
या विषयावरील रिपोर्टात असेच विचार प्रदर्शित केले आहेत. लॉर्ड वेल-.
फर्डे व मि. मोठे यांनी आपल्या सुधारणेच्या रिपोर्टातहि याच मताला
दुजोरा दिला आहे. परंतु हें बदलले धोरण अमलांत येणे न येणें ही गोष्ट

हिंदुस्थानसरकारला या बाबतींत कितपत स्वातंत्र्य दिलें जाईल, त्यावर अव-
.लवून आहे. आणि या रिपोर्टातील आमच्या सर्व सूचनांचा सोक्षमोक्ष हिंदु-
स्थानसरकारास मिळणाऱ्या आर्थिक स्वातंत्र्यावरच अवलंबून आहे.

५ 6शांताला उत्तजन.
हिंदुस्थानांत शेती हा मुख्य धंदा व मोठ्या उत्पन्नाची बाब आहे यास्तव
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शेतकीची पद्धति सुधारणें आणि शेतीचें उत्पन्न वाढविणे अत्यंत जरूरीचे आहे
असें या कभिशनचें स्पष्ट मत आहे. पण ही शेतीची सुधारणा घडवून आणा.
करितां नव्या यंत्रांचा: प्रसार शक्य तितक्या उपायांनी केला पाहिजे असें जें
सांगण्यांत येतें तें बरोबर नाहीं. हिंदुस्थानसरकारचे शेतकीखात्याचे सळागार
भि. जेम्स. मॅकेना यांनीं आपल्या १९१५ सालीं प्रसिद्ध केलेल्या 'हिंदु-
स्थानातील शेली' ( २ष्टप८०४ळाए८ १०. १६व१८) या पुस्तकांत असें नमूद
करून निले आहे कीं, ''हिंदुस्थानांतील शेती सुधारण्याचा प्रश्न निघाला कीं
'पाश्चात्य नांगर व कापणीची यंत्रे यांचा प्रसार करा असा उपदेश जो तो
करितो. जेथे शेतांचा विस्तार मोठा असून मजुरांचा मात्र तुटवडा असेल तेथें

ह कापणीची यंत्रे उपयोगी पडतात. पण लहान लहान शेतांत व मजुरांचा
भरपूर पुरवठा असलेल्या ठिकाणी त्यांच्यापासून फायदा होत नाहीं. जी
यंत्रे गावांतऐया गावांत दुरुस्त करितां येतील व जे नांगर घरच्या वेलाकडून
ओढले जातील अशीच यंत्रे व नांगर शेतकऱ्यास उपयुक्त होत.'' मि
केनाच्या या मतावरून परकी यंत्रांचा शक्य तेथें शक्य त्या उपयांनीं
प्रसार करणें हें चुकीचे आहे हें दिसून येईल

५शतकाच शिक्षण द्या
चरील कारणास्तव परदेशी यंत्रांचा प्रसार करण्याचा अट्टाहास करण्यापेक्षा

.'शेतकी शिक्षणाचा' प्रसार करणे हें इष्टतर आहे.? ८८० सालच्या फॅमिन-कमि
शननें शेतकीची सुधारणा करण्याकरिता प्रत्येक प्रांतांत शेतकीखाते काढा-विषयीं शिफारस केली. परंतु १८८९ पर्यंत त्या दिशेनें कांहींच प्रयत्न झाला
नाही. त्यानंतर तरी शेतकी खात्याची स्थापना होऊन शेतकी तज्ज्ञ व त्यांचे
.मदतनीस यांच्या नेमणुका झाल्या, पगार सुरू झाले; पण शेतीची सुधारणा
.जागच्या जागींच राहिली! १९ ०'५ सालीं पुसा येथें शेतकीच्या संशोधनाची
संस्था. काढण्यांत आली. पुणे, कानपूर, नागपूर लियालपूर कोइमतूर
या ठिकाणची शेतकी कॉलेजें सुधारून वाढविण्यांत आली पाटबंधारे व कालवे
यांच्या योगानेंहि शेतीस थोडाबहुत फायदा झाला व त्याचें श्रेय सरकारास
दिलेंपाहिजे. परंतु सामान्य शेतकऱ्यांत शेतकांच्या शिक्षणाचा प्रसार होऊन
जो फायदा व्हावयाचा तो कांहीं झाला नाहीं मि मेकेना हें आपल्या

१० - १४७, -



पंडित मदनमोहन मालवीय
पुस्तकांत लिहितात-'' शेतकी शिक्षणाविषयी ओरड मात्र पुष्कळ; परंतु कृति
मात्र अत्यल्प झाली आहे. फॅमिन-कमिशन व ऑग्रेकल्यरल कमिशन यांनी
असा अभिप्राय दिला कीं, शेतकऱ्यांमध्यें शिक्षणाचा प्रसार झाल्याखेरीज शेत.
कऱ्यांची उन्नत होणार नाहींपण याचा पुढें मोठा विपर्यास होऊन प्राथमिक
शाळांतून शेतकीच्या विषयाचे शिक्षण देण्याचा क्रम सुरू झाला. परंतु असल्या
लहान मुलांना शेतकी शिकवून उपयोग काय? खरा मार्ग म्हणजे हाच कीं
प्राथमिक शिक्षणाचा शेतकरीवर्गांत प्रसार व्हावा व त्या प्राथमिक शिक्षणात
शेतकीला पुढें उपयोगी पडेल असें वस्तुपाठशिक्षण आणि एष्ट्यवलोकन यांचा
समावेश करावा. '' आणि वस्तुतः प्रयोगाने शेतकी शिक्षणाची नक्की दिशा
ठरेपर्यंत तें शिक्षण देण्यास प्रारंभ तरी कसा करणार? सारांश, ३५ व धडपड
करून अद्यापपावेतों शेतकी शिक्षण कसें द्या याचा प्रयोग करून पहा, असेंच
मि. मेकेना हे आम्हांस सांगणार! जपान, अमेरिका, आयलंड वगैरे देशानी
ही कामगिरी इतक्या दिरंगाइर्वर टाकली नाहीं. जपानच्या शेतकीविषयी
सर फ्रेडरिक निकलसन यांनी जें टाचण या कमिशनकरितां तयार
करुन दिलें त्यावरून जपानी शिक्षणपद्धतीची कल्पना येईल आणि येथे शिक्षण

देण्याला, तो एक नमुना उपयोगी पडेल हिंदुस्थानांत शेतीपासून इतर
देशांच्या मानानें किती थोडें उत्पन्न निघतें हें पुढील कड्यावरून कळून
येईल. २.दुरथानांत गव्हाचे पीक सरासरी दरएकरीं १२५० पौंड येतें तर
डेन्मार्कामध्ये तें २४५६ आणि बेल्यममध्ये २९५३ ५ऐंाड येतें येथें मक्याचे पीक
दरएकरीं १३५६ पौंड निघते तर न्यूझीलंडमध्यें तें ३१९१ पौंड व कानडात
३४८७ पौड निपजतें. तांदुळाचीहि स्थिति तीच आहे दरएकरीं जपानांतल्या
अर्थाने येथें तांदुळ पैदा होतो!

५ क ५शतका पक्ष्या काढा.
शेतकी सुधारण्याला शेतकी शिक्षण देत हा एक उपाय झाला; परंतु त्याच

बरोबर शेतकी बँका स्थापून शेतकऱ्यांना द्रव्यद्वारांहि मदत मिळाली पाहिजे
सर बुइल्यम वेडरबर्न यांनी १८८२ सालीं हा प्रश्न पुढें आणला पण
त्यास सरकारकडून उत्तेजन मिळाले नाहीं. पुढें कौग्रेसनेहि हाच उपाय ठरावा
च्या रूपाने सरकारापुढें मांडला, पण व्यर्थ! कै. न्या सू रानए यांनीं
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कमिशनांपुढील साक्षी व काम.

१८९१ साली पुणें येथील औद्योगिक परिषदेपुढें याच विषयावर निबंध वाचला.
जपानने तर या संबंधांत प्रत्यक्ष कृति करून कित्ता घालून दिला आहे. जपानांत
शेतकी वॅकांतून शेतकीला अल्पमुदतीनं किंवा दीर्घकालीन मुदत कर्जाऊ
रकमा मिळतात छोट्या मुदतीच्या रकमांची खते, शेतकीची आउतें, बियाणे
किंवा चारा यांच्या खरेदीकडे उपयोग होतो. मोठ्या म्हणजे ५० वर्षांपर्यंतच्या
मुदतीच्या रकमा विहिरी, पाटबंधारे, ताल घालणे वगैरे कामांकडे खर्च कर-
ण्यात येतात,हिंदुस्थानात अशा शेत ती बँका स्थापन व्हावयास नकोत काय ?''

औद्योगिक कभिशनच्याअहवालाला पंडितजीनी जोडलेल्या या भिन्न मतपत्रि-
केत बि रानी हिंदुस्तानांत कोणत्या पद्धतीनें राज्य चालविले याचे फार सुंदर
व मार्मिकचित्र रेखाटले आहे. त्या स्थितीचा भेसूरपणा आद्यापहि कमी झालेला
नाहीं. परंतु त्यावरून स्वदेशबांधबावद्दल पंडितजींचे अंतःकरण कसें तिळतिळ
तुटतें याची मात्र वाचकांस योग्य कल्पना येईल.



पंडितजी व कायदेभंग.

गांधींनी हिंदुस्थानच्या राजकारणाची सूत्रे हातो
घेतल्यानंतर असहकरिता-कायदेभंग यांची भाषा
ज्याच्या त्याच्या तोंडी खेळू लागली. व सामुदा-
यिकरीत्या कायदेभंग करण्याचें तत्व लोकांच्या गळीं
उतरवून तें प्रत्यक्ष व्यवहारांत आणणेंहि शक्य आहे
ही गोष्ट त्यांनीं स. १९३० सालीं सविनयकायदे-
भंगाची जी अपूर्व मोहिम यशस्वी करून दाखविली

द्यी वरून सिद्ध झाली आहे.
परंतु पारतंत्र्यांत असणाऱ्या प्रत्येक स्वाभिमानी मनुष्यास तो स्वातंत्र्याचे

चळवळ करू लागला म्हणजे अन्यायानें घातलेल्या कायद्याच्या प्रतिबंधाची
-मर्ये त्यास मोडून टाकावी लागतात असा अनुभवच आहे. पंडितजींनाहि या
पंख्यांतून अनेक वेळां जावें लागलें आहे. देशांतील सर्व समाजांत ऐक्य नांदावें
यासाठीं पंडितजींचे सदैव प्रयत्न व ते संधि मिळेल तेव्हां तसा अंतःकरणपूर्वक
उपदेश करीतहि असतात. त्यांना आतापर्यंत एकंदर पांच वेळां कायदेभंग
करावा लागला. त्यांतील चारवेळा १४४ कलमाखाली भाषणबंदी करण्यांत

आली, कारण काय तर त्यांच्या भाषणाने जातीजातींत वैमनस्वे वाहून तंटे
उत्पन्न होतील! जणू काय पंडितजी म्हणजे जातिकलह पेटविणारे कोणी
माथेफिरूच आहेत!! पंडितजींची आजपर्यंतची भाषणें लेख व कृति या कशाहि-
अध्यें कोणीहि व -येव्हाहि जातिद्वेषाची नुसती झुळूक तरी दाखवून द्यावी!
चरंतु नोकरशाहीला त्याचें काय'! त्यांनीं त्यांजवर १४४ कलमाचा सतत चार
-वेळा वार केला परंतु पंडितजींनी या चारहि वेळां हा अन्यायी हुकूम पाया
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खाला तुडवून आपला भाषण स्वातंत्र्याचा हब शाबीत केला.

एकदा मकरसंक्रांतीचें दिवशीं प्रयागास कुंभमेळ्याच्या वेळीं भाषण करण्याची
पंडितजींना डि. में. जे. मनाई केली. त्यावेळी पंडितजींनी तो हुकूम मानला
नाहा

ऽ९.दुसऱ्यांदा कायवभग
यानंतर दुसरा प्रसंग म्हणजे चौरीचौरा येथें झालेल्या दंग्याच्या वेळचा:

चौरीचौरा येथें दंगा झाल्यानंतर तेथील परिस्थिति प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी
पंडितजींनी तेथें जाग्याचे ठरविलें व त्याप्रमाणें ते तेथें जाण्यासाठी गोरखपूर
येथें गेले. तेथें त्यांचा अपूर्व सत्कार झाला. चौरीचुरा प्रकरणांत पकडलेल्या
ओरापींची त्यांनीं रेट घेतला. लोकांशी खासगी चर्चा केलीस्वतरइरण करण्या--
साठी संरक्षणइलें स्थापन करण्याचा लोकांना त्यांनीं सश दिला व तेधून ते चौरी-
चौरा येथें गेले. ता.४ फेब्रुवारी १९२१ रोजी याठिकाणी मोठा दंगा झाला
केली. पंडितजीनी दंग्याचें क्षेत्र स्वतः पाहिले. लोकांनी आपल्या करुण-
कथा पडितजींना सांगितल्या. अशा रीतीनें पंडितजी लोकांशीं बोलत
असतां तेथें एक पोलिस इन्स्पेक्टर येऊन त्यानें पंडितजींना डि. पो. सु. कडून
आलेली एक तार दाखविली. या तारेंत पंडितजींनी सदर तहशिलीत कोठें
भाषण करतां कामा नये असा १४४ कलमाखाली हुकूम दिला होता. तेथील
संभाषण झाल्यानंतर दंग्याचा भाग-मदेरा वाजार-याठिकाणीं मयनिरोधना-
वरून दंगा झाला होता, येथे गेले. तेधून परत फिरतांना जमलेल्या लोकांना
दारू न पिण्याचा व विदेशी कापड न घेण्याचा उपदेश केला. तेथून:

पंडितजी भटपूर येथें गेलें. तेथेंहि पंडितर्जीचें मोठ्या समाजापुढे भाषण
-६झाल.

५गारखपूर जह्यात बदा
तेधून पंडितजी मुक्कामाच्या जागी येतात तोच दोन पोलिस इन्सgk;र्स हजर

होतं. त्यांनीं दोन वेगळाले हुकूम १४४ कलमाखाली पंडितजीवर बजावले
एका हुउचमान्वयें त्यांना गोरखपूर जिल्ह्यांतील देवारयी-कसिया या भागांत
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- भाषणे करण्यास मनाईकेली होती. दुसरा हुकूम गोरखपूरच्या डि. में. चा
होता व त्यानें सर्व गोरखपूर जिल्ह्यांतच पंडितजींना भाषणे करण्यास मनाई
केली होती. परंतु पंडितजींनी हे हुकूम धाव्यावर बसवून आपल्या ठरलेल्या
-कार्यक्रमांत काडीचाहि बदल न करतां त्यांनीं त्याचा दिवशीं सायंकाळीदेवरिया
भागांतील बहरज या गांवीं भेटदिला. तेथें त्यांचें अपूर्व स्वागत झालें, मोठी
मिरवणूक निघाली. व सायंकाळी त्यांचें प्रचण्ड समुदायापुढें भाषणहि झालें. तेधून
पंडितजी देवरियाला गेले. व दुसरे दिवशीं सकाळीं तेथेंहि जाहीर व्याख्यान
झालें. तेधून मोटार ते गोरखपूरला गेले. वाटेत रामपूर, कारखाना,
कासीया, पाना या गांवींहि यांची जाहीर व्याख्यानें झाली.

मोटारने हा प्रवास करीत असतां पंडितजींच्या जिवावरचा एक मोठाच प्रसंग

टळला. मोटार भरवेगात होती. वाटेत चालणारी एक बैलगाडी चुकवि-
पवासाठीं मोटारनें किंचित वळण घेण्याचा प्रयत्न केला तें घेत असतां मोटार
एकदम जवळच्या खड्यांत घुसली. सुदैवाने थोड्याशा जखमा होण्यापलीकडे
कोणासच फार त्रास झाला नाहीं

तेधून खलिलाबादेस व्याख्यान जाहीर झालें होतें तेथें तें देण्यासाठ.
गेले तेथें जातात तोच १८४ कलमाचा प्रतिबंध सज होता. परंतु
पंडितजींनीं ठरल्याप्रमाणें त्यास दाद न देता व्याख्यानाचा कार्यक्रम यथा-
स्थितपणें पार पाडला

ज्यांनीं पंडितजीवर १४४ कलम सोडले त्यांनी।ं स्वत : जर पंडितजींची
भाषणे ऐकली असती तर आपले हुकूम फिती वेडगळपणाचे होते याची
त्यांना योग्य क्.ल्पना आली असती. लाेकांना जर स्वराज्य पाहिजे असेल
तर इंग्लण्डमध्ये ध्येयाप्रम ाZएंा इग्ळिशांचें रज्य आहे त्याप्रमाणें आम्हांस
हिंदुस्थानांत सत्ता पाहिजे असें सांगून लोकानी कॉग्रेसचा विधायक
कार्यक्रम तंतोतंत पाळावा; अहिंसाइरत्ति ठेवावी; चौरीचौऱ्यासारखे प्रकार

हऊें देऊं नयेत र देशाभिमान वाढवावा; उद्योगधंदे वाढवावे; शुद्ध खादी
तयार करावी व वापरावी, अखश्योद्धार करावा, आपसातील खटले लवादा-
मार्फत तोडावे. या प्रकारचा उपदेश पंडितजींच्या भाषणात असे यांत १४४



पंडितजी व कायदभेव
कलमाखाली भाषणबंदी करण्यासारखे' त्यांत काय होते हें नोकरशाहीखेरीज
इतरांस कसें उमजणार!

कायदेभंगाचा तिसरा प्रसंग
स. १९२६ मध्यें कलकत्ता येथें हिंदुमुसलमानांमध्यें; एकामागून एक तीन

भयंकर स्वरूपाचे दंगे झाले. तेथील परिस्थिति समक्ष पाहून ते शांतकरावे,
दुःखितांस सहाय्य करावें या सदविचारानें प्रेरित होऊन पंडितजींनी
कलकत्त्यास जाण्याचें ठरविलें ही वार्ता बंगालसरकारला समजताच
दडपशाहीच्या वेडेपणांची लहर मधून मधून एकेक सरकारास पछाडीत असते
त्याप्रमाणें बंगालसरकाला या वेडा ने घेरले आणि हौऱ्याच्या डिस्टिक्ट मेंजिस्टे-
टनें पंडित मदन मोहन मालवीय यांना कलकत्त्यास येण्याला मनाई
असल्याची नोटीस बजावली! ही झारशाहीची नोटीस पोंचतांच पंडित-
तचींर्नी आपला क ठ करेवास जाण्याचा निश्चय जाहीर केला. आज
चाळीस वर्षे राजकारणांत प्रमुखपणें वावरणाऱ्या, तीन वेळां काँग्रेसच्या अध्यक्ष-

पदावर चढलेल्या हिंदु युनिव्हर्सिटीसारख्या संस्थेला व हिंदुसमाजाला ललाम-
भूत वाटणाऱ्या अशा वरिष्ठ कायदेमंडळाच्या एका सन्माननीय. सभासदास
एखाद्या बदमाषाप्रमाणें एखाद्या जिल्ह्यांत येण्यास अगर भाषण करण्यास बंदी
करणें हें कृत्य अत्यंत उर्मटपणाचें व अरेरावीचे असल्यानें मॅजिस्ट्रेटच्या या
हुकमाचा सर्वत्र निषेध होऊं लागला सरकारच्या बगलतेंल्या अँग्लो-इंडियनी
पत्रांनीहि मॅजिस्ट्रेटने ही घोडचूक केली असा त्याजवर ताशेरा झाडला आणि
पंडितजी तर स्त्रकर्तव्य जाणून कलकत्त्यास जाण्यास निघाले. तेव्हां या झटा-
पटीचें पर्यवसान कसें होणार याकडे अखिल हिंदु जनतेचे डोळे लागून राहिले
होते पाम अखेरीस कोणत्या सोनाराने डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटचे कान टोचले
कोणास ठाऊक; पंडितजींना कलकत्ता शहरांत शिरण्यास हरकत घेण्यांत
वाली नाहीं आणि बी. चक्रवर्ती, सर पी. सी. मितर. इंदुभूषण
सने, जे. चौधरी, बी. के. लाहिरी, नलिनीरंजन सरकार
प्रभूति पुढाऱ्यांनी स्टेशनावर पंडितजीचे थाटाने स्वागत करून त्यांस शहरांत
गेलें. आपल्या आगमनप्रसंगी कोणताहि समारंभ करूं नये अशी पंडितजींनी
आगाऊच तार पाठविली होती व समतहि विनंती केली; त्यावरून मिरवणू-



पंडित मदनमोहन मालवीय.

-कीचा बेत रहित करण्यांत आला होता व तेवढ्यांतच समाधान मानून पोलीस
निघून गेलें. अशा रीतीनें पंडितजींनी आपला सत्याग्रह शेवटास नेला व:

त्याबद्दल सगळीकडून त्यांच्यावर अभिनंदनपर तारांचा वर्षाव झाला.

रू ककलकत्त्याताल जाचुर सभ १
कलकरयास पाचेंल्यानतर शनिवार ता ७ आगष्ट रोजीं आल्बर्ट

हॉलमध्यें पडितजींचे सद्यःस्थितीवर जाहीर व्याख्यान झालें. त्यांत हिंदु-मुस
क्यानाचा तंटा, प्रतियोगी सहकार पक्षाची तत्त्वें आणि सरकारचा दृष्टिकोन या
तीन मुद्यांवर पंडितजींनी भाषण केलें. कोणत्याहि जातीविषयी किंवा
धर्माविषयी पक्षपात न धरता सरकार जर कायदेशीर हक्कांची बजावणी न डग-
मगतां करील तर हे तंटे बंद पडतील असा पहिल्या मुद्यावर पंडितजींनीं अभि-
प्राय व्यक्त केला. स्वराज्य पक्षाचे उठपळीचे धोरण आत्नघातक असून वाणे-
दार पुढाऱ्यांनी। कौन्सिलात जाऊन लोकहिताची कार्ये घडवून आणावीत:
आणि लोकहितास विधातक होणारे सरकारचे डावपेंच हाणून पाडावेत हाच
प्रतियोगी सहकारितेचा मार्ग सर्वश्रेष्ठ होय असेहि त्यांनीं सांगितलें. कॉग्रेस-
निष्ठेविषयीं ते म्हणाले कीं, मी चाळीस वर्षे काँग्रसेचा सभासद आहे व जिवात
जीव आहे तोपर्यंत तसाच सभासद राहणार आहे. परंतु देशकार्याचे
महत्त्व कॉमसेविषयींकेक पूज्य बुद्धीपेक्षा अधिक आहे अर्थातच जेथे
जेथें कॉग्रेसनिष्ठा राष्ट्रकार्याच्या आड येत असेल तेथें राष्ट्रकार्यासा

पहिला मान दिला पाहिजे. नंतर सरकारच्या हल्लांच्या धोरणावर टीका
करून ते म्हणाले कीं, आमच्यांत जी फूट आहे तिचा फायदा सरकार घेत
आहे. आपण सर्वानी एकच राजकीय धोरण स्विकारले पाहिजे व तें धोरण
म्हणजे प्रतियोगी सहकारितेचेंच धोर ग होप. या धोरणाने आपण सर्व

चाल आणि याच धोरणाचे उमेदवार एकमताने निवडून दिले तर सरकार
बठणीस येण्यास वेळ लागणार नाहीं. परंतु निर्विवाद गोष्टीविषयी जेथे मुद्दाम
पक्षभेद उत्पन्न करण्यांत येतात तेथें इतक्या समंजसपणाची अपेक्षा करणें निरा-
शाजनकच ठरणार. ख्ट्रिंमुसलमानांच्या झगड्याचें खरें स्वरूप व्यक्त झालें असून
देखील जेव्हां आमच्यांतलेच कांहीं शिष्ट दंग्याची जवावदारी कळकळीच्या
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पुढाऱ्याच्या माथा मारून स्वतःच्या निर्लेपपणाचा डांगोरा पिटतात त्यावेळी-
सरकारलाहि असल्या पुढाऱ्यांवर हात टाकण्यास उत्तेजन मिळतें. '' पंडि तजीं
हे बोलके सत्याग्रही नसून कर्ते पुडारी असल्यानें त्यांच्या तेजापुढे अखेर सरकारी
हुकुमालाहि निस्तेज व्हावें लागलें

बंगालसरकारची फर्जीति
परंतु अशा रीतीनें त्यावेळीं पंडितजींच्या आगमनास सरकारने हरकत घेतली

नाहीं तरी त्यांजवर व. डॉ. मुंजे यांजवर कलकत्ता येथील मॅजिस्ट्रेटसाहेक
यांनी नोटीस काढली. नोटिशीत त्यांना असें आव्हान करण्यांत आलें
कीं, 'ता. २३ रोजीं आमचें समोर हजर व्हा वाटल्यास स्वत: या,वाटल्यास वकि-
लामार्फत या, आणि १४४ कलमाप्रमाणें तुम्हांला जी आला पूर्वी करण्यांत
आली होती ती अमान्य करून कलकत्ता शहराच्या हद्दींत तुम्ही प्रवेश कां केला
याचे कारण सांगा '

हें नोटिस प्रकरण बाहेर पडताच नोकरशाहीचा सर्वत्र धिक्कार होऊं लागला.
लेअसेकेलीह्येया सभासदांनीं ना व्हॉईसरायांस भेटून या कामी बंगाल सर-
कारला कांहीं सामोपचार सांगण्याबद्दल आग्रह केला व तो बराच फलदूपहि
झाला. यापूर्वी जेव्हां त्यांजवर १४ कलम लागू करण्यांत आलें होतें त्या
वेळींहि प्रांतिक सरकारने मॅजिस्ट्रेटास गुप्त कानमंत्र देऊन ते प्रकरण
आवरते घेतलें व तसाच प्रकार यावेळींहि झाला. अखेरीस बंगाल.
सरकारला शहाणपणा सुचून सरकारी वकिलाने खटला काहून घेण्याची
परवानगी मागितली व मोजले ती दिली! अशा रीतीनें बंगाल सरकारने
आपल्या अपूर्वे आणखी अधिक धिंडवडे होण्याचे टाळले. पंडितजी व औ.
मुंजे यांच्यासारख्या सन्मान्य पुढाऱ्यांवर असल्या मनाईनोटिसा काढण्या-
पूर्वीच वगालसरकारनें विचार करावयास हवा होता. पाम बंगालसरकारने विचार.
न करितां अविचार केला म्हणूनच पंडितजी व डॉ. मुंजे यांना बेकायदेशीर
हुकूम अमान्य करून स्वकर्तव्द्द बजावण्याची संधि लाभली आणि जनतेला सत्या-
ग्रहाचा एक नमुना पाहावयास मिळाला. स्वकर्तव्य निष्काम बुद्धीनें करीत राहा-
वयाचे. तें करीत असतांना प्रतिपक्षानें अन्यायानें हरकत केल्यास ती माना--
वयाची नाहीं. आणि त्याकरिता शिक्षा भोगण्याचा प्रसंग आला तरी त्याची
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.पर्वा करावयाची नाहीं, हाच सनदशीर चळवळीचा खरा मार्ग होय; व

पंडितजी व डॉ. मुंजे यांनींहि या प्रकरणांत, ' प्रास प्रासमुपासीत हृदये-
नापराजित ' अशीच आपली वृत्ति राखली याबद्दल त्यांचें कोणीहि अभिनंदन
करील.

चौथा कायदेभंग
या नंतरचा चौथा प्रसंग पेशावरचापेशावर येथें कायदेभंगाची चळवळ

जोरानें सुरू झाली. मयनिरोधनाची चळवळ यशस्वीपणे चालली ही गोष्ट सह-
जच न मानवणारा जो वर्ग होता त्यानें कांहीं निमित्त काढून पुढें त्याचें
पर्यवसान भयंकर हत्याकाण्डांत झालें. या पेशावर येथील प्रकरणाच्या भयंकर
-वार्ता प्रसूत होऊं लागल्या व शकडों माणसे गोळीबारास वळी पडली, रस्त्यावर

येतें 'रडून आहेत, लोक निराधार, निरात्रित झाले आहेत. अशा बातम्या फैलावू
लागल्याने तेथील वस्तुस्थिति पाहून घावरल्यास धीर द्यावा, त्यांना वैद्यकीय व
अन्नवस्त्राचें साहाय्य करावें या हेतूनें पंडितजींणीं पेशावरला जाऊन तेथील
निराश्रितास मदत करण्याचा हेतू प्रसिद्ध केलूा त्याबरोबर सरहद्द प्रांतीय कमि-
शनरनें त्यांस आपल्या प्रांतांत येण्यास मनाइ हुकूम काढला पंडितजींनी त्यावर
हिंदुम्च्छथानसरकारकडे तारा करून आपला हेतू केवळ भूतदयेचा असल्यानें
लोकांच्या मदतीसाठी आपणांस जाऊं द्यावे अशी परवानगी मागितली.पस्तुं
तिकडुनहि नन्नाचा पाढा आल्याने पंडितजींनीं हुकू म(ेहून पेशावरला जाण्याचें
योजिलें व त्याप्रमाणें आपले पुत्र पं. गोवेद मालवीय यांसह ते पेशा
वरला जाण्यास निघाले. परंतु सरहद्द प्रान्त. लागण्यापूर्वीच त्यांस आग
गार्डींतून उतरवून घेऊन बाहेर नेऊन सोडून देण्यांत आलें व त्यांचा बेत अशा
-रीतीनें हाणून पाडला. त्यांस पेशावरात जाऊ दिलें नाहीं परंतु अज-वायाच
हुकूम स्वाभिमानपूर्वक न पाळण्याचा त्यांनीं आपला निश्चय मात्र!
.दिला नाहीं

पेशावरमध्ये अत्याचारास ऊत यत.असताच देशांतील राजकीय चळवळाला
येऊ लागला होता काँग्रेसच्या वर्मिनग कमिटींतील सभासदांना एका मागून

रागृहाची शिक्षा ठोठावण्यांत येऊं लागली. कित्येक ठिकाणीं काँग्रसेची
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वर्किंग कमिटी व अनेक काँग्रेससंस्था बेकायदा ठरावांतआल्यापंडितजी प्रारं-
भापासून कॉग्रेसचे एकनिष्ठ भक्त आहेतकाँग्रेसच्या सभासदांना अशा प्रकारे-
अटक होऊं लागतांच पंडितजींच्या स्वाभिमानास ती गोष्ट असह्य वाटून त्यांनीं
आपण वर्किगकभिटीचे सभासद'होण्यास सिद्ध असल्याचें त्यावेळचे अध्यक्ष

सरदार वल्लभभाई यांस कळविलें व त्याप्रमाणें त्यांची वकिगकमिटीवर
नेमणूक करण्यांत आलीहि. या वर्किंग कमिटाची सभा मुंबईस ता. १ ऑगष्ट

१९३० रोजी ठेवण्यांत आली होती व त्यासभेस वार्मींग कमिटीचे सर्व सभासद
.उपस्थित होते. त्यावेळीं मुंबईस जवळ जवळ पोलीस राज्यच सुरू असल्यानें
ता. १ ऑगष्ट रोजीं लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त तेथील
प्रा. कॉ. कमिटीने योजिलेल्या भिरवगुकीस पोलीस कमिशनरांनी मनाई केली.
यासंबंधाचा प्रकार असा:-

ता. १ आगलूरची मिरवणूक
२. प्रा. कांग्रेस कमिटीतर्फे प्रतिवर्षी। लोकमान्यांची पुण्यतिथि साजरी

केली जाते. त्याप्रमाणें १९३० सालींहि मुं. प्रा. कां. कमिटी लो० टि-काच्या पुण्यतिथीनिमित्त ता. १ आगड रोजी सायंकाळी लोकमान्यांच्या
चौपाटीवरील समाधीपासून एक मिरवणूक काढून ती लारा फाऊंनटनकडे नेऊन
अझाद मैदानावर आणावी व तेथें कांग्रेसचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई
पटेल पंडित मदन मोहन मालवीय व इतर अखिल भारतीय पुढारी यांची
भाषणे व्हावीं, असा कयकम ठरविला. --कांग्रेस-कमिटीनें मिरवणूक काढण्याचें
ठरावेलें कीं, पोलीस कमिशनर मनाई हुकूम काढीत. त्याचें पर्यवसान हुकूम-
बंदी मोडण्यांत होऊन कांग्रेसकमिटीचे अधिकारी पकडले जात व शेकडो
लोकांना लाठीचे तडाखे खावे लागत. ह्या सर्व गोष्टींची जाणीव असूनहि
मुंबई प्रा कां कमिटीने मिरवणुकीचा कार्यक्रम ठेवला

कल्पना केल्याप्रमाणेंच सर्व गोष्टी घडून आल्या.मुवईचे अ. पोलिस कमि-
शनर मि. हेली यानी प्रा कां. कमिटीच्या अध्यक्ष श्रीमती सौ. हंसा-
वेन मेहता यांना एक पत्र लिहून असें कळविलें कीं टिळकादिनानिमित्त
निघणारी मिरवणूक हेर्निवी रोडवर नेऊ नये तर भूकशैक रोडवरूनच असाद
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
मैदानाकडे वळवावी. हें पत्र सकाळी दहाच्या सुमारास सौ. हंसा मेहता
यांना मिळाले. या पत्रांत असेहि म्हटले होतें कीं, ती मिरवणूक हॉर्नवी
रोडवर जाऊं देण्यांत येणार नाहीं. लगेच युद्धमंडळानें ह्या पत्राचा विचार करून
मिरत्रणूक पूर्वसंकेताप्रमाणेंच काढण्याचे ठरविलं. लोकमान्यांच्या स्वभावांत
करारीपणा होता व त्यांचा निधयहि अढळ असे त्याप्रमाणेंच प्रांतिक क. कमिटी
नेहि पुढील परिणामांचे -चन्न केल्यामुळें असून एकदा जाहीरकेल्या कार्यक्रमांत

कानामात्रेचाहि फरक न करण्याचें ठरविलेंप्रांन्तिक कॉ. कमिटीचा निर्णय जाहीर
होतांच पोलिस कमिशनर मिरवणूकवद्धीकरता पोलिसांचा बंदोबस्त करूं लागले.
चौपाटीपासून हॉर्नवीचेडपर्यत प्रत्येक नाक्यावर सार्जट व लाठीवाले पिवळी
पगडीवाले शिपाई ठेवण्यांत आले होते. मिरवणूक बोरवि (रजवळ अडवा-
याची असल्यामुळें एस्प्लेनेड पोलीस स्टेशनाच्या आवारांत पुष्कळ सार्जट व
पोलीस ठेवण्यांत आले होते; इकडे प्रान्तिक कॉ. कमिटीनेंहि भावी लढ्यावर
दृष्टि ठेवून धैर्यानें मिरवणुकीची सिद्धता चालविली होती.

बरोबर चार वाजता दहा हजारांवर लोक टिळकसमाधीच्या शेजारी
जमा झाले. लोकमान्यांच्या समाधीला भक्तिपूर्ण अंतःकरणानं पुवाहण्यांत आली

मिरवणुकीला बंदी
प्रा. कै. कमिटीच्या अध्यक्ष सौ. हंसाबेन मेहता यांच्या नेतृत्वखाली-

मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. मिरवणूक ऑढर्स रोडवरून गिरगांव वॅकरोडकडे
वळावयाला लागली त्यावेळीं वर्फिग कमिटीची बैठक चालू होती मिरवणुकीचा
जयघोष ऐकून सरदार वल्लभभाई पटेलप्रहति सर्व सभासद मिरवणूक पाह
ण्याकरिता बाहेर आले. पंडित मदन मोहन मालवीय यांना पोलीस
कमिशनरचा हुकूम अगदीं अन्याय्य वाटत होता व तो हुकूम मोडांत पुढा
कार घेण्याची त्यांनीं तयारी दर्शविली होती काळचादेवीला मिरवणूक
आल्यावर पंडितजी हे त्यांचे चिरंजीव श्री गोविंद मालवीय
यांच्या समावेत मिरवणुकीला येऊन मिळाले व अग्रभागी उभे राहिले त्यांच्या
आगमनाबरोबर त्यांच्या स्वागतार्थ टाळ्यांचा गगनभेदी कडकडाट झाला माल
वियजी मिरवणूकबंदीचा हुकूम मोडण्यास वापरेयावरोबर येणार हें पाहून
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पंडितजी व कायदेभंग.
मिरवणुकीतील हजारों लोकांना दुप्पट अवसान आलें. कुकशैक रोडवर ज्यावेळी
मिरवणूक आली तेव्हां ती सुमारें एक मैल लांब पसरली होती.

-मिरवणूक अडवला
हॉर्नबीरोडवर मिरवणूक शिरणार इतक्यांत पोलिसांच्या रांगा पुढें उभ्या

करून मिरवणूक अडवण्यांत आली. पंडित मालवीयाजवळ एक ऑफिसर
आला व त्यांना सांगू लागला कीं, '' मिरवणूक पुढें जाऊं देऊं नये असा
आपणाला सरकारचा हुकूम आहे.' ' त्यावर मालवीयजीनीं उत्तर दिलें कीं
''तो हुकूम गैरशिस्त असल्यामुळें मी मोडणार आहे.'' यानन्तर पंडितजींनीं
सर्व लोकांना रस्त्यावर वसण्यास सांगितलें व ते स्वत: सर्वांना शांत राहण्या-
विषयीं उपदेश करत राहिले. शुध पोषाक परिधान केलेली ती कृश
मूर्ति ज्यांनीं त्या वेळी त्या ठिकाणी पाहिली त्यांच्या डोंळ्यापुहून ती हलणे
शक्य नाहीं. वर्किंग कमिटीची बैठक आटोपून मौलाना अबुल कलाम
असाद व बॅ. शेरवानी हेहि साडेसहा वाजता तेथें आले, व रस्त्यावर
बसले आठ वाजण्याच्या सुमाराला सरदार वलभमाई पटेल. सौ.
कमला नेहरू, जयरामदास दैलतराम ही मंडळी तेथें येऊन बसलो.
रस्त्यावर बसलेल्या मंडळींना खाण्यापिण्यास देण्याची व्यवस्था करण्यांत आली
होतीरात्रौ सवादहाच्या सुमाराला एक पावताची जोराची सर आली. सर्वत्रांचे
.कपडे भिजून चिंत्र झाले, परंतु कोणीर्हि हलले नाही. त्यानन्तर थोडा वेळ
मौलानाअबुल कलाम अझाद,थॅशेरवानी ,पण्डित मालवीय ही
.मंडळी कांहीं कामाकरिता घरीं जाऊन आली. जमलेल्या लोकांवर मधून मधून
लाठ्या चालविण्यास सार्जटानीं प्रारंभ केला होताच. रात्रौ बाराला दिवस पाल-
उस होता. त्यामुळें पोलीस काहून घेऊन मिरवणूक पुढें जाऊं देण्यांत येईल असें
वाटलें होतें परंतु ती क-एग्ना फोल ठरली, सर्व पुढारी मंडळी एकदा जी
रस्त्यावर बसली ती वसली. सत्तर वर्षे वयाचे पंडित मालवीय एक
चूकैकेट पांघरून हुकली घेत होते! रात्रीं १ वाजल्यापासून प्रभातफेऱ्या
शहरांतून निघून भिरवगुकीला येऊन मिळू लागल्या. झालें. जिकडे तिकडे
पताका व राष्ट्रीय निशाणें दिसूं लागली जसजशी जास्त जास्त पहाट
होऊं लागली. तसतसे आल्हादयक प्रशान्त वारे वाहू लागले जाम-
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पंडित मदनमाहन मालवीय.
णानें झालेल्या त्रासाचा अंशतः तरी प्रतिकार झाला. '' खुपात राघव राजाराम
हें भजन त्या समयी तर अतिशयच गोड वाटले.

५ -पाालसाचा लाठामारइकडे पोलीस कमिशनरांनाहि पेच येऊन पडलेला दिसला. होंटसन-
साहेबांना पुण्याहून बोलावण्यात आलें. ते सकाळी येऊन पोचले.. त्यांचें
व पोलीस कमिशनरांचें बोल झालें. सात. वाजण्याच्या सुमाराला पोलीस-
कमिशनर, शेठ लालजी नारनजी, सरदार वल्लभभाई व पण्डित
मालवीय यांची बोलणी झाली. पण्डितमालवीय ज्या वेळा मिरवणूक-
बंदींचा हुकूम गैरशिस्त आहे असें सागू. लागले त्या वेळीं हेलीसाहेव:
उद्गारले कीं '' ही कांहीं असेंब्ली नव्हे ''! कमिशनरसाहेबांनी शेवटीं निर्धार
णीचें म्हणून असें सांगितलें कीं, '' जर आपण येवून न जाल तर मी आपणास
अटक करीन. '' यानंतर आणखीहि वरीच बोलाचाली झाल्यावर सरदार
वल्लभभाई पटेल, पंडित मालवीय, जयरामदास दौलतराम,
डॉ. हर्डीकर व बॅ. शेरवानी इ. दींकग कमिटीचे सभासदच मुंबई कॉग्रेस।

कमिटीच्या सुमारें ४० सभासदांना अटककरण्यात आली. पुढाऱ्यांना व
स्त्रियांना नेल्यावर स्वयंसेवकांना बाजूला उभे राहण्यास सांगण्यांत आलें. नंतर
सर्व बाजून साजर व शिपाई यांनी लाठी चालविली. बाजूला काढलेल्या स्वयं

सेवकांना जाण्यास सांगण्यांत आले. परंतु ते एक इंचहि हलले नाहींत; तेव्हां
त्यावरहि लाठीचे अमानुष प्रहार करान्यांत आले! निशाणें हातांत घेऊन उभे
असलेले शीख बेशुद्ध. पडेपर्यंत एका जागेवर उभे होते. मारहाणींत पंडित
गोविंद मालवीय यांनाहि पुष्कळ .मार वसला. एकंदर सुमारें पांचशे
लोकांना औषधोपचार करण्यांत आला

खटल्याला प्रारंभ
नंतर शनिवार तारीख २ आगष्ट रोजी दुपारी १ ।। वाजता चीफ प्रेसिलेन्सी

मॅजिस्ट्रेट मि. दस्तूर यांच्यापुढे खटल्याला प्रारंभ झाला पंडित
मालवीय पोलीस कमिशनरचे हुकूम कसे अन्याय्य होते हें सिद्ध करणार हें

-माहीत असल्यामुळ पाण्डतजाच भाषण एकास अतोनात गर्दी झाली
होती खटला ऐकण्याकरतां आलेल्या मंडळींत महात्माजीच्या पत्नी
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पंडितजी व कायदमेग
खी. कमलादेवी नेहरू, श्री. विठ्ठलभाई पटेल, .सौ. हंसा
मेहता ही मंडळी प्रमुख होत. पण्डित मालर्वीयांच्या एका बाजूला श्री

विठ्ठलभाई पटेल व दुसऱ्या बाजूला सरदार वलभभाई वसलेले होते.
खटल्याला प्रारंभ झाल्याबरोबर पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी

कोर्टाला अशी विनंति केली कीं, ज्याअर्थी सर अर्नेस्ट हॉटसन हे मुंब-
ईला पोजेपर्यंत पोलीस कमिशनराने फत्त भिरवणूक अडवून धरली होती. परतु
गृहमंत्री हॉटसनसाहेब यांच्याशी बोलणे झाल्यावर आम्हांला पकडण्यात
येऊन लाठ्या मारून भिरवणुकतिलि इतर लोकांना घालविण्यांत आलें, त्याअर्थी
सर अर्नेस्ट हॉटसन यांचे व पोलिसकमिशनरचें काय बोलणे झालें
हें समजण्याकरितां हॉटसनसाहेबांना फिर्यादीतर्फे साक्षीदार म्हणून बोला-
वण्यांत यावेंमॅजिस्द्रेटांना पंडितजींनी असेहि बजावले की,मिहेली यांना
फिर्यादीतर्फे साक्षीदार बोलावांत येऊं नये असें आरोपीचे म्हणणें असतांनाहि
ज्याअर्थी मजिस्ट्रेटने त्यांना केलावलें त्याअर्थी आमची हॉटसन
साहेबांना बोलावण्याची मागणी मॅजिस्टेटने मान्य करावी. यापुढे माल-
वियजीनी असेहि सांगितले कीं, हेली यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक मताने
सर्व गोष्टी केल्या नसून त्यांत सर अर्नेस्ट हॉटसन यांचाहि हात होता:
असें मला सिद्ध करावयाचें आहे.
मालवीयजचे व मंजिस्ट्रेटचे वरील आशयाचे बोलणे चालू असतां सर-

दार वल्लभभारिंर्नी कोर्टाला उद्देबून असेंसांगितलें कीं, सर अर्नेस्ट होंटसन
हे बोरविंदरच्या गच्चीवर बसून पुढें काय करावें याविषयी सल्ला देत होते
ही गोष्ट सर्वाना माहीत असल्यामुळे हॉटलनसाहेवाना बोलावून खटला
लांबणीवर टाकू नये. या कोर्टाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला साक्षीला बोलावून
कार्टोची कुचवणूक होऊं नये असें मला वाटतें. श्री. जयरामदाख
दौलतरामप्रवृति सर्वांनी सरदार वछमभांईना दुजोरा
-दिला. यावर मॅजिस्ट्रेट ३६ मालवीयजींना उद्देशून म्हणाले
कीं, आपण वल्पमतवाले आहात यावर मालवीयजींनीं ताबडतोब असें,
उत्तर दिलें कीं, प्रत्येक आरोपीला स्वतःचा बचाव करण्याचा पूर्ण अधिकार
आहे 'यानंतर आणखी कांहीं प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर मेंजिस्ट्रेटने पंडितजींस
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असें विचारले कीं, जर मी पोलीसकमिशनर मि. हेली यांना पुनः फेर-
तपासणीकारतीं बोलावले व त्यांच्या फेरतपासणीत पंडितजींना अपेक्षित
असलेली उत्तरे भिळाली तर काम बागेल अगर नाहीं? या प्रश्नाला उत्तर म्हणून

मालवीयांनी असे सांगितलेंकीं,हॉटसनसाहेबांनाच बोलावण्यांत यावें.
यावर वसुभभाई असें म्हणाले कीं, आमची राहण्याची व्यवस्था चांगल्या
ठिकाणी केल्यास खटला लाबविण्यास आमची हरकत नाहीं. आणखी कांहीं
प्रहव्रोत्तरें झाल्यावर हेलीच्या उलटतपासणीनंतर होंटसनसाहेबांना
बोलावयाचे कीं काय याचा विचार करूं असें मॅजिस्द्रेजनें सांगितलें.

पोलीसकमिशनर मि. हेली यांना बोलावणे पाठविण्यांत आल्यावर
पंडित मालवीयांनी टाइम्सच्या एका संपादकीय लेखांकडे कोर्टांचे
लक्ष वेधून असें सांगितलें कीं, त्यी लेखामुळें टाइम्सनें कोर्टाची बेअदवी केली
.वाहे. पंडितजींनीं त्या लेखांतील कांहीं उतारे वाचून दाखविल्यावर मॅजि.
रुस्टेटांनीं असें उद्गार काढले कीं, त्या लेखांत कोर्टाची बेअदवी करणारा मज.
कूर आहे असें दिसतें. परंतु त्या बाबतींत मला कांहींच मत प्रदर्शित करतां येत
नाहीं. त्यांनी पुढें असेहि सांगितलें कीं, ही बाब हायकोर्टाच्या नजरेस
आणणें एवढेच मला करतां येण्यासारखे आहे. यानंतर सरदार वहभभाई
म्हणाले अँग्लोइंडियन वृत्तपत्रांना असें वाटतें कीं कोर्टाच्या निकालाची दिशा
कोणती असावी हें सांगण्याचा आपणांस हक्क आहे. हें वाक्य व मॅजिट्रेटाच्या
कानी पडल्यामुळे पुनः सरदार वल्लभभाई व मंजिस्ट्रेट यांच्यामध्यें हटा-
.तटाची प्रश्नोत्तरें झालं.

यानंतर पं. मालवीयजींनीं पोलिस कभिशनरसाहेवांची उलट तपा-
सणी घेतली. पालेसि कमिशनरांनीं पंडितजींच्या प्रश्नांना जी उत्तरें दिली
त्याचा थोडक्यांत मथितार्थ असा. '' कमिशनरसाहेबांनी होममेंबर सर
हॉटसन याना मुंबईतील टिळकदिनाच्या मिरवणुकीमुळें उत्पन्न झालेल्या
परिस्थितीबद्दल स्वतः टेलिफोनहि केला नाहीं, अगर दुसऱ्याकडून करविला
नाहीं. हॉटसनसाहेब मुंबईला येईपर्यंत पो. कमिशनराचे व त्यांचें मुळींच
बोलणे झालें नाहीं. -थॉटसनसाहेब आले ते मुंबईला उत्पन झालेल्या बिकट
परिस्थितीमुळें आले ० त्यांना कोणी बोलावलें हें पो. कमिशनरना माहीत
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-होतें. परंतु तें गुपित फोडण्याचें त्यांनीं नाकारलें. हॉटसनसाहच यणार
ही बातमी शुक्रवारी रात्रीं साडेदहालाच पो. कमिशनरला मिळाली होती.
हीटलनसाहेबांचे व पो. कमिशनरचे पुढील धोरणाविषयी बोलणे झाल
कीं नाहीं याची आठवणच पोलीस कमिशरसाहेबांना नव्हती! मिरवणूक पुढें
जाऊं दिली तर योग्य होईल कीं नाहीं याविषयी पो. कमिशनर व हॉटसन
यांचें बोलणे झालें नाहीं. मिरवणूक उधळून लावली आईपर्यंत होंटसन-
साहेब बोरीवरच्या गप्पीवर बसून होते! '' अशा अर्थांची उत्तरें मिळाल्या-
'वर धरपकडीविषयी प्रश्नोत्तरे चालू असतां मेंजिस्ट्रेटचे व मालवीयजीचें बरेच
.खटके उडाले. मि. हेली यांची साक्ष आटोपल्यावर पंडितजींनी सर
अर्नेस्ट होंटखन यांना साक्षीदार म्हणून आणण्याविषयी अर्ज केला. तो
कोर्टानें फेटाळून लावला

सरकारतर्फे मि. ठाणावाला यांचें भाषण झाल्यावर पंडित मदन
मोहन मालवीय यांनी कोर्टाला उद्देशून सुमारें दोन सवादोन तास पुढील
आशयाचें भाषण केलें

नागरिकत्वाच्या हक्कावर गदा.
'' ज्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना बाध येतो अशा कोणत्याहि

बुक्याला कायदेशीरपणा फारच कमी असतो. कमिशनरच्या हुकुमाला न जुमा-
नता होनी रोडवरून जाण्याचा मिरवणुकीला हक्क हातो. सर्व दृष्टींनीं कायदे-
.शीर असलेल्या सभांना अगर जमावांना बंदी करण्याचा हक सरकारला पोचत
नाहीं. जर हॉर्नबीरोडवरून मिरवणूक गेली तर त्यामुळें रहदारीस अडथळा
होण्याचा संभव आहे असें म्हणून त्या रस्त्यावरून भिरवणूक नेऊ नये अशी
साधी विनंति करणे एवढीच सत्ता कमिशनरच्या हातीं देण्यांत आली आहे
पस्तु कमिशनरच्या सांगण्यावरूनच कष्टकशक रोडवर फक्त चारहजारच लोक
होते व या लोकांमुळे हॉर्नजीरोडचा फार तर एकतृतीयांश भाग व्यापला
गेला असता. तसेंच यापूर्वी कित्येक वेळां मिरवडकी शांतपणे हॉर्नबीरोडवरून
.गेलेल्या आहेंत. अशी वस्तुस्थिति असतां कमिशनरने मिरवणुकीला वरी करणें
म्हणजे राजरस्त्यावरून जाण्याच्या नागरिकांच्या हक्कावर अन्यामय हबा करणें
.होय. मिरवणुकीमध्ये कोणत्याहि प्रकारचे गुंड नसून सुशिक्षित व अदवीनें
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वागणारी स्त्री-पुरुषमंडळी होती. कायदे मोडण्यांत मला आनंद वाटत नाहीं.
परंतु ज्या वेळीं मला असें कळले कीं, सौ. हंसा मेहतासारख्या माझ्या
कन्या व भगिनीसमान क्यचकुळातील स्त्रिया असलेली मिरवणूक रस्त्यावर
अडविण्यांत येईल व कचित्र त्यांवर हल्लाहि करण्यांत येईल त्यावेळीं त्या
मिरवणुकीत सामील होणें हें माझें एयर्तवय होतेज्यांना राजरस्त्यावरून जाण्याचा
हक्क होता अशा लोकांनी रस्त्याचा एकतृतीयांश भाग अडवला असता तर
त्यामुळें कोणता अनर्थ कोसळला असता?

अनल्याचा३ऽ १ समाज
''भिरवगुकींत सामील झाले स्त्री-पुरुष सुखासमाधानानें आपल्या घरीं राह-

णारे होते परंतु त्या सुखी जीवनक्रमाचा त्याग करून थंडीवाऱ्याला न जुमा-
नतां ते सर्व लोक रात्रभर जागत रस्त्यावर बसले होते. त्यांची कल्पना अशी
होती की, निदान मध्यरात्रींनंतर तरी मिरवणूक पुढें जाऊं देण्यांत येईल. कम-
शनराच्या स्वतःच्या सांगण्याप्रमाणेंच शहरचा व्यापार-उदीम साधारणतः
सकाळी नऊ वाजेपासून सायंकाळीं साडेसात वाजेपर्यंत चालतो. असें असतां व
मिरवणूक दोघां-दोघांच्या रांगांनी जाईल असें सरदार वल्लभभारिंनीं मुंच-
विलें असतां रात्रौ- मिरवणूक कां पुढें जाऊं दिली नाहीं? सबंध रात्रभर मिर-
वणुकींतील लोक रस्त्यावर बसून राहिल्यानंतर पोलीस कमिशनर येतो व।

मिरवणूक बळजोरीने मोडून टाकण्याचा हुकूम करतो. जो मनुष्य इतका कोडगे-
पणा ( कोठ४५०८०८) दाखवितो तो जनतेचा नोकर होण्याच्या लायकी
चाच नाहीं. यानंतर लोकानी निमूटपणे पोलिसांच्या हातचा मार खाला. यांचे
कारण लोकांच्या मनावर महात्माजीच्या शिकवडकीचा झालेला इष्ट

परिणाम हें होय. '' असें सांगून पंडितजींनी सद्रदित अंतःकरणानें परमे-
थराचे व महात्माजी कृतज्ञतापूर्वक आभार मान.

९ क ९' ०पालासच कतव्य
उपहाराच्या सुट्टीनंतर पंडित मालवीय यांनी आपल्या भाष-

गाला पुनः प्रारंभ केला. ते म्हणाले '' पोलीस कमिशनरला दिलेले अधि-
कार त्यानें लोकांच्या सुखसोयीकडे लक्ष पुरवावें म्हणून दिलेले आहेत जरे.
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रस्त्यावर गर्दी होईल असें कमिशनराला वाटलें होतें तर त्यानें निराळा रस्ता
आखून द्यावयाला पाहिजे होता. मुंबईच्या लोकांचे न्याय्य हक्क मर्यादित
करण्याची अनियंत्रित सत्ता त्याच्या हातीं देण्यांत आलेली नाहीं. लोकांचे
न्याय्य हक्क कायबानें मान्य केलेले आहेत. आणि त्या हक्कांना नियंत्रण घाल'-
वयाचे असेल तर त्यानें तसें करण्याची कारणें देऊन आपलें करणें. हक्क योग्य
आहे असें सिद्ध केले पाहिजे. '' आपल्या म्हणण्याला आपण कांहीं आधार
द्याल काय असा प्रश्न करतांच पंडितजी म्हणाले, ''सारासार विचार शाक्त
म्हणजेच नऊ-दशांश कायदा आहे. कमिशनरने हुकूम करतांना लोकांच्या
हिताचा व पोप्ठिस केलेशनचा नीट विचार केला होता अगर नाहीं,
नव्हे मुळांत विचार तरी केला' होता कीं नाहीं हें ठरवितांना कोर्ट सारासार
विचारशक्तीचा उपयोग करील असा मला भरवसा आहे. कमिशनराला मन-
सोक्तपणानें जुलमी हुकूम काढण्याचा अधिकार नाहीं.
'' जर तो अन्याय हुकूम मी पाळला असतां तर माझी ली झाली

असती पोलिस कमिशनराला माझ्या हक्कांच्या आड येण्याचा अधिकार नाहीं
जर रस्त्यावर गर्दी असेल तर ती मोडून रस्ता मोकळा होईपर्यत थांबण्यास
सांगण्याचा कमिशनरला कायद्यानें अधिकार दिला आहे. परंतु रस्ता मोकळा
होतांच तो त्याचा अधिकार संपुष्टांत येतो. पोलिस कमिशनर मिरवणूक
जेथे थांबविण्यांत आली तेथें हजर होते. हॉर्नबी रोडवरील रहदारी थांबव्यावर
त्यांनीं आपला पूर्वीचा हुकूम बदलावयास पाहिजे होता. परंतु त्यांनीं तसें केलें
नाहीं. असें न करण्यांत ते कायद्याच्या तत्त्वाविरुद्ध वागले असे मला वाटतें
ते म्हणतात कीं आम्ही त्यांचा हुकूम मोडला. परंतु हा अधिकाराचा उन्माद
आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशांतच अधिकारी उन्मतपणानें वारंशकतात. लाडा-
मुळें बिघडलेल्या तिरसट मुलाची जी स्थिति, तीच पोलिस कमिशनरची
स्थिति आहे ''

खटल्यांत भाग कां घेतला १

या खटल्याच्या कामांत आपण भागकां घेतला,यासंबंधीं मालवीयजींनीं
जें स्पष्टीकरण केले ते असें- '' मी कांहीं साक्षीदारांना जे थोडे प्रश्न विचारले
व थोडक्यांत जें माझें म्हणणें कोर्टांपुढे मांडले, तें स्वतःचा वचाव करण्याच्या
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अगर खटल्यांतून सोडवणूक होण्याकरितां नव्हे. हिंदुस्थानांतील न्यायालयांच्या
सद्यःस्थितीकडे लक्ष टाकल्यास राजकीय -स्वरूपाचे ज्यांच्यावर खटले होतात
व त्यांत जे भाग न घेण्याचें ठरवितात त्यांच्या तशा वागण्यांतच जास्त तथ्यांश
असतो याकरिताच मी बचावाकरितां माझ्या थास्तुए कोणताच साक्षीदार
बोलावला नाहीं. अशा तऱ्हेच्या. खटल्याचें सत्यरूप काय असतें याची
थोडीशी तरी कल्पना जगाला यावी म्हणून मीं एवढा तरी भाग घेतला. ''

शनिवारी सायंकाळी पं. मालवीय प्रभूतीवरील खटला चालू असतां,
पोलिस कमिशनर पत्र हा हुकूम मानावा अगर मामू नये, व शनवारीं
सकाळी त्यानें पुढाऱ्यांना रस्त्यावरून निघून जाण्यासाठी केलेला तोंडी हुकूम
न्याय्य होता .किंवा नव्हता हे कायद्याचे प्रश्न उवूस्त केल्यामुळेंचीफ प्रेसि-
डेन्सी मॅजिस्ट्रेट मि. दस्तूर यांनी सोमवार ता. ११ पर्यंत खटला तहकूब
केला पोलिस कोठडीत अत्यंत अस्वच्छता असते अशी तकार सरदार वल्लभ-
भाजर्मप्रवृतींनीं केली. पुढारी कप्रेगत्याहि प्रकारचा जामीन देण्यास तयार
नसल्यामुळें मेंजिस्ट्रेटला त्यांना कोठडीबाहेर सोडता येईना. परंतु पुडा-
ऱ्यांची गैरसोय होऊं नये म्हणून त्यांना बाहेरच्या लोकांच्या गाठी भेटी घेऊं
दिल्या जाव्या व त्यांच्या मनाप्रमाणे त्यांची जेवणाची व्यवस्था व्हावी असे
हुकूम मंजिलेने दिलें होते.

-खटल्याचा निकाल
।, परंतु मॅजिस्ट्रेटनें सोमवारची वाट न पाहता गुरुवारीच मालवीय, पटेल
प्रभूतीवर भरलेल्या खटल्याचा निकाल सांगितला. निकाल सांगतांना में जिस्ट्रेट

टांनीं फिर्यादीचे सर्व म्हणणें. मान्य केलें. पोलिस कमिशनने सौ. हंसा
मेहतांना पाठविले पत्र हा हुकुम होता, पोलिसकमिशनरनें शनिवारीं सकाळी
दिलेला तोंड हुकूम कायदेशीर होता तो तोंडी हुकूम मोडल्याचा गुन्हा
आ रोपींनी केला असें मॅजिस्ळ्रेटांनी मत दिलें, पंडित मालवीय व वल्लभभाइ
यांची मुलगी श्रीमती कुमारी। मनुबेन पटेल, बाई रतनबेन मेहता
वाई हराम कुचर व अमृत कुवरबाई यांना प्रत्येकीं १०० रुपये
दंड अगर १५ दिवसांची साधी कैद सांगात्यांत आली. सरदार बलम -

आई, मि. शेरवाणी, श्री. जयरामदास दौलतराम, डॉ.
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हडकर, श्रीएस. टी. पालेकर, श्री. रमाकांत मेहता, वाजू
भाई जव्हेरी मि. एच वी.. व्यंकटराम, के. जी. नारायण
अय्यर या सर्वांना प्रत्येकी तीन महिन्यांची साधी शिक्षा ठोठावण्यांत आली.
पंडित मालवीयांना इतरांपेक्षा कमी शिक्षा देण्याचें कारण मॅजिस्टेटनें असें
सांगितलें व, 'पंडित मालवीयांचा झेतु कायदेभंग करण्याचा नसून पोलिस.
कमिशनरचा हुकूम कायदेशीर होता अगर नाहीं एवढेच पाहण्याचा होता. '
सर्वांना अगदीं हसत मुखाने शिक्षा ऐकल्या. या अखिल भारतीय पुढाऱ्यांना
शिक्षा झाल्यामुळें मुंबईमध्यें तीन दिवस हरताळ पाडण्यांत आला.

खटल्याचा निकाल झाल्यावर पं. गोविंद मालवीय यांनो त्यांच्या
वडिलांनी मंजिस्ट्रेरांनीं उद्देशून लिहिले पत्र त्यांनीं कोर्ट सादर केलें.
त्यांत पंडित मालवीयांनीं कोर्टाला असें स्पष्ट कळविलें कीं, मी स्वतः तर
दंड देण्यास तयार नाहींच, परंतु इतरांनींहि माझ्यात२ दंड भरू- नये. जर
कोणी दंड भरलाच तर तो कोर्टाने स्वीकारू नये. यावर मॅजिखेतनी असें
उत्तर दिलें कीं, पं. मालवीयांना तुरुंगांत जाण्याची वेळ येऊ नये अशी
माझी इच्छा आहे. त्यांना दंडाची शिक्षा करांत हाच हेतु होता. जर
त्यांनीं दंड दिला नाहीं तर नाइलाज म्हणून त्यांना तुरुंगांत पाठवा लागेल.
आरोपीचा दंड जरी कोणीहि भरला तरी त्यानंतर दंड द्यावा की शिक्षा
भोगावी हा प्रश्नच आरोपीच्या इच्छेवर राहात नाहीं.

मॅजिस्द्वेटनें निकालांत असें म्हटले होतें कीं, मालवीयांना कमी शिक्षा

देण्याचें कारण असें की, त्यांचा हेतु कायदेभंग करण्याचा नव्हता. शिक्षेनतर
आपल्या चिरंजीवामार्फत वृत्तपत्राकडे पाठविलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये पंडित-
जीनी पुनः पुनः असें म्हटलें आहे कीं, '' पोलिस कमिशनरने केलेला
अन्याय हुकूम मी बुद्धिपुरस्पर मोडला आहे, माझे इतर महासर्रा व मी यांना
निरनिराळ्या शिक्षा द्यावयाच्या होत्या तर वयाने मी इतरांपेक्षा मोठा अस-
त्यामुळें माझें म्हणणें असें कीं, मलाच अधिक शिक्षा व्हावयास पाहिजे होती
पोलीस कमिशनरचा हुकूम जुलमी व अन्याय्य होता असें माझें मत झालें बं
तो हुकूम मोडणे हेंच सर्व नागरिकांचें कर्तव्य होतें. जहर पडली असा हुकूम
मी आणखी वीस वेळांहि मोडीन. ''
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मालवीयांची अचानक सुटका झाली!
पंडित मालवीय यांना दंड अगर कारागृहवास अशी वैकल्पिक शिक्षा दिली

गेली होती. आपल्या इतर सहकाऱ्यांपेक्षां आपणाला मंजिस्ट्रेटने कमी शिक्षा

दिली, व दिली तीहि वैकत्किक दिली ही गोष्ट पंडितजीच्या मनाला लागून
त्यांनीं सवार्ना अशी विनात केली कीं, त्यांच्याकरितां कोणीहि दण्ड भलं नये.
खंडितजींनी ही गोष्ट पुनः पुनः सांगितली उक्सूनहि कोणा एका माणसाने
शुक्रवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमाराला दण्डाचे पैसे भरले. शुक्रवारी
सकाळपासून अशा बातम्या कानी पडूं लागल्या कीं कोणी तरी पण्डितजींचा
दण्ड भरणार आहे. परंतु कड दुपारी साडेतीनच्या सुमारास भरला जाऊनहि
सायंकाळच्या वृत्तपत्रातहि ही बातमी आली नाहीं. सहा वाजल्यानंतर हळूहळू
मालवीथाच्या मुकेच्या बातम्या पसरू लागल्यापरंतु सायंकाळी साडेसहा-
नंतर चौपाटीवरच्या सभेला पं. मालवीय हे श्री. विठ्ठलभाई पटेल
यांच्यासमवेत येईत कोणाचाहि विश्वास त्यांच्या सुटकेवर बसेना. परि -

सर्जींच्या दण्ड कोणी भरला हें अखेरपर्यन गुलदस्तांतच रहिले.
त्यासंबंधानें जी बातमी बाहर आली ती अशी कीं, शुक्रवार एक मनुष्य

कोर्टात जाऊन पणिडतजींचा दण्ड कसा भरावयाचा याची चौकशी करूं
लागला. त्या दिवशीं ह्यी असल्यामुळें कोर्ट बंद होतें व त्यामुळें तेथें पैसे भर.
ण्याची शक्यता नव्हती. असें समजते कीं, आतां पुढें कसें करावे, या विचा-
रात तो मनुष्य असतां एका पोलीस अधिकाऱ्यानें त्याला असें सुचविले कीं
जर त्यांनीं प्रे;सख्येती जिले. खंडाळावाला यांची भेट घेतली तर ते
कांहीं मार्ग सांगतील. त्याप्रमाणें त्यानें श्री. खंडाळावाला यांची भेट
घेतली त्यांनीं असें सांगित? -की. आर्थररोड तुरुंगाच्या जे-लरजवळ पैसे भरल्यास

थगिडतना सोडण्यांत येईल. लगेच तो गृहस्थ आर्थररोड तुरुंगांत गेला,
व त्यानें इतक्या शितकियानें दंडाची रक्कम भरली कीं, पं. मालवीयांची व
त्या गृहस्थाची दृष्टिभेटीह झाली नाहीं अगर पंडितजीनी अत्याग्रह धरला
तरी जेरकरनें रथ नां तो दंडे भरून जाणाऱ्या माणसाचा थांगरत्ता लागू दिला
नाहीं ज्या वेळीं पंडितजीना जेठरने त्यांचा दंड भरला गेल्याची बातमी
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सांगितली त्या वळी त्यांना अतिशय आश्चर्य वाटलें, व पैसे भरणाऱ्या माण-
.साचा रागहि आला. पंडितजी तुरुंगाबाहेर पडण्यास राजी नव्हते असें
म्हणतात. त्यांनीं तत्संबंधी जेलरला पुष्कळ छेडले, परंतु शेवटीं जेठरनें त्यांना
असें सांगितलें म्हणतात कीं, कायद्याप्रमाणें त्यांना यापुढें पळभरहि तुरुंगांत
ठेवणे शक्य नाहीं. शेवटीं नाइलाजानं .पंडितजींनी सरदार वल्लभभाई
प्रसूतींचा निरोप घेतला व ते तुरुंगाबाहेर आले.

सुटकेंनंतर पंडितजी चौपाटीवर गेले. तेथील सभेत ते व श्रीविकुलभाई
यांची भाषणे झाली. दोघांनीहि आपल्या भाषणांत असें सांगितलें कीं,
ज्यांनीं पंडितजींचा दंड भरला तो देशप्रेमी नसून देशद्रोही आहे त्यानंतर
श्वेतांवर जैन परिषदेच्या विद्यमानें झालेल्या भाषणांत पंडितजींनी असें
जाहीर केलें कीं, त्यांचा ब्रिटिशांवरील विश्वास पूर्णपणे नष्ट झाला आहे.

राजबंदी-ाइदंनानिमित्त मिरवणूक
टिळक-दिनाच्या मिरवणुकीच्या दिवशीं इतके पुढारी पकडले असतां व

शेंकडों लोकांना लाठी बसनी असतांहि मुं. प्रा को. कमिटीच्या युद्धमंडळानें
रविवारीं दहा तारखेला हॉर्नबी रोडवरून राजबंदी-दिनाची मिरवणूक नेण्प्राचें

ठरविलें. रविवारीं मिरवणुकीला बंदी' होणार कीं नाहीं याबद्दलचे विचार
लोकांच्या मनांत घोळत होते. शनिवारपासून तर काँग्रेस हाऊसकडे जाणाऱ्या
रस्त्यावर अतिशय गर्दी झाली होती. त्यांत पंरि३ऊत मालवीय यांची सुटका
झाल्यावर त्यांनीं असें जाहीर केलें कीं, जर कमिशनरनें रविवारच्या मिरवणु-
कोला बंदी केली तर मी पुनः सत्याग्रह करीन. यामुळे एक निराळेंच चैतन्य
लोकीत उत्पन्न झाले. हॉर्नबी रो. व एएठेनेड रोडवरील ० गपाऱ्यांनी
पो कमिशनरकडे असा अर्ज केला कीं, कॉग्रेसक्तश अगर इतर तत्सम
मिरवणुकींमुळें त्यांची मुळींच गैरसोय होत नाहीं. रविवारीं अगदी सायंकाळ-
पर्यत असें वाटत होतें कीं, मिरवणूक-बंदीचा हुकूम येईल, परंतु तसें कांहीं
झालें नाहीं पावणेपाचाच्या सुमाराला .मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. मिरत्र-
णुकीच्या अग्रभागी पंडित मालवीय व विठ्ठलभाई पटेल हे होते.
मिरवणूक एवढी मोठी होती कीं, ती एका जाग्यावरून जाण्यास पाऊण
तास लागत होता. मिरवणूक अगदीं शिस्तीनें 'वे शांतपणाने हॉर्नबी रोडव इन
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व्हाअ -ळ्यलाडकदुकत्याध्य जाऊन खलास झाली व तेधून सर्वे लोक
घरोघर पसरले.

कायदेभंगाच्या चळवळींत भाग घेतल्याचे पर्यवसान असें होऊन पंडित-
लीची कोणी तरी अज्ञात माणसाने दंड भरून सुटका केली असली तरी'
पंडितर्जांचा कारागृहवास कांहीं चुकला नाहीं. सरकारची दडपशाही सारखी
वाढत्याच प्रमाणांत होती व तात अखेर कॉग्रेसच्या वकिग कमिटीची
आहुति घेण्यांत आली. कॉग्रेस वर्किंग कमिटी ही संस्थाच बेकायदा ठरविण्यांत
आली परंतु सरकारने जितक्या जोरानें दडपशाही केली तितक्याच दुर्दमनीय
उत्साहानें लोकहि निकराने भाहूं लागले. वर्किग कमिटी बेकायदा ठरविताच
दिली येथें कॉग्रेस वकिंग कमिटीची बैठक त्या वेळचे अध्यक्ष डॉ. अन्सारी
यांनीं बोलावली. सभेचें काम सुरू होतांच हजर असलेल्या सर्व सभासदांल
सरकारने अटक करून प्रत्येकास सहा सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावली
त्यांत पं. मालवीयजी हेहि असल्यानें त्यांसहि हा सहा महिन्यांच्या
सक्तीचा सरकारी पाहुणचार मिळाला.

हा कारागृहवास पंडितजींच्या थकित प्रकृतीस मानवला नाहीं. तेथें
त्यांची प्रट्टतिःएकंदरीनें खराबच झालीतुरुगांत मर्द आचार वाहेर प्रमाणेंच अत्यंत
कडकपणे ते पाळीत. रामायण, महाभारत, भागवत या ...ग्रंभांचें.कमु पीर्स।'लन ह'
त्यांचा निल्याचा व्यवसाय होता. पुढें गांधी-अर्विन वाटाघाटीच्या तहा-
नये त्यांची सुटका झाली त्यावेळीं. त्यांची शिक्षा फत्त एकच महिना भोगा-
वयाची राहिली होती.



उपसंहार
ख्खख्ख

देवाजवळील नंदादीप
४' हिंदुत्वाचा आदर्श कोण असा मला कोणी प्रश्न केला तर मी हिंदुस्थानां-

तील एकाच विभूतीकडे बोट दाखवीन व ती म्हणजे पंडित मदनमोहन
मालवीयजी. त्यांची ओळख करून देणे म्हणजे सूर्याची ओळख करून:
देण्यापैकीं प्रकार आहे. परस्परविरोधी गुणांचा उत्तम समन्वय करून दाख-
विण्याचें खरें कौशल्य कोणामध्ये असेल तर तें, पंडितजीमध्ये आहे.
पंडितजींची दृष्टि अगर विचारसरणी एकांगी नसून जुन्यातील चांगलें
त्याचप्रमाणे नव्यांतीलहि चांगले घेऊन त्यांचा ते उत्तम समन्वय करूं शकतात.
जुन्या व नव्या संस्कृतीचा सुंदर मिलाफ कसा घालावा हें पंडितजीइतके
उत्तम कोणीच जाणीत नाहीं. हिंदुविश्वविद्यालथ हें या सुंदर मिलाफाचे
उत्कृष्ट उदाहरण आहे. पंडितजींनी इतर राष्ट्रकार्य अनेक केली असतील व
तशी ते करतातहि. परंतु हिंदुविश्वविद्यालयाची संस्थापना हें त्यांचें:-
एकच कार्य इतकें मोठें व भव्य आहे कीं, त्या. एकाच कार्यामुळे त्यांचें नांव
चिरंजीव होईल. या विश्वविद्यालयासाठी त्यांनीं एकट्यांनी एक कोटी-
चाळीस लक्ष रुपये जमविले यावरून त्यांनीं केलेले कार्य किती मोठे'
असेल अशी कल्पना येईल. डोळे दिपवितील अशा विजेसारख्या दिव्याप्रमाणे

चमकणारे लोक कांहीं कमी नाहींत परंतु त्या दिव्यापेक्षांहि देवाजवळ लाव-
लेल्या नंदादीपाचें महत्त्व कांहीं वेगळेंच असतें व त्यानें जी चित्ताला एक.
प्रकारची प्रसन्नता वाटते ते पंडितजी आहेत. ''

ता. २२ जून रोजी पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या हस्तें-
श्रीक्षेत्र वाई येथें गोशाळा मंदिराचा अनावरण समारंभ झाला त्याच
दिवशीं सायंकाळी वाईकर नागरिकांनीं पंडितजींना मानपत्र समर्पण केले.
त्या प्रसंगीं पंडितजींची ओळख करून देतांना श्री.. तात्यासाहेब-
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केळकर यांनीं पंडितजींच्याबद्दल वरील उद्रार काढले. या उद्गारांत पंडित.
जीच्या चरित्राचे सारसर्वस्व आहे.

०झाडण्याचा खरा आदश
याच मानपत्र -समारंभाचे स्वागताध्यक्ष रा. ब. ग .रा. दातार यांना

मानपत्र समर्पण करतांन १ .नंडितजीचे केलेले गुणवर्णन यथचेित असून थोड
क्वांत व मार्मिकरीतीनें त्यांनीं पंडितजीचे चित्र रेखाटले आहे. ते म्हणाले:
' आपल्या भारतभेच्या मुकुटावर जे बहुमोल हिरे चमकत आहेत त्यांतील

पंडिजुलै मालवीयली हा अष्टपैलू हिरा आहे. मालवीयजी हे नामत,
रूपतः जन्मतः, स्यानत:, ज्ञानतः ,अधिकारत ,आचारत व कीर्तितः असे अष्टांग

सुंदर आहेत.
'' त्यांचें मदन मोहन हें नामहि किती श्रवणमनोहर आहे! हे नांव

देऊन आपल्या मुलाचे नामकरण करणारे त्यांचे मातापिता धन्य होत. मुलाचे
नामकरण सुधारू न करणें हें फारसें अवघड नाहीं. पण नांवाप्रमाणें करणी कर-
गारा पुत्र निपजणें ही मात्र महत्त्व ग्याची गोष्ट आहे.

'' पंडितजी हे जन्मतः ब्राह्मण आहेत. ' वर्णानाम् ब्राह्मण: श्रेष्ठ: ' असें
म्हणण्याने हे दिवस आहेत कीं नाहीं हें सांगतां येत नाहीं, तथापि पंडितजी
केवळ जन्मानेच ब्राह्मण आहेत असें नाहीं तर गुणतःहि: ब्राह्मण आहेत व सुदैवाने
ब्राह्मणास प्रिय व योग्य असें पवित्र पावन प्रयाग राज हें क्षेत्र त्यांचें निवास-

-स्थान आह.
विद्या ही- ब्राह्मणाची मुख्य शोभा आहे. त्याप्र पाणें पोडतजीची

विद्वत्ता सर्वमान्य आहे. परंतु स्वत : विद्वानअसण्याने कह्मणाची क्:र्तव्यता पूर्ण

होत नाहीं. दुमऱ्यास विद्वान् करणें हें त्याचें आद्य कर्तव्य आहे. व हें कर्तव्य

प्रस्तुत कालास अनुसरून श्रीक्षेत्र काशी येथे हिंदु विश्वविद्यालयाची
स्थापना करून त यांनी विश्वाच्या निदर्शनास आणून दिलें आहे.

'' हे केवळ पु तुकी पंडित नाहीत; तर आचारसंपन्न असल्याचा त्यांचा
लौकिक आहे. केवळ कर्भठहि नाहींत..' आत्मवतू सर्व भूतान य: प३यति स

१७



उपस हार
पश्यात ' असे ते शुद्ध सत्वशील ब्राह्मण आहेत व अशांच्या हातूनच समाजाचा
उद्धार होत असतो ''

-५गगाबाधमाण चक्क-.व्यापक अशा सार्वजनिक कार्यक्षेत्रांत त्यांनीं वयाच्या २४ व्या वर्षी पाऊल
टाकले. तेव्हांपासून आजतागायत त्यांनीं एकनिष्ठे देशसेवा चालविली आहे.
विशुद्धचारित्र्य अचल धर्मनिष्ठा,अपरमित.त्याग,उज्वल तपसामर्थ्य, .नस स्वभाव,
जाज्वल्य देशाभिमानया गुणसमुच्चयाची मूर्ति म्हणजे .पंडित मालवीयजी
होत. वक्तृत्त्व तर असें अगाध कीं, हिंत्युपसंस्कृतीचें महरेव, अगर देश-
वासीयांची हाहींची हीन दशा या संबंधाने बालू लागतांच त्यांच्या गगौघा-
प्रमाणें अस्खलित वाकुप्रकहाच्या द्वारे ओत्यांचे भान हरपून त्यांना आपल्या'
बरोबर सहज घेऊन जातात.

आज त्यांचें वय सत्तरावर गेलें असलें तरी त्यांची कार्यतत्यरता एखाद्या
.तरुणास लाज वाटवील अशी आहे. अत्यंत निरलस वृत्ति, वागणूक अत्यंत
.साधी, कोणीहि कांहींहि कारणानें त्यांच्या भेटीस जावो हास्यमुखानें त्याचें
-स्वागत करून त्याच्याशीं दोन गोड शके-२. बोलल्याखेरीज त्याला ते कधींच
.परत पाठविणार नाहींत.

खं. प्रांतांत पंडितजींच्या बरोबरीचे अनेक सुप्रसिद्ध पुढारी होऊन
गेले व अद्यापहि आहेत. त्यांच्या इतकाच पंडितजींचा.सरकारशी संबंध येत
असतोपरंतु इतर लोक जसे अनेक कारणांनी पाश्चात्य संस्कृतीशी तादात्म्य किंवहुना
एकरूप होऊन गेले तसे पं. मालवीयजी कधींच झाले नाहींत. परंतु आपल्या
साध्या व अकृत्रिम आचाराने त्यांनीं गोऱ्या लोकांवर नेहमीच छाप ठेवलेली
आहे

- -।वावध काय
पंडितजींचा सार्वजनिक जीवनक्रम, हिंदुस्थानातील सर्व भेट अशा

हिंदी राष्ट्रीय महासभेच्या जीवनक्रमाबरोबर सुरू झाला व आज तागा-
यत तो त्या महनीय संस्थेशी निगडित आहे. लोकमान्य टिळक, ना.
गोखले अगर महात्मा गांधी यांच्याप्रमाणें पंडितजी एखाद्या विशिष्ट

राजकीय संप्रदायाचे प्रणेते नसले तरी त्या कोणापेक्षांहि त्यांचें स्वदेशप्रेम कोणा-
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लाच कमी म्हणतां येणार नाहीं, ही गोष्ट मात्र सत्य आहे. ते आपल्या
विशिष्ट तेजोगोलांत फिरत असले व आपल्या आकर्षणाने इतर गोलकांना,
आपल्या कक्षेत फिरवूशकत नसले तरी राष्ट्रीय जीवनाला अत्याव३य असें कार्य
मात्र ते अखण्ड करीत आहेतच. राष्ट्रीयसभेचे तर ते प्रारंभापासून निष्टा-
वन भक्त आहेत. कायदेमंडळात करतां येईल तितकी लोकसेवा त्यांनीं कर-
ण्यास कुचराई केलेली नाहीं, हिंदुसमाजाची .वाढती अधोगति पाहून अंतःकरण
तिळतिळ तुटणारा तो एकच महात्मा असून हिंदु संघटन व शुद्धि यांचा:
पुरस्कार व संवर्धन करणारे पोडेतजीच होत. उपलब्ध असलेल्या साधनांचा-!
पुरापुर उपयोग करून राष्ट्रीय शिक्षण कसें देता येईल हें त्यांनीं. हिंदु विश्व-
विद्यालयाच्या स्थापनेने सिद्ध केलेले आहे.

सदाचार व स्वधर्मनिष्ठा यांची आदर्शीत पंडितजीच होत म्हणून
सांगण्यास कोणालाहि अभिमान वाटेल. राष्ट्राची भावी आशा तरुणांवर आहे
तेव्हा हिंदी तरुण बलवन्त, धीमन, व श्रीमंत व्हावा अशाविषयीं त्यांचे आह-
र्निश प्रयत्न असतात व तरुणाशी तरुणभावानें भाषण करण्यास त्यांस सदैव
आनंदच वाटत असतो.

ध्येयसिद्धीची आशा
पंडितजींनीं हिंदुमहासभा स्थापन केली. शुद्धि-सघटनेप्रीत्यर्थ ते चळवळ

करीत असतात. तेव्हां ते राष्ट्रकार्यास अत्यावश्य अशा हिंदु-मुसलमानी ऐक्यास
विरोधी असल्याचा त्यांजवर आरोप करण्यांत येतो. परंतु तो असत्य असल्या
त्यांनीं स्वकृतीनेच दाखविले आहे. राष्ट्रकार्य साधण्यासाठी प्रसंगीं थोडेंसे' झुकतें'

कां होईना पण मुसलमानांच्या पदरी माप टाकून हिंदु-मुसलमानांचा वाद:
मिटवावा या महात्माजीच्या हेतूला पंडितर्जीनी वर्तुल परिषदेच्या
संयुक्तघटनामंडळात पाठिंवाच दिला आहे.व हिंदु-मुससमानांचा प्रश्न सलोख्यानें!-
सुटून राष्ट्रीय सभेने गेली ४५ वर्षे जें ध्येय हृदयाशी बांधून ठेवले आहे तें सिद्ध
झाल्याखरेजि राहणार नाहीं, अशीं पंडितजींना फार आशा वाटते राष्ट्रीय-
सभेस हातीं धरून चालती, बोलती, कार्यक्षम करण्यांत पंडितजींचे परिश्रम

विशेष असल्यानें अशा रीतीनें आपल्या परिश्रमास यश आले पाहण्याइतकम्
परमभाग्याचा सुदान दुसरा कोणता असणार! जगदीश कसे व पंडितजींचा
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उपसंहार.
-इच्छित हेतु त्यांच्या देखत सिद्धीस जावो, एवढीच आमची जगान्नयत्याच्या
चरणी नस प्रार्थना आहे.

ईशकृपेनें पंडितजींना ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हिंदुस्थानातील पुडा-
ऱ्यांच्या वयोमानाकडे पाहिल्यास परमेश्वराने पंडितजीवरच नव्हे व आम्हा
भारतवासीय हिंदु जनतेस परम कणी करून सोडले आहे याबद्दल दयाघन
-प्रभूचे आपण कृतज्ञ असावयास पाहिजे. व पुढें ज्यासाठी त्यांनीं आपलें आयुष्य
-चले तें कार्य, भारताचें मंगल, भारत स्वतंत्र होणें ही गोष्ट त्यांना 'याच देही
ऱ्याच डोळा ' पाहावयास सापडो अशी आपण जगन्नियंत्याची करुणा भाकूं या.

- पे ९ कानष्टावन धभप्रमा
पंडितजीचे आयुष्य आज ७० वर असले तरी त्यांचा दुर्दमनीय उत्साह

.मात्र अणुमात्रहि कमी झालेला नाहीं. नित्य व्यायाम घेण्यांत केव्हांहि ख-पडलेला नाहीं. स्वधर्माचरण व मनास प्रसन्नता देणाऱ्या खान-सध्या इत्यादि
आन्हिकांत अंतर पडलेला नार्हॉआहाराच्या बाबतींत त्यांचा फार कटाक्ष आहे
कधींहिपरान्न ध्यावयाचें नाहीं असा त्यांचा निग्रह आहे व कशाहि अडचणी
आपत्ती आल्या तरी त्यांनीं आपलें तें मत सोडले नाहीं. कायदेभंगाच्या निमि-
त्ताने नाच्या तुरुंगांत असतांना त्यांना स्वतंत्र स्वयंपाकी सरकारला द्यावा
द्यावा लागला ही गोष्ट सुप्रसिद्ध आहे.

धर्माचरणाबाबतींत त्यांचा मोठा लौकिक आहे. परधर्मीयांशी नेहमी संबंध येत
असूनहि त्यांनीं आपला आचार कधींहि सोडला नाहीं पंडितजींची मूर्ती
नुसती डोळ्यासमोर आणली म्हणजे प्रथमच त्यांच्या विशाल ललाटावरील तो
शुभ्र चंदनतिलक ठळकपणे दिसतो. त्रिकालसंध्या, प्रातखान, पूजा यांत अंतर
नाहीं. वैदिक, शास्त्री, पुराणिक यांच्याशी त्या त्या शास्त्रांत चर्चा करूं लागले
.म्हणजे त्यांना वेळाचेंहि भान राहत नाहीं. एकदा कै पं विष्णू दिगंबर
यांच्याशी संगीताबद्दल चर्चा करीत असलेले ऐकण्प्राचें भाग्य लेखकाला लाभले
.होतें. त्यावेळीं पंडितजींनीं पं. विष्णू दिगंबर यांजला त्यांनीं संस्कृत
मध्यें उतरून घेतले एक लोकांचे वाडच दाखविलें त्यांत संस्कृतमध्ये संगीता-
संबंधाने कोठें काय आलें आहे याची टिपणे होतीं

वेदपारायण ऐकणे, यज्ञयागादि कोणी करावास निघाला असतां त्यांस मुक्त
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पंडित मदनमोहन मालवीय.
हस्तानें मदत करणें, या गोष्टींत पंडितजींना फार आनंद वाटतो. जुन्या
आयुर्वेदाचे ते फार अभिमानी आहेत काशी येथील विद्वान पंडित श्री.
-रयंबकशास्त्री द्रवीड यांच्या औषधांवर त्यांची मोठी निष्ठा असून त्यांचें
औषध घेण्याबद्दल ते इतरांनाहि साग्रह सांगत असतात.

पंडितळीचा युःडंबविस्तारहि मोठा आहे. मुलगे, मुली, पुतणे आदि-
करून त्यांचें घर गजबजलेले असतें. पंडितजींस चार सुपुत्र आहेत. पं.
रमाकान्त हे प्रयाग येथें वकिली करीत वसतात. पं. राधाकान्त हे
पूर्वीवकिली करीत असत परंतु हल्ली त्यांनीं व्यापारी पेशा स्वीकारलाआहेत व ते
एक्सपोर्ट इम्पोर्टचे व्यापारी आहेत. तिसरे मुकुंद मालवीय हे पूर्वी व्यापारी
होते परंतु गेली ७ाा-ंद् वर्षे त्यांनीं मुंबई हेंच आपले राहण्याचें ठिकाण केलें
असून तेथें विविध राष्ट्रकार्यात भाग घेत असतात. सर्वीत कनिष्ठ पं. गोलिन्द
मालवीय हे एम्. ए. एस. एलू. वी झाले असून कायदेभंगाच्या चळवळींत
राष्ट्रीयसभेचे मुख्य मंत्री होते. हे वकिली करीत नाहीत. सार्वजानिक
कोर्यींर्तच यापुढे पडणार असें दिसते. पं. मदन मोहन यांजबरोबर हे विला-
यतेस गेले आहेत.

पंडितजील तीन कन्या. पैकी एक कानपूरांत व दुसरी काशी येथें
अशा दिल्या आहेत.

भारतवर्ष पुनः वैभवसंपन्न होऊन अखिल भारतवासीय जनता स्वातंम्योप
भोगी व्हावी यासाठीं पंडितजींनी आतापर्यन अव्याहत परिश्रम केले. त्यांस तो
मंगलादिन पाहण्यास परमेश्वराने दीर्घायुष्य यावें एवढीच त्याच्या चरण?
प्रार्थना आहे.
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- रूपाराशह. १

कलें.८६-सुधा। ष्यन्यू.
पुस्तकाच्या प्रारंभी पं. मालवीयकृत जी संस्कृत झलोकावली दिली

आहे. तीत एका दृष्टीनें पंडिडतत्रींचे आत्मचरित्रच ग्रथित झालें आहे. कारण
हिंदूने काय काय गोष्टी कराव्या तें त्यांत संक्षेग्तः सांगितलें आहे व त्याचा
विस्तार पंडितजींन १ आपल्या प्रत्यक्ष आचरणा।गें आष्युयभर केला आहे.
ज्या गोष्टी त्यांनीं। लोकांना उपदेशासाठी म्हणून सांगितल्या त्याचा तंतोतंत
आचार करणारे ते कर्मयोगी आहेत. आधीं केलें मग सांगितलें, असा त्यांचा
बाणा आहें. त्यापैकीं कांडींचा उल्लेख या प्रकरणांत करण्याचें योजिले आहे.
हिंदु युनिव्हर्सिटी, कॉग्रेस, कौन्सिलें व हिंदुसंघटन यासंबंधाने त्यांनीं केलेली
कामगिरी व्यापकस्वरूपाची असल्यानें ती अन्यत्र विस्ताराने वर्णिली. त्या-
खेरीज पंडितजींची राष्ट्रसेवा ८विविधप्रकारची व विविधशाखांतलि अस-
त्यानें सर्वांचा न झाला तरा त्यांतील कांहीं महत्त्वांच्या गोष्टींचा उल्लेख येथें
करणें अप्रासंगिक होणार नाही.

क. ५खरा लाकसवा काणत १.
खरी लोकसेवा कोअती या संबंधाने ते म्हणतात:-
यज्ञाशिवाय यलपुरुष, परमेश्वर, प्रसन होत नसतो. व त्याच्या प्रसन्नते-

शिवाय आपला अम्पुदयहि होणार नाहीं. त्या परमेश्वराला प्रसन्न करण्याचा
मुख्य उपाय लोकसेश-देशभक्ती-हा आहे. देशवासीयांच्या दुःखाने दुःरळी
होणें व त्यांचें दुःख दूर करण्यासाठीं शुद्धभावानें यश करणें हीच परमेश्वराची
परम उपासना आहे. अखिल मनुष्यमात्राचे कल्याण चितणाऱ्या भगवान वेद-
व्यासाने म्हटलें आहें

'' तहयन्ते लोकतापेन प्रायशः साधवोजना: ।

परमाराधन ताड पुरुषस्यााखलात्मनः । ।

साधू लोक प्राय : दुसऱ्यांच्या टु:खाने दुःखी होतात. प्राणिमात्रत्यया

ठिकाणीं वास करणारा जो परमेश्वर त्याची हीच परमसेवा आहे.



पंडित मदनमोहन मालवीय.
ज्या?rंळ!ं मातेच्या पयप्राशनाबरोबर बालकांच्या हृदयांत देशभक्तीचा

-संचार होऊं लागेल त्याचवेळी आपल्या देशाचा अत्ययुदय होईल. देशाचे हित
साधण्यासाठी व मातृभूमीचा गौरव वृद्धिंगत करण्यासाठीं आपलें सुख व स्वार्थ

यांचा सर्वस्वी त्याग करण्यास आपले देशवं दू त्याचवेळी पुढें येतील. आज
आमची स्थिति अत्यंत शोचनीय झाली आहे. लोक स्वत्व विसरून गेलें आहेतू
अशा वेळीं बालकांत देशभक्ती उत्पन होऊं शकतें व ती देशासाठी वाटेल त
कष्ट सहन करूं शकतात या गोष्टींचे लोकांस आश्चर्य वाटेल परंतु यांत आश्चर्य

वाटण्यासारखे कांहींच नाहीं. आज आपल्या देशांत सुशिक्षीत समजल्या
जाणाऱ्या लोकांत देशासाठी त्याग करण्यास शिकले नाहींत असे लोक थोडे
नाहीत.

यासंबंधात जपानी बालकांचे उदाहरण घेण्यासारखे आहे. ज्या,वेळीं रुसो-
जपानी युद्ध होतें त्यावेळीं तेथील लोकांना युद्धाप्रत्यिर्थ अनेक वर्गण्या यांच्या
लागत. आपल्या वडिलांना त्या वर्गण्या देण्यास अडचण पडूं नये म्हणून अनेंक
विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्यांदा भोजन करण्याचें सोडून दिलें होतें ज्या देशांत
तील विद्यार्थ्यांत असा असू त्याग आहे तो देश उनति शिखरास गेल्याखेरीज
कधींहि राहणार नाहीं

राष्ट्राचा.
हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा म्हणून आज सर्वमान्य झाली आहे. व अखिल

भारतीय स्वरूपाच्या ज्या सभा, संमेलने होतात त्यांतून हिंदी भाषेच्या द्वार

प्रामुख्यानें कामकाज चालते. राष्ट्रसंघटन होण्यास एक भाषा हें एक प्रमुख
साधन आहे ही गोष्ट आज जरी सर्वमान्य झाली असली तरी एका काळींआज
हिंदी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या प्रांतांतच हिंदीला मान नव्हता. .पंडितजी
प्रारंभापासून हिंदीभाषेचे केव्हे अभिमानी असून हिंदी साहित्यप्रसाराच्या
काम त्यांचें प्रयत्न सर्वश्रुत आहेत: पहिलें हिंदीसंमेलनही पंडितजींन्था
अध्यक्षतेखाली भरले. व तेव्हांपासून आजतागायत सुव्यवस्थितपणें त्याचे .काम

चाल आह.
संयुक्तप्रांतांतील अधिकांश जनतेची मातृभाषा हिंदी असतांहि सरकारी कामु

काज उर्स्तुंन चाले. त्यामुळें लोकांची मोठी कुचंबना होई. पंडितजींनी
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सुधाबिन
राष्ट्रभाषेवरील ही आपत्तीच व जनतेची कुचंबणा पाहून उर्दूच्या बरोबरीनें
हिंदी भाषाहि कोर्टकचेऱ्याज चालावी अशाबद्दल मोठी चळवळ केली
पंडितजींना यी कामींहि कांहीं कमी विरोध झाला नाहीं. परंतु त्यावेळचे
संयुक्तप्रांताचे ले. गव्हर्नर लार्ड मॅकडोनाल्ड यांना पंडितजींच्या म्हण-
तील सत्यता पटून स. १९०० मध्यें त्यांनीं सर्व सरकारी कचेऱ्यांतून उर्दूच्या
बरोबरीनें हिंदी भाषेमध्येंही कामकाज चालावे असा ठराव केला. हिंदी भाषा
बोलणारांवर लॉर्ड मॅकडोनाल्ड यांचे हे महदुपकार होत.

पंडित मालवीयजी यांनी हिंदी राष्ट्रभाषा व्हावी म्हणून प्रयत्न केले त्यास
तत्क्षणीं लो० टिळक, रमेशचंद्र दत्त,अरविंद घोस, यांनी मान्यता
दिली. पंडितजी एवढेच करून थांबले नाहींत. स. १९०८ मध्यें त्यांनीं
प्रयागला हिंदींत ' अम्पुदय ' पत्र सुरू केलें, स. १९१० मध्ये '' मर्यादा ''
नांबाचें हिंदी मासिक सुरू केलें. १९१० सालीं पहिलें हिन्दी साहित्य संमेलन
भरले त्याच्या अध्यक्षाच्या जागींहि पंडितजींचीच निवड झाली. त्यावेळा
देशभाषांची हेळसांड कशी झाली आहे व त्यांची उन्नति कशी करतां येईल
याचे त्यांनीं सुंदर चित्र रेखाटले आहे. हिंदु-विश्वविद्यालयातहि शिक्षणाचें
माध्यम त्यांनीं हिंदीच ठेवलें आहे.

??

'गारक्षण
गोरइनणासंबंधानेंहि पंडितजींची आस्था सुप्रसिद्ध आहे. संधी सापडेल तेव्हां

त्या कार्यांची महती वर्णन केल्याखेरीज ते राहत नाहींत. गोरक्षणासंबंधी ते

म्हणतात:-
'' गाय आणि मनुष्यप्राणी यांचा संबंध चिरंतन असून परमेश्वरानेंच तो

घडवून आणला आहे आणि परस्परानी परस्परांच्या उपयोगी पडावे, कोणाहि
स्थितींत कोणी कोणास अंतर देऊं नये, ही त्याचीच योजना आहे. गाईचं दूध
असूतोपम असून लहानथोरांस तें हितकर आहे. म्हशीचें दूध वापरतात खरें
पण तें योग्य नव्हे. लहान मुलांना तर विशेषेंकरून गाईचंच दूध आपण
दिलें पाहिजे. माझ्या माता भगिनींना माझी नग्न विनंति आहे
कीं, त्यांनीं गोपाल श्रीकृष्ण व माता यशोदा यांचें
चरित्र आठवा आणि आपआपल्या घरांत एकेक तरी गाय पाळून मुलांना तें
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असतोपम दूध पाजावें. प्रत्येक घराघरांत एकेक तरी गाय पाळली जावी,.
घराघरांतून दधिमंथनाचा घडघडाट प्रातःकाळी ऐकू यावा, आणि घरांघरांतून,
दह्यातुपाचीं गाडगी शिंक्यावरून लोंबतांना दिसावींत अशी माझी इच्छा आहे.
नेहमी गाईचे दूध पितांना माझ्या मनःचक्षूंपुढें त्या गोमातेची मूर्ति उभी राहते.

पण त्याजबरोबर तिच्यावरील सत्त्वांच्या संकटाची व हिंदूंच्या या बाबततिलि
अनास्थेविषयीची मला कल्पना येऊन मन उद्विग्न होतें. आमच्या तरुणवर्गावर
एक मोठी जबाबदारी आहे. ' गोरक्षण ' हें आमच्या ह्या तरुणवर्गाचें कार्य..

आहे. गोरक्षणाविषयीं प्रत्येक हिंदुजीवाला तळमळ वाटली पाहिजे, तद्वतच

ती मुसलमानालाहि वाटली पाहिजे, कारण गायीजवळ आपपर भाव नाहीं
असूतोपम दूध व कृषिकष्टसहन असे बैल तो सर्वांना अभेदभावानें सारखेच देत
असल्यानें सर्वांच्याच मातूपदाचा मान तिनें मिळविला आहे. यासाठीं आपण
कृतज्ञ असं तर गोरक्षणकार्याविषयी आपणांस उदासीन राहता येणार नाहीं
राष्ट्रांत गोवध चालला असतां आपणांस स्वस्थ बसता येणार नाहीं गोरक्षणा
विषयीं अनास्था आणि गोवध हा समानार्थक आहेत असे मीं समजतों. वरक्षणाविषयीं यत्किचितहि हातपाय न हलविणे म्हणजे आयल्या आईला स्वहस्ते

ठार करण्यासारखेच होय.
देवानें उपजतांच आपणांस २ माता दिल्या; एक गाय आणिदुसरीजन्मदात्री

आई. जिचे आपण दूध पितो ती आपली माता मानण्याचा प्रघात आहे
अर्थात् गाय ही माताच नव्हे तर काय? पण खेदाची गोष्ट अशी कीं आपण
ह्या गोमातेबद्दल जितके कृतज्ञ रहावयास पाहिजे तितके राहिल नाहीं. पून्याचे
बाबतींत मात्र पुष्कळदां लोक वर्दळीवर येत असलेले आपण पाहतों; त्यापेक्षा

गाईचे मनुष्यजातीवरील उपकार फार मोठे आहेत हे खरें नाही काय १ दुभते
आणि कृषिकार्य या रूपाने गाईने जगावर जे उपकार केले ते अनुपम आहेत
तसेंच ते जातिनिरपेक्ष आहेत. अर्थात गाय ही सर्वांचा माता आहे अवण्य:

आहे, रक्षणीय आहे. गोरक्षण करणें हा आपला धर्म आहे भगवान
कृष्णाचा अवतार हा पूर्णावतार मानतात. त्या कृष्णजीनी गोरक्षणाचा चे

गोसेवेचाच संदेश आपणांस दिला नाहीं काय? मग तो त्यांनीं उपदेश कोणाला
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सुधाबिन्दू

-केला? अर्थात तुम्हा आम्हांलाच केला आहे. तदनुसार आपलें आचरण
घडल पाहज.गाईसारखे दुसरें धन नाहीं. महाभारतांतील च्यवनर्भागवाची गोष्ट हेंच
शिकविते. च्यवन भार्गव हे कषि पाण्यांत रहात असत. एकदा धीबरांनीं त्यांना
चुकून माशाबरोवर जाळ्यांत धरून वर काढलें. कषींनी धीवरांचें कल्याण
व्हावे या हेतूनें ' आपली विक्री करा ' असें धीवरांना सांगितलें. कधीला
विकत घेण्यास प्रत्यक्ष नहुष राजा आला. त्यानें सारे राज्य देऊं केले. तरी
ऋषि म्हणे ही माझी किंमत नव्हे. अखेर एका गाईच्या बरोबर ऋषीची किंमत
ठरली व ती कधीला मान्य झाली. कषींनीं सांगितलें ' गोभिस्तुल्य न पश्यामि
धन किंचिदिहाम्युत ' हा मंत्र आज आम्हाला अमेरिकेपासून शिकण्याची पाळी
आली आहे, तिकडील लोक ' ००ण ६८ ए१००१८७? ० काएण्डमुळांळे '
म्हणून गाईची जोपासना करीत आले आहेत. आम्ही तिकडे दुर्लक्ष केलें आहे.
इकडील सरकारचे कुन्नूरयेथील आहारक्तल श्री. मॅक केंरिसन यांनी प्रसिद्ध केले
आहे कीं, दूध हें सर्वश्रेष्ठ अन्न आहे, दूध घेतल्यावर दुसऱ्या कसल्याहि आष्टा-
राची जरूर राहात नाहीं, माझें वय आज सत्तरीच्या जवळजवळ झालें आहे
माझी आई मला दररोज सकाळच्या प्रहरी लहानपणी नियमितपणे दूध लोणी
देत असे. त्याचा फायदा मला आतां कळतो. त्या दुधातुपाच्या प्रभावावरच
मी आज बोलतों आहे. माश्या डोळ्यांत आजहि जर कांहीं तेज असले तर ते
त्या दूधलोण्याच्या प्रभावामुळेंच आहे. घरोघर गोपालन होऊन दूधदुभते
यथेच्छ सेवन केलें जाईल, तर शक्ति वाढेल, ज्ञान वाढेल, बुद्धि, उत्साह वगैरे
वाढतील यांत तिळमात्र शंका नाहीं. म्हणून गाई पाळा. चांगले वळू ज्यो.
गोपालनांचा संदेश गावोगाव जाऊन कळवा. गोरक्षणाचा डंका गावोगाव
वारं द्या. गाईना सुख द्या, त्यांना मुकिस्त आणि तूषित अशा कधीं ठेवूनका.
गाईंना सुख दिलेत तर त्या तुम्हांला अवश्य सुखी करतील.

५ग्रामसंघटन कलें करावे?
पुणें येथें ता. २०-२१ जून १९३१ रोजी पंडितजींच्या अध्यक्षतेखाली

ग्रामसंधटन परिषद भरली असतां पंडितजींनीं पुढील आशयाचे भाषण कलें.
त्यावरून त्या कार्याची व्याप्ती किती व कशी असावी याची यथार्थ कल्पना येते.

१७९



पंडित मदनमोहन मालवीय.

' 'ग्रामोद्धारव्हावा अशी इच्छा बाळगणारांना व ग्रामाद्धार कायात प्रत्यक्ष भाग
घेणारांनी ' साधी राहणी व उन्ह विचारसरणी ' हें प्राचीन आर्याचे ब्रीद राखले
पाहिजे. त्यांनीं स्वतःच्या आचरणाने साधा पोषाख व साधे अन्न ह्यांचा आदर्श
ग्रामस्थांपुढें ठेवला पाहिजे .प्राथमिक शिक्षण सर्रास मोफत मिळाल्याखेरीज ग्रामो-

कार होणें शक्य नाहा प्राथमिक शिक्षणांत केवळ १७ ' इग्इ-ए 8 असून भागणार
नाहीं१ ' म ' ३ पाहिजेत. दिवतापमु, ए.१६11००८ १०१७एठिं४१०
याजबरोबर ६१७ '०० या चवथ्या १ चा समावेश केला पाहिजे. सुशिक्षित

बेकारांची संख्या देशांत सारखी वाढत आहे. स्वराज्य मिळाले तरिहि या
सर्वांना शहरांतून नोकऱ्या मिळणे शक्य नाहीं. यांनी खेड्याचाच आश्रय
करून अल्पसंतुष्ट वृत्तीने राहून ग्रामोद्धाराच्या कार्यास लागलें पाहिजे.

आपल्या देशांत एक लाख वस्तीच्या वरची शहरे सुमारें २०२५आहेतुबाकी
सर्व अफाट लोकसंख्या खेड्यापाड्यांतून नांदत आहें. या कोट्यावधि लोकांचा
संसार सुखाचा व्हावा एतदर्थ सांप्रतच्या सुशिक्षित बेकारानी शहरांत राहण्याचा
मोह सोडून खेड्यांचा रस्ता धरला पाहिजे. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीने ही
बुद्धि सुशिक्षितांत जागृत होत नाहीं. ही शिक्षणपद्धति राष्ट्राची सांप्रतची
स्थिति ध्यानीऽ आणून आमूलाग्र बदलली पाहिजे. १५० वर्षे देशांत राज्य करू-
नहि व शेतकऱ्याकडून साऱ्याच्या रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नावर जगत असूनहि
सांप्रतच्या सरकारने ग्रामवासियांची स्थित सुधारण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीं.
या एका ढोबळ चे हीमुळें सांप्रत सरकार नालायक ठरत आहे. या परकीय
सरकारने जी शिहणपद्धति सुरू केली आहे तीहि शिक्षितांस स्वावलंबी वन-
विणार नाहीं. सबंध जगांत परकीयभावेंतून शिक्षण देण्याचा घातुक व वेड-
टाळ प्रघात जर कोठे चाळू असेल तर तो आपल्याच देशांत होय. ही लाजि-
कणी गोष्ट नव्हे काय? राहणी व पोषाख इत्यादि बाबतींत शिक्षितांनीं
पाश्चात्यांचें अंधानुकरण केल्यानें राष्ट्रकार्यास मे ग्रामोद्धारकार्यास धका पोंहो-
वत आहे सुशिक्षित बेकारांचा प्रश्न सोडवण्याचा एकच मार्ग म्हणजे सुशि-
तानी प्राचीन ब्राह्मणांच्या इरत्तीनें ग्रामवासीयांस ज्ञानदान केले पाहिजे. ब्राह्मण

' हा प्रतिग्रह पराडूमुख ?ं असला पाहिजे. त्याचें ब्रीद 'देणें' हें असलें पाहिजे;
' घेणे ' हें नव्हे. आयुष्याच्या आवश्यक गरजा फार थोड्या आहेत; सुशि-
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सुधाबिन्दूर-

-क्षितांनी या गरजा मर्यादित ठेवूनच ग्रामोद्धाराच्या कामी कोणतेहि कष्ट कर- -

ण्यास कमीपणा मानू नये. मी ५० वर्षांपूर्वी कॉग्रेसच्या कायात नुकताच,
पडलो होतों. तेव्हां स्वत: जागा झाडून सभास्थान स्वच्छ करून सभा भरवीत
असें. कांहीं दिवसापूर्वी शीख धर्मीयांचा एक तलाव साफ करण्याचें काम शीख
धर्मीयांनीं चालविले असतां मी त्या ठिकाणी गेलों. तो धार्मिक तलाव स्वच्छ
करण्यासाठीं त्यांतील गाळ उपसण्याचें काम धरूच दर्जाचे शीखहि करीत असलेले
पाहून माझें अंतःकरण प्रेमानें व आदगनें भरून आलें. या पवित्र कार्याला
माझाहि हातभार लागावा अशी मला स्फूर्ति झाली व मी तसाच पुढें झटकन
हातांत पाटी व पावडे घेऊन गाळाच्या ५।७ पाड्या मी डोक्यावरून वाहून
टाकत्या. माझें पागोटे चिखलानें खराब होईल या भीतीनें ते काढून ठवेणेंहि
मला इष्ट वाटलें नाहीं, उलट चिखलाचे डाग माझ्या पागोठ्यास लाग हें मला
छणच वाटलें म्हणून मी माझें पागोटे काहून न टाकता तशाच डोक्यावर
पाट्या वाहिल्या

सुशिक्षितार्ना अशी अंगमेहनत करण्यांत व ग्रामवासीयांची गटारे साफ.
करण्यांतहि भूषणच मानले पाहिजे. कष्टाचें कोणतेहि काम करण्यांत
किंबहुना जोडे शिवण्यांतहि कमीपणा मानता कामा नये. ग्रामवासी-
यांस स्वावलंबी बनविणे हें ग्रामोद्धार करणाराचे आद्य कर्तव्य होय. सांप्रतच्या
सरकारने प्रजेला अत्यंत परावलंबी अतएव आत्मविश्वासजन्य बनाव आहे सर-
कारने आपलें प्रजेवरील नियंत्रण फाजील प्रमाणांत वाढविले आहे. सरकारच्या
मदतीशिवाय आम्ही कांहींच करूं शकत नाही असें प्रजेस. वाटणे हा:
फाजील सत्तेचा दुष्परिणाम आहे. स्वतंत्रदेशांतील सरकार आपल्या प्रजेस
इतकें परावलंबी बनवीत नाहीं. या दृष्टीने विचार करितां प्रामवासीयांनां
स्वावलंबी व खाश्रयी बनविण्याची ग्रामोद्धारकांनी शिकस्त केली पाहिजे
एखादा युरोपियन आपल्या तरुण पत्नीसह व संपत्तीसह गांवापासून
दूर अशा एखाद्या बंगल्यांत निश्चित अंतःकरणाने राहू शकती; परंतु
हजारपाचशें वस्तीच्या गांवांत राहणाऱ्या आपल्या लोकांना चोर व दरवडेखोर
ह्यांच्या भीतीनें आपलें जीवित व आपली संपत्ति सुरक्षित वाटत नाहीं हौ
दुःखद अनुभव नेहमी येतो. हा अनुभव न येण्यासाठी प्रामवासीयांत परस्परांत

१८१



''पंडित मदनमाहन मालवीय.
' प्रेम व विश्वास जागृत राहील व वाढीस लागेल अशी योजना ग्रामोद्धारकानें

उडवून आणली पाहिजे
गावातील कोणावरहि अरिष्ट आलें तर सर्व लोक त्याच्या मदतीस

धाक जातील इतकी शिस्त, संघटना, आत्मसंरक्षणाची भावना व
परस्परांतील विश्वास ग्रामवासीयांत जागृत झाला तरच चोरदरवडेखोरांचें
फावणार नाहीं. आत्मसंरक्षण, आत्मविश्वाससंपादन, आरोग्यसंवर्धन, रस्ता
दुरुस्ती इत्यादि अनेक गोष्टी घडवून आणण्यासाठी ग्रामपंचायती स्थापन केल्या
पाहिजेत. ग्रामोद्धार-कार्यातूखादीपैदास-विशेषत वखत्यावलवन या कार्यास
अग्रस्थान दिलें पाहिजे. ग्रामवासीयांच्या जीवनांत अन्नाची वाढ अद्याप त्यांच्या
स्त्राधीनची आहे. परंतु वस्त्राच्या बाबतींत मात्र ते अत्यंत परस्वाधीन झाले
आहेत, हें ग्रामोद्धारकायार्त मोठेंच संकट होय. पूर्वी हिंदुस्थान सर्व देशास
वस्त्र पुरवीत होता तशीच परिस्थिति पुन्हा प्राप्त होणे अशक्य नाहीं. या भरत-
खंडांतील हिंदपुत्र व हिंदकन्या ज्या दिवशीं घरच्या घरीं बसून सूत कातांना
व वस्त्र विणतांना सर्वत्र आढळतील तो सुदिन होय. अहाहा! तो देखावा
किती रमणीय व स्कूर्तिदायक दिसेल बरें! खादीचा जो संदेश महात्मा
गाणीनी आपल्या देशवांधवांस दिला आहे तो राष्ट्रोद्धार करण्याचें कामी
खराखर बहुमोल होय. महात्मा गाधींनां पागल समजू नका! पर-
-काचा संदेशच त्यांच्या मुखांतून आपल्याला लाभत आहे असें समजा!

ग्रामोद्धार करूं इच्छिणारांनीं खेड्यापाड्यांतील उद्योगधंद्याना मदत
केलीच पाहिजे; तरच त्यांच्या उद्धाराची आपणांस खरी तळमळ
लागली असें समजता. येईल. गरीबांच्या पोटाला दोन घास घाल
ण्याचा तचे एक राजमार्ग आहे. अत्यंत सुसंपन्न अशा इंग्लंड अमेरिकेतीलहि
संपन्न लोक आपआपल्या देशांतीलच उद्योगधंद्यांना चालन देण्यांत भूषण
मानतात. मग हिंदुस्थानसारख्या दक्षित्नी देशांतील श्रीमान लोकांनी व सरदार
संस्थानिकांनीं तर तसें स्वत: वागून आपल्या वागणुकीनेंच इतरेजनांस उदाहरण
घालून दिलें पाहिजे. यःकश्चित पादत्राण घेतांनाहि ग्रामवासीयांनी तयार
केलेले पादत्राणच वापरण्याची आकांक्षा धरली पाहिजे. कापडाच्या बावतींत
तर ग्रामोद्धार करूं इच्छिणाऱ्या सबार्नी खेड्यापाड्यांत तयार झालेल्या हात-
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सुधाविजदू
सुताच्या खादीचाच कपडा वापरला पाहिजे. मी आज ५३ वर्षे स्वदेशीच
.कपडा वापरीत आलों आहे. परदेशी सुताचा विटाळ मी माश्या शरीराला
गेल्या सुमारें ५५ वर्षांत होऊं दिला. नाहीं;. व १९२२ सालीं महात्मा गांधी
तुरुंगांत गेले तेव्हांपासून तर मी के वळ हातसुताचेंच कपडे वापरीत आहे व
असें करतांना माझ्या गरीब बांधवांच्या पोटाला मी चार घास घालीत आहे
हा अत्यानंद अनुभवित आहे. तरी तुम्ही सर्वानीं अगदीं आजपासूनच
हातसुताच्या खादीचेच कपडे वापरण्याचा निश्चय करावा.

व्यायाम
पंडितजी स्वतः व्यायामाचे अत्यंत भोक्ते आहेत .नित्य प्रातःकाळी स्नान,

संध्ग्रोपासना,सूर्य नमस्कार या त्यांच्या क्रमांत कधींहि खळ पडला नाहीतरुणांनीं
.बलोपासक वनावे, ब्रह्मचर्व पालन करावें याविषयी ते सदैव उपदेश करीत अस-
तात. तरुणांना त्यांचा उपदेश असा-' ' भारतीय नवयुवकांमध्ये ईशभक्ति
व देशभारी' उत्पन्न झाल्याशिवाय तरणोपाय नाहीं. त्याबरोबरच बलसंधर्धनाचीहि
अत्यंत जरूरी आहे. ' शरीरमाद्यं खछ धमर्साधनभू ' या वचनाप्रमाणे देश-
कल्याणाकरितां झटणाऱ्या प्रत्येक युवकानें व युवती शरीरबल वाढविण्याकरितां
झटले पाहिजे.

आपण स्वराज्याच्या जवळ जवळ येत आहींत; पण तें स्वराज्य टिकविण्या-
साठी राष्ट्राची शरीरसंपत्ति सुधारणे आवश्य आहे. कारण बलवानच स्वतंत्र
राष्ट्र शकतो.

आमच्या लोकांना वार्धक्य लाकैर येतें. आमच्या तरुणांना १७-१८
वर्षातच आरशी लावावी लागते. आमच्याकडील पेन्शनर पेनशन घेतल्यावर
वर्ष सहा महिन्यांतच इहलोक सोडून जातात. पण पाश्चात्य लोकां.
-कडे पाहिल्यास याच्या उलट स्थिति असल्याचें दिसतें. त्यांच्यांत म्हाताऱ्यांना-
सुद्धा व्यायामाची आवश्यकता वाटतें व ते त्याप्रमाणें व्यायाम घेण्यास लाजत
नाहींत. पाश्चात्त्यांचे दोष मात्र आपण इंग्रजी शिकून घेतलें पण गुण मात्र नेमके
ठाकल.

आपल्याकडे पूर्वी सूर्योदयाबरोबर नमस्कार घालण्याची पद्धत होती, ती
आता बंद झाली आहे. पण असें होणें बरें नाहीं. प्रत्येक युवकानें व युवतीनें
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नमस्कार घातलेच पाहिजेत. युवतींनी व्यायाम घेतल्याशिवाय बलवान अशी
प्रजा निर्माण होणार नाहीं. आणि वीरमाता, वीरपत्नी व वीरकन्या हें नामा-
भिधान त्यांना प्रास होणार नाहीं. नमस्काराचा व्यायाम उत्तम आहे. हजार-
बाराशेपर्यत नमस्कार घालणारे पूर्वी आपल्याकडे होते. स्त्रियाहि तुळशीस
प्रदक्षिणा व सूर्यास नमस्कार घालीत असत.

भारतवर्षात हाही व्यायामाची आवड उत्पन्न झाली आहे ही सुदैवाची गोष्ट

आहे. .पण त्याबरोबर एकच गोष्ट मला सांगावयाची आहे. ती म्हणजे परमे--
थरावर प्रत्येकानें अढळ निष्ठा ठेविली पाहिजे,. तरच आपल्यास स्वराज्यप्राप्ती:
होईल
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परिशिष्ट २

पं. मालवीय व महाराष्ट्र-

प. मालवाय व महाराष्ट्रकपं. मदन मोहन मालवीय यांनीं वाई-सातारा भागांत एक
लहानसा दौरा काढला होता. तो अनेक दृष्टींनी यशस्वी झाला. गेली दोन
वर्षे( १९२८-३१ओते जून महिन्याचे सुमारास पुण्यांत येऊन कांहीं दिवस राहात
असतात. त्यांचें एक कारण या दिवसांत पुण्याची हवा समशीतोष्ण, विशेषतः
काशीप्रयाग यांच्या तुलनेनें थंड व उत्साहवर्धक असते. आज उतारवयांत
त्याना अशा थंड हवेत कांहीं दिवस विश्वांत घेणे अवश्यच झालें आहे. मन
कितीहि उद्योगप्रिय व स्वाभाविक उल्हासाने तरतरीत असले तरी शरीरापुढे
कोणाचाहि इलाज चालत नाहीं. आणि सगशीतळाईच्या थंड वाऱ्याची झुळूक
अंगाला लागल्याबरोबर पंडितजी जे आनंदाद्रोर काडतात ते ऐकले म्हणजे,या
वृद्ध देशभक्ताला इतकें तरी सुख आपणाला देता येते या विचाराने महाराष्ट्राला
कृतार्थताच वाटेल.

पण पंडितजींचा पुण्यास येण्यांत येवढाच उद्देश नसतो. त्यांना देशांत
कोठे काय चालले आहे हें पाहण्याची फार हौस. म्हणून पुण्यास ते विश्रांति-
करितां आले तरी क्षणभरहि स्तब्ध बसत नाहींत. ते शहरांतील संस्थांना भेटी
द्वेष्ट्यांत तरी गुंतले असतात, किंवा कोणत्याना कोणत्या संस्थेच्या चालकांशी
ते घरीहि विचारविनिमय करीत बसलेले असतात, समजून घेण्याप्रमाणे समस्त
देणे व सुचविणे याचीहि त्यांना फार हौस असल्यामुळें, शानाच्या घेवीबरोबरच
त्यांची शानाची देवहि सुरू असते. आणि वेदांतापासून वास्तुविधानापर्यत असा
एकहि विषय निघू. शकत नाहीं कींज्यांत पंडितजींना कोणास कांहीं विधायक
सूचना करावयाच्या नसतात. ज्ञान व कर्तृत्व यांच्या जाणीवेचा त्यांचा आघे
अनिरुद्ध असाच असतो.

पुण्यास ते सर्व्हट ऑफ इंडिया सोसायटींत उतरतात. के-. गोखले यांचा
व पंडितजीचा फार जुना स्नेह. यामुळे सोसायटी हें एक प्रकारें आपलें
घर असें ते सहजच मानतात. आज तरी ते नैमित्तिक चळवळीच्या राजकीय



पंडित मदनमोहन मालवीथ
चावतींत सोसायटीच्याच मताचे सर्वस्वी नाहींत, तसेंच धर्म, समाजशास्त्र व
महाराष्ट्रीय इतिहास या विषयांत त्यल्पकृयांशीं समानधर्मी असे लोक सोसायटीच्या
आवारांत जितके आहेत त्यापेक्षां बाहेरच अधिक आहेत. तथापि जुने
त्रहुणानुबधं, सोसायटीचे ड्यंरूसारखे कांहीं आजचेहि सभासद, आणि राजकीय
विषयांतील नित्य स्वरूपाचें सर्वसामान्य धोरण या दृष्टीनें तें सोसायटीक्घच
अधिक जवळ आहेत, पण विशेष हा कीं, आपपरभाव दूषित दुराग्रह यांच्या-
मुळें दळणवळण व विचारविनिमय या बाबतींत कित्येक लोक जसे मनांत
अढी धरून वागतात तसे पंडितजी वागत नाहींत. म्हणून सर्वांना ते आप
लेसेच वाटतात.

पंडितजींनी ज्ञानटलाससेनें व विशेषतः हिंदु युनिव्हर्सिटीच्या वर्गण्या गोळा
करण्याचें उद्योगात,सव हिंदुस्थान अनेक वेळ पालथा घातला आहे.व सर्व प्रांता-
चर त्यांचे 'प्रेमहि आहे. तथापि महाराष्ट्रावर आपलें प्रेम विशेष आहे असें जेव्हां
प्ते बोलून दाखवितात तेव्हां ते उगीच तोंडदेखळें कांहीं तरी बोलतात असें सहसा
म्हणवत नाहीं. रानड्याशी झटून पूज्यबुद्धीनें, गोखल्याशी खुलून प्रेमबुद्धीनें,

व टिळकाशी तुटून आदखद्धीनें, वागण्यांत पंडितजींचा जन्म गेला. यामुळें
.महाराष्ट्राशी त्यांचा अखंड संबंध जन्मभर राहिला आहे. पण महाराष्ट्राच्या
इतिहासानें त्यांच्यावर जी मोहनी घातली आहे ती कांहीं विशेषच आहे ते
नेहमी म्हणतात कीं, मी येवढें हिंदुविद्यापीठ बनारसेस स्थापले, पण त्यांत
महाराष्ट्रीय ' स्पिरिट ' उत्पन्न करण्याचा उद्योग मला अस्त आणखा कांहीं
काळ केला पाहिजे. '

मराळ्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापून व गाजवून भरतखंडाची विशेष प्रकार

रची सेवा केली असें त्यांचें मत आहे. उत्तर हिंदुस्थानांत मराठ्यांच्या हातून
.झालेल्या कांहीं कृत्यांबद्दल बंगालीं-हिंदुस्थानी लोकांप्रमाणें पंडितजींच्या
मनांत नापसंती असणारच. पण आतां हिंदुस्थान हें एक अखंड राष्ट्र अशी
भावना उत्पन झाल्यामुळे, मराठे उर्मट किंवा आरू प्रवृत्तीचे. होते. या उत्तर

व्हिस्थानीय समजुतीत व्यक्त होणाऱ्या मराठ्यांच्या दोषापशे त्यांच्या परा-
क्रमादि गुणाकडेच पंडितजींचे लक्ष अधिक वेधतें. पुण्याच्या भारत-इतिहास
मंडळातील सवाई माधवरावाच्या दरवारचें चित्र व नव्या पुलापलीकडील
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शिवाजीचा पुतळा पाहून त्यांना वाटलें कीं, ही दोनहि उचलून आपल्या
युनिव्हर्सिटींत नेऊन ठेवता आली तर काय बहार होईल! तूर्त त्यांनीं युनि-
व्हर्सिटींत ' शिवाजी हॉल ' म्हणून एक इमारत बांधली असून, ती एखाद्या
महाराष्ट्रीय संस्थानिकांच्या हातून उघडवावी व तीत एखाद्या महाराष्ट्रीय
इतिहासज्ञाकडून एखादी व्याख्यानमाला गुंफवावी असा त्यांचा मनोदय अस-
त्याचें त्यांनीं नुकतेंच बोलून दाखविले आहे.

जमल्यास त्यांचा असाहि एक विचार आहे कीं, उन्हाळ्याचें तोंडी
क्राशी हिंद विद्यापीठाच्या इतिहासशाखेचे कांहीं विद्यार्थी, बरोबर त्यांचें
एकदोन अध्यापक देऊन, महाराष्ट्रांत पाठवावयाचे व त्यांच्याकडून महाराष्ट्रा-
तील व कोंकणातील किले व इतिहासप्रसिद्ध स्थळे यांची ' यात्रा ' करावाव-
याची. तळेगांव-वडगांवच्या दरम्यान महादजी- शिंद्यानें इंग्रजांचा पराभव
केला ही गोष्ट त्यांना माहीत नव्हती. पुरंदरचा किंदा दुरुन पाहतांना पुरं-
दूरच्या ण्याच्या गोष्टीवरून. ही इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष पराभवाची गोष्ट त्यांना
प्रथम कळली. तेव्हां ' अरेरे, मी किती अज्ञान आहे, ' असे उद्गार त्यांनीं
काढले व या शानाचा उपयोगहि त्यांनीं ताबडतोब याच दौऱ्यांत केला. तो
असा वाई, सातारा, कऱ्हाड येथील व्याख्यानांत गोलमेज परिषद, सेंटर्स
कॉलेज व लष्करी सत्ता हे विषय निघाले असतांना ते ओतूउरदाला विचारीत
'' बोलो वडगावढे युद्धमे इंग्रजोको चीत करनेवाले महादजी कोनसे सढर्स्टमे
प्रढे थे? हें मार्मिक वाक्य ऐकतांच सर्व सभा हसून बेजार होई.

बाईंचे चौडे महाराज,मसूरचे विनायक महाराज इत्यादि लोक राजकार-
शांत पडणारे नव्हत. तथापि पंडितजींचा व त्यांचा यापूर्वी बरेच दिवसांचा
परिचय आहे. वाईची गोशाळा आज पुष्कळ दिवस बांधून राहिली होती. पण

पंडितज्ञीच्या शिवाय इतर कोणाच्या हातून ती उघडावयाचीज नाहीं
असा धर्मवीर भाशुजीबुवा कीर यांचा निश्चय होता, व तो पुरा करण्या-
करितांच पंडितजी वाईला गेले. तेथील समारंभ फार प्रेक्षणीय झाला.
पंडितजींचे गाईवर फार प्रेम. यामुळे हा समारंभाचा दिवस त्यांनीं मोठ्या
आनंदांत काढला. वाईची सुंदर देवळे व घाट पाहून तर पंडितजी डोलूं
छागले.
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वाईनंतर सातारा, कऱ्हाड ही गावे ओघानींच आलो. तेथील निमंत्रणांना

त्यांना नाहीं म्हणवेना. साताऱ्यास त्यांना दाखविण्यासारखे कांहीं स्थळ
नव्हतें. जुना राजवाडा, नवा राजवाडा म्हणतांच त्यांनीं तिकडे आस्थेनें नजर
फेकली. पण एकांत सरकारी ८हायस्कूल व दुसऱ्यात सेशन कोर्ट आहे असें:
सांगतांच त्यांनीं चटदिशा दुसरीकडे मान वळविली. फत्त माहुलीस जाऊन
त्यांनीं. संगमक्षेत्र पाहिले साताऱ्यास क्.न्याशाळा, राष्ट्रीयशाळा व भाऊ
पाटलांचे अस्पृश्य वसतिगृह येवढ्याच संस्था त्यांनीं पाहिल्या. कऱ्हाडास
वेळांत वेळ काहून त्यांनीं ओगलेवाडीस जाऊन कांचकारखाना पाहिला. तो
पाहून त्यांच्या मनावर फारच चांगला परिणाम झाला.

कव्हाडच्या वाटेवर मसूर चार मैल बाजूला राहतें, व तेवढ्यांतच कृष्णा
नदीचे रेताड व चिखली पात्र ओलांडावयाचें असतें. भर मध्यान्हहि झाली
होती. तरी पंडितजीनी मसूरास जाण्याचा आग्रह सोडला नाहीं. येथील,
आश्रमांत विनायकबुवा व पंडितजी समोरासमोर वसलेले पाहून प्रेक्ष-

काच्या मनांत उदात्तभावना आल्याशिवाय राहिली नसले. एका बाजूस
पंडितजी म्हणजे ते असे प्रवासाकरितां हजारों रुपये किंमतीच्या मोटारी,
अंगावर उबदार काश्मिरी वस्त्रांचा पोषाख पाय चेपण्यापासून बोललेल्या
शब्दागणिक मान हलविणारे सहचर बं नोकर, प्रत्येक ठिकाणीं आगाऊ जाऊन
चौका बनवून स्वयंपाक सिद्ध करणारे परिजन व साधनसंभार. दीड लक्ष रुपये
जमवून राजवाड्यासारख्या प्रचंड इमारती उभारून त्यांत हजारों विद्यार्थी पढ-
विणाऱ्या विद्यापीठाच्या जनकत्वाचा मान लाभलेले पंडितजी! आणि
दुसऱ्या बाजूस विनायकबुवा ब्रह्मचारी! पादत्राणाशिवाय रात्रीं अंधारां-
तून व क्राड्याबुख्यांतून प्रवास होतो आहे, उन्हाने सूर्य व पाण्यानें पर्जन्य नख-
शिखांत रोमरंधाचा ठाव घेत आहे, अंगावर एकाशिवाय दुसरें वस्त्र नाहीं,
डोक्यावर राठ केसाच्या जटांचे दोर वळलेले, दाढी हवी तशी वाढलेली, काठी
व लोटा याशिवाय सामान नाहीं, तोंडी रामाशिवाय नाम नाहीं. ब्रह्मचाऱ्या-

शिवाय सहचर नाहीं! आश्रमाची ती उखरलेलीं जमीन, खालीवर नुसत्या:

लोखंडी क्ष्यस्थाचे वेष्टन, आत छापखान्याची लोखंडी यंत्रे, आणि दारांत पाहा-
त्यास वसलेला जागता रागीट मारुती. अशा या दोन मूर्ती पाहून त्यांच्या
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परिस्थितींतल्या विरोधाचे आश्चर्यच वाटे. पण दोघांचेंहि अंतरंग एक. भावना
एक व उद्दिष्ट कार्य एक. यामुर्ळे समरस होऊन परस्पर आदरबुद्धीनें परस्पराचें
कौतुक करणारे ते दोघे पाहून असेंच ब्राटलें कीं, राष्ट्रकार्यातहि देहाव्यतिरिक्त
किंबहुना देहाला अवगणनू राहणारा एकच अंतराअर या देशांत आज वावरत
आहे ही गोष्ट कांहीं खोटी नाहीं. पंडितजीचा राजयोग आणि विना-
यकबुवांचा वैराग्ययोग दोन्ही या देशाला आज सारखेच उपयोगी पडत
आहेत.

पंडितजी हे पूर्वी नेमस्त पेशांतले, व १९२० झालापासून पुढें कांहीं वर्षे
त्यांनीं असहकारितेच्या चळवळीला विरोध केला. लाहोरासहि त्यांनीं मुख्य
ठरावाला विरोध केला, असें असून ते मुंबईस आले असतां चळवळींत दाखल
झाले याबद्दल त्यांचें कौतुक व अभिनंदन सर्वत्र होत आहे हें योग्यच आहे पण
त्यांचें म्हणणें असें आहे कीं, '' या चळवळति प्रथमपासूनच मीं पडलो असे
नाहीं व कदाचित पडणार नव्हतोंहि. पण राष्ट्रीयसभेच्या काही कमिट्या
बेकायदा ठरविण्याचा सपाटा सरकाराने चालविला तेव्हां मला राग आला व
मी चळवळींत पडलो. '' महाराष्ट्रांत या चळवळींत काय काय घडले हें सम-
जून घेण्याची इच्छा त्यांनीं वाई, कऱ्हाड वगैरे ठिकाणी दर्शविली आणि
इकडील हकीकती-विशेषतः कऱ्हाडच्या व बिळाशीच्या. हकीकती त्यांना
कळल्या, तेव्हां ते हसून म्हणाले '' हें तर बाहेरच्या प्रांतांत कांहींच माहीत
नाहीं:! तुम्हा महाराष्ट्रीयांना आपला डांगोरा पिटण्याची, डंका वाजविण्याची
जाहिराती फडकविण्याची विद्या चांगली माहीत नाहीं असें दिसते. महाराष्ट्राचे
एखादे चांगले दैनिकपत्र इंग्रजींत अवश्य पाहिजे. ''

पंडितजी या चळवळींत पडले तरी त्यांना राष्ट्रीयप्रभेच्या गाभाऱ्यात
कितपत मान्यता आहे म्हणाल तर ' विष्णवे नमः! ' त्याची कारणेंहि तशींच
आहेत. उ- खादीचा उपदेश. करण्याचें पुण्य करीत असतां बहिष्काराला
पूर्णता आणण्याच्या दृष्टीने ते गिरण्यांचा स्वदेशी माल घेण्यास सांगण्याचे
पापहि करितात! मग त्यांना रा. स. च्या गाभाऱ्यात कोण मान्यता देणार १

तेथें आज सगळेच विजेचे दिवे प्रकाशत असून त्यांच्या मागेंगाधीच्या शिष्य-
स्वाचे उत्प्रकाश ( रिस्केवर) लाविलेले आहेत. पंडितजी हे आज चाळीसपंचे
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चाळीस वर्षेसतत राष्ट्रकार्य करीत असल्यानें ते गांधीचे शिष्य हलें शकत
नाहींत, म्हणून रा. स. च्या गाभाऱ्यात त्यांना वरील कारणामुळे स्थान नसले
तरी त्यांचें एकंदर हिंदुस्थानांतले- हिंदुस्थानच्या देवस्थानाच्या गाभाऱ्यांतील
स्थान अढळ आहे. इतर कोणाला विजेच्या दिव्याची उपमा साजली तर ती:
अनकोर्थानेंहि लागतें. पंडितजींना देवाजवळच्या मंद नंदादीपाची। उपमा लाव-
ण्यांत येते ती मात्र यथार्थ आहे. देवाचें अखंड सान्निध्य. इतरत्र विजेचे दिवे
मालवले गेले तरी हा आपला मिणमिण कां होईना पण सतत तेवत राहून
देवाचेंदर्शना उभ्या रात्रींहि घडविणारा. कोणाचा हात लागला तरी फार भाजा-
वयाचा नाहीं, आणि उलट' तो मालवावा असेंहि कोणाच्या मनांत आव-
याचे नाहीं.
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